
รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ครั้งที่ ๖๕  เปนพิเศษ 

วันพุธที่  ๒๑  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 
ณ ตึกรัฐสภา 

_____________ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๕  นาฬิกา 
 

มีจํานวนสมาชิกฯ มาประชุมทั้งหมด ๑๗๘  คน 
 

(เนื่องจาก นายมีชัย  ฤชุพันธุ ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไปราชการ 
ตางประเทศ พลเอก จรัล  กลุละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง  
จึงปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   บดันี้มีสมาชิกฯ มาครบ 
องคประชุมแลว ผมขอเปดประชุมครับ  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 
เรื่องที่ ๑.๑  ดวยไดมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

พลเอก ธีรเดช  มีเพียร เปนประธานผูตรวจการแผนดิน ตั้งแตวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงขอเชิญทานสมาชิกฯ ไดโปรดยืนขึ้น เพื่อรับฟงพระบรมราชโองการ
ครับ 
  (สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติและผูที่อยูในที่ประชุมไดยืนขึ้นเพื่อรับฟง 
พระบรมราชโองการ) 
  ผูปฏบิัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญเลขาธิการ 
  นางสุวิมล  ภูมิสิงหราช (เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ)   :    
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สนช. ๖๕  เปนพิเศษ        ภัชนี ๑/๒ 
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญนั่งครบั 
  เรื่องที่ ๑.๒  ดวยนายแวมาฮาดี  แวดาโอะ และ นายวัชระ  พรรณเชษฐ 
ไดขอลาออกจากการเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติแลว  
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สนช. ๖๕  เปนพิเศษ        ภัชนี ๑/๓ 
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   จึงขอแจงใหที่ประชุม
ทราบ คุณวัชระมีผลตั้งแตวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  
  (ที่ประชุมรบัทราบ) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :    
  เรื่องที่ ๑.๓  ดวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือแจงวา ตามที่สภา 
ไดสงขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติกองทุน 
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติเรื่องอํานาจการ
ดําเนินกิจการของกองทุน กับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
รางพระราชบัญญัติทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. .... และขอสังเกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน  
พ.ศ. .... พิจารณารางพระราชบัญญัตแิกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปเพื่อดําเนินการนั้น คณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบขอสังเกต 
ทั้ง ๓ ฉบับดังกลาวแลว และใหนําเหตุผลของรางพระราชบัญญัติแตละฉบับ 
ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญแกไขเปนเหตุผลของรางพระราชบัญญัติในการประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาตอไป ทั้งนี้ ไดมอบใหกระทรวงการคลังรับขอสังเกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. .... 
ไปพิจารณาดําเนินการแลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป  
 
          - ๒/๑ 
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สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        ทิพรัตน  ๒/๑ 
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   จึงขอแจงที่ประชุมทราบ 
  (ที่ประชุมรบัทราบ) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :    
  เรื่องที่ ๑.๔ ตามที่คณะรัฐมนตรีไดขอรับรางพระราชบัญญัติยาแผนไทย 
และยาจากสมุนไพร พ.ศ. .... ซึ่งคุณสมชาย  แสวงการ กับคณะ เปนผูเสนอ  
และรางพระราชบัญญัติสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมกันระหวางเพศ พ.ศ. ....  
ซึ่งคุณจุรี  วิจิตรวาทการ กับคณะ เปนผูเสนอ ไปพิจารณากอนรับหลักการนัน้ 
บัดนี้ คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเสร็จแลว และลงมติใหสงคืนรางพระราชบัญญัต ิ
ทั้ง ๒ ฉบับ ดังกลาวมาพรอมขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีดวย ดังนี้ 
  ๑. คณะรัฐมนตรีเห็นวา รางพระราชบัญญัติยาแผนไทยและยาจาก 
สมุนไพร พ.ศ. .... มีหลักการสวนใหญเชนเดียวกับรางพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... 
ที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติในหลักการ ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการพิจารณาของ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งมีหลักการครอบคลุมเรื่องยาทุกประเภทแลว และหากราง
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัติทีจ่ะชวยสงเสริมใหการควบคุมยามีประสิทธิภาพ 
ก็สามารถนํามาประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... ตอไปได 
  ๒. สวนรางพระราชบัญญัติสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมกัน 
ระหวางเพศ พ.ศ. .... นั้นเห็นวา แมการสรางองคกรเฉพาะดานเพื่อเปนทางเลือกใหกับ 
ผูเสียหายจะไดมีชองทางเยียวยาความเสียหายเพิ่มขึ้น แตอาจทําใหคําวินิจฉัยของ 
แตละองคกรไมเปนมาตรฐานเดียวกัน และสรางความแตกตางในการปฏิบัตหินาที่ 
ไดเชนกัน ซึง่ขณะนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดยกราง
พระราชบัญญัติสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. .... ที่มหีลักการ 
อยางเดียวกันกับรางที่สมาชิกฯ เสนอ แตไดเพิ่มบทบัญญัติเรือ่งการใหความชวยเหลือ 
และสงเคราะหผูเสียหายและกองทุนสงเสริมการเทาเทียมกันระหวางเพศไวดวย 
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สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        ทิพรัตน  ๒/๒ 
 
คณะรัฐมนตรีจึงขอใหชะลอการพิจารณารางพระราชบัญญัติของสมาชิกฯ ทั้ง ๒ ฉบับนี้ 
ไวกอน เพื่อรอรางของรัฐบาลที่มีความสมบูรณเพื่อพิจารณาไปพรอมกัน ซึ่งรายละเอียด 
ของขอสังเกตปรากฏตามเอกสารที่ไดแจกจายใหกับทานสมาชิกฯ ทุกทานทราบแลว 
นะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        ทิพรัตน  ๒/๓ 
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   จึงขอเรียนใหที่ประชมุ
ทราบ 
  (ที่ประชุมรบัทราบ) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญตัิแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :    
  เรื่องที่ ๑.๕ ดวยประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจงวา คณะกรรมการ  
ป.ป.ช. ไดตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของ นายอารีย  วงศอารยะ 
เมื่อครั้งดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีเขารับตําแหนง 
กรณีพนจากตําแหนง และกรณีพนตําแหนงมาแลว ๑ ป พบวา นายอารีย ถอืหุนในบริษัท 
ตรังชัวร จํากัด เปนจํานวนเกินกวารอยละ ๕ ของจํานวนหุนที่จําหนายได ซึ่งตาม 
พระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนและหุนสวนของรัฐมนตรี พุทธศักราช ๒๕๔๓  
มาตรา ๔ และมาตรา ๕ กําหนดใหแจงประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. และใหโอนหุน 
ที่เกินใหนิติบุคคลถือแทน แตนายอารียมิไดดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นวา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชการอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑๖ (๖) ประกอบมาตรา ๒๐๙ ความเปนรัฐมนตรีของ 
นายอารียสิ้นสุดลง แตเนื่องจากนายอารียไดพนจากตําแหนงรัฐมนตรีแลว ประกอบกับ 
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน  
ประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไดกําหนดใหรัฐธรรมนูญ 
๒๕๔๐ สิ้นสุดลง จึงไมมีเหตุที่จะสามารถดําเนินการใหนายอารียพนจากตําแหนงได 
อยางไรก็ตาม เรื่องการสิ้นสุดของความเปนรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ มาตรา ๙๖ 
กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบ 
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา เขาชื่อรองขอตอประธานสภา 
ที่ตนเปนสมาชิก และใหประธานสภาแหงนั้นสงคํารองไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 
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สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        ทิพรัตน  ๒/๔ 
 
เพื่อวินิจฉัยวาความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได 
มีมติใหรายงานตอประธานสภานิติบัญญัติฯ ซึ่งทาํหนาที่ประธานสภาผูแทนราษฎร 
และประธานวุฒิสภาทราบ  
 
 
          - ๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        อัจฉรา  ๓/๑ 
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   จึงขอแจงที่ประชุมทราบ 
  (ที่ประชุมรบัทราบ) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :    
  เรื่องที่ ๑.๖ รบัทราบรายงานผลการพัฒนาระบบราชการประจําปงบประมาณ 
๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ ตามมาตรา ๗๑/๑๐ (๑๐) แหงพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พุทธศักราช ๒๕๔๕ ดวยสํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ก.พ.ร. 
ไดเสนอรายงานการพัฒนาระบบราชการประจําปงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๔๗ – 
๒๕๔๙ ตอสภาตามนัยมาตรา ๗๑/๑๐ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พุทธศกัราช ๒๕๔๕ ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งไดแจกใหสมาชิกฯ  
ทุกทานแลว  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   จึงขอแจงตอที่ประชุม
ทราบ  
  (ที่ประชุมรบัทราบ) 
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สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        อัจฉรา  ๓/๒ 
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :    
  ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุม 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๕๔/๒๕๕๐ และครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๐ รวม ๒ ครั้ง  
ซึ่งไดวางไวใหทานสมาชิกฯ ตรวจดกูอนแลวตามขอบังคับฯ ขอ ๒๕ ทานสมาชิกฯ จะมี
แกไขเพิ่มเติมประการใดไหมครับ  
  (ไมมีสมาชิกฯ ขอแกไข) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ถาไมมี กถ็ือวาที่ประชุมนี้
รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๒ ครั้งดังกลาวแลวนะครับ เปนมติครับ  
  ตอไปเปนเรื่องดวน 
  เรื่องดวนที่ ๑  รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน  
(ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... (ปรบัปรุงหลักเกณฑและวิธีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง 
การทําประโยชน) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว  
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สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        อัจฉรา  ๓/๓ 
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ในการประชุมสภาฯ นี้  
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๐ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่ประชุมไดลงมติในวาระที่ ๑ รับหลกัการ
แหงรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไวพิจารณา และมีมติใหคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา  
บัดนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว ขอนําเสนอรายงานตอสภาตามขอบังคับฯ 
๑๑๖ ขอเชิญคณะกรรมาธิการเขาประจําที่ครับ  
  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที่) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   คณะกรรมาธิการ 
พรอมแลว เชิญรายงาน  
  พลเอก สุรินทร  พิกลุทอง (ประธานคณะกรรมาธิการ)   :   กราบเรียน 
ทานประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ กระผม พลเอก สุรินทร  พิกลุทอง สมาชิกสภา 
นิติบัญญัติแหงชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ขอเสนอรายงานพิจารณา 
รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (ปรับปรุง 
หลักเกณฑวิธีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน) ฉบบัแกไขปรับปรุง 
ของคณะกรรมาธิการฯ ดังนี้ ตามที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๐  
ในวันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ พิจารณารางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย  
ที่ดิน (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  (ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ 
รับรองการทําประโยชน) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาเสร็จแลว และไดมีมติให 
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ นํารางพระราชบัญญตัิดังกลาวไปพิจารณาแกไขปรับปรุง 
ในมาตรา ๘ เปนเวลา ๑๕ วัน และตอมาที่ประชุมสภาในการประชุม ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๐  
ไดมีมติใหขยายเวลาออกไปอีก ๓๐ วันนั้น บัดนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดพิจารณา
แกไขปรับปรุงรางพระราชบัญญัติดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว ไดเสนอเพื่อพิจารณา  
ขออนุญาตกราบเรียนเพิ่มเติมวารางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นั้น มหีลักการอยู ๓ ประการดวยกัน  



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        อัจฉรา  ๓/๔ 
 
  ประการแรก คือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับอนุญาตตามมาตรา ๙ 
ตั้งอยูมีอํานาจกําหนดและเก็บคาตอบแทน อันนี้คือแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๙ ทวิ 
  หลักการอันที่ ๒ คือปรับปรุงหลักเกณฑวิธีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชน คือแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๖/๑ อันนี้คือใหมีการใช
ภาพถายทางอากาศ  
  หลักการสุดทาย เพิ่ม บุคคลมีอํานาจหนาที่ในการสั่งเพิกถอนหรือแกไข
เกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน หรือการจดทะเบียนสิทธิ 
หรือนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย หรือการจดแจงเอกสารใดการจดทะเบียน
อสังหาริมทรัพยโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย อันนี้แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๑  
คือเพิ่มอํานาจใหกับตัวทานเดิมมีอยูแลว คือใหกับรองอธิบดี ก็ใหเปนถึงผูตรวจหรือมี 
ระดับ ซี. ๙ อันนี้ตามมาตรา ๖๑ ------------------------------------------------------------------- 
 
          - ๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ                                                                                  สชุาดา ๔/๑ 
 
สวนมาตรา ๘  ที่คางอยูวันนี้ไมอยูในหลักการ เปนของแถม แตเห็นหัวใจของกฎหมาย 
ฉบับนี้คือตองการให ส.ค. ๑ หมดไปจากประเทศไทย แตไมอยูในหลักการ เปนกฎหมาย 
ที่เปนบทเฉพาะกาลกําหนดไว ๑๘๐ วัน ซึ่งทางคณะกรรมาธิการฯ เห็นวา ถาเรงรัดลําพังให 
ราษฎรมาแจงภายใน ๑๘๐ วันแลวนี้ ถาพนจากนั้นใหไปสูศาลเสียกอนนี้จะเกิดผลเสีย 
แกแผนดินอยางแนนอน เนื่องจากวา ๑๘๐ วันและใหเจาหนาที่ที่ดินรีบดําเนินการ 
ออกโฉนดหรือ น.ส. ๓ ใหไดโดยเร็วนั้น ขณะนี้ประเทศไทยมี ส.ค. ๑ ซึ่งบินไปจากที่เดิม 
ไปอยูในที่ใหมจํานวนเทาไรไมทราบ และบินมาแลว ๓ ครั้งนับตั้งแตป ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙  
- ๒๕๒๐ และ ๒๕๒๗ – ๒๕๔๘ แลวก็ พ.ศ. ๒๕๔๖ คือตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
๓ ครั้ง ที่ผมกราบเรียนประธานสภาฯ นี้ไปแลววา เฉพาะเชียงใหมอยางเดียวที่รออยูแลว 
ขณะนี้คือ ๖,๐๐๐ กวาแปลง เพราะฉะนั้นถารีบภายใน ๑๘๐ วัน เราตองการปลาไหล 
ทั้งงูและปลาไหลจะลงในเขงเดียวกันแลวก็ชั่งขายไปพรอม ๆ กนัเกิดผลเสียหายแกรัฐ 
แนนอน คณะกรรมาธิการไดตัดออก แตเมื่อพิจารณาแลววา ถาตัดออกแลวก็ตัดหัวใจของ 
กฎหมายฉบับนี้ออกไปทั้ง ๆ ที่ไมอยูในหลักการ แตเผื่อใหเห็นวาสามารถดําเนินการได 
ในทางบริหาร คือแทนที่จะกําหนดเวลาภายใน ๑๘๐ วัน และใหรีบออก ก็ใหมาแจงภายใน 
๒ ป และขณะเดียวกันภายใน ๒ ปนั้นใหกรมที่ดินดําเนินการตรวจสอบทะเบียน ส.ค. ๑ 
ซึ่งมีอยู ๒ เลม เลมหนึ่งอยูที่กรมที่ดิน อีกเลมหนึ่งอยูที่สํานักงานจังหวัด เอามาตรวจสอบ 
กันวา ส.ค. ๑ ยังเหลืออีกกี่ฉบับ เสร็จแลวเอา ส.ค. ๑ ที่เหลือกีฉ่บับจากทะเบียนนั้น 
ตรวจสอบกับ ส.ค. ๑ ตัวจริงที่สํานักงานที่ดินจังหวัดวาเหลือตรงกันไหม ถาเหลือ 
ส.ค. ๑ จํานวนหนึ่ง เอา ส.ค. ๑ จํานวนนั้นลงในพื้นที่ ลงโดยวิธจีากแผนที่ภาพถาย 
ทางอากาศ แผนที่ระวางการออกโฉนดที่ดินหรือแผนที่อะไรก็ตามวาอยูตรงไหน วาลงไป
แลวหากพบวาที่ดินแปลงนั้นไดออกโฉนดไปแลวก็ใหจําหนาย ส.ค. ๑ เสีย ทั้งนี้ใหเสร็จ
ภายใน ๒ ปทําไมจึงเอา ๒ ป กระผมไดตรวจสอบไดถามเจาพนักงานที่ดินไมนอยกวา
ครึ่งหนึ่งของประเทศไทย ถามวาถาทําอยางนี้แลว ส.ค. ๑ จะทําไดเสร็จในเขตของตัวเอง
ภายในกี่ปทุกสวนบอกวาปเศษ ๆ ปครึ่งบาง ปคอนบาง เลยเอาเผื่อเหลือเผื่อขาดวา ๒ ป 
ก็แลวกันและในทํานองเดียวกันในมาตรา ๘ เดิม การแจงก็ใหมาแจงภายใน ๒ ปควบคู 
กันไป เราจึงไดแกไขใหม ขณะนี้ไดแกเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งอยูตอหนาทานทั้งหลายแลว 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ                                                                                 สชุาดา ๔/๒ 
 
จึงกราบเรียนเพื่อพิจารณาวา ถาทําอยางนี้แลวเชื่อวา ส.ค. ๑ คงจะหมดไป แลวก ็
ส.ค. ๑ ที่ตัวปลอมก็จะถูกจับไดอยางแนชัด คือไมรวมมาในเขงเดียวกันทั้งจริงและปลอม 
ในเขงเดียวกัน คือมีเวลาตรวจสอบ แลวก็คอยทําคอยไปอยางชัดเจน ขออนุญาต 
กราบเรียนครับ 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญเลขาธิการ 
  นางสุวิมล  ภูมิสิงหราช (เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ)   :    “รางพระราชบัญญัตแิกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ชื่อรางพระราชบัญญัติ ไมมีการแกไข  คําปรารภ มีการแกไข 
มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ ไมมีการแกไข  มาตรา ๕ มีการแกไข  มาตรา ๖ มีการแกไข  มาตรา ๗ 
ไมมีการแกไข  มาตรา ๘ มีการแกไข” 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญคณุวัลลภครับ 
   
                                                                                                                   - ๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        ศรีอนงค  ๕/๑ 
 
  นายวัลลภ  ตงัคณานุรักษ   :   ทานประธานฯ ที่เคารพครับ ผม วัลลภ 
ตังคณานุรักษ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ กอนอ่ืนตองขอบคุณคณะกรรมาธิการฯ 
ที่ไดแกไขวัน เวลา ในวรรคแรกจาก ๑๘๐ วัน คือ ๖ เดือนนี้เปน ๒ ป ซึ่งกค็งจะไดรอบคอบ
เหมือนที่ทานประธานคณะกรรมาธิการฯ ไดเสนอตอที่ประชุม เพียงแตผมไมเขาใจวา  
ในวรรคสองนี้เมื่อเรายืดเวลาใหเขามีเวลาตั้ง ๒ ป เพื่อทําการที่จะมารองตอทางการ 
เพื่อจะขอที่เปนที่ถูกตองตามกฎหมายนี้ แตพอถึงวรรคสองนี้เขาบังคับใหวา เมื่อไดรับปุบ 
ตองรีบทําใหเขาโดยเร็ว ทานกลับไปแกวา “ใหดําเนินการตอไป” ซึ่งคําวา “ตอไป” นี้ 
ในระบบราชการจะชามาก ผมจึงไมเขาใจวา เมื่อทานปลอยเวลาใหเขาตั้ง ๒ ป ดําเนินการ
แลวนี่ เมื่อเขามายื่นแลวทําไมไมรีบใหเขาทํางานใหโดยเร็วละครับ ทําไมไปแกวา “ตอไป”  
อันนี้ประเด็นที่ ๑ นิดเดยีวครับ ผมก็ไมแนใจวาที่ทานแกนี้ไปสอดคลองกับมาตรา ๘/๑  
ที่แกไขใหมหรือไม ผมพยายามอานดูวาไปดวยกันไดหรือไม แตผมวาไมนาจะไปดวยกันได 
เพราะมาตรา ๘/๑ เปนในเรื่องของการสํารวจในเวลา ๒ ป ซึ่งรบีสํารวจเสียวาทั้งประเทศ 
มีเทาไร ซึ่งนาจะคนละเรื่องกัน ฉะนั้นขอถามความเห็นวาทําไมจึงไปแกคําวา “โดยเร็ว” นี้
เปน “ตอไป” เพราะดูประหนึ่งวาเหมือนกับวิธีคิดที่ขัดแยงกันเองระหวางวรรคหนึ่งกับ 
วรรคสอง ขอบคุณทานประธานฯ ครับ 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญกรรมาธิการ 
  พลเอก สุรินทร  พิกลุทอง (ประธานคณะกรรมาธิการ)   :   กราบเรียน 
ทานประธานฯ  ผม พลเอก สุรินทร คณะกรรมาธิการฯ ตองขอบคุณทานอาจารยวัลลภ 
ผมก็คิดวาคงจะมีคนถามเหมือนกันวาทําไมแกจาก “โดยเร็ว” เปน “ตอไป” เสีย การที่ใหทํา
โดยเร็วนั่นกเ็พราะวาเดิมตองการใหทางราชการนี้ดําเนินการออกโฉนดและ น.ส. ๓  
เพื่อใหราษฎรไดรับโฉนดหรือ น.ส. ๓ ไปโดยเรว็ที่สุด อันนี้เปนสิ่งที่พึงปรารถนาอยูแลว   
ไมวาจะออกเปนกฎหมายหรือไมก็ตาม และมีหวงเวลาในการดําเนินการอยูแลวดวย 
และถาทําอันนี้ถึงวันนั้นกี่วัน ๆ นีก้ําหนดไวเรียบรอยแลว ถึงแมจะกําหนดเวลาโดยเร็ว 
อยางไรก็ไมขยับอยางนั้น แลวประการที่สําคัญที่ผมกราบเรียนแลววา ๑๘๐ วันที่ใหมาแจงนี้ 
มีทั้งงูและปลาไหลเขามาในเขงเดียวกัน ฉะนั้นก็เปนโอกาสดีที่ขาราชการบางคนไดเอา 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        ศรีอนงค  ๕/๒ 
 
ปลาไหลกับงูนี้เปนอันเดียวกันชั่งกิโลไปเลย ฉะนั้นเกิดความเสียหายแกรัฐแนนอน  
ที่เมื่อสักครูผมยกตัวอยางที่เชียงใหมนี้ ๖,๐๐๐ กวาแปลงนี้พรอมอยูแลว ถาไมรีบก็รีบ 
เขามาเลย สงมาปบนี่หลักฐานพรอมออกเลย ที่จริงแลวเหลานี้บินหรือเปลา บินหรือไม  
เปนสวนใหญบินหรือไม ทางเจาหนาที่ไมมีเวลาตรวจสอบแลวถือวาหลักฐานมาพรอมแลว 
ที่ลําพูน ส.ค. ๑ เรียงเปนบานจัดสรร นี่พรอมแลวเหมือนกัน ถาบอกออกโดยเร็ว อันนี้ 
บานจัดสรรนี้ออกไดถาทํา ๒ ป ๒๔๙๘ มีบานจัดสรรหรือยังประเทศไทย ไมมี นี่คือเอางู
และปลาไหลอยูในเขงเดียวกันใหรีบทําแลวรีบชั่งขาย  คนซื้อก็มานึกวา รูปรางยาว ๆ กลม ๆ 
เหมือนกนันึกวาปลาไหล ที่จริงมีงูอยูดวย นี่คือเกิดผลเสียหาย จึงไดตัดคําวา “โดยเร็ว” 
ออกไป สวนในมาตรา ๘/๑ นี้วาดูเหมือนจะไมสอดคลองกัน คือเจตนาของมาตรา ๘ นีค้ือ
ตองการให ส.ค. ๑ หมดไป ส.ค. ๑ นีม้ีที่อยู ๔ แหง ที่ผมกราบเรียนแลว เปนตัว ส.ค. ๑  
ใบ ๆ นี้ ๒ แหง แหงหนึ่งคือที่ประชาชน อีกแหงอยูที่สํานักงานที่ดินจังหวัด และมีทะเบียน
อีก ๒ เลม เลมหนึ่งอยูที่สํานักงานที่ดินจังหวัด อีกเลมหนึ่งอยูที่กรมที่ดิน ถาตราบใดไมเอา 
๔ อันนี้มาชําระกัน ถาพูดแบบภาษาพระจะชําระกฎหมาย ชําระพระธรรม พระไตรปฎก 
ไมชําระกัน จะไมรูเลยวา ส.ค. ๑ จริง ๆ แลวในหมูนี้เหลือกี่ใบกันแน แมจะรูวา ส.ค. ๑ 
เหลือกี่ใบแลวก็ไมรูวาที่มีอยูนี้ออกโฉนดแลวหรือยัง ตราบใดยังไมเอา ส.ค. ๑ ไปลง 
ในที่ดิน ในแผนที่ที่ดินวาออกโฉนดแลวหรือยัง ฉะนั้นในมาตรา ๘/๑ จึงตองเช็กอันนี้ 
เพื่อใหแนใจวา ส.ค. ๑ ทีม่ีตัวจริง ๆ นี้มีเหลือเทาไร แลวกล็งในที่ดินมีกี่ใบ ถามีแลว 
ลงไปถึงที่ดินแลวปรากฏวาออกโฉนดไปแลวจากการเดินสํารวจออกโฉนดก็ใหจําหนาย 
อันนั้นเสีย มัดจําหนายไดเลย แสดงวาหมดแนนอน ไมมีอีกแลว เมื่อพน ๒ ปแลว  
ใครมายื่นใหมนี้ก็แสดงวา เปนของซึ่งตองตรวจสอบกันอยางละเอียดถี่ถวนแลว  
วาเกิดการผิดพลาดจากการตรวจสอบเมื่อ ๒ ปที่แลวหรือไม ใบนี้โผลขึ้นมาไดอยางไร 
หรือถูกจําหนายไปแลว เรียบรอยไปแลว อยูในบัญชีจําหนายไปแลว ก็จะสอดคลอง 
กันกับที่แจงใน ๒ ปแรก กับ ๒ ปอันนั้นคือหวงเวลาเดียวกัน ฉะนั้นพน ๒ ปแลวทําให 
งายขึ้นในการจําหนาย ส.ค. ๑ ที่จะตามมาดวย ขอบคุณครับ  
 
                       - ๖/๑ 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        สํารวม ๖/๑ 
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญตอ 
  นางสุวิมล  ภูมิสิงหราช (เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ)   :   “มาตรา ๘/๑ คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม มาตรา ๙  
ไมมีการแกไข” 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เมื่อที่ประชุมไดพิจารณา 
เรียงลําดับมาตราแลวก็จะขอใหพิจารณาทั้งรางสรุปอีกครั้งหนึ่ง จะแกเพิ่มเติมถอยคํา  
เชิญครับ ไมมีนะครับ ตอไปผมจะขอมติจากที่ประชุมนี้วาจะเห็นสมควรประกาศใช 
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนกฎหมายหรือไม ทานผูใดเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย
กดปุม เห็นดวย ทานผูใดยังไมเห็นสมควรใหประกาศใชเปนกฎหมายกดปุม ไมเห็นดวย 
เชิญลงคะแนนครับ เชิญรวมคะแนน 
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย ๕๕ คะแนน ไมเห็นดวย ไมมี) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เห็นดวยเปนเอกฉันท 
ก็ใหสมควรประกาศใชเปนกฎหมายได  ขอบคุณกรรมาธิการครับ  
  เรื่องดวนที่ ๒ รางพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญพิจารณาเสร็จแลวเชนกัน  
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สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        สํารวม ๖/๒  
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ที่ประชุมสภาของเรา  
ครั้งที่ ๕๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ ไดลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการ แลวก็บัดนี้
คณะกรรมาธิการไดพิจารณาเสร็จแลว ขอเชิญคณะกรรมาธิการเขาประจําที่ครับ 
  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที่) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่สอง)   :   กรรมาธิการพรอมแลว  
เชิญรายงานไดครับ  
  นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ (ประธานคณะกรรมาธิการ)  :   กราบเรียน 
ทานประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติที่เคารพ กระผม นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณารางพระราชบัญญัตพัิฒนาที่ดิน พ.ศ. ....   
ขอกราบเรียนรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
  ตามที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๕๑/๒๕๕๐ ในวันพุธที่ ๑๙  
กันยายน ๒๕๕๐ ไดลงมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ....   
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอไวพิจารณาและตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา 
ตามขอบังคับฯ นั้น คณะกรรมาธิการไดดําเนินการภายหลังจากที่มีการเลือก
คณะกรรมาธิการ คือ ประธาน รองประธาน เลขานุการ และโฆษก ตลอดจนแตงตั้งที่ปรึกษา 
และผูชวยเลขานุการแลว คณะกรรมาธิการไดเชิญผูซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมอบหมายใหมา
ชี้แจง รวมทั้งผูซึ่งคณะกรรมาธิการเห็นวามีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาที่ดินมาชี้แจง
ขอเท็จจริงแกคณะกรรมาธิการ รวม ๒๖ ราย จํานวน ๑๐ สวนราชการ จาก ๔ กระทรวง  
ตลอดจนไดเดินทางไปศึกษาดูงานการใชประโยชนในพื้นที่สูงที่มีความลาดชันมาก 
ที่จังหวัดแมฮองสอน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ  
  บัดนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญไดพิจารณารางพระราชบัญญัตดิังกลาว 
เสร็จสิ้นแลว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่ได 
นําเรียนเสนอสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติทุกทานแลว จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ครับ  



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        สํารวม ๖/๓  
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญเลขาธิการครับ  
  นางสุวิมล  ภูมิสิงหราช (เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ)   :   “รางพระราชบัญญัตพัิฒนาที่ดิน พ.ศ. ....  ชื่อราง
พระราชบัญญัติ ไมมีการแกไข  คําปรารภ มีการแกไข  มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ ไมมีการแกไข  
มาตรา ๕ มีการแกไข  มาตรา ๖ ถึงมาตรา ๘ ไมมกีารแกไข  มาตรา ๙ มีการแกไข   
มาตรา ๑๐ ถงึมาตรา ๒๐ ไมมีการแกไข  มาตรา ๒๑ มีการแกไข  มาตรา ๒๒ ถึงมาตรา ๒๕  
ไมมีการแกไข”  
 
          - ๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช.  ๖๕ เปนพิเศษ                   มิ่งขวัญ  ๗/๑ 
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ถือวาเปนการพิจารณา 
เรียงลําดับมาตราจบแลวนะครับ ทานผูใดจะแกไขเพิ่มเติมถอยคําบางไหมครับ 
  (ไมมีสมาชิกฯ ขอแกไข) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ถาไมมี กถ็ือวาเปนการจบ
การพิจารณาในวาระที่ ๒ ตอไปจะพิจารณาในวาระที่ ๓ จะขอมติจากที่ประชุมนี้วาจะเห็น 
สมควรประกาศใชรางพระราชบัญญตัิฉบับนี้เปนกฎหมายตอไปหรือไม ทานผูใด
เห็นสมควรใหประกาศใชเปนกฎหมายกรุณากดปุม เห็นดวย ทานผูใดไมเห็นสมควร
ประกาศใชเปนกฎหมายกรุณากดปุม ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ เสร็จแลวนะครับ 
เชิญรวมคะแนน 
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย  ๕๘  คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เสียงสวนใหญเห็นสมควร
ใหประกาศใชเปนกฎหมายได ดวยเหตุที่กรรมาธิการมีขอสังเกตที่ปรากฏอยูในเอกสาร  
ทานผูใดจะไมเห็นสมควรสงไปใหรัฐบาลไหมครับ 
  (ไมมีสมาชิกฯ มีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไมมี กถ็ือวาเปนมติใหสง
ขอสังเกตไปใหคณะรัฐบาลดําเนินการตอไป เปนการจบการพิจารณาเรื่องดวนที่ ๒ 
ขอบคุณกรรมาธิการครับ คุณวัลลภมอีะไร เชิญครับ 
  นายวลัลภ  ตงัคณานุรักษ   :   ทานประธานฯ ครับ เพื่อใหการพิจารณา
กฎหมายเปนไปอยางเปนระบบ แลวกใ็ชเวลาไดคุมคากับสภา ขออนุญาตทานประธานฯ 
เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๗ – ๑๙ ขึ้นมากอนไดไหมครับ เพราะเปนขั้นตอนรับ
หลักการเทานั้น จะไดตั้งกรรมาธิการใหเรียบรอยดําเนินการตอไป ทานประธานฯ  
ขออนุญาตครับ 



สนช.  ๖๕ เปนพิเศษ                   มิ่งขวัญ  ๗/๒ 
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ทานสมาชิกฯ ขอเลื่อน 
วาระที่ ๗ โดยลําดับลงไป ซึ่งเปนเรื่องดวนเหมือนกันขึ้นมากอน ที่ประชุมจะขัดของ 
ไหมครับ 
  (ไมมีสมาชิกฯ ขัดของ) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไมมีทานผูใดขัดของ 
ดังนั้นเราจะพิจารณาเรื่องรางพระราชบัญญัตลิูกเสือ พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 
กับรางพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. .... ซึ่งคุณตวง  อันทะไชย กบัคณะ เปนผูเสนอ 
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สนช.  ๖๕ เปนพิเศษ                   มิ่งขวัญ  ๗/๓ 
 

ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   จะขออนุญาตใหพิจารณา
ไปทีละฉบับพรอม ๆ กัน ที่ประชุมจะขัดของไหมครับ 
  (ไมมีสมาชิกฯ ขัดของ) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไมขัดของนะครับ  
เราพิจารณารางพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ  
เชิญทานรัฐมนตรีครับ 
  นายวิจิตร  ศรีสอาน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ)   :    
ทานประธานฯ ที่เคารพ กระผม นายวิจิตร  ศรีสอาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีใหเสนอรางพระราชบัญญัตลิกูเสือ พ.ศ. .... โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้ 
 

“หลักการ 
 

  ปรับปรุงกฎหมายวาดวยลูกเสือ 
 

เหตุผล 
 

  โดยที่ไดมีการปฏิรูปโครงสรางระเบียบบริหารราชการและการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการข้ึน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ทําใหการบริหารงานของสวนราชการที่เกี่ยวของกับ 
กิจการลูกเสือเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับกฎหมายวาดวยลูกเสือไดใชบังคับมาเปน
เวลานานและไมสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน จึงสมควรปรับปรุงบทบัญญัติของ 
กฎหมายดังกลาว เพื่อกําหนดใหดําเนินกิจการของลูกเสือ องคประกอบและอํานาจหนาที่ 
 



สนช.  ๖๕ เปนพิเศษ                   มิ่งขวัญ  ๗/๔ 
 
ของคณะลูกเสือแหงชาติ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด 
และคณะกรรมการลูกเสอืของเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนสมควรกําหนดภารกิจให
สอดคลองกับกิจการลูกเสือของนานาประเทศ ทั้งนี้ เพื่อใหการลูกเสือมีความเจริญกาวหนา 
และสรางความสามัคคีแกคนในชาติ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี”้ จึงขอเสนอเพื่อ 
พิจารณา 
 
           - ๘/๑ 
 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช.  ๖๕ เปนพิเศษ                       ละไม  ๘/๑ 
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ตอไปขอเชิญทานสมาชิกฯ 
กับคณะที่เปนผูเสนอ เชิญคุณวัลลภครับ 
  นายวัลลภ  ตงัคณานุรักษ   :   ทานประธานฯ ที่เคารพครับ ผม วัลลภ 
ตังคณานุรักษ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในฐานะไดรับมอบหมายจากครูตวง   
อันทะไชย ซึ่งเปนหลักในการเสนอรางพระราชบัญญัติลูกเสือฉบับนี้ ก็ขออนุญาตเรียน 
ทานประธานฯ และทานสมาชิกฯ วาโดยหลักการแลวกฎหมายฉบับนี้เปนเชนเดียวกับ 
กฎหมายที่คณะรัฐมนตรีไดเปนผูเสนอ มีหลักการเดียวกัน เพียงแตผมขออนุญาต 
ทานประธานฯ วาจะขอเนนวาถาหากพิจารณากฎหมายฉบับนี้ใหดี  หัวใจของ
พระราชบัญญัติฉบับนี้อยูที่มาตรา ๘ ทานประธานฯ ที่เคารพ คือลูกเสือและเนตรนารี ถาพูด
ใหครบถวนไปนี้ก็ถือวาเปนกลวิธีหนึ่งในการที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนของเราใหกาว 
ไปขางหนา เพราะปจจุบันนี้เราก็พบวา สังคมกําลังหวงเรื่องเด็กและเยาวชนที่มีปญหาเรื่อง
ระเบียบวินัย มีปญหาเรื่องการไมซื่อสัตยสุจริต แลวก็มีปญหาวาบําเพ็ญตนไมเปน เราถึง 
เชื่อวากิจการลูกเสือนาจะเปนกลไกสําคัญในการพัฒนา ดวยเหตุนี้ครูตวงและคณะจึงได 
รวมกันเสนอรางพระราชบัญญัติฉบบันี้เขาสูการพิจารณาของสภา ก็ขออนุญาต 
ทานประธานฯ นําเสนอแทนครูตวง ณ บัดนี้ ขอบคุณทานประธานฯ ครับ 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญทานสมาชิกฯ ครับ 
ไมมีผูขออภิปรายนะครับ ถาไมมผูีขออภิปราย ผมจะขอมติจากที่ประชุมนีว้าจะรับหลักการ 
รางพระราชบัญญัติลูกเสอื พ.ศ. .... ซึง่คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอหรือไม ทานผูใดเห็นสมควร
รับหลักการกรุณากดปุม เห็นดวย ทานผูใดไมเห็นสมควรรับหลักการกดปุม ไมเห็นดวย 
เชิญลงคะแนนครับ รวมคะแนนได 
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย  ๔๘  คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ที่ประชุมเห็นดวย 
เปนเอกฉันท ตอไปผมจะขอมติจากที่ประชุมวาจะรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัต ิ



สนช.  ๖๕ เปนพิเศษ                       ละไม  ๘/๒ 
 
ฉบับเดียวกันนี้ รางพระราชบัญญัตลิกูเสือ พ.ศ. .... ซึ่งคุณตวง  อันทะไชย กับคณะ  
เปนผูเสนอ หรือไม ทานผูใดเห็นสมควรรับหลักการกดปุม เห็นดวย ทานผูใดเห็นสมควร 
ไมรับหลักการกดปุม ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ เสร็จแลวนะครับ เชิญรวมคะแนน 
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย  ๔๙  คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   รับหลักการเปนเอกฉันท 
จะตั้งกรรมาธิการพิจารณากันอยางไรครับ 
  นายวิจิตร  ศรีสอาน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ)   :    
ทานประธานฯ ที่เคารพ คณะรัฐมนตรีขอเสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๑๕ คน 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   รัฐบาลเสนอขอตั้ง 
กรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๑๕ คน จะเห็นเปนอื่นไหมครับ 
  (ไมมีสมาชิกฯ มีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณชิย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ๑๕ คนนะครับ  
เชิญทานรัฐมนตรีครับ 
 
                       - ๙/๑ 
 
 
 
   
 
 
 
 



สนช.  ๖๕  เปนพิเศษ               วนิดา ๙/๑ 
 
  นายวิจิตร  ศรีสอาน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ)   :   
ทานประธานฯ ที่เคารพ ในสัดสวนของคณะรัฐมนตรี ขอเสนอ  

๑. นายวิจิตร  ศรีสอาน  
๒. นางจรวยพร  ธรณินทร  
๓. นายสงขลา  วิชัยขัทคะ  
ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   

กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :  สวนของสมาชิกฯ  
เชิญคุณประกอบครับ  
  นายประกอบ  วิโรจนกูฏ   :   ทานประธานฯ ที่เคารพ กระผม นายประกอบ 
วิโรจนกูฏ ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติลูกเสือ  
พ.ศ. .... ในสวนของสมาชิก สนช. จํานวน ๑๒ ทาน ดังนี้ครับ  
  ๑. นายชัยอนันต  สมุทวณิช  
  ๒. คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  
  ๓. นางสุรางค  เปรมปรีดิ ์ 
  ๔.  นายตวง  อันทะไชย  
  ๕. นายสุวรรณ  หันไชยงุวา  
  ๖. นายปรีชา  บัววิรัตนเลศิ  
  ๗. นายประสาท  สืบคา  
  ๘. นายพรชยั  มาตังคสมบัติ  
  ๙. พลตรี ดาวพงษ  รัตนสุวรรณ   
           ๑๐. นายวิรุณ  ตั้งเจริญ  
           ๑๑. นายประภัทร  ศรลัมพ  และ 
                      ๑๒. นายบญุรัตน  วงศใหญ  ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :  มีทานสมาชิกฯ เสนอชือ่อ่ืน
อีกไหมครับ  



สนช.  ๖๕  เปนพิเศษ               วนิดา ๙/๒ 
 
  (ไมมีสมาชิกฯ เสนอ) 

ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :  ไมมี ถือวาเปนจํานวน
กรรมาธิการวิสามัญ ๑๕ ทาน เชิญเลขาธิการครับ  
  นางสุวิมล  ภูมิสิงหราช (เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ)   :   รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ลูกเสือ พ.ศ. .... จํานวน ๑๕ ทาน  

๑. นายวิจิตร  ศรีสอาน  
๒. นางจรวยพร  ธรณินทร  
๓. นายสงขลา  วิชัยขัทคะ  
๔. นายชัยอนันต  สมุทวณิช  
๕. คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  

  ๖. นางสุรางค  เปรมปรีดิ ์ 
  ๗.  นายตวง  อันทะไชย  
  ๘. นายสุวรรณ  หันไชยุงวา  
  ๙. นายปรีชา  บัววิรัตนเลศิ  

๑๐. นายประสาท  สืบคา 
๑๑. นายพรชัย  มาตังคสมบัติ 
๑๒. พลตรี ดาวพงษ  รัตนสุวรรณ 
๑๓. นายวิรณุ  ตั้งเจริญ 
๑๔. นายประภัทร  ศรลมัพ  และ 
๑๕. นายบุญรัตน  วงศใหญ  

  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   กําหนดแปรญัตติครับ  

นายวิจิตร  ศรีสอาน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ)   :   
ทานประธานฯ ที่เคารพ ขอเสนอแปรญัตติตามขอบังคับฯ ๗ วัน  



สนช.  ๖๕  เปนพิเศษ               วนิดา ๙/๓ 
 

ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :  แปรญัตติภายใน ๗ วัน  
ไมขัดของนะครับ  จะใชรางใดเปนหลักในการพิจารณาครับ  
  นายวิจิตร  ศรีสอาน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ)   :   
ทานประธานฯ ที่เคารพครับ ขอเสนอใชรางของรัฐบาลเปนหลัก  

ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :  รัฐบาลขอใชรางของรัฐบาล
เปนหลักในการพิจารณา ที่ประชุมจะขัดของไหมครับ  
  (ไมมีสมาชิกฯ ขัดของ) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :  ไมมีทานผูใดขัดของ  
ถือเปนมตินะครับ  จบการพิจารณาเรื่องดวนที่ ๗ และเรื่องดวนที่ ๘ นะครบั  
  ตอไปเปนการพิจารณาเรื่องดวนที่ ๙ รางพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ ทานสมาชิกฯ ครับ มีรางพระราชบัญญตัิถัดไป นั่นก็คือ
รางพระราชบัญญัติอาชีวศึกษาเหมือนกัน ซึ่งคุณตวง  อันทะไชย และคณะเปนผูเสนอ  
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ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :  จะขออนุญาตจากที่ประชุม
พิจารณาไปรวมกันทีละฉบับ ไมมีทานผูใดขัดของ  เปนมตินะครับ เชิญทานรัฐมนตรีแถลง
หลักการและเหตุผล  

นายวิจิตร  ศรีสอาน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ)   :    
ทานประธานฯ ที่เคารพ กระผม นายวิจิตร  ศรีสอาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีใหนําเสนอรางพระราชบัญญัตกิารอาชีวศึกษา พ.ศ. .... 
โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้  
 

“หลักการ 
 

ใหมีกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา 
 

เหตุผล 
 
  โดยที่กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติไดบัญญัติใหมีคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาเพื่อควบคุมดูแลการจัดการอาชีวศึกษา รวมทั้งการดําเนินการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา  
ซึ่งการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพนั้นถือเปนกระบวนการการผลิตและ
พัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มผลผลิตและสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศ
ใหไดระดับมาตรฐานสากล ทําใหประชาชนสามารถประกอบอาชีพโดยอิสระและพึ่งตนเอง
ได นอกจากนี้ สมควรกําหนดใหมีสถาบันการอาชีวศึกษาซึ่งเปนสถานศึกษาของรัฐ 
ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาและเปนนิติบุคคลในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา โดยมีการจัดการอาชีวศึกษาที่ดําเนินการอยางเปนเอกภาพในดานนโยบาย
และมีการกระจายอํานาจไปสูระดับปฏิบัติ เพื่อใหการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรม 
 



สนช.  ๖๕  เปนพิเศษ               วนิดา ๙/๕ 
 
วิชาชีพในทุกระดับมีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดผลสําเร็จแกประชาชน โดยเฉพาะ
นักเรียนและนักศึกษา อันจะเปนการสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และแผนการศึกษาแหงชาติ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี”้ จึงขอเสนอเพื่อพิจารณา 
   
         
          - ๑๐/๑ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ              ลัดดาวัลย ๑๐/๑ 
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ตอไปขอเชิญ 
ทานสมาชิกฯ คุณตวง กับคณะที่เสนอรางพระราชบัญญัตินี ้เชิญคุณวัลลภครับ 
  นายวัลลภ  ตงัคณานุรักษ   :   ทานประธานฯ ที่เคารพครับ กระผม วัลลภ 
ตังคณานุรักษ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในฐานะไดรับมอบหมายจากคุณตวง   
อันทะไชย และคณะ ใหเปนผูเสนอรางพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาแทนในวันนี้ 
ทานประธานฯ ที่เคารพ คือกระผมเขาใจวา เมื่อผมไดอานเทียบเคียงดูพระราชบัญญัต ิ
ฉบับที่ครูตวงเสนอและฉบับที่คณะรัฐมนตรีเสนอจะเห็นไดชัดวาเปนหลักการที่เปน
หลักการเดียวกัน เหตุผลที่ประกอบในหลักการนัน้ก็เปนเหตุผลที่เปนไปในลักษณะ 
ที่คลายคลึงกัน กระนั้นกด็ีทานประธานฯ ที่เคารพ กระผมคิดวากฎหมายฉบับนี้ 
มีจุดที่ขออนุญาตใชเวลาเล็กนอยในการอธิบาย ผมคิดวาถาเราพูดถึงกลไกการสรางคน  
การอาชีวศึกษานาจะเปนกิจการสาขาหนึ่งที่จําเปนในการสรางคน โดยเฉพาะเรื่องของ 
การอาชีพ แตขณะเดียวกันถาเราพิจารณาดูเรื่องการอาชีพตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมอาจจะ 
พบวา อาชีวศึกษาก็ดี การฝกอบรมวิชาชีพก็ดี กระจัดกระจายอยูทั่วไปหมดในหลาย 
รูปแบบดวยกัน ในกระทรวงศึกษาธิการเองก็มีสถานศึกษา ในสังคมภายนอกก็มี 
สถานประกอบการ ในชมุชนทองถิ่นก็มีวิชาชีพตาง ๆ ปะปนกันไปไมเวนแมกระทั่ง
กระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ ที่ไดมกีารดําเนินการในเรื่องนี้ กฎหมายฉบับนี้จึงตราขึ้นมา 
ก็เพื่อที่จะทําใหหลายเรื่องที่กระจัดกระจายไดประสานงานเขามาหากัน บูรณาการรวมกัน  
ที่สําคัญก็คือวาจะสามารถยกระดับของสถานศึกษาอาชีวะขึ้นมาเปนสถาบันได  
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ทานประธานฯ ขอบคุณครับ  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญทานครับ  

นายวัฒนา  สวรรยาธิปติ   :   ขอบคุณทานประธานฯ ครับ ผม วัฒนา   
สวรรยาธิปติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ กระผมเคยอภิปรายเมื่อครั้งนํา พ.ร.บ.  
 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ              ลัดดาวัลย ๑๐/๒ 
 
ของ สนช. เขามา ซึ่งดูของรัฐบาลก็เชนเดียวกัน ก็คลาย ๆ กนัอยางที่ทานวัลลภไดพูดถึงก็มี
สวนดีอยูเยอะทีเดียวที่จะพัฒนาอาชีวศึกษา เชน การศึกษาแบบทวิภาคี การรวมมือกับ
สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน หรือแมกระทั่งใหสถาบันเอกชนเขามาจัดการศึกษาอาชีวะ  
ก็เปนเรื่องที่ดีทั้งนั้น แตผมยังอยากจะเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือนาจะหันมามองทางดานสังคม 
ใหเยอะขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือการศึกษาของชาติในแงของการศึกษาตลอดชีพ การศกึษา
ตามอัธยาศัยซึ่งเพิ่งผาน พ.ร.บ. ไปเมื่ออาทิตยที่แลวนี้ เพราะวาอาชีวศึกษานี้มีโอกาสที่จะ
ชวยเสริมตรงนี้เปนอยางมากเลย เรียกวาเปนงานเดียวกันคืองานผลิตกําลังคนและงานพัฒนา
กําลังคน กระผมอยากจะเห็น พ.ร.บ. ตัวนี้ชัดเจนในเรื่องของการรับใชสังคมในแง 
ของประชาชนทั่ว ๆ ไปใหมีการผลิตกําลังคนและพัฒนากําลังคนใหมากกวาที่ระบุไวนี้  
ก็อยากจะฝากทานรัฐมนตรีและทานกรรมาธิการที่จะพิจารณาตอไป ขอบคุณครับ  

ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ถาไมมีทานผูใดขอ 
อภิปรายผมจะขอมติจากที่ประชุมนี้วา จะรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอหรือไม ทานผูใดเห็นสมควรรับหลักการกดปุม 
เห็นดวย ทานผูใดไมเห็นสมควรรับหลักการกดปุม ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ  
เสร็จแลวนะครับ เชิญรวมคะแนนได  
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย ๕๐ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   รับหลักการเปนเอกฉันท 
นะครับ  
  ตอไปผมก็จะขอมติจากที่ประชุมนี้วาจะรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ 
ฉบับเดียวกันนี้ การอาชีวศึกษา พ.ศ. .... ซึ่งคุณตวง  อันทะไชย กับคณะ เปนผูเสนอ 
หรือไม ทานผูใดเห็นสมควรรับหลักการกดปุม เห็นดวย ทานผูใดไมเห็นสมควร 
รับหลักการกดปุม ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ เสร็จแลวนะครับ เชิญรวมคะแนน 
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย ๔๘ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 
                                                                                                                               - ๑๑/๑ 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        วินัย ๑๑/๑ 
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   รับหลักการเปนเอกฉันท 
เหมือนกันนะครับ ตกลงเรารับหลักการทั้ง ๒ ฉบับ คณะกรรมาธิการจะอยางไร  
เชิญทานรัฐมนตรีครับ  
  นายวิจิตร  ศรีสอาน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ)   : 
ทานประธานฯ ที่เคารพครับ คณะรัฐมนตรีขอเสนอกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน  
๑๘ คน ครับ  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   รัฐบาลเสนอ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ๑๘ คน จะเห็นเปนอื่นไหมครับ 
  (ไมมีสมาชิกฯ มีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  ผูปฏบิัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ตกลงเปนมติตามนั้น 
เชิญทานรัฐมนตรีครับ 
  นายวิจิตร  ศรีสอาน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ)   :    
ทานประธานฯ ที่เคารพ คณะรัฐมนตรีขอเสนอในสัดสวนของคณะรัฐมนตรี ๓ คน 
นายวิจิตร  ศรีสอาน นายวีระศักดิ์  วงษสมบัติ และนายสุชัย  งามจิตตเอื้อ 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญทานสมาชิกฯ 
ในสวนของสมาชิกฯ เชญิคุณวัลลภครับ  
  นายวัลลภ  ตงัคณานุรักษ   :   ทานประธานฯ ที่เคารพครับ ผม วัลลภ 
ตังคณานุรักษ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการ 
ตามสดัสวนของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

  ๑. นายวันชยั  ศริิชนะ  
  ๒. พลเอก ปรีชา  เปรมาสวัสดิ์  
  ๓. พลเอก อาภรณ  กุลพงษ 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        วินัย ๑๑/๒ 
 

  ๔. พลเอก ปรีดี  สามิภักดิ์  
  ๕. พลตรี อดุล  อุบล  
  ๖. พลเอก สุนทร  ขําคมกุล  
  ๗. นายตวง  อันทะไชย  
  ๘. คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  
  ๙. นายประสาท  สืบคา 
๑๐. นายปรชีา  บัววิรัตนเลิศ  
๑๑. นายชลติ  แกวจินดา  
๑๒. นางจุรี  วิจิตรวาทการ 
๑๓. นายวิริยะ  นามศิริพงศพันธุ  
สวน ๑๔ - ๑๕ เปนบุคคลภายนอก กค็ือนายสัมฤทธิ์  สิริอรามกุล  

และ นายชนะ  กสิภาร ขอผูรับรองดวยครับ  
  (มีสมาชิกฯ ยกมือข้ึนรับรอง) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ผูรับรองถกูตอง  
จะมีทานผูใดเสนอชื่ออ่ืนไหมครับ 

(ไมมีสมาชิกฯ เสนอ) 
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ   :   ไมมีนะครับ เชิญครับ  

  นายจุฑาธวัช  อินทรสุขศรี  :   เรียนทานประธานฯ ที่เคารพครับ 
ผม จุฑาธวัช  อินทรสุขศรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ขอเสนอเพิ่มคนภายนอก 
อีกสัก ๑ คนไดหรือไมครับ ถาหากจะเติมคนขางนอกอีกสักคนหนึ่ง ผมขอเสนอ 
อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ซึ่งจะตองมีการทํางานเกี่ยวของกับกระทรวงศึกษาฯ 
ในดานอาชีวะครับ 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เมื่อสักครูนี้เราลงมติ 
ไป ๑๘ คน ทานขอเพิ่มอีก ๑ คน เปน ๑๙ คน ทีป่ระชุมจะขัดของไหมครับ  



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        วินัย ๑๑/๓ 
 
  (ไมมีสมาชิกฯ ขัดของ) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ที่ประชุมไมขัดของ 
ขอชื่อนะครับ ไมเอาตําแหนง 
  นายจุฑาธวัช  อินทรสุขศรี   :  นายสมเกียรติ  ฉายะวงศ ครับ 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ที่ประชุมไมขัดของนะครับ 
  (ไมมีสมาชิกฯ ขัดของ) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ขอผูรับรองครับ 
  (มีสมาชกิฯ ยกมือข้ึนรับรอง) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ผูรับรองถกูตองนะครับ 
ไมมีชื่ออ่ืนอีกเปน ๑๙ ทาน เชิญเลขาธิการ 
  นางสุวิมล  ภูมิสิงหราช (เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ)   :   รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
การอาชีวศึกษา พ.ศ. .... จํานวน ๑๙ ทาน  

  ๑. นายวิจิตร  ศรีสอาน  
  ๒. นายวีระศักดิ์  วงษสมบัติ  
  ๓. นายสุชยั  งามจิตตเอื้อ  
  ๔. นายวันชัย  ศิริชนะ  
  ๕. พลเอก ปรีชา  เปรมาสวัสดิ์  
  ๖. พลเอก อาภรณ  กุลพงษ 
  ๗. พลเอก ปรีดี  สามิภักดิ์  
  ๘. พลตรี อดุล  อุบล  
  ๙. พลเอก สุนทร  ขําคมกุล  



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        วินัย ๑๑/๔ 
 

๑๐. นายตวง  อันทะไชย  
๑๑. คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  
๑๒. นายประสาท  สืบคา 
๑๓. นายปรชีา  บัววิรัตนเลิศ  
๑๔. นายชลติ  แกวจินดา  
๑๕. นางจุรี  วิจิตรวาทการ 
๑๖. นายวิริยะ  นามศิริพงศพันธุ 
๑๗. นายสัมฤทธิ์  สิริอรามกุล 
๑๘. นายชนะ  กสิภาร และ 
๑๙. นายสมเกียรติ  ฉายะวงศ 
ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 

กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   กําหนดการแปรญัตติครับ 
  นายวิจิตร  ศรีสอาน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ)   :   
ทานประธานฯ ที่เคารพครับ คณะรัฐมนตีขอเสนอการแปรญตัติตามขอบังคับฯ ๗ วัน 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   แปรญัตตภิายใน ๗ วัน 
ไมมีผูใดเห็นเปนอยางอื่นนะครับ 
  (ไมมีสมาชิกฯ มีความเห็นเปนอยางอื่น)  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เปนมติตามนั้น จะใช 
รางฉบับใด ของคณะรัฐมนตรีหรือของคุณตวงเปนหลักในการพิจารณา เชิญทานรัฐมนตรี
ครับ 
  นายวิจิตร  ศรีสอาน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ)   : 
ทานประธานฯ ที่เคารพครับ คณะรัฐมนตรีขอเสนอใชรางของคณะรัฐมนตรีเปนหลักครับ 
 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        วินัย ๑๑/๕ 
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   รัฐบาลขอใชรางของ 
คณะรัฐมนตรีเปนหลัก ไมมีทานผูขัดของนะครับ 
  (ไมมีสมาชิกฯ ขัดของ) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ถือเปนมตินะครับ  
จบการพิจารณาเรื่องดวนที่ ๙ และที่ ๑๐  
  ตอไปเปนเรื่องดวนที่ ๑๑ รางพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. .... 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ ทานสมาชิกฯ ครับ มีเรื่องดวนที่ ๑๒ รางพระราชบัญญัต ิ
เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. .... ซึ่งคณุสุวัฒน  อนใจกลา กับคณะ เปนผูเสนอ จะขออนุญาต 
ใหพิจารณารวมกันไปแตละฉบับ ไมมีทานผูใดขัดของนะครับ 
  (ไมมีสมาชิกฯ ขัดของ) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เปนไปตามนั้นครับ  
เชิญทานรัฐมนตรี 
 
 
          - ๑๒/๑ 
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Highlight



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ             เปลงฉวี  ๑๒/๑ 
 
  นายวิจิตร  ศรีสอาน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ)   :    
ทานประธานฯ ที่เคารพ กระผม วิจิตร  ศรีสอาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดรับ
มอบหมายจากคณะรัฐมนตรีใหเสนอรางพระราชบัญญัติเครือ่งแบบนักเรียน พ.ศ. ....  
โดยมีหลักการและเหตุดังตอไปนี้  
 

“หลักการ 
 

ปรับปรุงกฎหมายวาดวยเครื่องแบบนักเรียน 
 

เหตุผล 
 

โดยที่พระราชบัญญัติเครือ่งแบบนักเรียน พุทธศักราช ๒๔๘๒ ใชบังคับ 
มาเปนเวลานาน บทบัญญัติบางประการจึงไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน  
สมควรปรับปรุงโดยกําหนดใหมีเครื่องแบบนักเรียนไวเปนมาตรฐานกลาง เพื่อประโยชน 
ในการประหยัดและความเปนระเบียบเรียบรอย และสรางวินัยใหแกนักเรียน รวมทั้ง 
เปนการคุมครองเพื่อมิใหบุคคลอื่นแตงเครื่องแบบนักเรียนโดยไมมีสิทธิที่จะแตง  
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี”้ 
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญคุณสุวัฒนกับคณะ 
เชิญคุณวัลลภครับ  
  นายวัลลภ  ตงัคณานุรักษ   :   ทานประธานฯ ที่เคารพครับ กระผม วัลลภ  
ตังคณานุรักษ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในฐานะผูไดรับมอบหมายจากทานสุวัฒน  
อนใจกลา ทั้งหลักการและเหตุผลเปนถอยคําประโยคเดียวกับฉบับรางที่คณะรัฐมนตรี 
เปนผูเสนอ เพียงแตขออนุญาตทานประธานฯ เนนย้ําวา เขาใจวาเรื่องนี้เกิดขึ้น  
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เพราะวาปจจุบันนี้ไดมีเหตุการณเกิดขึ้น ๒ เหตุการณ เหตุการณที่ ๑ ก็คือวา ไดมีการ
ดัดแปลงเครื่องแบบนักเรียนใหเปนแบบทรงญี่ปุนบาง เกาหลีบาง ฟลิปปนสบาง ผูใหญ
ทั้งหลายทั้งปวงก็คงตระหนักแลวก็หวงใยวาจะผิดไปมาก ๆ  
  ประเด็นที่ ๒ ก็คือ ไดมีการอาศัยเครื่องแบบนักเรียนนี้มาสวมแลวก็
หลอกลวงประชาชนทั่วไปวายังอยูในรูปแบบของนักเรียนอยู เพื่อทําใหตัวเองมีราคาสูงขึ้น
ในกลไกตาง ๆ เหตุนี้เองผมคิดวาจึงจําเปนตองมีการปรับปรุงกฎหมายวาดวยเครื่องแบบ
นักเรียน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ทานประธานฯ ขอบคุณครับ  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไมมีผูใดขออภิปราย 
อยางนั้นก็เปนอันวาปดอภิปราย ตอไปผมจะขอมติวาจะรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอหรือไม ทานผูใดเห็นสมควรรับ
หลักการกรณุากดปุม เห็นดวย ทานผูใดไมเห็นสมควรรับหลกัการกดปุม ไมเห็นดวย  
เชิญลงคะแนนครับ เสร็จแลวนะครับ รวมคะแนนได  
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย ๕๐ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เสียงสวนใหญรับหลกัการ
ตอไปผมก็จะขอมติจากที่ประชุมนี้วาจะรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
นักเรียน พ.ศ. .... ซึ่งคุณสุวัฒน  อนใจกลา กับคณะ เปนผูเสนอ ทานผูใดเห็นสมควรวา 
รับหลักการกดปุม เห็นดวย ทานผูใดไมเห็นสมควรรับหลักการกดปุม ไมเห็นดวย  
เชิญลงคะแนนครับ เสร็จแลวนะครับ เชิญรวมคะแนนได  
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย ๕๓ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เสียงสวนใหญเห็นดวย 
เปนอันวารับหลักการทั้ง ๒ ฉบับ กรรมาธิการจะพิจารณาอยางไร เชิญทานรัฐมนตรี  
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  นายวิจิตร  ศรีสอาน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ)   :    
ทานประธานฯ ที่เคารพ คณะรัฐมนตรีขอเสนอใหสงคณะกรรมาธิการสามัญกิจการเด็ก 
เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และความมั่นคงของมนุษยพิจารณาครับ   
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   รัฐมนตรีเสนอใหเปน
คณะกรรมาธิการสามัญ เชิญทานสมาชิกฯ จะเห็นดวยไหมครับ ไปกรรมาธิการสามัญ 
ของสภา ทางรัฐบาลจะไมมารวมดวยนะครับ กรรมาธิการสามัญของสภา คณะกรรมาธิการ
เด็ก สตรีฯ ตกลงตามนั้น ที่ประชุมไมเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
  (ไมมีสมาชิกฯ มีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   กําหนดการแปรญัตต ิ
 
          - ๑๓/๑ 
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  นายวิจิตร  ศรีสอาน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ)   :    
ทานประธานฯ ที่เคารพครับ เนื่องจากเปน พ.ร.บ. ที่สั้นและไมซับซอน เสนอใหแปรญตัติ 
ใน ๕ วันครบั  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   รัฐบาลเสนอแปรญัตติ 
ภายใน ๕ วัน ไมเห็นเปนอยางอื่นนะครับ ถือเปนมตินะครับ ชื่อกรรมาธิการคงไมตองอาน 
เพราะเปนกรรมาธิการสามัญ จะใชรางฉบับใดเปนหลักครับ เชิญคุณวัลลภครับ    
  นายวัลลภ  ตงัคณานุรักษ   :   ทานประธานฯ ใชรางรัฐบาลเปนหลัก 
ขอบคุณครับ 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ใชรางของรัฐบาลเปนหลัก 
ไมเห็นเปนอยางอื่นนะครับ ตกลงตามนั้นครับ จบการพิจารณาเรื่องดวนที่ ๑๑ กับ ๑๒  
  ตอไปเปนเรื่องดวนที่ ๑๓ รางพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ  
  มีเรื่องดวนที่ ๑๔ รางพระราชบญัญัตลิขิสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เหมือนกัน 
คุณกงกฤช  หิรัญกิจ กับคณะ เปนผูเสนอ  
  แลวก็เรื่องดวนที่ ๑๖ รางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
คุณวิริยะ  นามศิริพงศพันธุ กับคณะ เปนผูเสนอ  
   
 
 
 
 
 
 
 

user
Highlight
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  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   จะขออนุญาตพิจารณา
พรอมกันไปทั้ง ๓ ฉบับ โดยลงมติทีละฉบับ ที่ประชุมจะเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ 
  (ไมมีสมาชิกฯ มีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไมขัดของนะครับ  
ขอเปนมติตามนั้น เชิญทานรัฐมนตรี 
  นายปยสวัสดิ์  อัมระนันทน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน)   :    
กราบเรียนทานประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติที่เคารพ กระผม นายปยสวัสดิ์  อัมระนันทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีใหนําเสนอรางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ซึ่งมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
   

“หลักการ 
 

  แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังตอไปนี้ 
  ๑. เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชนของ 
คนพิการทางการมองเห็น คนพิการทางการไดยินและคนพิการทางสติปญญา  
(เพิ่มมาตรา ๓๒ วรรคสอง (๙)) 
  ๒. เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดเก็บคาตอบแทน (เพิ่มหมวด ๒/๑  
การจัดเก็บคาตอบแทน มาตรา ๕๓/๑ ถึงมาตรา ๕๓/๓๘)  
  ๓. แกไขเพิ่มเติมอํานาจของคณะกรรมการลิขสิทธิ์เพื่อใหมีอํานาจวินิจฉัย 
อุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนดวย (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๐ (๒)) 
  ๔. แกไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษเสียใหมเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของ 
การกระทําความผิด และเพิ่มบทกําหนดโทษในสวนที่เกี่ยวกับการจัดเก็บคาตอบแทน 
รวมทั้งยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการจายคาปรับที่ไดชําระตามคําพิพากษาใหแกเจาของ 
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ลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๕ 
มาตรา ๗๗ เพิ่มมาตรา ๗๐/๑ ถึงมาตรา ๗๐/๗ และยกเลิกมาตรา ๗๖) 
 

เหตุผล 
 

  โดยที่เปนการสมควรที่จะกําหนดขอยกเวนการทําซ้ําหรือดัดแปลงงานอันมี 
ลิขสิทธิ์มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อประโยชนตอการสงเสริมใหคนพิการทาง 
การมองเห็น คนพิการทางการไดยินและคนพิการทางสติปญญาไดมีโอกาสเขาถึงงานอันมี 
ลิขสิทธิ์ไดตามความจําเปน และโดยที่ปจจุบันมีปญหาดานการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์และสิทธิ 
ของนักแสดงเกิดขึ้น เนื่องจากการที่เจาของลิขสิทธิ์บางรายไดใชสิทธิโดยไมชอบ เชน 
ตัวแทนผูรับมอบอํานาจบางรายเรียกเก็บเงินจากผูขายสินคาละเมิดลิขสิทธิ์เปนรายเดือน 
หรือใชโทษจําคุกขมขูผูใชงานที่มิไดมีเจตนากระทําความผิดเพื่อแลกกับการไมดําเนินคดี 
เปนตน ทําใหมีการรองเรียนวาเจาของลิขสิทธิ์กําหนดเงื่อนไขและอัตราคาตอบแทน 
ที่ไมเปนธรรมอยูเปนประจํา ซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกบัอํานาจในการ 
วินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการลิขสิทธิ์ยังไมครอบคลุมถึงการอุทธรณคําสั่งของ 
นายทะเบียน เพราะพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ กําหนดใหคณะกรรมการลิขสทิธิ์ 
มีอํานาจหนาที่ในการวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาเทานั้น 
และโดยที่พระราชบัญญตัิดังกลาวไดกําหนดใหความผิดที่เกิดขึ้นเปนความผิด 
อันยอมความได จึงมีผลทําใหผูกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์หรอืสิทธิของนักแสดง  
ไมวาจะเปนการกระทําความผิดเพื่อการคาหรือไมใชเพื่อการคาไดรับโทษเทากัน 
ซึ่งไมสอดคลองกับสภาพและลักษณะของการกระทําความผิด นอกจากนี้ บทกําหนดโทษ 
ที่ใชบังคับยังไมเหมาะสม ดังนั้น สมควรเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดเก็บคาตอบแทนขึ้น 
เพื่อใหมีระบบการจัดเก็บคาตอบแทนที่เปนธรรมและสอดคลองกับระบบการจัดเก็บ 
คาลิขสิทธิ์ คาสิทธิที่ใชกนัอยูในนานาอารยประเทศ และกําหนดใหคณะกรรมการลิขสทิธิ์ 
มีอํานาจหนาที่ในการวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียน รวมทั้งกําหนดใหความผิด 
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บางกรณีเทานั้นที่ใหถือวาเปนความผิดอันยอมความได  ตลอดจนแกไขเพิ่มเติมบทกําหนด
โทษเสียใหมเพื่อใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี”้ 
  ดวยหลักการและเหตุผลขางตน รัฐบาลจึงจําเปนตองนําเสนอให 
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อใหมีผลบังคับใชตอไป 
ขอขอบพระคุณครับ    
 
         - ๑๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ                                                                                          รุจิรา  ๑๔/๑ 
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ตอไปขอเชิญคุณกงกฤช 
และคณะ เชิญคุณกิตติครับ 
  นายกิตติ  ลิม้ชัยกิจ   :   กราบเรียนทานประธานฯ กระผม กติติ  ลิ้มชยักจิ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ขออนุญาตกราบเรียนถึงหลักการและเหตุแทนทานกงกฤช 
สําหรับหลักการและเหตุผลของรางพระราชบัญญตัิลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ที่ทานกงกฤชและคณะเปนผูเสนอนั้น โดยหลกัการสําคัญนั้นก็คือตองการกําหนดใหมี 
องคกรจัดเก็บเพื่อบริหารจัดการในการเก็บคาตอบแทนแทนเจาของลิขสิทธิ์นะครับ  
ซึ่งหลักการดังกลาวนี้ก็จะปรากฏในเนื้อหาของรางของคณะรัฐมนตรีอยูแลวนะครับ 
โดยเหตุผลนั้นก็คือตองการที่จะใหการจัดเก็บคาตอบแทนในการใชงานที่มีลิขสิทธิ์นั้น 
เปนในแนวทางที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แลวก็เปนหลักเกณฑเดียวกันนะครับ จึงไดมี 
การเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวนะครับ ก็ขออนุญาตที่ประชุมไดพิจารณาดวยครับ 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ตอไปขอเชิญคุณวิริยะ 
และคณะที่เสนออีกฉบับหนึ่ง เชิญคุณวัลลภครับ 
  นายวัลลภ  ตงัคณานุรักษ   :   ทานประธานฯ ที่เคารพครับ กระผม วัลลภ  
ตังคณานุรักษ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทานอาจารยวิริยะ  นามศิริพงศพันธุ ไดขอให 
กระผมชวยเปนผูนําเสนอพระราชบัญญัตินี้แทนนะครับ วาไปแลวพระราชบัญญัติฉบบันี้ 
เปนประเด็นที่กลุมคนพิการเขาเรียกรองมานาน เพราะเขาพบวาเมื่อมีกฎหมายฉบับนี้ออกมา 
ทําใหอุปกรณหรือสื่อความรูจํานวนมากมายนี้ไมสามารถเขาไปถึงคนพิการได เพราะเกรงวา 
จะไปละเมิดลิขสิทธิ์ ทานก็เลยไดขอเสนอกฎหมายเพื่อแกไขกฎหมายดังกลาวนี้เพียง 
มาตราเดียวเทานั้น ก็คือใน (๙) ของมาตรา ๓๒ ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ในป ๒๕๓๗ 
ความก็คือวา ถาเปนการกระทําใด ๆ นีเ้พื่อใหคนพิการเขาถึงและใชประโยชนได โดยไมเปน 
การแสวงหากําไรนี้ใหสามารถทําได โดยไมถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ จึงเสนอกฎหมายนี้ 
เขาสูการพิจารณาของสภาครับ ขอบคุณทานประธานฯ ครับ 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ                                                                                          รุจิรา  ๑๔/๒ 
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญทานสมาชิกฯ ครับ 
  (ไมมีสมาชิกฯ อภิปราย) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไมมีทานผูใดขออภิปราย 
ก็เปนอันวาปดอภิปรายนะครับ ตอไปผมจะขอมติจากที่ประชุมนี้วาจะรับหลักการ 
แหงรางพระราชบัญญัตลิขิสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ที่คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอหรือไม 
นะครับ ทานผูใดเห็นควรรับหลักการกดปุม เห็นดวย ทานผูใดไมเห็นสมควรรับหลักการ 
กดปุม ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ เสร็จแลวนะครับ เชิญรวมคะแนน 
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย ๕๗ คะแนน ไมเห็นดวยไมมี) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   รับหลักการเปนเอกฉันท 
นะครับ ตอไปผมจะขอมติวาจะรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  ซึ่งคุณกงกฤช  หิรัญกิจ กับคณะเปนผูเสนอหรือไมนะครับ ทานผูใดเห็นสมควร 
รับหลักการกรุณากดปุม เห็นดวย ทานผูใดไมเห็นสมควรรับหลักการกดปุม ไมเห็นดวย 
เชิญลงคะแนนครับ เสร็จแลวนะครับ เชิญรวมคะแนน 
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย ๕๑ คะแนน ไมเห็นดวย ๓ คะแนน)    
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เสียงสวนใหญรับหลกัการ 
ในรางฉบับนี้เชนกันนะครับ ตอไปผมจะขอมติจากที่ประชุมนีอี้กวาจะรับหลักการ 
แหงรางพระราชบัญญัตลิขิสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ซึ่งคุณวิริยะ  นามศิริพันธุ กับคณะ 
เปนผูเสนอหรือไมนะครับ ทานผูใดเห็นควรรับหลักการกดปุม เห็นดวย ทานผูใดไมเห็น 
สมควรรับหลักการกดปุม ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ เสร็จแลวนะครับ รวมคะแนนได 
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย ๕๒ คะแนน ไมเห็นดวย ๓ คะแนน)  
 
                                                                                                                                      - ๑๕/๑ 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ                      ธนาวดี ๑๕/๑ 
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เสียงสวนใหญรับหลกัการ
เชนกัน เปนวาเรารับหลักการทั้ง ๓ รางนะครับ เชิญทานรัฐมนตรี 
  นายปยสวัสดิ์  อัมระนันทน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน)   :   
คณะรัฐมนตรีขอเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๑๘ คนครับ 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   รัฐบาลเสนอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ๑๘ คน ไมมีทานผูใดขัดของนะครับ 
  (ไมมีสมาชิกฯ ขัดของ) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณชิย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เปนคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ๑๘ คน เชิญทานรัฐมนตรีครับ 
  นายปยสวัสดิ์  อัมระนันทน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน)   :    
กรรมาธิการในสวนของรัฐบาล ๓ คน ไดแก  

๑. นางพวงรัตน  อัศวพิศิษฐ 
๒. นายบรรยงค  ลิม้ประยูรวงศ 
๓. นายกฤษฎา  พงษพันธุ  

  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญทานประยงคครับ 
  นายประยงค  รณรงค   :   กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพครับ กระผม 
นายประยงค  รณรงค สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณารางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในสัดสวนของสมาชิก 
สภานิติบัญญัติ จํานวน ๑๕ ทาน คือ  

๑. นายปติพงศ  พ่ึงบุญ ณ อยุธยา 
๒. นายสุรชัย  ภูประเสริฐ 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ                     ธนาวดี ๑๕/๒ 
 

๓.  นายเชนทร  วิพัฒนบวรวงศ  
๔. นายกิตติ  ลิม้ชัยกิจ  
๕. ทานผูหญิงปรียา  เกษมสนัต ณ อยุธยา 
๖. พลตํารวจตรี วีระพงษ  สุนทรางกูร 
๗. นายกงกฤช  หิรัญกิจ 
๘. นายเสถียร  เศรษฐสิทธิ์ 
๙. นายวิริยะ  นามศิริพงศพันธุ 

                       ๑๐.  นายสุชาติ  ธรรมาพิทักษกุล 
๑๑.   นางสาวจิตรลดา  เฮงยศมาก 

                       ๑๒.  นายสุทธิศักดิ์  ประศาสนครุการ 
๑๓.   นายสัมฤทธิ์  สิริอรามกุล 
๑๔.   ดอกเตอรสชุาติ  จองประเสริฐ และ 

                       ๑๕.  นายมณเฑียร  บญุตัน  
ลําดับที่ ๑๑ – ๑๕ เปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ขอบคุณครับ  

  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ขอผูรับรองครับ 

(มีสมาชิกฯ ยกมือข้ึนรับรอง) 
 ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 

กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ผูรับรองถกูตอง 
เชิญเลขาธิการ 
  นางสุวิมล  ภูมิสิงหราช (เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ)   :   “รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จํานวน ๑๘ ทาน 
 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ                     ธนาวดี ๑๕/๓ 
 

๑. นางพวงรัตน  อัศวพิศิษฐ  
๒. นายบรรยงค  ลิม้ประยูรวงศ 
๓. นายกฤษฎา  พงษพันธุ  
๔. นายกงกฤช  หิรัญกิจ 
๕. นายวิริยะ  นามศิริพงศพันธุ 
๖. ทานผูหญิงปรียา  เกษมสนัต ณ อยุธยา 
๗. พลตํารวจตรี วีระพงษ  สุนทรางกูร 
๘. นายปติพงศ  พ่ึงบุญ ณ อยุธยา 
๙. นายสุรชัย  ภูประเสริฐ 

                      ๑๐.  นายเชนทร  วิพัฒนบวรวงศ 
                      ๑๑.  นายกติติ  ลิ้มชยักจิ 
                     ๑๒.  นายเสถียร  เศรษฐสิทธิ์ 

         ๑๓.  นายสุชาติ  ธรรมาพิทักษกุล 
                     ๑๔.  นายสชุาติ  จองประเสริฐ 
                     ๑๕.  นางสาวจิตรลดา  เฮงยศมาก 
                     ๑๖.   นายสทุธศิักดิ์  ประศาสนครุการ 
                     ๑๗.  นายสมัฤทธิ์  สิริอรามกุล และ 
                     ๑๘.  นายมณเฑียร  บุญตัน  

ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   แปรญัตตคิรับ  
ทานรัฐมนตรี 
  นายปยสวัสดิ์  อัมระนันทน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน)   : 
ขอเสนอแปรญัตติภายใน ๗ วันครับ  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   รัฐบาลเสนอแปรญัตติ 
ภายใน ๗ วัน ที่ประชุมเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ                     ธนาวดี ๑๕/๔ 
 
  (ไมมีสมาชิกฯ มีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไมขัดของนะครับ จะใช
รางใดเปนหลักในการพิจารณา ทั้ง ๓ ราง เชิญเลยครับ 

นายปยสวัสดิ์  อัมระนันทน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน)   :   รัฐบาล 
ขอเสนอรางรัฐบาลเปนหลักครับ  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   รัฐบาลเสนอขอรางของ 
รัฐบาลเปนหลัก ไมมีผูใดเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  

(ไมมีสมาชิกฯ มีความเห็นเปนอยางอื่น) 
ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 

กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เปนมตินะครับ  
เปนไปตามนั้น จบการพิจารณาเรื่องดวนที่ ๑๓ - ๑๔ และ ๑๕  
  ตอไปเปนการพิจารณาเรื่องดวนที่ ๑๖ รางพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ ทานสมาชิกฯ ครับ มีรางพระราชบัญญตัิอีกอันหนึ่ง 
ก็คอืรางพระราชบัญญัติสญัชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคุณเตือนใจ  ดีเทศน 
กับคณะเปนผูเสนอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

user
Highlight
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ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   จะขออนุญาตพิจารณา 
ไปพรอมกันโดยลงมติทีละฉบับ ที่ประชุมไมขัดของนะครับ 
  (ไมมีสมาชิกฯ ขัดของ) 

ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรลั 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เปนไปตามนั้นนะครับ 
เชิญทานรัฐมนตรีครับ 
 
           - ๑๖/๑ 
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  นายบัญญัติ  จันทนเสนะ (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย)   :    
กราบเรียนทานประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติที่เคารพ กระผม นายบัญญัติ  จันทนเสนะ 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีใหเสนอ 
รางพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  กลาวคือ กฎหมายสัญชาติที่ใชบังคับ 
อยูในปจจุบัน ไดแก พระราชบัญญัตสิัญชาติ พุทธศักราช ๒๕๐๘ ซึ่งไดแกไขครั้งหลังสุด 
เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๕ จวบจนปจจุบันนี้เปนเวลา ๑๕ ป จึงมีปญหาในทางปฏิบัติ 
อยูหลายประการ เชน 
  ประการที่ ๑ การบังคับใชกฎหมายยังขาดกลไกที่ใชในการบริหารจัดการ 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ไดอยางครบถวน 
  ประการที่ ๒ ผูเกิดโดยมบีิดาเปนผูมีสัญชาติไทย แตไมไดรับสัญชาติไทย 
เนื่องจากบิดาไมไดสมรสกับมารดาของผูเกิด หรือมิไดจดทะเบียนรับรองผูเกิดนั้นเปนบุตร 
  ประการที่ ๓ อํานาจของรัฐมนตรีในการสั่งใหบุคคลไดสัญชาตไิทยยังจํากัด  
ใหสั่งไดเฉพาะรายเทานั้น ซึ่งไมสอดคลองกับสถานการณที่มีผูที่เกิดในราชอาณาจักรไทย 
ที่ยังไมไดสัญชาติไทยตามกฎหมายเปนจํานวนมาก 
  ประการที่ ๔ ชายซึ่งเปนคนตางดาวที่ไดสมรสกับหญิงผูมีสัญชาติไทย  
หากประสงคจะไดสัญชาติไทยตองขอแปลงสัญชาติเปนไทยเชนเดียวกับคนตางดาว 
ทั่ว ๆ ไป ทั้ง ๆ ทีม่ีความผูกพันใกลชดิกับผูมีสัญชาติไทย 
  ประการที่ ๕ กฎหมายสัญชาติที่ใชอยูในปจจุบันมิไดบังคับใหผูไดรับ 
การแปลงสัญชาติเปนไทยตองมีหลักฐานในการไดสัญชาติไทย ซึ่งผูไดรับการแปลงสัญชาติ 
จะขอหรือไมก็ได  
  ประการที่ ๖ บทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับการถอนสัญชาติยังไมสามารถ 
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  ประการที่ ๗ กฎหมายสัญชาติที่ใชในปจจุบันมีคณะกรรมการเฉพาะ 
ในเรื่องการถอนสัญชาติไทยเทานั้น ซึ่งยังไมครอบคลุมการปฏบิัติตามกฎหมายนี้ 
ทั้งในเรื่องการไดสัญชาติไทย การเสียสัญชาติไทย การสละสญัชาติไทย และการกลับคืน 
สัญชาติไทย  
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  และประการสุดทาย อัตราคาธรรมเนียมเดิมไดใชมาเปนระยะเวลานาน
พอสมควร ซึ่งไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจของปจจุบัน กระทรวงมหาดไทย  
โดยกรมการปกครองจึงไดแตงตั้งคณะทํางานยกรางพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ขึ้น โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของรวมเปนคณะทํางานศึกษาวิเคราะหจากปญหา 
และผลกระทบจากความเปนจริง แลวนําขอสรุปมายกรางกฎหมายเพื่อแกไขปญหาดังกลาว  
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎกีาคณะที่ ๑ ไดตรวจพิจารณาแลว จึงขอกราบเรียนเสนอ 
รางพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้  

 
“หลักการ 

 
  แกไขเพิ่มเติมใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจสั่งใหสัญชาติไทยเปนการทั่วไปและกําหนดฐานะ 
และเงื่อนไขในการอยูในราชอาณาจักรไทยของผูเกิดในราชอาณาจักรไทยแตไมได 
สัญชาติไทย (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๖ และมาตรา ๗ ทว ิวรรคสองและวรรคสาม) 
  ประการที่ ๒ กําหนดใหบิดาผูเกิดที่จะไดสัญชาติไทยโดยการเกิด 
หมายความรวมถึงผูซึ่งพิสูจนไดวาเปนบิดาของผูเกิด (เพิ่มมาตรา ๗ วรรคสอง)  
  ประการที่ ๓ แกไขเพิ่มเติมความเสมอภาคระหวางชายหญิง (แกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๑ (๒)  มาตรา ๑๓  มาตรา ๑๔  มาตรา ๑๗  มาตรา ๒๑ และเพิ่มมาตรา ๑๑ (๔)) 
  ประการที่ ๔ แกไขเพิ่มเติมใหพนักงานเจาหนาที่ออกหนังสือสําคัญ 
การแปลงสัญชาติเปนไทยใหแกผูซึ่งไดแปลงสัญชาติเปนไทย (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒ 
วรรคสี่) 
  ประการที่ ๕ กําหนดใหผูอนุบาลหรือผูปกครองสถานสงเคราะหของรัฐ 
สามารถขอแปลงสัญชาติเปนไทยใหแกคนไรความสามารถหรือผูเยาวที่อยูในความดูแล  
(เพิ่มเติมมาตรา ๑๒/๑) 
  ประการที่ ๖ กําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจถอนสัญชาติไทยของหญิง 
ซึ่งไดสัญชาติไทยโดยการสมรส (เพิม่มาตรา ๑๖ วรรคสอง) 
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  ประการที่ ๗ ยกเลิกคณะกรรมการพิจารณาถอนสัญชาติไทยและกําหนด 
ใหมีคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ (ยกเลิกมาตรา ๒๐ เพิ่มบทนิยามคําวา 
“คณะกรรมการ” ในมาตรา ๔ และเพิ่มหมวด ๔ คณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ 
มาตรา ๒๕  มาตรา ๒๖  มาตรา ๒๗  มาตรา ๒๘  และมาตรา ๒๙) 
  และประการสุดทาย ปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัต ิ
 

เหตุผล 
 

  โดยที่ปจจุบันผูเกิดในราชอาณาจักรไทยจํานวนมากซึ่งมีบิดาเปนผูมี 
สัญชาติไทย แตไมไดรับสัญชาติไทยโดยการเกิด เนื่องจากบิดาไมไดสมรสกับมารดา 
ของผูเกิดหรือมิไดจดทะเบียนรับรองผูเกิดนั้นเปนบุตร ประกอบกับกฎหมายวาดวย 
สัญชาติที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมีบทบัญญัติบางประการที่ไมสอดคลองกับหลัก 
ความเสมอภาคระหวางชายหญิงที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยรับรองไว  
และไมมีกลไกในการกลัน่กรอง เสนอแนะหรือใหความเห็นประกอบการพิจารณา 
และการใชอํานาจของรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับสัญชาติ อีกทั้งอัตราคาธรรมเนียม 
ทายพระราชบัญญัติยังไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัต ิ
ของกฎหมายวาดวยสัญชาติใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี”้ 
 
  จึงขอกราบเรียนเพื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติไดโปรดพิจารณารับหลักการ
ตอไป 
 
                                                                                                                             - ๑๗/๑ 
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  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ขอเชิญทานสมาชิกฯ  
ที่เสนอราง เชิญคุณเตือนใจครับ 
  นางเตือนใจ  ดีเทศน   :   กราบเรียนทานประธานสภานิติบัญญัตินิติบัญญตัิ
แหงชาติที่เคารพ ดิฉัน เตือนใจ  ดีเทศน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาการไรสถานะทางกฎหมาย
และสิทธิของบุคคลในประเทศไทย ไดดําเนินการพิจารณาราง พ.ร.บ. สญัชาติ  
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ประกอบไปดวยผูทรงคุณวุฒิซึ่งมาจาก สนช. เองที่มี 
ความสนใจและมีความเชี่ยวชาญในเรือ่งของปญหาเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมาย รวมทั้ง
หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบดานสัญชาติโดยตรง คือผูแทนของกระทรวงมหาดไทย  
ผูแทนสภาความมั่นคงแหงชาติ เปนตน จึงเปนเหตุใหราง พ.ร.บ. สัญชาตฉิบับที่เสนอ 
โดย สนช. กบัหลักการของรัฐบาลสวนใหญจะตรงกัน มีเพียงขอเดียวที่อาจจะตองปรับ 
หาทางแกไขให พ.ร.บ. นีเ้พื่อแกปญหาไดอยางตรงประเด็น ก็คือเรื่องของการเยียวยาปญหา
ที่เกิดขึ้นในอดีต คือผูที่ถูกถอนสัญชาติไทยโดยประกาศคณะปฏิวัติที่เรียกวา ปว. ๓๓๗  
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ ทั้งผูที่เคยมีสัญชาติไทยแลว แตถูกถอนสัญชาติไทยตาม  
ปว. ๓๓๗ ผูที่เกิดในราชอาณาจักรไทย แตไมไดสัญชาติไทยตาม ปว. ๓๓๗ และบุตร 
ของบุคคลดังกลาว มีเพียงเรื่องการเยียวยาปญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเทานั้นที่ยังไมตรงกัน 
เสียทีเดียว โดยหลักการแลว พ.ร.บ. สญัชาติที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีและของ สนช.  
ก็ตรงกันเปนสวนใหญคะ 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญทานสมาชิกฯ ครับ  
ไมมีทานผูใดอภิปราย ถอืวาปดอภิปรายนะครับ ตอไปจะขอมติจากที่ประชุมนี้วา  
จะรับหลักการแหงรางพระราชบัญญตัิสัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ซึ่งคณะรัฐมนตรี 
เปนผูเสนอหรือไม ทานผูใดเห็นควรรับหลักการกดปุม เห็นดวย ทานผูใดไมเห็นสมควร 
รับหลักการกดปุม ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ เชิญรวมคะแนนไดครับ 
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย ๔๖ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ                                                                                            วรนุช  ๑๗/๒ 
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   รับหลักการเปนเอกฉันท
นะครับ ตอไปผมจะขอมติจากที่ประชุมนี้วา จะรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัต ิ
สัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ซึ่งคุณเตือนใจ  ดีเทศน กับคณะ เปนผูเสนอ ทานผูใดเห็นควร
รับหลักการกดปุม เห็นดวย ทานผูใดไมเห็นควรรับหลักการกดปุม ไมเห็นดวย  
เชิญลงคะแนนครับ เสร็จแลวนะครับ รวมคะแนนได 
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย ๔๗ คะแนน  ไมเห็นดวย ๑ คะแนน) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เสียงสวนใหญรับหลกัการ 
ก็เปนอันวารับหลักการทัง้ ๒ ฉบับ กรรมาธิการครับ 
 
           - ๑๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ        มยุรี  ๑๘/๑ 
 
  นายบัญญัติ  จันทนเสนะ (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย)   :    
กราบเรียนทานประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติที่เคารพ ผมขอเสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญ 
จํานวน ๒๒ คน 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   รัฐบาลเสนอตั้ง 
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ๒๒ คน ที่ประชุมเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ 
  (ไมมีสมาชิกฯ มีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไมขัดของนะครับ 
เชิญคณะรัฐมนตรีครับ 
  นายบัญญัติ  จันทนเสนะ (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย)   :    
กราบเรียนทานประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติที่เคารพ ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญในสัดสวนของคณะรัฐมนตรี จํานวน ๔ คน  

๑. นายพงศโพยม  วาศภูติ   
๒. นายศุภกิจ  บุญญฤทธพิงษ  
๓. นายอุดมเขต  ราษฎรนุย  
๔. นายจินตพันธ  ทังสุบุตร   
ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 

กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญคุณพูลศักดิ์ครับ 
  นายพูลศักดิ์  อยูประเสริฐ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิติบัญญัต ิ
แหงชาติที่เคารพ กระผม พูลศักดิ์  อยูประเสริฐ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ขอเสนอ 
รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติสญัชาติ ในสัดสวนของสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแหงชาติและผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๑๘ ทาน ดังนีค้ือ  

 
 

 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ        มยุรี  ๑๘/๒ 
 
  ๑. นางเตือนใจ  ดีเทศน  
  ๒. พลเอก ปฐมพงษ  เกษรศุกร   
  ๓. พลตํารวจเอก อิสระพันธ  สนิทวงศ ณ อยุธยา  
  ๔. พลเอก เพิ่มศักดิ์  พวงสาโรจน  
  ๕. นายสมชาย  สกลุสุรรัตน  
  ๖. นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ  
  ๗. นางมุกดา  อินตะสาร  
  ๘. พลตํารวจโท สมศักดิ ์ แขวงโสภา  
  ๙. พลตํารวจเอก สุเทพ  ธรรมรักษ  
๑๐. นายตวง  อันทะไชย  
๑๑. นายประภัทร  ศรลัมพ  
๑๒. นายสุริชัย  หวันแกว  
๑๓. นายชาญชัย  สุนทรมัฏฐ  
๑๔. นายชนะศักดิ์  ยุวบูรณ  
๑๕. นายจุฑาธวัช  อินทรสุขศรี  
๑๖. นายวีระวัฒน  ตันปชาติ  
๑๗. นางพันธุทิพย  กาญจนะจิตรา สายสุนทร  
๑๘. นายวีนสั  สีสุข 
ขอผูรับรองดวยครับ 
(มีสมาชิกฯ ยกมือข้ึนรับรอง) 
ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 

กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ผูรับรองถกูตอง 
นะครับ จะมีผูใดเสนอชื่ออ่ืนอีกไหมครับ 
  (ไมมีสมาชิกฯ เสนอ) 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ        มยุรี  ๑๘/๓ 
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไมมี เชิญทานเลขาธิการ 
  นางสุวิมล  ภูมิสิงหราช (เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ)   :   “รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ
สัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จํานวน ๒๒ ทาน  

  ๑. นายพงศโพยม  วาศภูติ   
  ๒. นายศุภกิจ  บุญญฤทธิพงษ  
  ๓. นายอุดมเขต  ราษฎรนุย  
  ๔. นายจินตพันธ  ทังสุบุตร   
  ๕. นางเตือนใจ  ดีเทศน  
  ๖. พลเอก ปฐมพงษ  เกษรศุกร   
  ๗. พลตํารวจเอก อิสระพันธ  สนิทวงศ ณ อยุธยา  
  ๘. พลเอก เพิ่มศักดิ์  พวงสาโรจน  
  ๙. นายสมชาย  สกลุสุรรัตน  
๑๐. นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ  
๑๑. นางมุกดา  อินตะสาร  

   ๑๒. พลตํารวจโท สมศักดิ์  แขวงโสภา  
๑๓. พลตํารวจเอก สุเทพ  ธรรมรักษ  
๑๔. นายตวง  อันทะไชย  
๑๕. นายประภัทร  ศรลมัพ  
๑๖. นายสุรชิัย  หวันแกว  
๑๗. นายชาญชัย  สุนทรมัฏฐ  
๑๘. นายชนะศักดิ์  ยุวบูรณ  
๑๙. นายจุฑาธวัช  อินทรสุขศรี  
 

 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ        มยุรี  ๑๘/๔ 
 
๒๐. นายวีระวัฒน  ตันปชาติ  
๒๑. นางพันธุทิพย  กาญจนะจิตรา สายสุนทร  
๒๒. นายวีนัส  สีสุข 

  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   กําหนดการแปรญัตต ิ
เชิญทานรัฐมนตรีครับ 
  นายบัญญัติ  จันทนเสนะ (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย)   :    
เสนอกําหนดการแปรญตัติภายใน ๗ วันตามขอบังคับฯ 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   รัฐบาลเสนอแปรญัตติ 
ภายใน ๗ วันตามขอบังคับฯ เห็นเปนอยางอื่นไหมครับ 
  (ไมมีสมาชิกฯ มีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไมมีผูใดเห็นเปน 
อยางอื่นถือเปนมติ แปรญัตติภายใน ๗ วัน จะใชรางใดเปนหลักในการพิจารณาครับ  
 
          - ๑๙/๑ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        พนิดา ๑๙/๑ 
 
  นายบัญญัติ  จันทนเสนะ (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย)   :    
ทานประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติที่เคารพ ขอเสนอใชรางของรัฐบาลเปนหลักครับ 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   รัฐบาลเสนอรางของ
รัฐบาลเปนหลักในการพิจารณา ที่ประชุมไมเห็นเปนอยางอื่นนะครับ 
  (ไมมีสมาชิกฯ มีความเห็นเปนอยางอื่น)  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ถือเปนมติเปนไปตามนั้น 
นะครับ เปนอันจบการพิจารณาเรื่องดวนที่ ๑๖ และเรื่องดวนที่ ๑๗  
  ตอไปเปนเรื่องดวนที่ ๑๘ รางพระราชบัญญัตหิลกัทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

user
Highlight



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        พนิดา ๑๙/๒ 
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญคุณวัลลภครับ 
  นายวัลลภ  ตงัคณานุรักษ   :   ทานประธานฯ ครับ เนื่องจากวาเรื่องที่ ๑๘ 
กับเรื่องที่ ๙ ในรางพระราชบัญญัติเพื่อการพิจารณาในหนาถัดไปคือ พระราชบัญญัต ิ
สัญญาซื้อขายลวงหนา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เปนรางกฎหมายพวง กฎหมายเดียวกัน ฉะนั้น 
ขออนุญาตทานประธานฯ ยกขึ้นมาอภิปรายพรอมกันเลย ก็จะไดเสร็จในรวดเดียวกัน 
ตั้งกรรมาธิการชุดเดียวกัน ขอบคุณทานประธานฯ ครับ  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เราจะยกราง
พระราชบัญญัติสัญญาซือ้ขายลวงหนา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอขึ้นมา
พิจารณาไปพรอมกันที่ประชุมจะเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  
  (ไมมีสมาชิกฯ ขัดของ) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไมขัดของนะครับ  
เปนมติที่จะทําตามนั้น เชิญทานรัฐมนตรี 
  นายฉลองภพ  สุสังกรกาญจน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง)   :    
กราบเรียนทานประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ กระผม นายฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีใหเสนอราง
พระราชบัญญัติหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. .... ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

“หลักการ 
 

  แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ดังตอไปนี้  
  (๑) แกไขบทนิยามคําวา “บริษัท” เพื่อกําหนดใหหมายความรวมถึงนิติบุคคล
อ่ืนที่มีการออกหลักทรัพยดวย  

user
Highlight



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        พนิดา ๑๙/๓ 
 
  (๒) ปรับปรงุบทบัญญัติเกี่ยวกับที่มา องคประกอบ คุณสมบัติ วาระการดํารง
ตําแหนง การพนจากตําแหนง อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย  
  (๓) กําหนดใหมีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทําหนาที่เกี่ยวกับการออกกฎ 
เกี่ยวกับการกํากับดูแลตลาดทุน รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวของใหสอดคลองกัน 
  (๔) กําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แกไขบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจและ
หนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย เลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย และกรณกีารพนจาก
ตําแหนงของพนักงานและกําหนดใหผูปฏิบัตหินาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา  
  (๕) กําหนดใหมีคณะกรรมการการคัดเลือกเพื่อทําหนาที่พิจารณาคัดเลือก 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
  (๖) ปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพยและการบริหาร
กิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพยและการใหกูยืมเงินเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยหรือ
แลกเปลี่ยนหลักทรัพย  
  (๗) ปรับปรงุบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยการควบคุม 
ดูแลศูนยซื้อขายหลักทรัพย การประกอบการเปนสํานักหักบัญชีของตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย การประกอบการเปนสํานักหักบัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพย หรือ 
นายทะเบียนหลักทรัพยของธนาคารแหงประเทศไทย และการเขาถือครองหลักทรัพย 
  (๘) ยกเลกิบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ เพื่อใหเปนไป 
ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองทุกกรณ ี 
 
 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        พนิดา ๑๙/๔ 
 
  (๙) กําหนดอํานาจของรัฐมนตรีในการสั่งใหคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัย
และตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือทํารายงาน  
  (๑๐) กําหนดบทกําหนดโทษเพื่อรองรับบทบัญญตัิตามมาตรา ๒๒/๑ 
และหมวด ๓/๑ เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการจายเงินสินบนและการเปรียบเทียบโดย 
คณะกรรมการเปรียบเทียบ รวมทั้งปรบัปรุงบทกําหนดโทษอื่น ๆ และบทบัญญัติเรื่องภาระ 
การพิสูจนความรับผิดในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 

เหตุผล 
  
  โดยที่เปนการสมควรปรบัปรุงโครงสรางขององคกรกํากับดูแลตลาดทุน 
โดยปรับปรงุที่มา องคประกอบ คุณสมบัติ และวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น กาํหนดใหมีคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนเพื่อทําหนาที่ในการตรากฎเกณฑกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจและการทําธุรก
รรมตาง ๆ ในตลาดทุน ปรับปรุงที่มาและการพนจากตําแหนงของเลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งเพิ่มขอหามิใหประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่หลังจากการพนตําแหนงดวย ตลอดจนสมควรปรับปรุง
หลักเกณฑเกี่ยวกับการกาํกับดูแลการเสนอขายหลักทรัพยเพื่อรองรับพัฒนาการของรูปแบบ 
การจัดตั้งผูออกหลักทรัพย โดยกําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเสริมสรางการบริหารจัดการที่ดี
ของบริษัทที่มีการระดมทุนในตลาดทุนในดานหนาที่ ความรับผิดชอบของกรรมการและ 
ผูบริหาร และสิทธิของผูถือหุนของบริษัท ปรับปรุงหลักเกณฑในการกํากับดูแลตลาด
หลักทรัพยใหเปนสากล ปรับปรุงหลกัเกณฑการกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยและ 
หลักเกณฑคุมครองทรัพยสินของลูกคาของบริษัทหลักทรัพยใหเหมาะสมกับสภาวการณ  
กําหนดบทบัญญัติรองรับการทําธุรกรรมในตลาดหลักทรัพยอันไดแกการบังคับจํานํา
หลักทรัพยจดทะเบียน เพื่อใหธุรกรรมตาง ๆ สามารถดําเนินการไปไดอยางคลองตัว 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        พนิดา ๑๙/๕ 
 
มากยิ่งขึ้น กําหนดบทบัญญัติเพื่อคุมครองระบบการสงมอบและชําระบัญชีในการซือ้ขาย
หลักทรัพยจดทะเบียน ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ 
เพื่อยกระดับการใหความคุมครองผูลงทุน รวมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติตาง ๆ เพื่อสงเสริมให 
การบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตรา 
พระราชบัญญัตินี้” 
 
          - ๒๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ          นนทพร  ๒๐/๑ 
 
  สําหรับพระราชบัญญัติสญัญาซื้อขายลวงหนา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ผมขอเสนอหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

“หลักการ 
 

  แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
เพื่อกําหนดใหอํานาจหนาที่บางประการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนอํานาจของ 
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน (เพิ่มบทนิยามคําวา “คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” 
ในมาตรา ๓ และแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๖  มาตรา ๗  มาตรา ๑๕  มาตรา ๑๘  มาตรา ๒๓ 
มาตรา ๒๔  มาตรา ๒๕  มาตรา ๓๑  มาตรา ๓๒  มาตรา ๓๓  มาตรา ๓๔  มาตรา ๔๑ 
มาตรา ๔๒  มาตรา ๔๔  มาตรา ๕๕  มาตรา ๕๘  มาตรา ๖๓  มาตรา ๖๔  มาตรา ๖๖ 
มาตรา ๗๐  มาตรา ๗๒  มาตรา ๗๓  มาตรา ๗๖  มาตรา ๗๙  มาตรา ๘๐  และมาตรา ๘๒) 
 

เหตุผล 
 

  โดยที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย 
เพื่อกําหนดใหมีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทําหนาที่กํากับดูแลประกอบธุรกิจหลักทรัพย 
บางสวนแทนคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนั้น จึงจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนาใหเปนของคณะกรรมการ 
กํากับตลาดทุนเพื่อใหสอดคลองกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี”้ 
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญคุณไพศาลครับ 
  นายไพศาล  พืชมงคล   :   กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ กระผม 
นายไพศาล  พืชมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ กระผมขออนุญาตอภิปรายเฉพาะ 
รางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย กระผมเห็นดวยกับหลักการแหง 
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รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพราะจะเปนครั้งแรกที่จะทําใหประเทศไทยของเรามีเครื่องไม 
เครื่องมือในการกํากับ ควบคุม ดูแลและจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้อยางเปนระบบและมีความ
ทันสมัยที่จะสอดคลองรองรับกับสถานการณที่เปนไปในปจจุบัน แตทวาในรายละเอียด 
บางประการนั้นกระผมอยากจะขอกราบเรียนเปนขอสังเกต เพื่อที่คณะกรรมาธิการจะได 
กรุณาพิจารณา เรื่องแรกซึ่งเปนเรื่องใหญโตมาก เปนเรื่องเกี่ยวกับผูสอบบัญชี ซึ่งเปนที ่
นาเสียดายวาสภานี้ไมมีตัวแทนของสภาการบัญชีและไมมีตัวแทนของสมาคมผูตรวจสอบ 
บัญชีอะไรเลย ดังนั้นผมจึงมีความเกี่ยวของกับธุรกิจนี้อยูบางหรือวิชาชีพนี้อยูบาง จึงขอ 
อนุญาตทําหนาที่เปนปากเปนเสียงใหกับนักสอบบัญชีทั้งหลาย ในรางกฎหมายฉบับนี้ 
ไดมีบทบัญญัติที่เพิ่มเติมขึ้นเปนครั้งแรกในมาตรา ๘๙/๒๕ มีเนื้อความวา “ในการสอบบัญช ี
ของบริษัทหลักทรัพยหรอืบริษัทตามมาตรฐานการสอบบัญช ีไมวาจะกระทําในฐานะเปน 
ผูสอบบัญชีของนิติบุคคลดังกลาวหรือในฐานะอื่นซึ่งนิติบุคคลดังกลาวยินยอมใหสอบ 
บัญชีก็ตาม ถาผูสอบบัญชีพบพฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการผูจัดการหรือบุคคล 
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลดังกลาวไดกระทําผิดตามมาตรานั้น ๆ  
ใหผูสอบบัญชีแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณการกระทําความผิดที่พบใหสํานักงาน 
ทราบ” และถาไมแจงก็จะมีความผิดตั้งแตปรับไปจนกระทั่งถึงจําคุก และพฤติการณที่ 
แจงนั้นกระผมยกตัวอยางที่ปรากฏในบางมาตรา คือในมาตรา ๒๘๑/๒ ซึ่งที่แกไข 
โดยมาตรา ๔๘ มีขอความอยางนี้ “กรรมการหรือผูบริหารบริษัทผูใดไมปฏิบัติหนาที่ 
ดวยความรับผิดชอบ ดวยความระมัดระวังและความซื่อสัตยสุจริตตามมาตรา ๘๙/๗ 
จนเปนเหตุใหบริษทัไดรับความเสียหายหรือทําใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชน 
จากการฝาฝนไมปฏิบัติ ตองระวางโทษปรับ” ถาการกระทําเปนไปโดยทุจริต ในวรรค 
ถัดมา ตองระวางโทษจําคุก นั่นก็หมายความวา พฤติการณที่ตองแจงคือพฤติการณที่วา 
ไมปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ดวยความระมัดระวัง ดวยความซื่อสัตยสุจริต 
จนเปนเหตุใหบริษัทไดรับความเสียหาย กระผมเห็นวาหนาที่ในการแจงเหลานี้ 
ไมพึงเปนหนาที่ของผูสอบบัญชี เพราะแตเดิมมาหลักกฎหมายดั้งเดิมมานั้นบริษัททั้งหลาย
จะตั้งผูสอบบัญชีไดก็โดยมติที่ประชุมใหญของผูถือหุน เพื่อเปนหูเปนตาใหกับผูถือหุน
ทั้งหลายไดตรวจสอบหลักฐานทางงบดุลบัญชกีารเงินของบริษัทนั้นวาไดเปนไปโดยถูกตอง 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ          นนทพร  ๒๐/๓ 
 
ตามมาตรฐานทางบัญชีที่กําหนด คือเปนหูเปนตาใหกับผูถือหุน ตอมาเมื่อมีกฎหมาย 
มหาชนและกฎหมายมหาชนไดพัฒนากาวหนาไปซึ่งเกี่ยวของกับบุคคลภายนอก 
เพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ รวมทั้งผูถือหุนและบุคคลอื่นดวย จึงมีการกําหนด 
ใหมีกรรมการฝายตรวจสอบขึ้น โดยเฉพาะบริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพยหรือธนาคาร 
ทั้งหลายไดมีบทบัญญัตใิหมีกรรมการประเภทนี้ขึ้น คือกรรมการฝายตรวจสอบ-------- 
 
          - ๒๑/๑ 
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กรรมการฝายตรวจสอบนี่แหละที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบการกระทําทั้งหลายของ 
คณะกรรมการก็ดี ของบริษัทก็ดี วาไดกระทําการดวยความรับผิดชอบในหนาที่ดวยความ 
สัตย สุจริตหรือบกพรองประการใดหรือไม และมหีนาที่ทักทวงรายงานตอผูถือหุน 
หรือตอเจาพนักงานอื่น เพราะฉะนั้นหนาที่อันนี้ ถาหากวาจะตองมีการรายงานตอ 
สํานักงาน ก.ล.ต. ก็ควรจะเปนหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ สวนผูสอบบัญชีนัน้ 
หนาที่หลักเขาคืออะไร นอกจากเขาเปนหูเปนตาผูถือหุนที่ตั้งโดยมติที่ประชุมใหญของ 
ผูถือหุนแลวเขายังมีกฎหมายควบคุมอยูอีกแลวยังตองมีภาระปฏิบัติอีกมากมาย กฎหมาย 
ที่ควบคุมดูแลเขาโดยตรงก็คือกฎหมายวิชาชีพเกี่ยวกับการสอบบัญชีและกฎหมายเกี่ยวกับ
สภาบัญชี ซึง่กําหนดมาตรฐานในการทํางาน กําหนดวิธีการในการปฏิบัติ และจรรยาบรรณ 
ในการปฏิบตัิอยางละเอียดลึกซึ้ง หลักการอันหนึ่งก็คือผูสอบบัญชีจะนําความในการ
ตรวจสอบบัญชีไปรายงานไปบอกกลาวแกคนอื่นไมได นอกจากจะตองแถลงไวในงบดุล 
หรือที่ประชมุผูถือหุนเทานั้น มิฉะนั้นก็เปนความผิด มีโทษทางอาญา กฎหมายนี้มาบังคับ  
ใหเขาไปรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. เทากับบังคับใหเขาตองทําผิดตามกฎหมายบัญช ี
และทําถูกตามกฎหมายนี้ ถาไมทําตามกฎหมายนี้ก็มีความผิดตามกฎหมายนี้ ก็เลยเปนภาระ 
ใหแกเขา ที่สําคัญก็คือผูสอบบัญชีนัน้ปหนึ่งเขาเขาตรวจสอบ ๑ ครั้ง เมื่อสิ้นงวดบัญชี  
และกอนหนานั้นในครึ่งปบัญชีก็อาจจะมีการตรวจสอบเพื่อประโยชนในการภาษีอากร 
ผูสอบบัญชีนอกจากอยูภายใตกฎหมายวาดวยการบัญชีและสภาบัญชีแลว ยังตองจดทะเบียน
ในกรณีที่เปนบริษัทหลักทรัพยก็จะตองขึ้นทะเบียนตอธนาคารแหงประเทศไทย  
ตองขึ้นทะเบียนกับสํานักงาน ก.ล.ต. ตองขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลัง ซึ่งมีแบบ
แผนการปฏิบัติและมาตรฐานในการทํางานมากมายกายกองอยูแลว กระผมเห็นวา การที่ดูแล
พฤติการณนั้น ผูสอบบัญชีไมมีทางที่จะมาดูแลพฤติการณได เพราะวาเขาไมไดปฏิบัติหนาที่
เปนประจําอยูในบริษัทนัน้ ๆ ไมไดนัง่ประจําอยูกับการบริหารของคณะกรรมการผูจัดการ
หรือผูมีอํานาจของนิติบุคคล และแมหากจะลวงรูก็โดยทางอื่น เพราะในการตรวจสอบจาก
เอกสารนั้นผูสอบบัญชีเขาจะไปไตถามอะไรคนอื่นไมได ตรวจสอบจากเอกสารทางบัญช ี
หรือถาสงสัยประการใดก็เรียกเจาหนาที่บัญชีมาชีแ้จงเกี่ยวกับหลักฐานทางบัญชี เขาไมมี
หนาที่ไปตรวจสอบการบริหาร การที่กฎหมายนี้ไปเพิ่มหนาที่เขาใหทําหนาที่คลาย ๆ กับจะ 
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หักหลังนายจาง ซึ่งก็ไมถูกดวยจรรยาบรรณหรือศีลธรรมอยูแลว ผิดกฎหมายบัญชีอยูแลว 
ยังไปเพิ่มภาระ ทําใหผูสอบบัญชีมีภาระที่หนักหนาสาหัสมากและจะเกิดปญหาขึ้นในการ
ทํางาน ทานประธานฯ ครับ ทานลองนึกดูซิวา ทานจางผูสอบบัญชีมาแลวผูสอบบัญชีของ 
ทานซึ่งทานตองไวเนื้อเชื่อใจในจรรยาบรรณและวิชาชีพของเขา เขากลับตองไปรายงานวา 
ทานมีพฤติกรรมอยางไร แคนี้ความสัมพันธระหวางบริษัทระหวางผูถือหุนกับผูสอบบัญช ี
ก็มีปญหาแลว จะเปนกฎหมายที่สรางบรรทัดฐานใหผูคนทรยศหักหลังกันเองในทางวิชาชีพ 
ซึ่งอันนี้ไมสมควรอยางยิ่ง นอกจากนั้นเพราะเหตุที่เขาไมไดมานั่งประจําทํางานทุกวัน  
แลววันหนึ่งเกิดบริษัทมีความเสียหายขึ้นในระหวางปบัญชีซึ่งเขายังไมมีโอกาสเขามา
ตรวจสอบเลย แมจะรูเห็นจากขาวคราวอยางอื่นเขาจะตองไปรายงานอยางนั้นหรือ  
ไมรายงานก็มีโทษปรับ และถาเกิดเปนความเสียหายเกิดจากการทุจริตของผูบริหาร เขาก็มี
โทษทางอาญาเขาไปอีก กระผมเห็นวา การไปกําหนดภาระหนาที่อยางนี้มากมายเกินไป 
แลว เพราะเทาที่ผูสอบบัญชีในปจจุบันนี้มีภาระหนาที่อยูภายใตบังคับกฎหมายมากมาย
หลายฉบับตองมีหนาที่ตองทําตามมาตรฐานของสภาบัญชีเองและตองขึ้นทะเบียนอะไร
มากมายจนยุงยากจนแทบไมเปนผูเปนคนอยูแลว กระผมอยากจะวิงวอนวาเราอยาไป 
เพิ่มเติมภาระอันไมควรเปนหนาที่ของเขาเลย ถาหากจําเปนจะตองเพิ่มอันนี้ก็ควรจะเพิ่ม 
ใหกรรมการฝายตรวจสอบของแตละบริษัท โดยเฉพาะบริษัทหลักทรัพยนัน่เปนเรื่องที่ ๑ 
เรื่องที่ ๒ ทานประธานฯ ครับ บริษัทหลักทรัพยหรือที่มีหุนขายอยูในตลาดหุนนี้อยูภายใต 
การดูแลของหนวยงาน ๒ – ๓ หนวย หนวยแรกก็คือ ก.ล.ต. หนวย ๒ ก็ตลาดหลักทรพัย 
และยังอาจเกี่ยวของกับธนาคารแหงประเทศไทย ก.ล.ต. นั้นเปนหนวยงานที่มีอํานาจ 
หนาที่โดยตรง บริษัททั้งหลายมีหนาที่ตองรายงานการดําเนินการเปนรายวัน รายครั้ง 
รายเดือน รายป และถามีเหตุการณอะไรขึ้นเขาก็มีอํานาจที่จะเรียกไปชี้แจง และตองชี้แจง 
ในฐานะที่ชี้แจงตอเจาพนักงานดวยความจริง ไปใหการเท็จ ชี้แจงเท็จก็จะมีความผิด---------- 
 
                 - ๒๒/๑ 
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เพราะฉะนั้น ก.ล.ต. นี้ เขามีอํานาจหนาที่โดยตรงอยูแลวที่จะรูเห็นวามีการกระทําใด 
ที่อาจจะเกิดความเสียหายตอสาธารณะหรือที่จะเกิดความเสียหายตอกิจการนั้น ๆ  
เปนอํานาจหนาที่ดูแล แตเปนที่นาเสียดาย กฎหมายสวนใหญของเราเสนอโดย 
ฝายขาราชการประจําจึงใหแตอํานาจ ไมมีบทบัญญัติในความรับผิดชอบหรือหนาที่  
ความจริงหลักกฎหมายทั้งหลาย นิติปรัชญาในการทํากฎหมายนั้นจะตองมีคูกัน  
ภาคประชาชนมีหนาที่ก็ควรจะมีสิทธิในการเรียกรองชดเชยความเสียหายถาหากวา 
ฝายรัฐกระทําโดยไมถูกตอง ในขณะเดียวกันภาครัฐมีอํานาจ แตกลับระบุถงึ 
ความรับผิดชอบนอยไปหรือแทบไมมี โดยทั่วไปจะเปนอยางนั้น รางกฎหมายฉบับนี้ 
ก็เหมือนกัน แทบไมมีระบุอยางชัดเจนวา ถามีการสรางขาวลือเพื่อการปนหุนหรือเพื่อสราง
ความเขาใจผิดในฐานะการดําเนินงานในปจจุบันหรือในอนาคตของกิจการนั้น  
จนประชาชนเกิดความเขาใจผิดเขาไปหลงเชื่อและไปซื้อเอาหุนนั้น ๆ ไมวาหุนที่กอนจะเขา
หรือกําลังจะเขา หรืออยูในตลาดแลวก็ตาม วันนี้นะครับ ทานประธานฯ พ่ีนองประชาชน 
นักลงทุนรายยอยของเรานี้มีกฎหมายก็เหมือนไมมีกฎหมายคุมครอง เหตุที่นักลงทุนรายยอย
ไดชื่อวาเปนแมลงเมาก็เพราะอะไร ก็เพราะวาการรางกฎหมายของเรานั้นมีแตอํานาจ  
ไมระบุความรับผิดชอบและหนาที่ จึงมีการปลอยปละละเลยใหฝายบริหาร ฝายจัดการ  
หรือผูถือหุนรายใหญปลอยขาว สรางขาว ปนหุน เอาเปรียบประชาชนนักลงทุนรายยอย  
แลวเราก็ทําอะไรไมได ไดแตนั่งมองตากันปริบ ๆ มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็บอกวาไมพบหลักฐาน 
ไมพบหลักฐานนั้นก็มีมาแตเหตุหลายประการ ประการที่ ๑ จากความเพิกเฉยก็ได ไมใสใจ 
ก็ได ซูเอี๋ยกันก็ได ไรประสิทธิภาพก็ได เพราะฉะนั้นคําวา “ไมมีหลักฐาน” จึงไมควร 
จะมีแลวในยุคปจจุบันนี้ เพราะฉะนั้นกระผมจึงอยากจะฝากกราบวิงวอนไววา  
เรื่องผูสอบบัญชีเรื่องหนึ่ง และเรื่องการสรางความสมดุลระหวางอํานาจกับหนาที่ 
และความรับผิดชอบ นั่นก็คือ ในสวนของ ก.ล.ต. ก็ดี ตลาดหลกัทรัพยก็ดี ถาปรากฏวาไดมี
การกระทําที่ไมถูกตองเกิดขึ้นในการสรางขาว ปลอยขาว ในการใหขอมูลตาง ๆ ที่ไมถกูตอง  
และประชาชนหลงเชื่อเขาไปเสียหายแลวนี่ใครตองรับผิดชอบ และตองรับผิดชอบกันใน
ระดับไหน ในเมื่อเรามีบทบัญญัติลงโทษคนอื่นถึงขนาดจําคุกเปนโทษทางอาญาได  
ผูมีอํานาจหนาที่ซึ่งเปนเจาพนักงานที่ละเวนหรือบกพรองในการปฏิบัติหนาที่เหลานั้น  
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ควรจะมีความรับผิดชอบอยางไร ควรจะมีบทลงโทษอยางไร กระผมจึงอยากจะกราบฝาก  
๒ เรื่องนี้ไว เพื่อคณะกรรมาธิการไดกรุณาพิจารณาดวย ขอบพระคุณทานประธานฯ ครับ 
   ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   จะมีผูใดขออภิปราย 
ไหมครับ เชิญทานรัฐมนตรี 
   นายฉลองภพ  สุสังกรกาญจน  (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง)  :   
กราบเรียนทานประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติครับ ผมตองขอขอบคุณทานสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแหงชาติที่ไดใหขอสังเกตใน ๒ เรื่อง ในเรื่องแรกเกี่ยวกับผูสอบบัญชีนี้ 
ผมขอเรียนวาประเด็นนี้เปนประเด็นที่สมาคมวิชาชีพบัญชีมีความเปนหวงมากเกี่ยวกับ 
กฎหมายนี้พอสมควร แลวก็ในรางที่เสนอใหสภาในวันนี้ไดมีการแกไขแลว ไดมีการประชุม 
รวมกันระหวางทางรัฐบาล สมาคมวิชาชีพบัญชีและสมาคมบริษัทจดทะเบียน ซึ่งในมาตรา 
๘๙/๒๕ นี้ อันนี้เทาที่ไดมีการแกไขกอนที่จะสงมาเขาสภานี่ อันนี้ไดพูดวา ในการสอบบัญชี
ของบริษัทหลักทรัพยหรอืบริษัทตามมาตรฐานการสอบบัญช ีไมวาจะกระทําในฐานะ 
ผูสอบบัญชีของนิติบุคคลดังกลาวคือ ในฐานะอื่น ซึ่งนิติบุคคลดังกลาวยินยอมใหสอบบัญช ี
ก็ตาม ถาผูสอบบัญชีพบพฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการผูจัดการหรือบุคคล 
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลดังกลาวไดกระทําผิดตามมาตราตาง ๆ  
ใหผูสอบบัญชีแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณดังกลาวใหคณะกรรมการตรวจสอบ
เหมือนกับที่ทานสมาชิกฯ ไดเรียนวานาจะเปนหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทหลักทรัพยหรือบรษิัทนั้นทราบเพื่อดําเนินการตรวจสอบตอไปโดยไมชักชา และให
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องตนใหแกสํานักงานและผูสอบบัญชี
ทราบภายใน ๗ วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี เพราะฉะนั้นหนาที่นี้คือไปเปน
หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ สวนในประเด็นที่ ๒ คิดวานาจะพิจารณาไดในชั้นของ
กรรมาธิการ 
 
          - ๒๓/๑ 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ       อารีวรรณ ๒๓/๑ 
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไมมีผูใดขออภิปราย 
เปนอันปดอภิปราย ตอไปผมจะขอมติจากที่ประชุมนี้วา จะรับหลักการแหง 
รางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึง่คณะรัฐมนตรี 
เปนผูเสนอหรือไม ทานผูใดเห็นควรรับหลักการกดปุม เห็นดวย ทานผูใดเห็นไมควร 
รับหลักการกดปุม ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ เสร็จแลวนะครับ เชิญรวมคะแนน  
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย ๔๒ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เห็นดวยในการรับหลกัการ
เปนเอกฉันท กรรมาธิการครับ  
  นายฉลองภพ  สุสังกรกาญจน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง)   :    
กราบเรียนทานประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติครับ ผมขอเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จํานวน ๒๒ ทาน  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   รัฐบาลเสนอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ๒๒ ทาน เห็นเปนอยางอื่นไหมครับ 
  (ไมมีสมาชิกฯ มีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เห็นชอบตามนั้นนะครับ 
๒๒ ทาน เชิญคณะรัฐมนตรีในสวนของคณะรัฐมนตรี 
  นายฉลองภพ  สุสังกรกาญจน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง)   :   
กระผมขอเสนอรายชื่อของคณะกรรมาธิการวิสามัญในสวนของรัฐบาลดังนี้  

๑. นายฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 
๒. นายสถิตย  ลิ่มพงศพันธุ 
 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ       อารีวรรณ ๒๓/๒ 
 
๓. นางพรรณี  สถาวโรดม  
๔. นายประสงค  วินัยแพทย  
ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   

กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ทานสมาชิกฯ ครับ  
เชิญ พลตร ีประพาศ 
  พลตรี ประพาศ  ศกุนตนาค   :   ทานประธานฯ ที่เคารพครับ  
ผม พลตรี ประพาศ  ศกนุตนาค ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญจากสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ จํานวน ๑๘ ทานดวยกัน ดังตอไปนี้ครับ 

๑. นายสังศิต  พิริยะรังสรรค 
๒. นางภัทรียา  เบญจพลชัย 
๓. คุณหญิงชฎา  วัฒนศริิธรรม 
๔. คุณพรทพิย  จาละ 
๕. นายสมชาย  สกุลสรุรตัน 
๖. นายวีระชยั  ตันติกุล 
๗. นายอภิชาต  จีระพันธุ  
๘. นายอัศวนิ  ชนิกําธรวงศ  
๙. นายประเสริฐ  บุญสมัพันธ 

          ๑๐. นายอัศวิน  คงสิริ 
          ๑๑. นายสมชาย  แสวงการ 

                   ๑๒. นายอัมมาร  สยามวาลา 
         ๑๓. นายสันติ  วิลาสศักดานนท  
         ๑๔. นายกําธร  อุดมฤทธิรุจ 
         ๑๕. นายพัฒนพงษ  ตนุมัธยา ที่เปนผูทรงคุณวุฒิ 
         ๑๖. นายวีรวัฒน  กาญจนดุล 
         ๑๗. นายขุมทรัพย  โลจายะ  
         ๑๘. นายวรพล  โสคติยานุรักษ 



    สนช. ๖๕ เปนพิเศษ       อารีวรรณ ๒๓/๓ 
 
 หมายเลข ๑๕ กับหมายเลข ๑๘ นี้เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทั้งหมด  

๑๘ ทานดวยกัน 
ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   

กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ผูรับรองครับ  
  (มีสมาชิกฯ ยกมือข้ึนรับรอง) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ผูรับรองถกูตอง  
จะมีทานผูใดเสนอชื่ออ่ืนอีกไหมครับ  
  (ไมมีสมาชิกฯ เสนอ) 

ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไมมีแลวนะครับ  
เชิญเลขาธิการ 
  นายสุรพงษ  มาศะวิสุทธิ์ (ที่ปรึกษาดานกฎหมาย ปฏิบัติหนาที่แทน 
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ)   :   รายชื่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จํานวน ๒๒ ทาน   

๑. นายฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 
๒. นายสถิตย  ลิ่มพงศพันธุ 
๓. นางพรรณี  สถาวโรดม  
๔. นายประสงค  วินัยแพทย  
๕. นายสังศิต  พิริยะรังสรรค 
๖. นางภัทรียา  เบญจพลชยั 
๗. คุณหญิงชฎา  วัฒนศริิธรรม 
๘. คุณพรทพิย  จาละ 
๙. นายสมชาย  สกลุสุรรตัน 

          ๑๐. นายวีระชัย  ตนัติกุล 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ       อารีวรรณ ๒๓/๔ 
 

๑๑. นายอภิชาต  จีระพันธุ  
         ๑๒. นายอัศวิน  ชินกําธรวงศ  
         ๑๓. นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ 
          ๑๔. นายอัศวิน  คงสิริ 

      ๑๕. นายสมชาย  แสวงการ 
                      ๑๖. นายอัมมาร  สยามวาลา 

          ๑๗. นายสันติ  วิลาสศักดานนท  
           ๑๘. นายกําธร  อุดมฤทธริุจ 
          ๑๙. นายพัฒนพงษ  ตนุมัธยา  

๒๐. นายวีรวัฒน  กาญจนดุล 
          ๒๑. นายขุมทรัพย  โลจายะ  
            ๒๒. นายวรพล  โสคติยานุรักษ 

  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   แปรญัตตคิรับ 
  นายฉลองภพ  สุสังกรกาญจน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง)   :   
กระผมขอเสนอระยะเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วันตามขอบังคับฯ 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   แปรญัตตภิายใน ๗ วัน 
ตามขอบังคับฯ ทานสมาชิกฯ เห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  
  (ไมมีสมาชิกฯ มีความเห็นเปนอยางอื่น)  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เปนไปตามนั้นนะครับ 
ก็เปนอันจบการพิจารณาเรื่องดวนที่ ๑๘ เรื่องรางพระราชบัญญัติหลักทรพัยและ 
ตลาดหลักทรัพย ตอไปจะเปนการขอมติเรื่องรางพระราชบัญญัติสัญญาซือ้ขายลวงหนา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ ทานผูใดเห็นควรรับหลักการกดปุม  
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ       อารีวรรณ ๒๓/๕ 
 
เห็นดวย ทานผูใดไมเห็นสมควรรับหลักการกดปุม ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ  
เสร็จแลวนะครับ เชิญรวมคะแนนได 
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย ๓๙ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

- ๒๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ       วิมล ๒๔/๑ 
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ  (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   รับหลักการ 
เปนเอกฉันทนะครับ  กรรมาธิการครับ  
  นายฉลองภพ  สุสังกรกาญจน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง)   : 
กราบเรียนทานประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติครับ เนื่องจากกฎหมายนี้เปนกฎหมาย 
ที่เชื่อมกับกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย ผมเสนอใหใชกรรมาธิการชุดเดียวกัน
ครับ  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ  (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   รัฐบาลเสนอใช
กรรมาธิการชุดเมื่อสักครูนี้ ๒๒ คน วิสามัญ ที่ประชุมไมขัดของนะครับ 
  (ไมมีสมาชิกฯ ขัดของ) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ  (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :  ถือเปนมตินะครับ  
ใชกรรมาธิการชุดเดิมเมื่อสักครูนี้ แปรญัตติ 
  นายฉลองภพ  สุสังกรกาญจน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง)   : 
ขอแปรญัตติภายใน ๗ วันตามขอบังคับฯ   
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ  (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   แปรญัตตภิายใน 
๗ วันตามขอบังคับฯ  ก็เปนอันจบการพิจารณาเรื่องรางพระราชบัญญัติสญัญา 
ซื้อขายลวงหนา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 
  ตอไปเปนการพิจารณา เรื่องดวนที่ ๑๙  รางพระราชบัญญัต ิ
การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ซึ่งคุณเตือนใจ  ดีเทศน กับคณะ เปนผูเสนอ 
 
 
 
 

user
Highlight



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ       วิมล ๒๔/๒ 
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ  (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญคุณเตือนใจ 
  นางเตือนใจ  ดีเทศน   :   กราบเรียนทานประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติที่
เคารพ ดิฉัน เตือนใจ  ดีเทศน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในฐานะประธาน 
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการไรสถานะทาง
กฎหมายและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย ดิฉันเสนอราง พ.ร.บ. นี้เนื่องจากวา  
พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎรเปนพื้นฐานและเปน พ.ร.บ. ที่ตองทํางานควบคูไปกับ พ.ร.บ. 
สัญชาติ ซึ่งการเสนอ พ.ร.บ. ทะเบียนราษฎรมีหลักการที่สําคัญ ๔ ขอ  
  ขอที่ ๑ เปนการรับรองระบบการเกิด ตาย ยาย แจง ของคนไทยทั้งใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรใหไดรับบันทึกในระบบทะเบียนราษฎรซึ่งควบคุมโดย
ระบบคอมพิวเตอร ซึ่งจะทําใหระบบการเกิด ตาย ยาย แจงและการมีชื่อในทะเบียนราษฎร
ของคนไทยทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

ขอที่ ๒ คือเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยจะไดรับการออกใบรับรอง 
การเกิด ซึ่งจะแสดงใหเห็นวา เปนหลักฐานวาเด็กคนนี้ไดเกิด ณ สวนไหนของ 
ประเทศไทย เมื่อใด ซึ่งก็เปนประโยชนตอเด็ก เปนไปตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  
ซึ่งประเทศไทยไดไปลงนามเปนภาคีอนุสัญญาไว  
  ขอที่ ๓ ใหมคีณะกรรมการทะเบียนราษฎรเพื่อรับเรื่องรองเรียน รับเรื่อง 
การอุทธรณตอการผิดพลาดในทางทะเบียนราษฎร ซึ่งทําใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน การปองกันการทุจริต การตรวจสอบถวงดุล 
  และในหลักการขอที่ ๔ ก็คือ มีการปฏิบัติทางทะเบียนราษฎรสําหรับ 
ผูที่อางวามีสิทธิอาศัยในประเทศไทย ในสวนของ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎรฉบับของ
รัฐบาลก็ไดผาน ครม. ไปแลวเมื่อวานน้ี ดิฉันจึงขอเสนอใหสภาแหงนี้ไดพิจารณา พ.ร.บ. 
ทะเบียนราษฎรโดยใชรางของรัฐบาลซึ่งผานการอนุมัติของ ครม. ไปเมื่อวานนี้เปนหลัก เพื่อ
ประหยัดเวลา และเสนอใหใชกรรมาธิการชุดเดียวกับ พ.ร.บ. สญัชาติคะ 
          - ๒๕/๑ 
   



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ       สรยุทธ  ๒๕/๑ 
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไมมีทานผูใดขออภิปราย 
ก็เปนอันวาปดอภิปราย ผมจะขอถามมติที่ประชุมวาจะรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้หรือไม ถาทานผูใดเห็นควรรับหลักการกดปุม เห็นดวย ทานผูใดไมเห็นสมควร 
รับหลักการกดปุม ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ เสร็จแลวนะครับ รวมคะแนนได  
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย ๔๖ คะแนน  ไมเห็นดวย ๑ คะแนน) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เสียงสวนใหญรับหลกัการ 
ถือวารับหลักการนะครับ กรรมาธิการเมื่อสักครูคุณเตือนใจจะเอาชุดไหนนะ 
  นางเตือนใจ  ดีเทศน   :  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ ดิฉันขอเสนอ 
กรรมาธิการชุดเดียวกับราง พ.ร.บ. สญัชาติคะ 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญทานรฐัมนตรีครับ 
  นายบัญญัติ  จันทนเสนะ (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย)   :    
กราบเรียนทานประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติที่เคารพ เนื่องจากมีความจําเปนจะขอ
ปรับเปลี่ยน ๑ ราย ในกรณีตัวแทนของกฤษฎีกา คือ นายจินตพันธ  ทังสุบุตร ขอเปลี่ยนเปน 
วิษุวัช  ตันมี รายเดียว นอกนั้นขอใชชดุเดียวกับของรางพระราชบัญญัติสญัชาติครับ 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   รางพระราชบัญญัติสญัชาติ
นี้เรามีกรรมาธิการวิสามัญ ๒๒ คน เปนของคณะรัฐมนตรี ๔ คน รัฐมนตรีเสนอเปลี่ยนใคร
นะครับ 
  นายบัญญัติ  จันทนเสนะ (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย)   :    
คณะรัฐมนตรีเสนอ ๔ ทาน ๓ ทานคงเดิม เปลี่ยนแปลงรายเดียวคือราย นายจินตพันธ 
ทังสุบุตร เปลี่ยนเปน นายวิษุวัช  ตันมี ครับ 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เปลี่ยนเปน นายวิษุวัช 
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ทังสุบุตร เปลี่ยนชื่อตามนั้น เปนคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดใหม ไดเปลีย่นชื่อชุดใหม  
ชื่ออ่ืนเหมือนเดิมหมด เลขาธิการอานชื่อที่เปลี่ยนใหม 
  นายสุรพงษ  มาศะวิสุทธิ์ (ที่ปรึกษาดานกฎหมาย ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ)   :   รายชื่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
จํานวน ๒๒ ทาน 
  ๑. นายพงศโพยม  วาศภูติ 
  ๒. นายศุภกิจ  บุญญฤทธพิงษ 
  ๓. นายอุดมเขต  ราษฎรนุย 
  ๔. นายวิษุวัช  ตันม ี
  ๕. นางเตือนใจ  ดีเทศน 
  ๖. พลเอก ปฐมพงษ  เกษรศุกร   
  ๗. พลตํารวจเอก อิสระพันธ  สนิทวงศ ณ อยุธยา 
  ๘. พลเอก เพิ่มศักดิ์  พวงสาโรช 
  ๙. นายสมชาย  สกลุสุรรตัน 
           ๑๐. นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ 
           ๑๑. นางมุกดา  อินตะสาร 
          ๑๒. พลตํารวจโท สมศักดิ์  แขวงโสภา 
          ๑๓. พลตํารวจเอก สุเทพ  ธรรมรักษ 
          ๑๔. นายตวง  อันทะไชย 
          ๑๕. นายประภัทร  ศรลัมพ 
          ๑๖. นายสุริชัย  หวันแกว 
          ๑๗. นายชาญชัย  สนุทรมัฏฐ 
          ๑๘. นายชนะศักดิ์  ยุวบูรณ 
          ๑๙. นายจุฑาธวัช  อินทรสุขศรี 
         ๒๐. นายวีระวัฒน  ตันปชาติ 
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  ๒๑. นางพันธุทิพย  กาญจนจิตรา สายสุนทร และ 
  ๒๒. นายวีนัส  สีสุข 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ตามนั้นนะครับ แปรญตัติ 
  นายบัญญัติ  จันทนเสนะ (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย)   :    
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วันตามขอบังคับฯ 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ๗ วันตามขอบังคับฯ  
ไมเห็นเปนอยางอื่นนะครับ 
  (ไมมีสมาชิกฯ มีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ก็เปนไปตามนั้นนะครับ 
เชิญคุณวัลลภครับ 
  นายวัลลภ  ตงัคณานุรักษ   :   ทานประธานฯ ครับ ขออนุญาตทานประธานฯ 
พักการประชุม เห็นใจทานประธานฯ พักการประชุม เพราะเราจะไดกลับไปสูวาระเดิมที่คาง
มาก็คือในเรื่องดวนที่ ๓ – ๔ – ๕ – ๖ ตอไปทานประธานฯ ครับ 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ผูเสนอขอพักการประชุม 
จะมีทานผูใดเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ 
  (ไมมีสมาชิกฯ มีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ขอพักการประชุม ๒๐ นาที 
กลับเขามาเวลาบายโมงนะครับ  

พักประชุมเวลา  ๑๒.๔๐  นาฬิกา 
 

         - ๒๖/๑ 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ                ขวัญเมอืง  ๒๖/๑ 
 

เริ่มประชุมตอเวลา  ๑๓.๑๐  นาฬกิา 
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ทานสมาชิกฯ ที่เคารพครับ 
ผมขอดําเนินการประชุมตอไป ขอยอนกลับมาในเรือ่งดวนที่เราไดขามไปแลว ๔ เรื่อง 
คือหนวยที่ ๓ รางพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการ พ.ศ. ....  
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว  
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สนช. ๖๕  เปนพิเศษ               ขวัญเมือง  ๒๖/๒ 
 

ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญทานกรรมาธิการครับ  

ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ   :   กรรมาธิการพรอมแลวเชิญไดครับ 
(กรรมาธิการเขาประจําที่) 

  นายวิจิตร  ศรีสอาน (ประธานคณะกรรมาธิการ)   :   ทานประธานฯ ที่เคารพ 
กระผม นายวิจิตร  ศรีสอาน ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ
การศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. .... ตามที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  
ครั้งที่ ๕๑/๒๕๕๐ วันพุธที่ ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๐ ไดลงมติรับหลักการ 
แหงรางพระราชบัญญัติจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการ พ.ศ. .... และไดตั้งคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญขึ้นพิจารณานั้น บัดนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญไดพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ
ดังกลาวเสร็จแลวตามรายละเอียดที่ไดนําเสนอเปนเอกสาร พรอมทั้งเอกสารแกไขรายงาน 
ที่ไดนําเสนอตอสมาชิกฯ แลว จึงขอเสนอเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ ครับ  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญทานสมาชิกฯ ครับ 
ถาไมมีทานผูใดขออภิปรายก็เปนอันปดอภิปรายนะครับ เชิญเลขาธิการดําเนินการครับ  
  นายสุรพงษ  มาศะวิสุทธิ์ (ที่ปรึกษาดานกฎหมาย ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ)   :   “รางพระราชบัญญัต ิ
การจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการ พ.ศ. .... ชือ่รางพระราชบัญญัต ิมีการแกไข  
คําปรารภ มีการแกไข  มาตรา ๑ มีการแกไข  มาตรา ๒ ไมมีการแกไข  มาตรา ๓ มีการแกไข 
มาตรา ๔ ไมมีการแกไข  หมวด ๑ สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา ไมมีการแกไข  มาตรา ๕ 
มีการแกไข  มาตรา ๕/๑ คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม  มาตรา ๕/๒ คณะกรรมาธิการ 
เพิ่มขึ้นใหม  มาตรา ๖ มกีารแกไข  มาตรา ๖/๑ คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม  มาตรา ๖/๒ 
คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม  หมวด ๒ การสงเสริมการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการ 
มีการแกไข  มาตรา ๗ มีการแกไข  มาตรา ๘ มีการแกไข  มาตรา ๙ มีการแกไข  มาตรา ๑๐ 
มีการแกไข  มาตรา ๑๑ ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๒ มีการแกไข  มาตรา ๑๓ มีการแกไข 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ               ขวัญเมือง  ๒๖/๓ 
 
มาตรา ๑๔ มีการแกไข  มาตรา ๑๔/๑ คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม  มาตรา ๑๔/๒ 
คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
         - ๒๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ                 จิตติมา ๒๗/๑ 
 
หมวด ๓ กองทุนสงเสริมพัฒนาการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการ มีการแกไข 
มาตรา ๑๕ มีการแกไข  มาตรา ๑๖ มีการแกไข  มาตรา ๑๗ มีการแกไข  มาตรา ๑๘  
ถึงมาตรา ๒๐ ไมมีการแกไข  บทเฉพาะกาล ไมมีการแกไข  มาตรา ๒๑ มีการแกไข  
มาตรา ๒๒ มีการแกไข  มาตรา ๒๓ คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม”  
 ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ก็ถือวาที่ประชุมได
พิจารณาเรียงลําดับมาตราจบแลว ทานผูใดอยากจะขอแกไขเพิ่มเติมถอยคํา เชิญนะครับ  
ถาไมมีก็ถือวาเปนการจบการพิจารณาในวาระที่ ๒  ตอไปเปนวาระที่ ๓  ผมจะขอมติวา 
จะเห็นสมควรประกาศใชรางพระราชบัญญัติฉบบันี้เปนกฎหมายหรือไม ทานผูใด
เห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย กรุณากดปุม เห็นดวย ทานผูใดไมเห็นสมควร
ประกาศใชเปนกฎหมาย กดปุม ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ เสร็จแลวนะครับ  
รวมคะแนนได 
 (มีสมาชิกฯ เห็นดวย ๕๖ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี)   
 ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :    เห็นสมควรประกาศ 
ใชเปนกฎหมายเปนเอกฉันท ขอบคุณกรรมาธิการครับ จบการพิจารณาเรื่องดวนที่ ๓  
 ตอไปเปนเรื่องดวนที่ ๔  รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา  
(ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว  
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สนช. ๖๕  เปนพิเศษ                 จิตติมา ๒๗/๒  
 
 ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :  เชิญคณะกรรมาธิการ 
เขาประจําที่ครับ  
 (คณะกรรมาธิการเขาประจําที่)    
 ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :    อันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการ
ประชุมสภาของเราเมื่อวันพุธที่ ๓ ตลุาคม ลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และใหกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณา คณะกรรมาธิการพรอมแลวเชิญครับ  
 นายสุชาติ  ไตรประสิทธิ์ (ประธานคณะกรรมาธิการ)   :   กราบเรียน 
ทานประธานสภานิติบัญญัติฯ ที่เคารพ ผม นายสุชาติ  ไตรประสิทธิ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการขอกราบเรียนวา ตามที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แหงชาติไดลงมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา บัดนี้ คณะกรรมาธิการ 
ไดพิจารณาเสร็จแลว จึงขอเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาครับ  
 ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :    เชิญเลขาธิการ 
 นายสุรพงษ  มาศะวิสุทธิ์ (ที่ปรึกษาดานกฎหมาย ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ)   :   “รางพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ชื่อรางพระราชบัญญัติ ไมมีการแกไข  คําปรารภ
ไมมีการแกไข  มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๓ ไมมีการแกไข  มาตรา ๔ มีการแกไข  มาตรา ๕ และ
มาตรา ๖ ไมมีการแกไข  มาตรา ๖/๑ คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม  มาตรา ๗ มีการแกไข  
มาตรา ๘ มีการแกไข  มาตรา ๙ มีการแกไข  มาตรา ๑๐ ไมมีการแกไข”  
 
         - ๒๘/๑ 
  
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ                กาหลง ๒๘/๑ 
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เปนอันพจิารณาเรียง 
ลําดับมาตราจบแลว ทานผูใดจะขอแกไขเพิ่มเติมถอยคําไหมครับ 
  (ไมมีสมาชิกฯ ขอแกไข) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไมม ีก็เปนอันวาเปนการ 
พิจารณาในวาระที่ ๒ เสร็จแลว ตอไปจะขอมติในวาระที่ ๓ วาจะสมควรประกาศใชเปน
พระราชบัญญัติตอไปหรือไม ทานผูใดเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมายกรุณากดปุม 
เห็นดวย ทานผูใดไมเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมายกรุณากดปุม ไมเห็นดวย  
เชิญลงคะแนนครับ เสร็จแลวนะครับ รวมคะแนนได  
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย ๖๖ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มมีติเปนเอกฉันท 
ใหประกาศใชเปนกฎหมายได ขอบคุณทานกรรมาธิการครับ จบการพิจารณาเรื่องดวนที่ ๔  
  ตอไปเปนการพิจารณาเรื่องดวนที่ ๕ รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไขเพิ่มเติมภาค ๕  
วาดวยพยานหลักฐาน) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ                กาหลง ๒๘/๒ 
 

ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญคณะกรรมาธิการ 
เขาประจําที่ครับ 
  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที่) 
  นายสุชาติ  ไตรประสิทธิ์ (ประธานคณะกรรมาธิการ)   :   กราบเรียน 
ทานประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติที่เคารพ ผม นายสุชาติ  ไตรประสิทธิ์ สมาชิกสภา 
นิติบัญญัติแหงชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ ขอกราบเรียนวาตามที่ที่ประชุม 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และแตงตั้งคณะกรรมาธิการ 
เพื่อพิจารณานั้น บัดนี้ คณะกรรมาธิการไดพิจารณาเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอเสนอมา 
เพื่อโปรดพิจารณาครับ 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญเลขาธิการ 
  นายสุรพงษ  มาศะวิสุทธิ์ (ที่ปรึกษาดานกฎหมาย ปฏิบัติหนาที่แทน 
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ)   :   “รางพระราชบัญญัต ิ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ชื่อรางพระราชบัญญัติ ไมมีการแกไข  คําปรารภ มีการแกไข  มาตรา ๑ และมาตรา ๒  
ไมมีการแกไข  มาตรา ๓ มีการแกไข  มาตรา ๔ ไมมีการแกไข  มาตรา ๕ มีการแกไข  
มาตรา ๖ ไมมีการแกไข  มาตรา ๗ มีการแกไข มีกรรมาธิการสงวนความเห็น” 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานติิบัญญัติแหงชาติ คนที่ หนึ่ง)   :   เชิญครบั ไมติดใจ เชิญตอ  
  นายสุรพงษ  มาศะวิสุทธิ์ (ที่ปรึกษาดานกฎหมาย ปฏิบัติหนาที่แทน 
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ)   :   “มาตรา ๘   
มีการแกไข  มาตรา ๙ ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๐ มีการแกไข  มาตรา ๑๑ มีการแกไข 
มาตรา ๑๒ มีการแกไข  มาตรา ๑๓ มีการแกไข  มาตรา ๑๔ มีการแกไข  มาตรา ๑๕ 
มีการแกไข” 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ                กาหลง ๒๘/๓ 
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญคุณภัทระครับ 
  นายภัทระ  คําพิทักษ   :   กราบเรียนทานประธานฯ ครับ ผม ภัทระ 
คําพิทักษ ผมขออนุญาตเรียนถามทานกรรมาธิการนิดหนึ่งไดไหมครับ เนื่องจาก 
มาตรา ๑๕ มีการแกไขแลวเพ่ิมเติมในสวนของมาตรา ๒๓๐/๒ ขึ้นมา มาตรา ๒๓๐/๑ และ 
มาตรา ๒๓๐/๒ ทีนี้ มาตรา ๒๓๐/๒ นี้ กรณีไมอาจสืบพยานตามมาตรา ๒๓๐/๑ ได  
เมื่อคูความรองขอหรือศาลเห็นสมควร ศาลอาจอนุญาตใหเสนอบันทึกถอยคํา คํายืนยัน
ขอเท็จจริงหรือความเห็นของผูใหถอยคําซึ่งมีถิ่นที่อยูในตางประเทศตอศาลไดโดยมีบันทึก
ถอยคํารายละเอียดดังตอไปนี้อะไรนี้ ผมขอเรียนถามทางกรรมาธิการวา ที่ผานมาในการ
สืบพยานทั่วไปมีเหตุใด มีเหตุอ่ืนจํานวนมากหรือเปลาที่มีความจําเปนหรือความสําคัญ 
ที่จะตองเพิ่มเติมมาตรานี้ขึ้นมา เปนปรากฏการณทั่วไปหรือเปลาครับ ขออนุญาตเรียนถาม 
เพราะผมเขาใจวาจะมีกรณีของอดีตนายกรัฐมนตรีอยู แตวากรณีทั่วไปนี้ไมทราบวาในการ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ นี้เปนปญหาอยูหรือเปลาครับ 
   
          - ๒๙/๑ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ                                                                                         ศศิมา  ๒๙/๑ 
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญกรรมาธิการครับ 
  นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)   :   ทานประธานฯ ที่เคารพครับ 
กระผม จรัญ  ภักดีธนากลุ ในฐานะกรรมาธิการ ในมาตรา ๒๓๐/๑ นี้เปนการนําเรื่องของ 
การเบิกความนอกหองพิจารณาของศาลโดยใชวิธทีี่เราเรียกวาวีดิโอคอนเฟอเรนซ (Video 
Conference) นี้กลับเขามา แตวาก็อาจจะจัดทําไมไดทุกกรณี อาจจะติดขัดที่วาในบางพื้นที่ 
ไมมีระบบที่จะใชวีดิโอคอนเฟอเรนซได หรือวามีความจําเปน มีเหตุขัดของอยางใด 
อยางหนึ่ง ในกรณีเชนนีก้็ใหมาใชวิธีการตามมาตรา ๒๓๐/๒ ได หรือวากรณีที่ ๒ ถาคนที่
จะใหถอยคําอยูตางประเทศก็ใหมาใชวิธีการตามมาตรา ๒๓๐/๒ ไดเชนกัน  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ทานไมติดใจนะครับ  
เชิญตอ 
  นายสุรพงษ  มาศะวิสุทธิ์ (ที่ปรึกษาดานกฎหมาย ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ)   :  “มาตรา ๑๖  
ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๗ มีการแกไข  มาตรา ๑๘ มีการแกไข  มาตรา ๑๙ มีการแกไข  
มีกรรมาธิการสงวนความเห็น” 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญครับ 
  นายสมัคร  เชาวภานันท (กรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธาน 
สภานิติบัญญัติแหงชาติที่เคารพ กระผม นายสมัคร  เชาวภานันท สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติและเปนกรรมาธิการวิสามัญคณะนี้ ดวยตามที่รางพระราชบัญญัตแิกไข 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไดมีการเสนอขอแกไข 
หลายมาตรา แตที่ผมติดใจมีอยูมาตราเดียวที่มีความสําคัญตอสิทธิเสรีภาพของผูตองหา  
คือมาตรา ๑๙ ใหแกไขความในมาตรา ๒๔๐ ตามรางของคณะกรรมาธิการนี้ผมไมเห็นดวย  
และขอนําเสนอใหที่ประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติดังนี้ ในสวนของรางตาม 
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มาตรา ๒๔๐ ของคณะรัฐมนตรีที่ไดเสนอเขามานี้ ผมขออนุญาตอานนะครับ ในสวนของ
มาตรา ๒๔๐ เมื่อโจทกประสงคจะอางเอกสารที่อยูในความครอบครองของโจทกเปน
พยานหลักฐานเพื่อพิสูจนวาจําเลยกระทําความผิด ใหโจทกยื่นตนฉบับและสําเนาเอกสาร 
ตอศาลกอนวันไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาคดีไมนอยกวา ๑๕ วัน เพื่อใหจําเลยมีโอกาส
ตรวจและขอรับสําเนาเอกสารดังกลาวไดกอนที่โจทยจะนําสืบพยานเอกสารนั้น เวนแตศาล
เห็นสมควรสั่งเปนอยางอื่นหรือเอกสารที่โจทกประสงคจะอางนั้นเปนบันทึกคําใหการ
พยานในชั้นสอบสวน สวนในวรรคสอง วรรคสามนี้ผมคงไมตองอาน  สรุปมาตราดังกลาว
เปนการกําหนดหลักเกณฑใหโจทกฝายเดียวเปนผูเปดเผยเอกสารเพื่อพิสูจนวาจําเลยกระทํา
ความผิดโดยโจทกตองยื่นตนฉบับหรือสําเนาเอกสารซึ่งจะใชเปนพยานหลักฐานตอศาล
เพื่อใหจําเลยตรวจสอบ เมื่อเปนอยางนั้นจะเห็นไดวา หลักการดังกลาวเปนเรื่องระหวาง 
ศาลกับโจทกเทานั้น ไมเกี่ยวกับจําเลย และโดยเฉพาะอยางยิ่งเหตุที่แกไขมาตรา ๒๔๐  
ที่ใชปจจุบันมาเปนตามรางของ ครม. ก็ไดรางเหตุผลในการแกไขวา มีเจตนาเพื่อคุมครอง
สิทธิของจําเลยในคดีอาญาในอันที่จะสามารถตอสูคดีไดอยางเต็มที่ แตปรากฏวา
กรรมาธิการวิสามัญเสียงขางมาก ๕ ตอ ๓ ก็แกไขโดยสรุปเนื้อความแกไขเปนดังนี้  
“ในกรณีที่ศาลมิไดมีการกําหนดใหมีวันตรวจสอบพยานหลักฐานตามมาตรา ๑๗๓/๑  
เมื่อคูความประสงคจะอางเอกสาร” กโ็ดยสรุปวาอยางนี้ เดิมเขาใหโจทกสงเอกสารเพื่อ
พิสูจนความผิดของจําเลย แตพอมาแกไขใหมกลับใหจําเลยสงพยานเอกสารกอนวันไตสวน
และการพิจารณาดวย ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดตอไปวา การที่แกไขอยางนี้ใหจําเลยสงเอกสาร 
กอนลวงหนาในชั้นกอนไตสวนและการพิจารณานี้ทําใหจําเลยเสียเปรียบอยางไร   
แลวผิดหลักกฎหมายอยางไร ----------------------------------------------------------------------- 
 
          - ๓๐/๑ 
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กอนอ่ืนจากการแกไขดังกลาวนี้ กระผมขอชี้แจงดังนี้วา จะเห็นวาการแกไขดังกลาว 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญเปนการเปลี่ยนหลักการเดิม จึงเห็นไดวาเมื่อทําการแกไข 
ดังกลาวแตกตางจากรางเดิมของ ครม. ที่เปนเรื่องระหวางโจทกกับศาล ซึ่งเปนเรื่องการยื่น 
เอกสารของโจทกเพื่อพิสูจนความผิดของจําเลย โดยจําเลยมิตองสงเอกสารใด ๆ ลวงหนา 
แตประการใด โดยเหตุผลในการแกไขมาตรา ๒๔๐ นี้ของคณะรัฐมนตรีก็กําหนดใหโจทก 
สงเอกสารใหแกจําเลยไวชัดเจนเพื่อจําเลยจะไดตอสูคดีไดอยางเต็มที่ เพื่อคุมครองสิทธิเสรี 
และอิสรภาพของจําเลย จําเลยจึงมีสิทธิในการที่จะใหการหรือไมใหการก็ไดในการตอสูคดี 
เมื่อจําเลยมีสิทธิดังกลาวจําเลยจึงมีสิทธิที่จะไมสงเอกสารใหโจทกลวงหนาได อันนี้ 
เปนหลักการ ดังนั้นการที่กําหนดใหจําเลยยื่นเอกสารกอนวันไตสวนมูลฟองหรือกอน
พิจารณาคดีจึงเปนการขัดหลักการดังกลาวและขัดกับเหตุผลในการแกไข และการแกไข
ดังกลาวกลับเปนการปดชองทางที่จะใหจําเลยตอสูคดีไดอยางเต็มที่ ทั้งยังเปนเอกสาร 
ตองยื่นเอกสารกอนที่จะตกเปนจําเลยอยางนี้วา ในการไตสวนมูลฟองนี้ถาหากวาโจทกฟอง 
ผูถูกฟอง ถาหากวาเปนเอกชนฟอง เมื่อฟองตอศาลนี้ผูถูกฟองยังไมไดตกเปนจําเลยจนกวา 
จะมีการไตสวนแลวศาลเห็นวามีมูลแลวประทับรบัฟองจึงมีคําสั่งใหประทับรับฟองใหเปน
จําเลย ทีนี้ถาหากวาใหผูที่ถูกฟองสงเอกสารไปลวงหนาทั้งที่เขายังไมเปนจําเลยเลย แลวเขาก็
ยังไมทราบวาผูที่ฟองเขานี้จะสืบประเด็นไหน ขอเท็จจริงอยางไร แลวถาหากวาใหเขาสงไป
อยางนี้เขาเสียเปรียบ ซึ่งเปนการผิดหลักการอยางยิ่ง 
  อันที่ ๒ ที่ผมจะกลาววา จากความเปนมาของรางเดิมของ ครม. ที่เสนอ 
เขามานี้ รางเดิมคณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติไววา เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๑ รับหลักการ
รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วาดวย
พยานหลักฐาน ๑ ฉบับ ในนี้ ก็คือฉบับนี้ สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เมื่อป ๒๕๔๕  กฎหมายฉบับนี้ไดมีการพิจารณามาแลว 
เมื่อป ๒๕๔๕ ใหคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณามาแลว และมีความเห็นของทานอัยการ
สูงสุด มีขอสังเกตมาตรา ๒๔๐ ที่ขอแกไขใหมตามราง ครม. ซึ่งเมื่อสักครูนี้เองผมเพิ่งได 
พบกับทานอดีตอัยการสูงสุด ทานก็บอกวาอันนี้เปนความเห็นของทานเอง จากบันทึกของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดบันทึกไวอยางนี้ กําหนดหลักเกณฑใหโจทกตองยื่นตนฉบับ 
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หรือสําเนาเอกสารที่จะใชเปนพยานหลักฐานตอศาล เพื่อใหจําเลยมาตรวจสอบและขอรับ
สําเนาเปนการลวงหนากอนวันนัดสืบพยานไมนอยกวา ๗ วันนั้น เห็นวาการใหโจทก
เปดเผยพยานเอกสารตอจําเลย แมจะเปนหลักการที่ดีและมีการใชในอารยประเทศก็ตาม --- 
 
 
           - ๓๑/๑ 
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แตการเปดเผยพยานเอกสารบางชนิดจะนําไปสูการเปดเผยชื่อ ที่อยู สถานะและความสําคัญ 
ในคดีพยานบุคคล ซึ่งในปจจุบันนี้ระบบการคุมครองพยานบุคคลในประเทศไทย ยังไมมี
การดําเนินการอยางจริงจังและมีระบบแบบแผนที่แนนอน การคุมครองพยานบุคคล 
ในขณะนี้หนวยงานที่รับผิดชอบคือสํานักงานตรวจแหงชาติจะกระทําเฉพาะบางคดี 
ที่สื่อมวลชนใหความสนใจและคุมครองเฉพาะกอนเบิกความตอศาลเทานั้น ซึ่งทานพูด 
ในขณะนั้นเปนป ๒๕๔๕ แตปจจุบันนี้การคุมครองพยานก็มีกรมคุมครองสิทธิของ
กระทรวงยุติธรรมเปนหนวยงานที่รับผิดชอบอยูแลว ทีนี้ความเห็นของทาน ทานจึง 
มีความเห็นวา ควรตัดรางมาตรานี้ออกแลวใชบังคับตามมาตรา ๒๔๐ ของกฎหมาย 
ปจจุบัน ซึ่งก็คือไมเห็นดวยกับมาตรา ๒๔๐ ตามรางของ ครม. และตามรางของ
คณะกรรมาธิการที่เสียงขางมาก สําหรับความเห็นของคณะกฤษฎีกา ผมก็ไดหลักฐานมา  
เพิ่งไดหลักฐานมาเหมือนกันวา ความเห็นของคณะกฤษฎีกาคณะที่ ๑๑ ตามบันทึกสํานักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณารางแกไขใหมที่ ครม. เสนอดังกลาวดังนี้ ไดมีบันทึกวา 
พิจารณาแลวเห็นวา เห็นควรคงหลักการรางตามมาตรา ๒๔๐ ไวตามรางที่กระทรวงยุติธรรม
เสนอ ก็คือตามที่รางกระทรวงยุติธรรมเสนอคือ ใหโจทกฝายเดียวเปนผูสงเอกสารกอน 
วันไตสวนมูลฟองหรือกอนการพิจารณา เนื่องจากหลักการตามรางมาตรานี้มีวัตถุประสงค 
เพื่อคุมครองสิทธิของจําเลยในคดีอาญา ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหจําเลยตอสูคดีได 
อยางเต็มที่ อันจะเปนประโยชนกับจําเลยอยางมาก ในขณะเดียวกันหากการเปดเผยขอมูล
บางอยางที่เกี่ยวกับพยานบุคคล เชน การเปดเผยชื่อ ที่อยู สถานะและความสําคัญของคดี 
จะทําใหมีปญหาเรื่องความปลอดภัยของพยานแลว โจทกอาจไมตองยื่นเอกสารที่จะเปน 
พยานหลักฐานลวงหนาตามหลักการในมาตรานี้ได หากแสดงเหตุผลตามความจําเปน 
ตอศาลตามที่กําหนดไวในรางมาตรา ๒๔๐ วรรคสาม ซึ่งตรงนี้ผมก็คงไมตองอานใหฟง 
เมื่อเราพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกลาวจะเห็นดวยวาคณะกรรมการ
กฤษฎีกาก็ไดใหความสําคัญเฉพาะโจทกเทานั้น หรือใหเฉพาะโจทกเทานั้นเปนฝาย 
ยื่นเอกสารตอศาลเพื่อใหจําเลยตรวจสอบ มิใชใหจําเลยสงเอกสารใหโจทกดวย 
โดยมีวัตถุประสงคก็เพื่อคุมครองสิทธิของจําเลยในคดีอาญาตามเจตนารมณและเหตุผล 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        เยาวเรศ ๓๑/๒ 
 
ในการแกไขกฎหมายฉบับนี้ สวนตอไปหลักการที่เปนการสนับสนุนที่ใหโจทกเปนผูสง
เอกสารฝายเดียว ทานอาจารยจรัญ  ภักดีธนากุล ผมตองขอประทานโทษทานดวยที่ตอง 
เอยนาม ซึ่งเปนคณะกรรมาธิการในชุดนี้ทานไดกลาวไวในการประชุมครั้งที่ ๓๓ 
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ หนาที่ ๒๐ ทานเห็นดวยกับรางมาตรา ๒๔๐ ของราง ครม. 
ที่เสนอเขามา โดยอาจารยจรัญ  ภักดธีนากุล มีความเห็นวาอยางนี้ในขอความที่ไดจด 
ในรายงานการประชุมวา ฝายโจทกจะตองสงพยานหลักฐานใหจําเลยตรวจสอบกอนวัน 
ไตสวนมูลฟอง เพื่อใหจําเลยมีโอกาสไดเห็นพยานหลักฐาน เพื่อเปดโอกาสใหจําเลยตอสูคดี 
ไดอยางเต็มที่ จากเดิมที่หากไมมีการนัดตรวจสอบพยานหลักฐานตามมาตรา ๑๗๓/๑ แลว 
จําเลยไมมีสิทธิที่จะทราบถึงพยานหลักฐานของโจทกกอนหนาวันไตสวนมูลฟองเลย คือ 
มาตรา ๑๗๓/๑ เปนเรื่องที่ศาลมีสิทธิที่จะมีการประชุมคดี คือเรียกทั้งโจทกและจําเลย 
มาปรึกษากันวา จะกําหนดวันนัดอยางไร จะสืบในประเด็นไหน อันนี้เปนของปจจุบัน 
ตอไป ทานอาจารยจรัญ  ภักดีธนากุล ทานก็ไดพูดตอไปวา สวนพยานหลักฐาน 
ของจําเลยนั้นไมมีความจําเปนที่จะตองเปดเผยใหโจทกทราบกอนลวงหนา เนื่องจาก 
หลักการที่กลาวมาแลวในคดีอาญาศาลจะพิจารณาจากพยานหลักฐานของโจทกเปนหลัก 
และในเรื่องนี้ก็ไมปรากฏวา มีประเทศใดที่ใหคูความฝายจําเลยยื่นเอกสารที่จะอางเปนพยาน 
ใหโจทกจากความเห็นของอาจารยจรัญ  ภักดีธนากุล ที่เปนที่เคารพของผมดวยไดกลาว 
ไวเชนนี้ก็เปนการแกไขมาตรา ๒๔๐ อันนี้คุมครองสิทธิของจําเลยเพื่อใหจําเลยตอสูคดี 
ไดอยางเต็มที่ตามเหตุผลในการแกไขมาตราดังกลาว ---------------------------------------- 
 
 
           - ๓๒/๑ 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ               อัจฉรียา  ๓๒/๑ 
 
โดยจําเลยไมตองสงเอกสารใหโจทก แตปรากฏวาทานอาจารยเองกลับอภิปราย 
ในที่ประชุมแลว แตทานกลับมาเปนผูแกไขรางเดิมของตนเอง ซึ่งเปนรางของรัฐบาล 
ใหจําเลยเปนผูสงเอกสารใหโจทกดวย อันเปนการไมตรงกับที่พูดในที่ประชุมดังกลาว 
และขาดเหตุผลในการแกไขมาตรา ๒๔๐ ปจจุบัน เลยมาแกวาใหคูความ คูความในที่นี้ 
ในมาตรา ๒๔๐ ตามที่คณะกรรมาธิการฝายขางมากไดแกไข ความหมายของคําวา “คูความ” 
ก็หมายถึงโจทกและจําเลยนั่นเอง ทานกลับมาแกตรงนี้ สวนความเห็นของกระผม 
ผมเห็นดวยกับการใชมาตรา ๒๔๐ ฉบบัปจจุบัน และไมเห็นดวยที่จะตองใหจําเลยเปดเผย 
เอกสารแลวสงสําเนาใหโจทกโดยมีเหตุผลดังนี้ 
  อันที่ ๑ การแกไขรางเดิมของมาตรา ๒๔๐ ของคณะรัฐมนตรีนี้  
เปนการแกไขตามคณะกรรมาธิการเสียงขางมาก ๕ ตอ ๓ นั้นขัดตอหลักการและเหตุผล 
ในการแกไข หลักการตามรางของ ครม. ดังกลาวนีใ้หเหตุผลของการแกไขดังกลาววา  
เพื่อคุมครองสิทธิของจําเลยในคดีอาญาในอันที่สามารถตอสูคดีไดอยางเต็มที่ โดยใหโจทก
สงเอกสารตอศาลหรือสําเนาใหแกจําเลยกอนเพื่อพิสูจนความผิดของจําเลยเทานั้น แตการที่
คณะกรรมาธิการวิสามัญเสียงขางมากแกไขใหคูความทั้ง ๒ ฝายจะตองยื่นพยานเอกสาร 
กอนวันไตสวนมูลฟองหรือการพิจารณานั้น จึงเปนการไมถูกตอง ขัดกับหลักการ 
และเหตุผลในการแกไขดังกลาว ประกอบกับรางเดิมของมาตรา ๒๔๐ ของคณะรัฐมนตรี
เปนเรื่องระหวางโจทกกับศาล เพราะกําหนดใหโจทกสงเอกสารใหจําเลย ประกอบกับ 
จากหลักการการพิจารณาคดีอาญาของบานเราหรือในประเทศไทยเรานี้ศาลจะพิจารณา
พยานหลักฐานของโจทกเปนสําคัญ เพราะของเราเปนระบบกลาวหา เปนผูกลาวหา  
โจทกจะตองนําสืบโดยปราศจากขอสงสัยถึงจะลงโทษจําเลยได ถาหากวามีขอสงสัย 
ตองยกประโยชนใหแกจําเลย อันนี้ก็เปนหลักการอนัหนึ่ง ดังนั้นจึงสมควรอยางยิ่ง 
ที่ฝายโจทกจะตองสงหลักฐานใหจําเลยตรวจสอบกอนในชั้นไตสวนมูลฟองหรือกอน
พิจารณาคดี เพ่ือใหจําเลยมีโอกาสไดเห็นพยานหลักฐาน เพื่อเปดโอกาสใหจําเลยไดตอสูคดี
ไดอยางเต็มที่ แลวก็เพื่อที่จะทราบหลักฐานของโจทกกอนลวงหนา 
  อันที่ ๒ ในความเห็นของผม สวนพยานหลักฐานของจําเลยนั้น ไมมี 
ความจําเปนที่จะตองเปดเผยใหโจทกไดทราบลวงหนา เนื่องจากหลักการทีก่ลาวมา 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ            อัจฉรียา  ๓๒/๒ 
 
ในเบื้องตนแลววา ในการพิจารณาของเราเปนระบบกลาวหา เปนหนาที่ของโจทกจะตอง
พิสูจนความผิดของจําเลยใหชัดแจงโดยปราศจากขอสงสัยดังกลาว ซึ่งหลักการนี้ใชมาตั้งแต
การใชประมวลกฎหมายจนกระทั่งบัดนี้ โดยศาลจะพิจารณาจากพยานหลักฐานของโจทก
เปนหลัก เมื่อเปนอยางนี้ในเรื่องนี้ก็ไมปรากฏวามีประเทศใดที่ใหจําเลยยื่นเอกสารที่จะอาง
เปนพยานใหโจทก อันนี้ผมไมทราบ เพราะผมไมไดเปนนักเรียนตางประเทศ แตทราบจาก
คําแถลงของทานอาจารยจรัญพูดในคณะกรรมาธิการที่ผมพูดอางถึงวา ไดพูดในบันทึก 
การประชุม ครั้งที่ ๓๓ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ หนา ๒๐ ไมมีประเทศใดที่ใหจําเลย 
สงเอกสารกอนลวงหนา  
 
 
            - ๓๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ               ภิญญดา  ๓๓/๑ 
 
  อันที่ ๓ ถาใหฝายจําเลยตองเปดเผยเอกสารดวยนั้นไมถูกตอง เพราะระบบ
การพิจารณาของไทยเปนระบบกลาวหาดังกลาวแลวเปนระบบกลาวหาเมื่อเปนอยางนั้น
จําเลยมีสิทธิที่จะใหการปฏิเสธลอย ๆ ก็ไดในคดีอาญา หรือไมใหการก็ได โดยไมจําเปน 
ตองอางพยานหลักฐานหักลางพยานโจทก เพราะหนาที่ในการพิสูจนความผิดของจําเลยนั้น
เปนหนาที่ของโจทก แตการที่ใหฝายจําเลยตองสงพยานเอกสารหลักฐานลวงหนายอมทําให
จําเลยเสียเปรียบหรือหลงขอตอสู ประกอบกับจําเลยสามารถสงเอกสารประกอบการซักคาน
พยานโจทกไดตลอดเวลาอยูแลวโดยไมตองยื่นบัญชีระบุพยาน คือเอกสารของจําเลยนี้ 
เราจะมาหักลางเราไมตองสงลวงหนา แตเราสามารถที่จะสงไดตลอดเวลาจนกระทั่ง 
วันจบสิ้นการเบิกความในคดีอาญาของจําเลย เราก็สงไดอยูแลว จึงไมจําเปนตองสงลวงหนา 
ดังนั้นการที่มาใชใหจําเลยสงเอกสารลวงหนานี้เปนการปดกั้นไมใหจําเลยตอสูไดอยางเต็มที่
ดังที่ไดกลาวไวแลว และโดยเฉพาะอยางยิ่ง การที่ระบบของเราเปนระบบกลาวหา จําเลย 
จะใหการหรือไมใหการก็ไดนั้น ตามหลักแลวทางโจทกตองเปดเผยอยูแลว เพราะวา 
เปนผูฟองคดี เพราะการที่จะฟองใครเปนจําเลยในคดีอาญา จะกลาวหาใครในคดีอาญา 
ตนเองตองมีหลักฐานแนนหนาแลววาที่สามารถจะพิสูจนความผิดของจําเลย เมื่อโจทก 
มีหลักฐานแนนหนาอยางนี้ การเปดเผยไมไดทําใหโจทกไดเสียหายอะไรแตอยางไรเลย 
อันนี้ก็เปนหลักการอันหนึ่งที่ผมสนับสนุนวาใหโจทกสงเอกสารได 
  อันที่ ๔ ประการตอมา หากกําหนดใหฝายจําเลยตองเปดเผยแลว จําเลย 
ไมสามารถที่จะตอสูคดีไดอยางถูกตอง ผมยกตัวอยางใหเห็นวา ถาหากใหจําเลยสงเอกสาร
ลวงหนากอนจะเปนผลรายกับจําเลยอยางไร ตองขอประทานโทษทานที่เปนเจาหนาที่ตํารวจ
ที่ดี ในระบบของเราในทุกวันนี้เราตองยอมรับ ระบบซอมผูตองหาโดยใชกําลังหรือ 
ใชไฟฟาจี้อะไรอยางนี้ แลวก็ปรากฏวาตํารวจทําสํานวนไปตามความตองการของตนเอง  
แตปรากฏวาทนายรับวาความจากจําเลย จําเลยไมรูหรอกวาพนักงานสอบสวนทําการ
สอบสวนในขอเท็จจริงบิดเบือนอยางไร จําเลยใหขอเท็จจริงแกทนาย และถาหากวา 
มีกฎหมายแกไขใหมอันนี้ใหจําเลยสงเอกสาร แลวถาเผื่อจําเลยสงเอกสาร 
ตามความเปนความจริงเขาไปตามที่จําเลยไดกลาวอางใหกับทนายสงไปปุบ ปรากฏวา 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ               ภิญญดา  ๓๓/๒ 
 
พอทางโจทกสงมา เอกสารนี้สวนทางกันแลวครับ จําเลยติดคุกตั้งแตวันที่สงเอกสารแลว 
แลวจะมาแกไขเปลี่ยนแปลงอะไรอีกไมได เพราะถาหากวามาแกไขเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ก็จะทําใหน้ําหนักของจําเลยไมมีน้ําหนักที่จะตอสู อันนี้ก็เปนเหตุผลอันหนึ่งที่เราเห็นวา 
ถาหากวาเปนอยางนั้น จําเลยติดคุกลูกเดียว แลวเรื่องนี้มีจริงเรื่องการซอม ผมก็ไมอยาก 
จะอธิบาย ผมนี่ทําคดีอยู ๑๘ คดี คดีอาญา อยูในจังหวัดหนึ่ง ณ ปจจุบันนี้เพิ่งไปวาความ
อาทิตยที่แลวตองเอากําลังทหารไปดวย คุมกันไปดวย ผูใหญในจังหวัดหลงรักแมยายของ
จําเลย ใหสงสินคาไปขาย ชวยขายสินคาที่ตางประเทศ ไมยอม หาทางเลยวามีคดีลักทรัพย
ในจังหวัดนั้นทั้งหมด ๑๘ คดี ทําอยางไรใหคดีปดลงใหเสร็จ แลวก็บอกหนวยทางลับขึ้นมา
วา มีเจาหนาที่ตํารวจเปนผูลัก เขาจับไดในบานเลย แตปรากฏวาชวยยายไปอยูที่อ่ืน แกลง
โดยกระทั่งเขาไปในบานของลูกสาวและลูกเขย ยกตูเซฟมา เพราะฐานะดี เปดตูเซฟบอก
ของดี เอาออกไปแลวหายไปแลว ปดทิง้ไว แลวมาเปดในวันหลงัอีก ปรากฏวาทรัพยสินมี๑,
๐๐๐ กวาราย ผูเสียหายทุกอยาง ------------------------------------------------------------------- 
 
 

- ๓๔/๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ        อรนิตย ๓๔/๑ 
 
เนื่องจากวาของของฉันหาย ไมรู เหมือนกัน ชี้หมดเลย ไดเทานี้ ๆ ไดหมดเลย แตปรากฏวา 
พอเขาชี้ สํานวนการฟองคดีบอกวาสงเอกสารคืนใหกับเจาของไปเรียบรอยแลว แตเวลา
ผูเสียหายมาเบิกความบอกยังไมไดรับเลย แลวบัญชีทรัพยสินเหลานั้นเปน ๑,๐๐๐ กวารายนี้ 
ผม ทางฝายจําเลยไมทราบหรอกวาทรัพยสินที่ผูเสียหายคนนี้กลาวอางวาทรัพยสินอันนี้ 
ของเขาเปนอะไร ๆ เพราะไมเห็นรูป ทีนี้ถาหากวาใหจําเลยสงเอกสารลวงหนา เอกสารที่จะ
สงก็คือหลักฐานการซื้อขาย หลักฐานการจางทําของ เพชร พลอย จินดาอยางนี้สงไป  
ปรากฏวาไมใชขึ้นมาวาทรัพยสินที่ผูเสียหายเขาที่แจงวาหายนี้ไมใช แตของพวกนั้น 
หายไปแลวระหวางสืบสวน อยางนี้จําเลยติดคุกไหมครับ ปรากฏวาการใหการของจําเลย 
ทั้ง ๒ แตงหมดเลย คดีนี้รับสารภาพ คดีนี้ปฏิเสธ คดีนี้ผมซักคานจนกระทั่งไดความวา 
มีผูใหญกํากับใหไปจับ มีการวางกรอบในการสอบสวน เอาไฟฟาจี้ผูตองหาดิ้นพลาด ๆ เลย 
พอดีโชคดี ระหวางที่ตบผูตองหาหรืออยางไรนี้ผาหลุดออกจากตา เห็นตํารวจคนไหนซอม  
มีการรองเรียน ปรากฏวาก็ไปขมขูพยานใหถอนรองเรียน แมกระทั่งผมซักวันนั้นถามวา 
คุณเปนคนซอมใชไหม เขาบอกเขาไมทราบ ออกมาเขาพูดอยางไรรูไหมครับ จะตามเช็กบิล 
(Check bill) วันหลัง ผมมีพยานหมด ทนายจะเขาไปพบผูตองหาตามสิทธิก็บอกวาไมให
ทนายพบ ทนายก็ไมกลาพบ เพราะวาทนายตางจังหวัด กลัวจะถูกยัดขอหาเรื่องยาบาอะไร 
พวกนี้ อันนี้กระผมอยากจะเรียนใหทานทราบเรื่องนี้เปนเรื่องจริง แตผลคดีออกมาจะเปน
อยางไรไมทราบ เพราะเปนระบบกลาวหา ตองเชื่อพยานโจทก พยานโจทกทําอยางไรมา 
ก็ตองเชื่อ นอกจากพยานโจทกมีขอสงสัย โดยปราศจากขอสงสัย ถาหากวาปราศจาก 
ขอสงสัยลงโทษผม ถาเผื่อมีขอสงสัยยก แลวพยานจําเลยผมจะไปสืบอยางไร สงไปอยางไร 
เขาไมดู อันนี้คือระบบกลาวหา  

อันที่ ๕ เรื่องขัดรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
มาตรา ๔๐ (๗) ความในมาตราดังกลาว ขอประทานอภัยที่ตองขออาน “ในคดีอาญา 
ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือพิจารณาที่ถูกตอง รวดเร็วและเปนธรรม 
ใหโอกาสตอสูคดีอยางเพียงพอ การตรวจสอบหรือการไดรับทราบพยานหลักฐาน 
ตามสมควร การไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนาย” อันนี้ไดระบุไวชัดเจนเลยวา 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ        อรนิตย ๓๔/๒ 
 
ใหโอกาสจําเลยไดตรวจสอบเอกสารและทราบหลักฐานอันพอสมควร จะทราบจากไหน
จําเลย ก็คือทางฝายโจทกตองเปนผูสง อันนี้ก็เปนอันหนึ่ง แตปรากฏวามาตรานี้รางมาตาม
รัฐธรรมนูญนี้ มาตรานี้ ใหโอกาสจําเลยตรวจสอบเอกสารของโจทก แตปรากฏวารางของ
กรรมาธิการเสียงขางมากกลับใหจําเลยสงเอกสารใหโจทกตรวจสอบ สวนทางกันนะครับ 
 
 
           - ๓๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ               ธีรวรรณ ๓๕/๑ 
 
  อันที่ ๖ ในการแกไขตามรางของ ครม. ไดระบุไวชดัเจนเลยครับวา 
ในการแกไขครั้งนี้ที่ใหโจทกสงเอกสารลวงหนาวา เพื่อคุมครองสิทธิของจําเลยในคดีอาญา 
ที่จะตอสูคดีไดอยางเต็มที่ แตปรากฏวาที่แกไขโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญเสียงขางมากนี้ 
กลับเปนการมัดมือชกใหจําเลยตองตอสูอยางจํากัด อยางมืดมน อันเปนการผิดหลักการ 
ที่จําเลยจะใหการหรือไมใหการก็ได และสามารถสงเอกสารตอศาลไดตลอดเวลา 
จนกวาจะสืบพยานเสร็จ ยิ่งทําใหจําเลยเสียเปรียบกันไปใหญและไมสามารถตอสูคดี 
ไดอยางเต็มที่ อันนี้ประการที่ ๖ 
  อันที่ ๗ เหตุที่ใหยกเลิกมาตรา ๒๔๐ รางของ ครม. และไมเห็นดวย 
กับรางที่แกไขใหมของคณะกรรมาธิการวิสามัญเสียงขางมาก ก็เพราะวาตามมาตรา ๑๗๓/๑ 
ที่ใชปจจุบันนี้ ในวรรคหนึ่ง กําหนดใหมีวันตรวจพยานหลักฐานกอนเริ่มทําการสืบพยาน 
ในคดีอาญาโดยมีสาระสําคัญคือ ใชเฉพาะคดีที่จําเลยไมใหการหรือใหการปฏิเสธ  
เมื่อคูความฝายใดรองขอ ตองรองขอนะครับ หรือศาลเห็นสมควรใหมีการตรวจ
พยานหลักฐานอยูแลวก็ใหทําการตรวจสอบเอกสาร ซึ่งมาตรานี้ก็ไดครอบคลุมถึง 
มาตรา ๒๔๐ ของราง ครม. และของที่ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญไดขอแกไข  
จึงไมจําเปนจะตองมาแกซ้ําซอนกันอีก อันนี้ก็เปนอีกประเด็นหนึ่ง 
  อันที่ ๘ ไดกลาววามาตรา ๑๗๓/๑ กับมาตรา ๒๔๐ ที่ใชปจจุบันนี้ 
ครอบคลุมถึงมาตรา ๒๔๐ แลวก็ไมมปีญหา นอกจากนี้ก็ไมมีปญหาในการพิจารณาคดี 
ของศาล ไมวาของศาล ของโจทก จําเลย ไมไดมีปญหาขัดของในการดําเนินคดีหรือการ
พิจารณาในการดําเนินคดีในเรื่องนี้แตประการใด ไมมีปญหาเลย จึงเห็นดวยกับความเห็น
ของทานอัยการสูงสุด ตองขอประทานโทษตองเอยนาม จะถูกหรือผิดตองขอประทานโทษ 
ทานพชรที่ใหใชมาตรา ๒๔๐ ฉบับปจจุบัน ดังนั้นเพื่อเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพและ 
อิสรภาพของจําเลยและใหจําเลยตอสูคดีไดอยางเต็มที่ ประกอบกับมาตรา ๒๔๐ และ 
มาตรา ๑๗๓/๑ ปจจุบันที่ใชบังคับอยูแลวนี้ไดครอบคลุมถึงแลว กระผมกไ็ดสอบถาม 
กอนที่จะขึ้นมาในเวทีนี้ กระผมก็ไดถามทานอัยการซึ่งเปนกรรมาธิการวิสามัญ 
เสียงขางมากในวันนั้นคือทานสัตยา  อรุณธารี ทานก็อยูที่นี่ คนที่ ๒ ซึ่งตองขอโทษที่ตอง 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ       ธีรวรรณ ๓๕/๒ 
 
เอยนาม ทานก็เห็นดวยที่จะใชมาตรา ๒๔๐ เดิม อันตรงกับความเห็นของ 
อัยการสูงสุดขางตน ดังนั้นจึงเปนเหตุใหผมวาตองคงมาตรา ๒๔๐ เดิมเอาไว 
ขอบพระคุณครับ 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญกรรมาธิการ 
เสียงขางมาก 
 
                - ๓๖/๑ 
 
 
 
           
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ          สุพิชญลักษณ ๓๖/๑ 
 
  นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 
กระผม จรัญ  ภักดีธนากลุ ในฐานะกรรมาธิการ ผมขออนุญาตทําฐานขอมูลใหงาย 
ตอการเขาใจของสภาเล็กนอย ทานประธานฯ ครับ ผมอยากจะแบงประเด็นนี้ออกเปน  
๓ ชวง ชวงแรกนี้คือ บทบัญญัติในมาตรา ๒๔๐ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาปจจุบันนี้บัญญัติวา ทั้ง ๒ ฝาย ทั้งโจทก จําเลย เวลาจะเอาพยานเอกสารมาสืบที่ศาล 
ไมตองสงเอกสารใหศาลหรือฝายตรงขามไดเห็นลวงหนาเลย กค็ือพูดงาย ๆ ทั้ง ๒ ฝายมี
สิทธิเก็บเอกสารสําคัญเอาไวแลวก็ไปซุมโจมตีกันในตอนสืบในศาลไดเลย ซึ่งกฎหมาย
ปจจุบันแบบนี้ไมดีมาก ๆ เพราะวา  
  ๑. เปนเรื่องที่ทําใหการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลนี้ไมโปรงใสแลวก ็
เปดชองใหคูความซุมโจมตีกันทางพยานหลักฐานได และ 
  ๒. ทําใหจําเลยในคดีอาญาเสียเปรียบอยางยิ่ง เพราะวาในคดีอาญานี้ 
ศาลตองถือเอาพยานหลักฐานของโจทกเปนหลักสําคัญวาพิสูจนความผิดของจําเลย 
ไดหรือไม สวนพยานหลักฐานของทางฝายจําเลยนี่เปนเรื่องที่จะเขามามีนัยสําคัญก็ตอเมื่อ
พยานหลักฐานของฝายโจทกมั่นคงแนนหนาแลวศาลถึงวิเคราะหพยานหลักฐานของ 
ฝายจําเลยวาจะมาหักลางพยานหลักฐานของโจทกไดหรือไม ก็เมื่อกฎหมายปจจุบัน 
ไมเปดชองใหโจทกเปดเผยพยานเอกสารสําคัญใหจําเลยไดรูตวัลวงหนาเลยนี่ การตอสูคดี 
ของฝายจําเลย การที่จะซักคาน การที่จะหักลางพยานหลักฐานของโจทกก็ทําไดยากยิ่ง  
กลาวไดวาสถานะของกฎหมายมาตรา ๒๔๐ ปจจุบันนี้ทําใหจําเลยในคดีอาญาอยูในฐานะ 
ที่มืดบอดยิ่งกวาจําเลยในคดีแพงเสียอีก  
  ๓. กฎหมายมาตรา ๒๔๐ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ปจจุบันนี้ขัดตอรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ นี้บังคับเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา 
ไววา ระบบงานยุติธรรมทางอาญาจะตองใหความคุมครองจําเลยอยางเปนธรรม ใหโอกาส
จําเลยมีโอกาสตอสูคดีไดอยางเต็มที่ ถาโจทกสามารถเก็บเอกสารสําคัญ เอกสารลับไวได 
ไมใหจําเลยไดเห็นลวงหนาเลย จนถึงวันสืบพยานหลักฐานแลวคอยเอามาเปดในศาล  
นี่คือการที่ไมใหโอกาสจําเลยตอสูคดีไดอยางเต็มที่ แลวก็จะเปนการขัดตอรัฐธรรมนญู 
เพราะฉะนั้นการที่จะกลับไปใชหรือยังคงใหใชมาตรา ๒๔๐ ปจจุบันนี้เปนไปไมไดเลยครับ  



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ          สุพิชญลักษณ ๓๖/๒ 
 
นั่นเปนชวงที่ ๑ แลวก็เปนชวงหรือเปนเหตุที่ทําใหคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมาย
พยานหลักฐานในคดีอาญานี้เสนอใหมีการแกไขมาตรา ๒๔๐ นี้ใหดีขึ้น ใหโปรงใสมากขึ้น 
และใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญมากขึ้น รางกฎหมายมาตรา ๒๔๐ ที่ผานคณะรัฐมนตรี 
คณะกรรมการกฤษฎีกาและสภาแหงนี้ในวาระแรกไปนี้เปนรางที่กระผมยกรางขึ้น  
ก็โดยที่ถือหลักวา มุงประสงคเพียงวาจะชวยใหจําเลยในคดีอาญามีโอกาสตอสูคดี 
ไดมากที่สุด แตเมื่อรางกฎหมายนี้เขาไปสูการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
ซึ่งประกอบดวยผูที่เกี่ยวของ ผูทรงคุณวุฒิทุกฝาย กระผมก็ไดฟงความเห็นของฝายตาง ๆ  
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญ รวมทั้งทานผูแทนของหนวยงานที่เกี่ยวของ แลวก็พบวา  
รางกฎหมายมาตรา ๒๔๐ ที่ผานสภาวาระแรกไปนั้นยังมีจุดออนขอดอย ๓ ประการ คือ 
   

- ๓๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ        ภัชนี ๓๗/๑ 
 
  ๑. ใหความเปนธรรมตอจําเลยฝายเดียว ไมไดใหความเปนธรรมตอฝายโจทก 
เลย เพราะยังคงเปดโอกาสใหจําเลยปกปดเอกสารสําคัญเอาไวซุมโจมตีโจทกได  
แลวที่สําคัญในคดีอาญานั้นกฎหมายบังคับใหโจทกตองเปนฝายนําพยานหลักฐานเขาสืบ
กอนเสมอ เพราะฉะนั้นเมื่อโจทกเปนฝายนําพยานหลักฐานเขาสืบกอน โจทกตองเปดเผย 
พยานหลักฐานของตัวทั้งหมดแลว แตไมมีโอกาสไดเห็นพยานหลักฐานของทางฝายจําเลย
เลย เมื่อจําเลยนําพยานหลักฐานนั้นเขามาสืบหักลางในภายหลัง โจทกจะทําอยางไร 
โอกาสสืบพยานหลักฐานดักไวลวงหนาก็ยังไมมี นี่เปนจุดออนขอแรกที่กระผมไดรับ 
คําชี้แจงจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
  ๒. ในกฎหมายปจจุบันมาตรา ๑๗๓/๒ นี้ไดบัญญัตเิรื่องนี้ไวครึ่งหนึ่งแลววา 
ถาศาลกําหนดใหมีวันตรวจพยานหลักฐานในคดีบางประเภทตามมาตรา ๑๗๓/๑ นี ้
มาตรา ๑๗๓/๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติบังคับวา คูความทั้ง ๒ ฝายตองนําพยานเอกสาร 
และพยานวัตถุมาเปดเผยตอศาลลวงหนาใหเปนธรรมแกทั้งคูและใหโปรงใส แตวา 
ในคดีที่ศาลไมไดกําหนดทั้งมีวันตรวจพยานหลักฐานนี้ เรื่องยังตองอยูในบังคับ 
มาตรา ๒๔๐ ปจจุบันคือกฎหมายเกา ถาผมจะขออนุญาตเรียกอยางนั้นอยู คือยังมืดบอด 
ทั้ง ๒ ฝายอยู จึงจําเปนตองแกไขมาตรา ๒๔๐ นีใ้หครบอีกสวนหนึ่งดวย หมายความวา 
อยางนี้ ถาศาลกําหนดใหมีวันตรวจพยานหลักฐานตามมาตรา ๑๗๓/๑ คูความทั้ง ๒ ฝาย 
ตองเปดเผยพยานหลักฐานลวงหนา ตามมาตรา ๑๗๓/๒ ถาศาลไมไดกําหนดใหมี 
วันตรวจพยานหลักฐานตามมาตรา ๑๗๓/๑ ก็ใหคูความมาเปดเผยพยานเอกสารกัน 
ตามมาตรา ๒๔๐ นี้ เพราะฉะนั้นถาเราเขียนมาตรา ๒๔๐ เหมือนรางเดิม เหมือนรางที่ 
เสนอเขามาในชั้นแรกก็จะขัดแยงลักลั่นกับมาตรา ๑๗๓/๒ ซึ่งเปนบัญญัติเรือ่งเดียวกัน 
ในอีกพื้นที่หนึ่งไวใหคูความทั้ง ๒ ฝายตองเปดเผยพยานเอกสารลวงหนาทั้งคู 
ก็ดวยเหตุนี้ละครับ จําเปนที่จะตองปรับรางมาตรา ๒๔๐ จากการบังคับโจทกฝายเดียว 
เปนการทํากฎเกณฑใหเปนธรรมและสอดคลองกับมาตรา ๑๗๓/๒ วา ใหใชบังคับ 
กับคูความทั้ง ๒ ฝาย หรือทุกฝายครับ 
 
          - ๓๘/๑ 
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  ๓. ขอหวงกังวลของทางทานกรรมาธิการผูสงวนความเห็น 
และขอแปรญัตติไวนี้ ที่หวงวา ถาเปนคดีที่อยูในชั้นไตสวนมูลฟอง ผูเสียหายเอกชน 
เปนโจทกฟองเอง ศาลก็ตองทําการไตสวนมูลฟองกอน แลวจะไปบังคับใหจําเลยตอง 
เอาพยานเอกสารมาเปดเผยลวงหนาไดอยางไร กระผมขอกราบเรียนชี้แจงวา ในชั้น 
ไตสวนมูลฟองนั้น จําเลยยังไมเปนจําเลยครับ เราเรยีกวา ผูถูกฟองยังไมอยูในฐานะเปน
จําเลย ยังไมอยูในฐานะเปนคูความในคดี ในชั้นไตสวนมูลฟองเปนกระบวนพิจารณา
ระหวางโจทกกับศาลที่ศาลจะตรวจสอบพยานหลักฐานของฝายโจทกฝายเดียววา มีมูลไหม
ที่มาฟองจําเลยเขานั่น สวนทางฝายจําเลยนั้นกฎหมายหามไมใหเอาพยานหลักฐานเขาสืบ  
คงใหมีสิทธิเพียงมาถามคานพยานโจทกจับผิดพยานโจทกเทานั้น แมวากฎหมายจะเปดชอง
ใหจําเลยนําสงเอกสารหรือวัตถุประกอบการถามคานพยานโจทกได แตก็ไมใชเปนเรื่องที่
จําเลยจะสืบพยานหลักฐานของฝายจําเลยครับ ดวยเหตุนี้การที่ปรับรางมาตรา ๒๔๐  
ใหเปนธรรม ใชกับคูความทั้ง ๒ ฝาย จึงไมเปนผลรายแกจําเลยในชั้นไตสวนมูลฟองเลย
แมแตนอยครับ  
  สวนประเด็นสุดทายวา ในกรณีที่ขึ้นมาสูการพิจารณาของศาลแลว 
กฎหมายที่ปรับใหมใหจําเลยตองเปดเผยพยานเอกสารดวยนั้นจะทําใหจําเลยเสียเปรียบ 
มากไหม เปนการตัดโอกาสการตอสูคดีของจําเลยมากหรือไม ขอกราบเรียนวา 
ทางคณะกรรมาธิการก็พยายามใครครวญถึงขอหวงกังวลของทานกรรมาธิการ 
ฝายขางนอย  ดวยความเคารพอยางยิ่ง แลวก็ไดนําเอาบทบัญญัติในวรรคสาม  
วรรคสุดทายของรางมาตรานี้วาใหมีขอยกเวนไวดวย  แมวาจะไมไดสงเอกสาร 
ใหถูกตองตามความในวรรคหนึ่ง แตถาศาลเห็นวาเปนกรณีเพื่อประโยชนแหง 
ความยุติธรรมหรือการไมปฏิบัติดังกลาวมิไดเปนไปโดยจงใจ และไมเปนการ 
เสียโอกาสในการดําเนินคดีของคูความอีกฝายหนึ่งก็ใหศาลอนุญาตใหสืบพยาน 
เอกสารนั้นได แลวหลักการอยางนี้เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมนี่ แนวบรรทัดฐาน  
คําพิพากษาศาลฎีกาของไทยก็ยืนยันตลอดมาวา ในคดีอาญานั้นตองคํานึงถึงการใหโอกาส 
ตอสูคดีอยางเต็มที่แกฝายจําเลย เพราะฉะนั้นถาจําเลยทําผิดนิดผิดหนอยก็ไมควรที่จะตัด 
พยานหลักฐานของจําเลย เพราะถาตัดแลวจะเสียความยุติธรรมไป ก็ดวยเหตุนี้ครับ 
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ผมก็อางอิงไปที่มาตรา ๒๒๙/๑ ทานประธานฯ ครับ ที่ผานมาแลวมาตรา ๒๒๙/๑ 
เปนเรื่องเดียวกัน คือบังคับใหเปดเผยพยานหลักฐานกอนนําสืบเพื่อจะไดโปรงใส 
ในมาตรา ๒๒๙/๑ เปนเรื่องบังคับใหคูความทั้ง ๒ ฝายตองยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน 
แสดงหลักฐานทุกชนิดที่จะนําเขาสืบเอาไวลวงหนา แลวก็ใชบงัคับกับคูความทุกฝาย 
แตก็มีบทยกเวนเอาไวทํานองเดียวกันวา แตถาเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมนี ้
การที่ฝายใดผิดพลาดไปบาง ศาลจะอนุญาตใหสืบพยานหลักฐานนั้นดวยก็ได  
หลักการที่ปรับปรุงใหมนี้เปนหลักการที่ทําใหรางเดิมของมาตรา ๒๔๐ ดขีึ้น  
สมบูรณขึ้น กระผมก็ตองยอมรับ ถึงแมวาจะเปนผูที่จัดทํารางมาตรา ๒๔๐ เดิมขึ้นมากับ 
คณะกรรมการปรับปรุงในชุดแรกก็ตาม แลวก็ไดพิจารณาแลวเห็นวา ภาระที่เพิ่มขึ้น 
ใหมนี้ไมไดเปนการทําใหเสียความยุติธรรมแกฝายจําเลยในคดีอาญาไปมากเกินควร 
แตทําใหคุณภาพมาตรฐานของระบบงานยุติธรรมในคดีอาญาของบานเราดีขึ้น 
ดวยเหตุนี้กระผมก็สนับสนุนและเห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมาธิการ 
ฝายขางมาก แตก็ใหความเคารพตอขอสงวนของคณะกรรมาธิการฝายขางนอย 
ขอบคุณครับ 
 
 
          - ๓๙/๑ 
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  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ทานสมาชิกฯ ครับ  
ผมจะขอมติวาจะเห็นสมควรคงไวตามที่กรรมาธกิารแกไข เชิญคุณภัทระมีอะไรครับ  
  นายภัทระ  คําพิทักษ   :   ทานประธานฯ ครับ ผมใครกราบเรียน 
ทานประธานฯ หารือไปยังคณะกรรมาธิการอีกครั้งหนึ่งวากอนที่จะโหวต ชวยกรุณาดู 
มาตรา ๒๓๐/๒ อีกครั้งหนึ่ง คือผมเองผมมีขอสังเกตอยูนิดหนึ่งวา ผมเองก็ไมขัดของที่จะ
สนับสนุนราง พ.ร.บ. ฉบบันี้ แตการตราขอกําหนดซึ่งจะเปนประโยชนในเฉพาะรายนี้ 
ผมใครอยากจะฝากคณะกรรมาธิการไดชวยพิจารณาดวยวา ๑ จะเปนภาระตอศาลตอไป
หรือไม ทางปลัดกระทรวงยุติธรรมไดอยูที่นี่ ผมก็คิดวานาจะมีคาํตอบใหกับทางสภา 
อันที่ ๒ ก็คือวา จะสงผลกระทบตอการอํานวยความยุติธรรมใหกับกรณีอ่ืน ๆ ตอไปหรือไม  
เพราะวาถาเกิดคนที่มีถิ่นที่อยูในตางประเทศทั้งหมดที่เปนกรณีมีเรื่องมีราวอยูในโรงในศาล 
จะใชประโยชนจากขอนี้ ในทางกลับกันรัฐบาลหรือวาทางศาลอาจจะไดประโยชน 
จากการตราขอบัญญัตินี้จากการนําสืบในบางกรณี รวมทั้งเรื่องอดีตนายกรัฐมนตรี แตวา
ในทางกลับกัน เรื่องที่ขึ้นโรงขึ้นศาลอยูทั้งหมดที่เปนคดีอยูในตางประเทศ อันนี้จะเปน
ผลกระทบตอการอํานวยความยุติธรรมใหคนเหลานั้นหรือไม และ ๒. ก็คือวาจะเปน
ผลกระทบและเปนภาระตอศาลหรือไม ซึ่งผมคิดวาถาเกิดไมเปนภาระ ผมคิดวาสภานี้ 
ก็คงจะไมเปนปญหา ขอขอบพระคุณครับ  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญกรรมาธิการ 
  นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 
ผม จรัญ  ภักดีธนากุล ในฐานะกรรมาธิการ มาตรา ๒๓๐/๒ นี้ไมใชเปนบทที่จะตัด
พยานหลักฐานออกไป แตเปนบทใหโอกาส ใหพยานที่อยูตางประเทศนี้สามารถนําเสนอ
ขอมูลเขามาประกอบการพิจารณาของศาลไดอีกชองทางหนึ่ง แตวาก็ใหเปนชองทางยกเวน
จริง ๆ ทางที่ทํากันมากที่สุดเวลานี้ก็คือเจาของพยาน คนที่อยากไดพยานคนนั้นจะตอง
หาทางนําเอาพยานนั้นมาเบิกความที่ศาลในประเทศไทยใหได อันนั้นวิธีที่ดีที่สุด แตถาทํา
ไมได ดวยคาใชจาย ดวยเหตุผลใดก็ตาม วิธีที่ ๒ ที่ทํากันอยูปจจุบันคือขอใหศาลไทยสง 
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ประเด็นไปใหศาลตางประเทศสืบพยานคนนั้นแทนแลวก็สงกลับมาโดยผานชองทางของ
ทางสํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งเสียเวลาและลาชา และไมมีผลเกิดขึ้น แทบจะหาประโยชน
อะไรจริง ๆ ไมไดเลย อันนั้นเปนทางที่ยาก เราก็ทําทางที่ ๓ ขึ้นใหมในมาตรา ๒๓๐/๑ คือ
ใหใชการประชุมทางจอภาพ พยานไมตองมาประเทศไทย ศาลไมตองสงประเด็นไป แตวา
จัดวาอาจจะใชสถานทูต สถานกงสุล แลวก็จัดใหพยานคนนั้นไปที่สถานที่ดังกลาว แลวก็ทํา
วีดิโอคอนเฟอเรนซสืบพยานหลักฐานผานทางจอภาพกัน นี่คือมาตรา ๒๓๐/๑ เปนทางที่ ๓ 
แตถาทางที่ ๓ ทําไมได เพราะติดขัดดวยเหตุผลใดก็ตาม ก็ใหมีชองทางที่ ๔  
ตามมาตรา ๒๓๐/๒ คือ ๑. วิธีที่ ๓ ทาํไมได และ ๒. พยานอยูตางประเทศ และคูความ 
เขาขอ และถาไมทําแลวจะเสียพยานคนนี้ไปเลย สูหาวิธีใหไดมาโดยไมตองเสียไปทั้งหมด 
ก็เลยใชวิธีเปนมาตรา ๒๓๐/๒ ใหพยานคนนั้นทําความเห็นหรือทําถอยคําเปนหนังสือ  
มีการรับรองอะไรใหเหมาะสมพอเชื่อถือไดแลวกส็งเขามาใชได อันนี้ก็เปนชองทางพิเศษ
ขึ้นมา แตวาน้ําหนักของพยานประเภทนี้เนื่องจากตัวพยานไมไดมาตอหนาศาล ฝายตรงขาม
ไมมีโอกาสซักคาน เราก็ไปติงในเรื่องน้ําหนักไวในมาตรา ๒๒๗ ถาทานดูที่เราขอแกไข 
ใหเปนระบบอยูในมาตรา ๒๒๗/๑ จะพูดใหเห็นวาพยานหลักฐานที่อีกฝายหนึ่งไมมีโอกาส
ที่จะซักคาน รับฟงไดก็จริง แตน้ําหนักไมมั่นคงและจะตองมีพยานหลักฐานอื่นประกอบ  
ทีนี้ก็พยายามใชหลักการใหเปดชองทางใหศาลไดพยานหลักฐานไดมากที่สุดเทาที่จะ 
กระทําได ขอบคุณครับ  
 
          - ๔๐/๑ 
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  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ตอไปผมจะขอมติ 
วาจะเห็นดวยกับการแกไขของกรรมาธิการเสียงขางมาก หรือจะเห็นดวยกับขอเสนอ 
ของกรรมาธิการเสียงขางนอย ทานผูใดเห็นควรใหมีการแกไขตามรางของคณะกรรมาธิการ
กดปุม เห็นดวย ทานผูใดเห็นควรใหแกไขตามที่คณะกรรมาธิการเสียงขางนอยเสนอ  
คือคงไวในมาตรา ๒๔๐ คือตัดมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ ออกนะครับใหกดปุมวา ไมเห็นดวย 
เขาใจนะครับ เชิญลงคะแนนได  เสรจ็แลวนะครับ เชิญรวมคะแนน 
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย  ๘๒  คะแนน  ไมเห็นดวย  ๗  คะแนน) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เสียงขางมาก 
เห็นวา ใหเปนไปตามคณะกรรมาธิการเสียงขางมาก เชิญเลขาธกิาร 
  นายสุรพงษ  มาศะวิสุทธิ์ (ที่ปรึกษาดานกฎหมาย ปฏิบัติหนาที่แทน 
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ)   :   “มาตรา ๒๐  
ไมมีการแกไข  มาตรา ๒๑ มีการแกไข  มาตรา ๒๒ ถึงมาตรา ๒๕ ไมมีการแกไข” 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เปนอันพิจารณาเรียงตาม 
ลําดับมาตราจบแลว ทานผูใดจะขอแกไขเพิ่มเติมถอยคํา เชิญนะครับ เชิญกรรมาธิการครับ 
  นายนรินทร  ตั้งศรีไพโรจน (กรรมาธกิาร)   :   กราบเรียนประธาน 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ กระผม นายนรินทร  ตั้งศรีไพโรจน ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมาธิการ จะขอแกไขเพื่อใหถูกตองตามรูปแบบของการบัญญัติกฎหมายในการ 
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ๓ ประการ 
  ขอที่ ๑  มาตรา ๔ และมาตรา ๒๓ ขอตัดคําวา “ความใน” ที่ปรากฏใน 
มาตรา ๔ และมาตรา ๒๓ ออก จากความเดิมให “ยกเลิกความในมาตรา” แกไขเปน 
“ใหยกเลิกมาตรา” เพื่อใหเปนไปตามรูปแบบของการยกเลิกบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะ 
มาตรา โดยไมมกีารบัญญตัิขึ้นใหม 
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  ขอที่ ๒  มาตรา ๑๐ ขอแกไขความในมาตรา ๑๐ ที่คณะกรรมาธิการ 
วิสามัญไดเพิ่มความเปนวรรคหาของมาตรา ๑๗๒ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญาจากความเดิม “ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับ 
ของประธานศาลฎีกา” แกไขเปน “ทั้งนี้ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน 
ขอบังคับของประธานศาลฎีกา” เพื่อเปนการเรียงลําดับถอยคําใหถูกตองตามรูปแบบ 
ของการบัญญัติกฎหมาย และ 
  ขอที่ ๓ จะขอแกไขความในมาตรา ๒๑จากเดิมที่บัญญัติวา มาตรา ๒๑  
ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๔๔/๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
แกไขเปน “มาตรา ๒๑ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๔๔/๑ ของหมวด ๕ ผูเชี่ยวชาญ 
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” เพื่อใหเกิดความชัดเจนวา เปนการเพิ่มความ
เปนมาตรา ๒๔๔/๑ ของหมวด ๕ ผูเชี่ยวชาญ ขอบคุณครับ 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   จะมีทานผูใดขอแกไข 
เพิ่มเติมถอยคําอีกไหมครับ 
  (ไมมีสมาชิกฯ ขอแกไข) 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ไมมีนะครับ  
ก็ถือวาเปนการจบการพิจารณาในวาระที่ ๒ ตอไปผมจะขอมติในวาระที่ ๓ ขอมติจาก 
ทานทั้งหลายวา จะสมควรประกาศใชรางพระราชบัญญัติฉบบันี้เปนกฎหมายหรือไม 
ทานผูใดเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมายกรุณากดปุม เห็นดวย ทานผูใดไมเห็นสมควร 
ประกาศใชเปนกฎหมายกดปุม ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ เสร็จแลวนะครับ  
เชิญรวมคะแนน 
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย ๘๖ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 
   
                                                                                                                      - ๔๑/๑ 
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ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)    :   เสียงสวนใหญเห็นดวย 
ใหประกาศใชเปนกฎหมายได ขอบคุณทานกรรมาธิการครับ จบการพิจารณาเรื่องดวนที่ ๕  
  ตอไปเปนการพิจารณาเรื่องดวนที่ ๖ รางพระราชบัญญัติปาชมุชน พ.ศ. .... 
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว  
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ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)    :   เชิญกรรมาธิการ 
เขาประจําที่  
  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที่) 

ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)    :   ในคราวประชุมสภา 
ครั้งที่ ๒๐ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ที่ประชุมลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการของ 
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้แลวก็ใหคณะกรรมาธิการพิจารณา วันนี้คณะกรรมาธิการพิจารณา 
เสร็จแลว 
  ดวยเหตุที่คณะกรรมาธิการไดมีหนังสือขออนุญาตใชเครื่องแอลซีดี 
โปรเจ็คเตอร (LCD Projector) แลวก็ใชคอมพิวเตอรโนตบุก (Computer notebook) 
เพื่อชี้แจงขอมูลประกอบการพิจารณารายงานฉบับนี้ ซึ่งผมเห็นวาเปนประโยชนในการ 
พิจารณาอนุญาต ก็เลยอนุญาตใหใชเครื่องทั้ง ๒ ได คณะกรรมาธิการพรอมแลวเชิญครบั 
  พลเอก สุรินทร  พิกลุทอง (ประธานคณะกรรมาธิการ)   :   กราบเรียน 
ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม พลเอก สุรินทร  พิกลุทอง สมาชิกสภานิติบัญญัติ 
แหงชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติปาชุมชน 
พ.ศ. .... ขออนุญาตกราบเรียนทานประธานฯ ถึงผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 
เพื่อกรุณาทราบและใหสภาไดพิจารณาตอไปดังนี้  
  คณะกรรมาธิการไดพิจารณาประชุมเรื่องนี้กัน ๒๔ ครั้ง ตั้งแตวันที่ ๑๙ 
เมษายน ๒๕๕๐ คณะกรรมาธิการเดินทางไปดูพ้ืนที่จริง ปาชุมชนที่จังหวัดสุราษฎรธานี  
๑ ครั้ง ซึ่งบัดนี้ไดมีการพิจารณาเสร็จเรียบรอยแลว มีผลตอบสนองจากประชาชน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ไดอยูอาศัยในปา ผูที่อยูอาศัยในขอบปามาเปนเวลานานอยางนอย 
ไมต่ํากวา ๑๐๐ ปเปนอยางมาก ซึ่งเปนกฎหมายที่สงเสริมใหกับรัฐบาลที่พยายามตั้ง 
สํานักปาชุมชนนี้มามากกวา ๑๘ ป เพราะฉะนั้นกฎหมายนี้จึงเปนกฎหมายที่สําคัญ  
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  บัดนี้ คณะกรรมาธิการไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว แลวกไ็ดนําเรียน 
ทานประธานสภาฯ เพื่อรายงานใหกับสภาแหงนี้ พรอมทั้งไดมีการแกไขรายงานดังกลาว 
ตามที่แจกไวแลว และเพื่อใหทานสมาชิกฯ ทุกทานไดเขาใจที่ตรงกัน เนื่องจากเปนกฎหมาย
ครั้งแรกในเรื่องนี้ที่พยายามรางมาเปนสิบ ๆ ปไดมีขอมูลที่ตรงกัน โดยเจตนาของกฎหมาย 
ฉบับนี้คืออะไรกันแน เพื่อไมใหเขาใจผิดการออกกฎหมายไป ขอเรียนทานประธานฯ 
วาใชพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่วา อยาใหกฎหมายรักษา
กฎหมาย จงใชกฎหมายรกัษาความเปนธรรมตามสภาพความเปนจริง เพราะฉะนั้นสภา 
แหงนี้ในการออกกฎหมายก็ตองออกกฎหมายเพื่ออํานวยความเปนธรรมตามสภาพความ 
เปนจริงและเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งลําดับตอไปผมขออนุญาตทานประธานฯ ไดให 
คุณบัณฑูรซึ่งเปนกรรมาธิการไดสรุปกฎหมายฉบับนี้ในรูปของวีดิทัศน ทั้งเพาเวอรพอยต 
(Power Point) และอธิบายประมาณ ๑๕ นาที 

ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญคุณเตือนใจกอนครับ 
   
 
                             - ๔๒/๑ 
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  นางเตือนใจ  ดีเทศน (กรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 
ดิฉัน เตือนใจ  ดีเทศน  มคีิวพูดกอนคุณบัณทูร  เศรษฐศิโรตม คะ เนื่องจากวา พ.ร.บ. 
ปาชุมชนมีประวัติศาสตรการเตรียมการและการเริม่ปฏิบัติของชุมชนที่อยูในปา 
ทั่วประเทศไทยทุกภาคมาแลว ๑๕ ป ดังนั้นกรรมาธิการจึงไดนํารางที่ประชาชน  
๕๐,๐๐๐ ชื่อไดเขาชื่อกันเปนรางหลักของกรรมาธิการ และจะขอใชเวลาประมาณ ๑๕ นาที 
เพื่อใหเห็นภาพรวมของรางพระราชบัญญัติปาชุมชนนี้ ซึ่งทุกทานมีอยูในมือแลว  
ราง พ.ร.บ. ปาชุมชนมีทัง้หมด ๙ หมวด ซึ่งเหตุผลหลักในการเสนอกฎหมายนี้คือการ
สงเสริมใหราษฎรมีสวนรวมกับรัฐในการอนุรักษฟนฟูและพัฒนาสภาพแวดลอม มิใช 
ใหสิทธิชุมชนอยางเดียวในการจัดการปาชุมชน แลวก็สงเสริมใหราษฎรมีการรวมตัวกัน
เพื่อที่จะมีความรูสึกเปนเจาของทรัพยากร มีความรักและความหวงแหน สงเสริมใหเกิด
ความรวมมือในการรักษาระบบนิเวศและลดการทําลายปา ฟนฟูสภาพปา ผลการทํางานของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญเราไดมีการประชุมไปถึง ๒๔ ครั้ง รวมทั้งการลงพื้นที่ไปดู
ขอเท็จจริงของชุมชนที่รกัษาปาดวย ไดมีการแกไขรายมาตราทั้งหมด ๑๔ มาตรา แลวก็มี
กรรมาธิการวิสามัญสงวนความเห็น ๒ มาตรา ซึ่งเปนมาตราที่เปนหัวใจคือมาตรา ๒๕  
และมาตรา ๓๔ และมีทาน สนช. เสนอคําแปรญัตติ ๓ ทาน และมี ๑ ทานที่สงวน 
คําแปรญัตติไวในบททั่วไป มาตรา ๕ เนนถึงวัตถุประสงคของปาชุมชน การขอจัดตั้ง 
ปาชุมชนตองมีวัตถุประสงค ๕ ขอ คือ  
  ๑. เปนการอนุรักษทรัพยากรปาไม สภาวะแวดลอมและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ   
  ๒. มีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในปาชุมชนอยางสมดุลและ
ยั่งยืน   
  ๓. สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายของชุมชนที่จะอนุรักษ ฟนฟู
พัฒนา ควบคุม ดูแล และใชทรัพยากรธรรมชาติในปา   
  ๔. ฟนฟูพ้ืนที่ปาไมที่เสื่อมโทรมโดยการปลูกปาทดแทน และ   
  ๕. เสริมสรางความรวมมือในการจัดการปาชุมชน  
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        สํารวม ๔๒/๒ 
 
  ขอเนนวาปาชุมชนที่ตั้งขึ้นเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน มิใชสมบัติของ
ชุมชนนั้น ๆ เปนสาธารณประโยชนเพื่อประโยชนรวมกันของทุกคนในชาติ  
  โครงสรางของคณะกรรมการปาชุมชน มี ๓ ระดบั  ระดับชาติเปน 
คณะกรรมการนโยบายปาชุมชนซึ่งจะกําหนดโครงสรางของนโยบายและระเบียบปฏิบัติ 
ตาง ๆ และระดับที่ ๒ คณะกรรมการปาชุมชนจังหวัด และระดับที่ ๓ คือคณะกรรมการ
จัดการปาชุมชน ดังนั้นแผนตาง ๆ นีก้็จะตองผานขึ้นมาตามลําดับขั้นไป มีการกลั่นกรอง
กฎเกณฑกติกาอยางเปนระบบและเขมงวด คณะกรรมการนโยบายปาชุมชนระดับชาติ  
มีรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เปนประธาน มีปลัดกระทรวงทรัพยากร 
เปนรองประธาน และกรรมการจากหนวยงานภาครัฐระดับอธิบดีและผูทรงคุณวุฒิ เชน 
อธิบดีกรมปาไม กรมอุทยาน ซึ่งทานอธิบดีกรมปาไม เปนกรรมการและเลขานุการ 
ตามมาตรา ๗ มีอํานาจหนาที่ที่สําคัญ ตามมาตรา ๑๐ คือออกกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
ขอจัดตั้งปาชุมชน การติดตามประเมินผลตาง ๆ พิจารณาขออุทธรณหรือมติในการขอจัดตั้ง
หรือเพิกถอนปาชุมชน พิจารณาการจัดตั้งปาชุมชนในเขตอนุรักษ คณะกรรมการปาชุมชน
ประจําจังหวัด มีผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน แลวก็มีขาราชการในจังหวัด ๓ คน  
และผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ ๗ คน ซึง่มีหนาที่สําคัญตามมาตรา ๗ คือพิจารณาคําขอ 
ปาชุมชนเพิ่มหรือลดเขตปาชุมชนหรอืเพิกถอนปาชุมชน และประกาศคําขอจัดตั้ง อนุมัติ
แผนจัดการปาชุมชน ตอไปจะเปนหมวดที่ ๔ การจัดตั้งปาชุมชนนอกเขตอนุรักษ  
ซึ่งคุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม จะเปนผูนําเสนอตอไป ขอบพระคุณคะ  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย  รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   คุณบัณฑูรครับ 
  นายบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม (กรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธานฯ 
ที่เคารพ ขออนุญาตใชเวลาของสภาอีกเล็กนอยเพื่อนําเสนอสาระในสวนสําคัญถัดไป 
ในเรื่องการจัดตั้งปาชุมชนนั้นแบงเปน ๒ สวน คอืปาชุมชนนอกเขตอนุรักษ 
และในเขตอนุรักษ ในปาชุมชนนอกเขตอนุรักษจะมีขอบัญญัติอยูตามมาตรา ๑๘ ซึ่งกําหนด 
สาระสําคัญตามกฎหมายตามที่อยูในสไลด (Slide) ถาชุมชนตองการจะยื่นจัดตั้งปาชุมชน 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        สํารวม ๔๒/๓ 
 
นอกเขตอนุรักษจะมีขอกําหนดเรื่องของอายุ เรื่องของจํานวน เรื่องของภูมิลําเนาที่ตองอยูมา
ไมนอยกวา ๕ ป โดยไปยื่นคําขอตอคณะกรรมการปาชุมชนจังหวัดนั้น ๆ ในหนังสือคําขอ 
จัดตั้งสาระสําคัญก็คือจะตองบอกวัตถุประสงคใหชัดเจน สิ่งสําคัญคือในขอที่ ๒ จะตอง 
ระบุแผนที่บริเวณปาชุมชนที่จะขอดูแลจัดการ รวมทั้งแผนที่อาณาเขตติดตอ แผนการจัดการ 
ปาชุมชน ซึ่งจะระบุถึงกฎกติกาตาง ๆ ที่ชุมชนนั้นไดปฏิบัติในการดูแลจัดการปาชุมชนมา 
ตามระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด---------------------------------------------------------------- 
 
 
          - ๔๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช.  ๖๕ เปนพิเศษ        มิ่งขวัญ  ๔๓/๑ 
 
ทั้งนี้ปาชุมชนที่ขอจัดตั้งจะมีบริเวณที่แบงโดยทั่วไปเปนสิ่งที่เรียกวา บรเิวณเพื่อการอนุรักษ
และบริเวณเพื่อการใชสอย หรือถาบางชุมชนประสงคจะขอจัดตั้งปาชุมชนเพื่อการอนุรักษ
เพียงอยางเดียวก็จะสามารถนําเสนอยื่นขอจัดตั้งมาได ตัวอยางที่ชุมชนไดดาํเนินการมา
ระยะเวลาหนึ่ง มีการใชเครื่องมือเทคโนโลยีสมยัใหมจีพีเอส (GPS) เขาไปจัด เพื่อที่จะบอก
ไดชัดเจนวา ปาชุมชนที่แตละชุมชนดแูลอยูเปนอยางไร นี่ก็เปนตัวอยางกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จริงในพื้นที่ เมื่อมีการยื่นคําขอจัดตั้งจะมีกระบวนการทางกฎหมายอยางเขมงวดยื่นตอ
กรรมการปาชุมชนจังหวัด มีการปดประกาศ ถาไมมีการยื่นคัดคาน เนื่องจากการซอน 
ในพื้นที่ก็เปนการพิจารณาโดยมีการแตงตั้งเจาหนาที่ปาชุมชนไปตรวจสอบขอเท็จจริง  
ซึ่งจะตองเดินสํารวจในพื้นที่จริง เปนความชัดเจนที่กําหนดไวในกฎหมาย หลังจากนั้นก็
นํามาเสนอรายงานตอคณะกรรมการปาชุมชนจังหวัด รวมทั้งขอคิดเห็นของเจาหนาที่วา 
ควรจะดําเนินการตอไปเชนไร ทั้งนี้ คณะกรรมการปาชุมชนจังหวัดมีอํานาจที่จะมีมติให
จัดตั้งปาชุมชนนั้นก็ได หรือจัดตั้งเพียงบางสวน หรือไมใหจัดตั้งปาชุมชน ตรงนี้ยังเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปาชมุชนจังหวัด ซึ่งทานผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน 
นอกเหนือจากนี้ในขั้นตอนที่ไดนําเสนอ ถาจะมีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใดไมวาจะอยู
ในทองที่นั้นหรือไม ถามีขอมูลที่เห็นวาชุมชนนั้นไมไดมีพฤติกรรมดูแลปาที่ดี เปนชุมชน 
ที่ไมสมควรจะไดรับการอนุมัติใหจัดตั้งปาชุมชนสามารถยื่นคัดคานไดตลอด ไมจําเปนตอง
เปนคนที่อยูในพื้นที่นั้น ในสวนที่สําคัญแลวก็เปนขอถกเถียงกันมายาวนาน ๑๕ ป คือเรื่อง
ของหมวดที่ ๕ เปนเรื่องของการจัดตั้งปาชุมชนในเขตอนุรักษ หลักการสําคัญคือ ชุมชนที่
ยื่นขอจัดตั้งปาชุมชนในเขตอนุรักษตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด
และมีขบวนการขั้นตอนตรวจสอบอยางเขมงวด ซึ่งผมจะไดขออนุญาตนําเรียนถัดไป 
สวนสําคัญถูกกําหนดไวในมาตรา ๒๕ (๑) วา เงื่อนไขที่ชุมชนจะขอจัดตั้งไดนั้นจะตองเขา
ครบ ๔ เงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนดในมาตรา ๒๕ กลาวคือ ชุมชนนั้นตองตั้งถิ่นฐานมา
กอนการประกาศเขตอนุรักษ ตรงนี้เปนเรื่องสําคัญอยางมาก จะนําเรียนขยายความตอไป  
  ในสวนที่ ๒ คือ ชุมชนนัน้ตองดูแลการจัดการพื้นที่ดังกลาวในลักษณะที่ 
เราเรียกกันทั่วไปวาเปนปาชุมชนมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ปกอนวันที่มายื่นขอจัดตั้งปาชุมชน 
 



สนช.  ๖๕ เปนพิเศษ                  มิ่งขวัญ  ๔๓/๒ 
 
  ในประการที่ ๓ ตองดูแลปาชุมชนดังกลาวตอเนื่องมาจนถึงวันที่ขอจัดตั้งดวย 
  ประการสุดทาย ตองมีพฤติกรรมที่เกือ้กูลตอการดูแลรักษาปา ทั้งนี้ กฎหมาย
กําหนดวาตองมายื่นขอภายใน ๕ ปนับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ 
  ในสวนที่ ๒ นั้นเปนสวนที่ไดมีการเพิ่มเติมขึ้นมาจากรางของรัฐบาล 
ก็มีการปรับปรุงแกไขแลวก็ไดเห็นชอบตามขอความตรงนี้ ผมขออนุญาตเรียนเพื่อความ
ชัดเจนในเงื่อนไขตามมาตรา ๒๕  ๔ เงื่อนไขดังกลาวนั้น สมมุติตัวอยางในกรณีนี้คือ 
อุทยานแหงชาติออบหลวง ซึ่งมีการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ สมมุติวา 
พระราชบัญญัติปาชุมชนมีผลประกาศใชในป ๒๕๕๐ นี้ ตัวอยางนี้ชุมชน ก ดูแลการจดัการ
ปามา ๑๐ ป แลวมายื่นขอหลังจากกฎหมายนี้มีผลใชบังคับ ตามคุณสมบัติในขอนี้ ชุมชน ก 
ไมมีสิทธิยื่นขอจัดตั้งปาชุมชน ดวยเหตุผลที่วาไมไดดูแลปาอยางตอเนื่อง คือไปสิ้นสุด 
เมื่อป ๒๕๔๖ ตามตัวอยางนี้ เพราะฉะนั้นก็ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ ในกรณีชุมชน 
ขอดูแลการจัดการปาตอเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นขอจัดตั้ง แตยื่นดําเนินการมา ๙ ป ตรงนี้ก็ขาด 
คุณสมบัติ เนื่องจากไมครบ ๑๐ ป ถาเปนชุมชน ค ซึ่งอยูมาหลังการประกาศเขตอุทยาน
แหงชาติออบหลวง ดูแลการจัดการปามา ๑๒ ป ไดครบเงื่อนไขตามเกณฑ แตวาเนื่องจาก
ชุมชนเขามาตั้งถิ่นฐานหลังวันที่ประกาศเขตอนุรักษ เพราะฉะนั้นก็ขาดคุณสมบัติเงื่อนไข 
ในขอที่ ๑ กไ็มไดสิทธิ ในกรณีสุดทายขออนุญาตยกตัวอยางคือ ชุมชน ง ดแูลการจัดการปา
มา ๑๐ ป ตามเงื่อนไข ตามเกณฑกฎหมาย มายื่นขอจัดตั้งหลังวันที่กฎหมายประกาศใช 
จะเปนชุมชนเดียวตามตัวอยางนี้ที่ได ซึ่งขออนุญาตเรียนย้ําวา ชุมชนนี้สิทธิที่ไดคือสิทธิ 
ยื่นคําขอจัดตั้งปาชุมชน สิทธิที่ไดคือสิทธิการยื่นคําขอจัดตั้ง ยังไมไดสิทธิในการดูแลจัดการ
ปาชุมชน เมือ่ยื่นคําขอจัดตั้งก็ตองไปผานกระบวนการดงัที่ผมไดเรียนตอสภาไปกอนหนานี้ 
ผานขั้นตอนตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไวอยางเขมงวด  
 
           
           - ๔๔/๑ 
 
 



สนช.  ๖๕ เปนพิเศษ                      ละไม  ๔๔/๑ 
 
  สรุปประเด็นสําคัญในเรื่องนี้ก็คือวา กฎหมายพระราชบัญญัติปาชุมชนไมได
ใหสิทธิจัดตั้งปาชุมชนโดยทันที แตใหสิทธิในการยื่นคําขอจัดตั้ง และพระราชบัญญัตินี้
ไมไดใหสิทธิแกทุกชุมชนที่อยูในปาเขตอนุรักษ แตตองเปนชุมชนที่ดูแลรกัษาปา รวมทั้ง 
มีเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด ๓ ขอ อีก ๓ ขอในมาตรา ๒๕ ชุมชนที่ทาํลายปามีอยู 
คณะกรรมาธิการตระหนักถึงขอเท็จจริงในเรื่องนี้ แตชุมชนที่ทําลายปาไมมีคุณสมบัติใด ๆ 
ที่จะไดสิทธิตามกฎหมายฉบับนี้ ทั้งนี้ ชุมชนที่ยืน่ขอจัดตั้งก็ตองผานกระบวนการคัดกรอง 
อีกมาก ทายที่สุดอํานาจการตัดสินใจจะอนุมัติใหจัดตั้งปาชุมชนหรือไมนั้นยังอยูในอํานาจ
หนาที่ของภาครัฐเปนหลัก ทั้งกรรมการนโยบายระดับชาติและคณะกรรมการระดับจังหวัด 
ตามคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ กอใหเกิดปญหาซึ่งมีการลงมติและจะมีกรรมาธิการที่ขอ
สงวนคําแปรญัตติไว ขออนุญาตเรียนประเด็นนี้เพื่อความชัดเจน เงื่อนไขที่กําหนดตาม
มาตรา ๒๕  ๔ ขอนั้นจะกอใหเกิดชุมชน ๓ ประเภทขึ้นมา สมมุติวานี่คือเขตอนุรักษ จะมี
ชุมชนที่อยูในเขตอนุรักษและถูกกันออกในวันที่มีการประกาศเขตอนุรักษ ขออนุญาต
เรียกวานี่เปนชุมชนประเภทที่ ๑ มีชมุชนที่อยูในเขตอนุรักษมากอนในการประกาศ 
เขตอนุรักษ จะโดยเหตุผลใดก็ตามไมไดมีการกันออก ก็มีชุมชนที่อยูในเขตอนุรักษ  
แตกตางกัน คือมีการกันออกตั้งแตตนหรือไมไดกันออกตามกระบวนการในการประกาศเขต 
มีชุมชนอีกประเภทหนึ่ง อยูติดหรืออยูใกลเขตอนุรักษ และมีการดูแลการจัดการปาชุมชน 
มากอนการประกาศเขตอนุรักษ ซึ่งตรงนี้เปนประเด็นที่เห็นตางกันระหวางกรรมาธิการ 
เสียงขางมากกับกรรมาธิการเสียงขางนอย ผมขออนุญาตยกตัวอยางในประเด็นพื้นที่ที่เปน
รูปธรรมจริง บานศิลาเพชร อําเภอปว จังหวัดนาน มีวงเล็ก ๆ ซายมือของจอที่เปนวงกลม 
สีเหลือง นั่นคือหมูบานที่มีอยู ในหมูบานนี้มีการดูแลพื้นที่ที่อยูดานขาง ที่เรียกกันวา 
การจัดการกับปาชุมชนมาเปนระยะเวลาหนึ่ง มีการประกาศอุทยานแหงชาติ โดยม ี
เสนสีแดงที่ลากขีดขึ้นมา ซึ่งในกรณีนี้เปนการแบงเอาชุมชนทีเ่คยอยูแลวก็ใชปานี้ออกไป
นอกเขตอุทยานแหงชาติ ซึ่งปจจุบันชุมชนก็ยังมีการดูแลจัดการปาชุมชน ปาตรงนี้ก็ยังมี
สภาพที่สมบูรณอยู กรณนีี้คือชุมชนประเภทที่ ๓ ซึ่งมีอยูจริง และมีอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งใน
สไลดหนาถัดไปนี้ ไมขออนุญาตอานชื่อเพื่อจะไดประหยัดเวลา มีชุมชนอยูในทั่วทุกภูมิภาค
ที่เปนลักษณะชุมชนประเภทที่ ๓ คือถกูกันออกในครั้งที่มีการประกาศเขตอุทยาน 
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แหงชาติหรือเขตรักษาพันธุสัตวปา แตชุมชนนั้นยงัคงมีพฤติกรรมดูแลรักษาปา ที่เราเรียก 
กันวาปาชุมชนอยู มาถึงตรงนี้หลายทานอาจจะมีขอสงสัยวาทําไมจึงมีชุมชนอยูในปาหรืออยู
ใกลเขตปาอนุรักษได ก็มคีําอธิบาย ๓ เหตุผล เปนลักษณะวิถีชวิีต จารีตของชุมชนใน 
ปาเขตรอน และในชวงหนึ่งเราก็มีการสงเสริมใหมีการบุกเบิกปา นับตั้งแตป ๒๔๕๐  
บริษัทบอมเบยเบอรมามาทําสัมปทาน เรามีการใหสัมปทานอยางมากในชวง ๒๕๐๐  
มีชุมชนตามเขาไปอยูตามบริเวณพื้นที่เขตสัมปทาน ในชวงที่เรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจ 
การสงเสริมปลูกพืชสงออก ก็มีการสงเสริมใหบุกเบิกปา กวาที่จะมาหยุดกันก็ตอนหลังจาก
มีเหตุการณที่กระทูนแลวก็มีการปดปา ในขณะเดียวกันเรามียุคที่เรียกวายุคอนุรักษปา 
นับตั้งแตมีพระราชบัญญตัิอุทยานแหงชาติ มีกระแสอนุรักษเกิดขึ้นในชวงนั้น แลวก็มกีาร
ประกาศเขตอนุรักษประเภทตาง ๆ ขึ้นมาจํานวนมาก ซึ่งทําใหชุมชนที่เคยอยูในปามากอน
ตกอยูในพื้นที่ที่เราเรียกกันวาเปนเขตอนุรักษ ซึ่งวันนี้ชุมชนนัน้สวนหนึ่งทําปาชุมชน 
บางสวนชุมชนนั้นยังมีพฤติกรรมทีใ่ชปาในลักษณะที่ไมไดดูแลรักษาปา ซึ่งขอเรียนย้ําวา
ตรงนั้นกฎหมายไมไดใหสิทธิใด ๆ ในประเด็นดังกลาวเรื่องชุมชนอยูในปานั้นเคยมี 
พระราชดํารัสในเรื่องนี้อยางชัดเจน มีถอยคําที่ผมขอประหยัดเวลาไมตองอาน แตวาโดย
สาระสําคัญก็คือวา พระราชดํารัสนี้ไดกลาวใหเห็นถึงรากฐานของปญหาในเรื่องนี้วา  
มีอยูชวงหนึ่งที่ทางราชการเปนคนทําเหมือนกับวาบุกรุกบุคคลซึ่งอยูในปามากอน ไมใชคน 
บุกรุกกฎหมายของบานเมือง อันนี้ก็เปนการชี้ใหเห็นถึงรากฐานปญหาที่เปนขอพิจารณา
ตกคางมาจนถึงทุกวันนี้ วิธีตรวจสอบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเพื่อใหดูวาชุมชนมีคุณสมบัติ
ดังกลาวหรือไม ไดมีการหารือกันในกรรมาธิการแลวก็เห็นวามีหลายวิธีสามารถพิสูจน
ตรวจสอบได ทั้งหมดรวม ๑๒ วิธี อันนี้ก็เปนตัวอยางหนึ่ง  
  มาถึงหมวดทาย ๆ เรื่องการจัดการปาชุมชน ถาไดรับ สมมุติวายื่นขอไปแลว 
ไดรับการอนุมัติใหจัดตั้งปาชุมชนแลว ชุมชนนัน้จะตองดูแลรับผิดชอบใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคตามแผน กฎหมายกําหนดขอบเขตไวชัดเจนวากิจกรรมอะไรบางที่ให 
ทําได ตรงไหนหามทํา ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๔๕/๑ 
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ประเด็นที่ขออนุญาตเรียนย้ําอีกทีหนึ่งก็คือวา ตามกฎหมายนี้สิทธิของชุมชนนั้นไมใชเปน
สิทธิครอบครอง แตเปนสิทธิในการดูแลจัดการใชประโยชนใหเกิดความสมบูรณและยั่งยืน 
รูปแบบการจัดการปาชุมชนซึ่งจะเปนประเด็นที่โยงไปถึงขอพิจารณาของสภาตอไป ก็คือ
การจัดการปาชุมชน โดยปกติจะมีการแบงพื้นที่ปาชุมชนออกเปน ๒ แบบ สวนหนึ่งเรยีกวา
บริเวณเพื่อการอนุรักษ อีกสวนหนึ่งเปนบริเวณเพื่อการใชสอย ซึ่งบริเวณเพื่อการใชสอยนั้น
จะมีสัดสวนประมาณ ๑๐ เปอรเซ็นตของพื้นที่ทั้งหมด ในบริเวณเพื่อการอนุรักษก็จะมีปา
หลายแบบที่ชุมชนดูแลจดัการ กิจกรรมที่เกิดขึ้นก็เปนการดูแลจัดการปาในรูปแบบตาง ๆ 
ลาดตระเวน ปองกันไฟปา เก็บหาของปา สวนบริเวณเพื่อการใชสอยนั้นจะเปนการใช
ประโยชนเพื่อใหเกิดความสมบูรณและยั่งยืน เปนแหลงอาหาร เปนสมุนไพร ไมฟน ของปา 
อันนี้คือภาพตัวอยางที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่เปนรูปธรรม ดํารงมากวา ๑๐ ป มีการเอาพิธีกรรม 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีเพื่อการดูแลรักษาปา เชน ภาพซายบนเปนการเอาสายสะดือเด็กที่
เพิ่งคลอดนั้นไปผูกไวกับปา ไมตนนี้จะไมสามารถตัดไดอีกตอไป จะตองดํารงคงอยูไว  
มีการจัดทําแนวปองกันไฟปา ปลูกตนไมฟนฟูปา หรือการรวมลาดตระเวนกับเจาหนาที่
อนุรักษ ซึ่งชวยแบงเบาภาระของเจาหนาที่อุทยานแหงชาติเปนอยางมาก บรเิวณเพื่อการ 
ใชสอยที่ชุมชนไดใชอยู เปนกิจกรรมเก็บหาของปา ซึ่งในกฎหมายกําหนดไว เชน ฟน  
หรือเห็ด การใชประโยชนในพื้นที่นี้คือจะมีกฎเกณฑกําหนด ตัวอยางที่เห็นในรูป  
มีการขออนุญาตจากผูใหญบาน ซึ่งก็เปนตัวแทนของเจาหนาที่ของรัฐ  
  มาถึงประเด็นที่เปนสวนสําคัญ ก็คือมาตรา ๓๔ ซึ่งยังมีการสงวนความเห็น
ไว สาระที่กฎหมายกําหนดดังที่เห็นอยูในสไลด ผมขออนุญาตอธิบายเพื่อใหเกิดความ
ชัดเจนเปนแบบนี้ ตามกฎหมายนี้เขียนไววา หามทําไมในบริเวณเพื่อการอนุรักษในเขต 
ปาชุมชน บรเิวณที่ไดนําเรียนสักครูนีท้ี่เปนสวนใหญของปาชุมชน บริเวณเพื่อการอนุรักษ 
ที่อยูในเขตปาอนุรักษ หามทําไมโดยเด็ดขาด แตถาเปนบริเวณที่เรียกวาปาชุมชนบริเวณ 
เพื่อการใชสอยในกฎหมายนี้กรรมาธิการเห็นวา อนุญาตใหชุมชนใชประโยชนจากไมได
โดยมีขอกํากับไวชัดเจนตามมาตรา ๓๔ วา การใชประโยชนจากไมนั้นตองทําเพื่อความ
จําเปนเฉพาะเพื่อการใชสอยในครัวเรือนหรือเพื่อกิจการสาธารณะของชุมชนเทานั้น หามใช 
เพื่อธุรกิจการพาณิชย เพราะฉะนั้นจึงเห็นความแตกตางระหวางขอความที่เขียนไววา 
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ใหใชประโยชนได ซึ่งจะตองมีการออกระเบียบของคณะกรรมการนโยบายปาชุมชน
ระดับชาติออกมากํากับอีกครั้งหนึ่ง อันนี้เปนภาพตัวอยางกฎเกณฑการใชประโยชนจาก 
ปาชุมชนที่มอียูและสภาพปาก็ยังดํารงอยู ทั้งนี้ กฎเกณฑที่ชุมชนใชอยูในทุกวันนี้ไมสามารถ
นําไปใชไดเลย ตามกฎหมายก็คือวา ชุมชนจะตองนําเสนอกฎเกณฑใหคณะกรรมการ 
ปาชุมชนประจําจังหวัดนั้นไดพิจารณากอน ซึ่งกรรมการปาชุมชนก็มีอํานาจที่จะพิจารณาวา
จะปรับปรุงกฎเกณฑ จะอนุญาตใหใชกฎเกณฑตามที่เคยใชมาหรือไม อยางไร อันนี้ก็เปน
อีกภาพหนึ่งของตัวอยางกฎเกณฑ ภาพที่เปนรูปธรรมซึ่งทางคณะกรรมาธิการไดลงไป 
ในพื้นที่เพื่อแสดงใหเห็นวา ปาชุมชนในเขตอนุรักษที่เราเรียกวาปาชุมชนบริเวณเพื่อการ 
ใชสอยนั้นใชสอยแลวสภาพเปนอยางไร นี่คือภาพตัวอยางที่มีอยูในพื้นที่จริง สภาพปายังคง
ความสมบูรณอยูจากกฎเกณฑกติกาที่ชุมชนใชอยู ณ ปจจุบันความตางของประเด็นของเรื่อง
นี้เปนแบบนี้ ถาเปนรางมาตรา ๓๔ ของคณะกรรมาธิการที่ไดลงมติเปนเสียงขางมากไป  
ก็คือบริเวณเพื่อการอนุรักษหามทําไมโดยเด็ดขาด ปาชุมชนที่เรียกวาปาชุมชนบริเวณเพื่อ
การอนุรักษ แตถาเปนปาชุมชนบริเวณเพื่อการใชสอยใชประโยชนจากไมได อยางไรก็ตาม
ถาเปนรางของรัฐบาล ปาชุมชนที่อยูในเขตอนุรักษ ไมวาจะเปนบริเวณเพื่อการอนุรักษและ
บริเวณเพื่อการใชสอยในรางของรัฐบาลไดกําหนดวา หามใชประโยชนจากไมโดยเด็ดขาด 
อันนี้ก็เปนความแตกตางกัน ซึ่งคงไดมีการพิจารณาตอไป  
  ในหมวดที่ ๖ ในตอนสุดทาย ปาชุมชนไมรวมพื้นที่ทํากิน ไมรวมที่อยูอาศัย 
ภาพที่กรรมาธิการไดลงไปในพื้นที่ตรงนี้ชัดเจน กฎหมายไดกําหนดอยางชัดเจน จัดตั้ง 
ปาชุมชนแลวเพิกถอนไดหรือไม เพิกถอนไดถาสมาชิกปาชุมชนนั้นมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไป 
รัฐลงโทษ และกฎหมายกําหนดลงโทษไวอยางรุนแรงมากขึ้น แตภาพสุดทายที่อยากจะนํา
เรียนเสนอใหเห็นวา การควบคุมดูแลปาชุมชนตามกฎหมายนั้นไมใชเปนการดูแลบังคับใช
กฎหมายโดยอํานาจรัฐหรือคณะกรรมการระดับชาติแตเพียงฝายเดียว แตจะมีภาคีตาง ๆ ที่มี
หนาที่รับผิดชอบดูแลควบคูกันไป ใน ๓ สวนขางลาง เจาหนาที่ปาชุมชนก็ดี ตัวแทนองคกร
เอกชนก็ดี คณะกรรมการปาชุมชนแตละพื้นที่ก็ดี จําเปนที่จะตองมีหนาที่รับผิดชอบในตรง
สวนนี้ดวย ก็ขออนุญาตใชเวลาของสภาเพียงแคนี้ ขอบคุณครับ  
          - ๔๖/๑ 
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  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญเลขาธิการ 
  นายสุรพงษ  มาศะวิสุทธิ์ (ที่ปรึกษาดานกฎหมาย ปฏิบัติหนาที่แทน 
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ)   :   “รางพระราชบัญญัต ิ
ปาชุมชน พ.ศ. .... ชื่อรางพระราชบัญญัติ ไมมีการแกไข  คําปรารภ มีการแกไข  มาตรา ๑ 
และมาตรา ๒ ไมมีการแกไข  มาตรา ๓ มีการแกไข”  
  นายวัฒนา  สวรรยาธิปติ   :   ขออนุญาตทานประธานฯ ครับ  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญครับ  
  นายวัฒนา  สวรรยาธิปติ   :   กราบเรียนทานประธานฯ ครับ ผม วัฒนา 
สวรรยาธิปติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ เนื่องจากมาตรา ๓ มีการแกไข ผมก็เลยมี 
ขอคิดเห็นที่อยากจะนําเสนอผานทานประธานฯ ไปยังทานคณะกรรมาธิการ ก็คือคําวา  
“ชุมชน” อันนี้พูดถึงวากลุมประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานและสื่อวัฒนธรรมรวมกันมาโดยตอเนื่อง 
ที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดก็เพราะวาผมเปนกรรมาธิการอีก ๑ คณะ กค็ือ องคกรชุมชน ซึ่งมีคําวา 
“ชุมชน” อยูเชนเดียวกัน และคําคํานี้เปนคําที่รูจักกันทั่ว ๆ ไป แตความหมายอาจจะผิดกัน 
ไปบาง สําหรับคําวา “ชุมชน” ของ พ.ร.บ. สภาองคกรชุมชนนีก้็คงจะเขาสภาเร็ว ๆ นี้กใ็ห
ความหมายไวคอนขางจะครอบคลุมแลวก็สนับสนนุ พ.ร.บ. ปาชุมชน สําหรับทานที่
นําเสนออันนี้ก็คือทานอาจารยบวรศักดิ์  อุวรรณโณ ขออภัยที่เอยนาม แลวก็กรรมาธิการ
ทั้งหลายก็ชวยกันอภิปรายจนกระทั่งไดคําจํากัดความที่เราคิดวานาจะถูกตองที่สุดแลวก็
สอดคลองกับรัฐธรรมนญู และอาจจะเปนบรรทัดฐานของ พ.ร.บ. ฉบับอืน่ ๆ ตอไป ผมขอ
อนุญาตอานอยางรวดเร็ว “ชุมชนหมายถึงกลุมประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชน
และวัตถุประสงครวมกันเพื่อชวยเหลือสนับสนุนกัน หรือทาํกิจกรรมอันชอบดวยกฎหมาย
และศีลธรรมรวมกัน หรือดําเนินการอื่นอันเปนประโยชนรวมกันของสมาชิก มีการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนคุณได”  
อันนี้จะไปสอดคลองกับ พ.ร.บ. ปาชมุชนมากกวาความหมายของเดิมที่มีอยูนี้ เมื่อสักครูนี้ 
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มีผูนําเสนอวา ชุมชนที่ทําลายปาก็มี ชมุชนอะไรซึ่งไมไดอยูในเกณฑนี้ก็มี เพราะฉะนั้น
ความหมายของชุมชนตาม พ.ร.บ. สภาองคกรชุมชนนี้นาจะครอบคลุมมากกวา หมายถึง
กลุมคนที่หวังดีที่จะทําประโยชนกับปา กับบานเมือง ผมก็เลยมีคําถามตอทานประธานฯ 
เพิ่มเติมดวยวาคําคําเดียวกันนี้ในเมื่อปรากฏใน พ.ร.บ. หลาย ๆ ฉบับจําเปนจะตอง
เหมือนกันหรือไม อยางเชน คําวา “ชมุชน” นี้เปนตน สมมุติวาไปปรากฏที่อ่ืนอีกจะตอง 
ใหคําจํากัดความอันเดียวกันหรือวาตางคนตางวากันไปตามเรื่อง ถาถามผม ใจผมคิดวา 
นาจะเปนคําคําเดียวกันแลวก็เปนบรรทัดฐานเดียวกัน อันนี้ก็ขอเรียนเสนอ ๒ ประเด็น   
๑. ก็คือจําเปนจะตองเหมือนกันหรือไม คําจํากัดความจําเปนจะตองเหมือนกันหรือไม 
แลวก็ ๒. คือคําจํากัดความของคําวา “ชุมชน” ของสภาองคกรชุมชนนี้ดูจะรัดกุมและ
ครอบคลุมมากกวาของที่นําเสนอใน พ.ร.บ. ปาชมุชน ขอบคุณครับ  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญคุณหมอครับ 
  นายอําพล  จินดาวัฒนะ (กรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
กระผม หมออําพล  จินดาวัฒนะ กรรมาธิการครับ อยากจะกราบเรียนวา เทาที่มีความ 
เขาใจแลวก็เห็นกฎหมายมาจํานวนมาก คําจํากัดความของคําคําเดียวกันในกฎหมายแตละ 
ฉบับจะมีความเหมือนและตางกัน ขึ้นอยูกับเจตนารมณและสาระที่จะใชในกฎหมายนั้น ๆ 
อยางกฎหมายทางการแพทยและสาธารณสุขนี้จะมีคําจํากัดความเกี่ยวกับเรื่องบริการ 
สาธารณสุข ซึ่งแตละฉบับก็จะแตกตางกันออกไปตามเหตุตามผลที่จะใชสําหรับฉบับนั้น ๆ 
สําหรับคําวา “ชุมชน” ตามรางพระราชบัญญัติฉบบันี้ที่ทางกรรมาธิการไดพิจารณานี้ก็ใช 
คําจํากัดความเพื่อใหเปนประโยชนสาํหรับการที่ไปขยายความตอไปเรื่องปาชุมชน ซึ่งเปน
หัวใจสําคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้  
 
                                                                                                                               - ๔๗/๑ 
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  สวนคําวา “ชุมชน” ของรางพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชนก็เขียนขึ้นมา 
เพื่อใหครอบคลุมสาระที่จะนําไปขยายความเรื่องสภาองคกรชุมชน ดังนั้นกระผมกราบเรียน
ในนามของคณะกรรมาธิการวา การที่ใชคําวา “ชุมชน” ในรางนี้ ในมาตรา ๓ นี้ก็นาจะ
เหมาะสมสําหรับรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ครับ 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ทานวัฒนายังติดใจ 
อีกไหมครับ   
  นายวัฒนา  สวรรยาธิปต ิ  :   ไมติดใจครับ ผมเพียงหารือทานประธานฯ ครับ 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   แตละฉบับไมเหมือนกัน 
ในสารัตถะจะเหมือนกัน แตวาในขอปลีกยอยจะไมเหมือนกัน เชิญทานครับ  
  นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ   :   กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ 
ผม อดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ผมไมไดขอแปรญัตติในมาตรานี้ 
แตก็เผอิญเพิ่งเห็น ขออนุญาตตั้งเปนประเด็นคํานิยามคําวา “ปา” หมายความวา ที่ดินที่ยัง 
ไมมีบุคคล ไดมาตามประมวลกฎหมายที่ดิน ผมไมแนใจวาจะถูกตองทั้งหมดหรือเปลา  
ผมยกตัวอยาง อยางเชน ที่ดินสาธารณประโยชนที่ประชาชนใชรวมกัน ผมเขาใจวาก็จะเปน
ที่ดินที่ไมมีบุคคลไดตามประมวลกฎหมายที่ดินเหมือนกัน ผมไมแนใจเหมือนกัน  
เพียงแตตั้งประเด็นเทานั้น ขอบพระคุณครับ  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   กรรมาธิการเชิญครับ 
  พลเอก สุรินทร  พิกลุทอง (ประธานคณะกรรมาธิการ)   :   กราบเรียน 
ทานประธานฯ ครับ ผม พลเอก สุรินทร จริง ๆ แลวผูที่ลุกขึ้นมาตั้งประเด็นนั้นตรงใจ 
ผมมาก เพราะผมเองเปนคนเสนอขอแก แลวก็ในขณะฝายกฎหมายของสภากําลังราง 
ใหผมอยูวาจะแกทั้งหมด ๓ พระราชบญัญัติดวยกันคือ ปาป ๒๔๘๔ อุทยานป ๒๕๐๔ 
แลวก็ปาสงวนป ๒๕๐๗ คําจํากัดความคําวา ปาและที่ดินทั้งหลายนี้ใหตรงกับความเปนจริง 
คําวา “ปา” คือที่ดินและสิทธินี้ไมรูวาคือปาอะไรกันแน เพราะฉะนั้นก็คอนขางจะเห็นดวย 
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ที่จะแกไข แตวามีเหตุผลของฝายกฎหมายเหมือนกันของจากกรมปาไมจากผูรักษาปาวา
เหมือนเมื่อสักครูนี้คือชุมชน ชมุชนนีจ้ะเหมือนกฎหมายอีกชุมชนหนึ่งไหม ถากฎหมายปา 
และคําวา “ปา” ตองเหมือนกันหมด ถาแกตองแกหมด อันนั้นกอ็ยากจะใหทางปาไมได
อธิบายความวาที่ใชอยูนี้มีเหตุผลอะไร ซึ่งก็มีเหตุผลวาทําไมตองใชกฎหมายอยางนี้  
แตใจจริงแลวอานแลวก็งง แลวยังงงกันตอไปจนกวาจะมีการแกทั้งหมดดวย ผมขออนุญาต
ทานประธานฯ ขอใหทางกรรมาธิการ ผูแทนจากกรมปาไม กรมอุทยานไดชี้แจงครับ  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญครับ 
  นายมนู  ทองศรี (กรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธานสภานิติบัญญัติ 
แหงชาติที่เคารพ ทานสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติที่เคารพทุกทาน กระผม มนู  ทองศรี 
กรรมาธิการ ขอเรียนชี้แจงอยางนี้ คาํวา “ปา” เปนนิยามในตัวบทกฎหมายซึ่งกฎหมายอันนี้
ผมขอยกวาเปนกฎหมายเรียกวา กลุมกฎหมายเกี่ยวกับการปาไมซึ่งขณะนี้เรามีอยูทั้งสิ้น  
๖ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 
๒๕๐๗ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ ๒๕๐๔ พระราชบัญญตัสิงวนและคุมครองสัตวปา 
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติเลือ่ยโซยนต  
พ.ศ. ๒๕๔๕ กลุมกฎหมายเกี่ยวกับการปาไมดังกลาวจะใชนิยามรวมกันหรือนิยามเดียวกัน 
คือนิยามคําวา “ปา” จากพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งนิยามคําวา “ปา” 
หมายความวาที่ดินที่ยังไมมีบุคคลไดมาตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งนิยามคําวา “ปา”  
ในพระราชบัญญัติปาไมก็ลอกเลียนแบบหรือเอาอยางมาจากคําวา “ที่ดิน” ในประมวล
กฎหมายที่ดิน ปา นิยามคําวา “ที่ดิน” เพราะฉะนั้นที่ดินตองโยงไปหาประมวลกฎหมาย
ที่ดิน-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
          - ๔๘/๑ 
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ซึ่งมีนิยามอยูในมาตรา ๑ ประมวลกฎหมายที่ดิน หมายความวา พ้ืนที่ดินทั่วไป และให
หมายความรวมถึงภูเขา หวย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลดวย 
เพราะฉะนั้นใชนิยามเดียวกัน เพราะฉะนั้นนิยามคําวา “ปา” จึงเชื่อมโยงกับที่ดิน บุคคล
ทั่วไปมักเขาใจวา ปา หมายความถึง ตนไม พันธุไมตาง ๆ ที่ขึ้นอยูบนพื้นดิน ที่จริงแลว
บรรดาตนไมตาง ๆ เปนเพียงสวนประกอบของที่ดินซึ่งเปนทรัพยประธานเทานั้น เนื่องจาก
ตนไมสามารถงอกขึ้นเองไดหรือปลูกขึ้นทดแทนไดตราบใดที่ยังมีที่ดินอยู พ้ืนที่บริเวณนั้น 
ก็ยังคงถือวาเปนปา แมวาจะมีตนไมมากนอยเพียงใดก็ตาม ดังนั้นการที่กลาวอางวาปา 
สิ้นสภาพซึ่งเจตนาหมายถึงที่ดินผืนนั้นไมมีตนไมหรือตนไมอยูนอย และเมื่อตีความวาสิ้น
สภาพแลวก็จะยึดถือครอบครองกรรมสิทธิ์เปนเรื่องที่โตแยงกันอยูเสมอมา ความจริงปา 
จะไมหมดสิ้นสภาพตราบเทาที่ที่ดินผืนนั้นยังไมมีบุคคลใดไดมาตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
ก็จะตองมีสภาพเปนปาตามคํานิยามใน พ.ร.บ. ปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพราะฉะนั้นปานี้
จะไปเชื่อมโยงคําวา “ปาไม” ถาเอาตนไมมาเปนหลักในการกําหนดนิยามก็จะเปนการ
กําหนดนิยามทางดานวิชาการ ซึ่งเมื่อ ๓๐ ปที่แลว กระผมไดเรียนจากคณะวนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บรรดาอาจารยทานก็ไดสั่งสอนพรอมทั้งตําราวา ปาไมนั้นตาม
หลักวิชาการแลวเราแยกออกมาเปน ๒ ประเภท คือ ปาดงดิบหรือปาไมผลัดใบ ปาดงดิบ  
ยังแยกออกเปนปาดิบเมืองรอน ปาสน ปาพรุ และปาชายหาด ประเภทที่ ๒ ก็คือปาผลัดใบ 
แยกออกเปนปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง และปาหญา เพราะฉะนั้นการที่นิยามคําวา “ปา” 
หมายถึงที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามประมวลกฎหมายที่ดินเห็นวาเหมาะสมและ
สอดคลองกับสถานการณที่ผานมาและปจจุบันแลวครับ  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญคุณอดิศักดิ์ครับ   
  นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ   :   ทานประธานฯ ครับ ผม อดิศักดิ์ อีกครั้งครับ  
คือเมื่อสักครูเราก็ผานไปในเรื่องของคําวา “ชุมชน” วา ชุมชนในกฎหมายหนึ่งกับชุมชน 
ในอีกกฎหมายหนึ่งนี่อาจจะมีความหมายหรือนิยามแตกตางกันได ขึ้นอยูกับเจตนารมณ 
ของการที่จะใชใหครอบคลุมในกฎหมายนั้น ๆ ในกฎหมายนี้เวลาเราพูดถึงเรากําลังจะพูดถึง
การบริหารจัดการเรื่องปาชุมชน ทีนี้ถาสมมุติเมื่อสักครูนี้ที่ผมหยิบยกขึ้นมาเปนเพียงคลาย ๆ  
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ประเด็นตัวอยางวา ถาที่สาธารณประโยชนที่ประชาชนใชรวมกนันี่ ซึ่งจะยังไมมีบุคคลใด
บุคคลหนึ่งไดสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน จึงมีคําถามวา ที่ดินนั้นในกฎหมายนี้จะ
เรียกวาเปนปาหรือเปลา ถาทานเรียกวาเปนปาก็แสดงวาจะใชถูกตอง แตถาทานบอกตรงนั้น
ไมใชปา คํานิยามนี้ผมก็สงสัยวาจะไมสามารถครอบคลุมตรงนั้นได ขอบพระคุณครับ  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   กรรมาธิการครับ  
  นายอําพล  จินดาวัฒนะ (กรรมาธิการ)   :    กราบเรยีนทานประธานฯ  
ที่เคารพ ผม นายแพทยอําพล  จินดาวัฒนะ กรรมาธิการ กระผมอยากจะขออนุญาตหารือ
ทานประธานฯ คือ เนื่องจากมาตรานี้ที่จริงแลวมีการแกไข แตเปนการแกไขคําจํากัดความ 
ในบางคํา และในคําวา “ปา” ไดมีการถกเถียงกันในกรรมาธิการแลวก็ไดมกีารลงมติกันดวย 
ในที่สุดกรรมาธิการเราไมแกไขคําวา “ปา” เพราะฉะนั้นในคําวา “ปา” นี่เราไมไดมี 
การแกไข แลวก็กรรมาธิการไมไดมีการสงวนความเห็นเปนเสียงขางนอย แลวก็ไมได 
มีการแปรญตัติ กระผมในนามของกรรมาธิการขออนุญาตยืนคําวา “ปา” ครับ  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ยังติดใจอีกไหมครับ  
คุณอดิศักดิ์ เชิญครับ  
  นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ   :    เรยีนทานประธานฯ ครับ ไมไดคิดจะเอาชนะ
คะคานหรอกครับ เพียงแตตั้งเปนประเด็นวาควรจะตองถูกตองเทานั้น ถาเห็นวาถูกตอง  
ผมก็ไมไดติดใจ ขอบพระคุณครับ  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญครับ  
  นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช   :   เรยีนทานประธานฯ ครับ ผม จักรมณฑ   
ผาสุกวนิช สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ขออนุญาตกลับมาเรื่องชุมชนนดิหนึ่ง  
คือผมไมติดใจเรื่องคําจํากัดความ เพียงแตอยากจะถามวา การที่เขียนวาสืบทอดวัฒนธรรม
รวมกันมาโดยตอเนื่องนี่ การที่จะไปวินิจฉัยวาเขาสืบทอดวัฒนธรรม ใชคาํวา “สืบทอด
วัฒนธรรมมา” นี้จะมีความยุงยากหรือเปลาในการที่จะไปตีความ คือถาเขาดํารงชีวิต  
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คือต้ังถิ่นฐานและดํารงชีวิตมากี่ชั่วคนหรือวาหลายสิบป ถาอยางนี้ก็นับได แตวาถาเขียนบอก
วา สืบทอดวัฒนธรรมนี่ ถาเขาไมไดสืบทอดวัฒนธรรม และวัฒนธรรมนี้คือคงจะเปน
หมายถึงประเพณีในทองถิ่นอันนั้น แตในการตีความใชคําวา “และ” จะเกิดความยุงยาก 
เพราะวาสืบทอดวัฒนธรรมมาตอเนื่อง แตผมไมติดใจเรื่องคําจํากัดความนี้ เพียงแตวา 
ในการที่ไปตีความของเจาหนาที่บอกวา คุณไมไดสืบทอดวัฒนธรรมมาเลยนี่ คุณมาตั้ง 
ถิ่นฐานเฉย ๆ นี่ คุณก็ไมมีสิทธิแลว ตองมีอะไรที่ทําใหการตีความที่สามารถทําใหชัดเจน
มากกวา เพราะฉะนั้นผูที่เดือดรอนนี้คือชุมชนที่เขาอยูตรงนั้น เพราะวาเจาหนาที่มาตีความ
บอกวาไมมีการสืบทอดวัฒนธรรมนี่ก็ไมไดแลว เพราะฉะนั้นผมคิดวาขอความกรุณาวา 
ตรงนี้คือผมไมติดใจ เพียงแตวาเปนหวงวาเวลาที่จะไปปฏิบัติไปบอกวาคนนี้ใชชุมชน
หรือไมก็จะมีปญหาตามมา ขอบพระคุณครับ  
 
 
          - ๔๙/๑ 
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  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   จะชี้แจงอะไรไหมครับ 
ตรงนี้ เชิญเลขาธิการ   
  นายสุรพงษ  มาศะวิสุทธิ์ (ที่ปรึกษาดานกฎหมาย ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ)   :   “มาตรา ๔ ไมมี 
การแกไข  หมวด ๑ บททัว่ไป ไมมีการแกไข  มาตรา ๕ และมาตรา ๖ ไมมีการแกไข  
หมวด ๒ คณะกรรมการนโยบายปาชุมชน ไมมีการแกไข  มาตรา ๗ มีการแกไข  มาตรา ๘ 
มีการแกไข  มาตรา ๙ ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๐ มีการแกไข  มาตรา ๑๑ ถึงมาตรา ๑๕  
ไมมีการแกไข  หมวด ๓ กรรมการปาชุมชนประจาํจังหวัด ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๖  
และมาตรา ๑๗ ไมมีการแกไข”     
  นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ   :   ทานประธานฯ ครับ  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญทานอดิศักดิ์ 
   นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ   :   ผมขออนุญาตนิดหนึ่งครบั ทราบดีวา 
มาตรา ๑๗ นี้ไมไดมีการแกไข ผมก็ไมไดเสนอขอแปรญัตติ แตมาเห็นนิดเดียว ตั้งเปน
ขอสังเกต เพราะไดดูแลว ถาทานประธานฯ อนุญาต เพราะอันนี้ไมมีการแกไข เพียงแตวา
เพื่อความรอบคอบเทานั้น ในมาตรา ๑๗ ในเรื่องของอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
ปาชุมชนจังหวัดนั้น (๑) พิจารณาคําขอเพิ่มหรือลดเขตปาชุมชน หรือเพิกถอน คือ 
ถาอานดูแลวเหมือนกับวาคณะกรรมการจะมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาคําขอเพิ่ม  
คําขอลด คําขอเพิกถอน ผมไมทราบอยางนั้นหรือเปลา แตถาดูจากเนื้อหาสาระจริง ๆ แลว 
คณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัดนี้จะมีอํานาจพิจารณาคําขอ อันนี้ผมตั้งเปนขอสังเกต
เพื่อใหรอบคอบเทานั้น ขอบคุณครับ  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   กรรมาธิการจะชี้แจง 
อะไรไหม เชิญคุณเตือนใจ 
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  นางเตือนใจ  ดีเทศน (กรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 
เปนการพิมพผิด ที่จริงตองเปน พิจารณาคําขอ แลวเวนวรรค เพิ่มหรือลด จึงจะครบถวน 
ทุกวัตถุประสงคคะ  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญเลขาธิการครับ     
  นายสุรพงษ  มาศะวิสุทธิ์ (ที่ปรึกษาดานกฎหมาย ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ)   :   “หมวด ๔ การจดัตั้ง 
ปาชุมชนนอกเขตอนุรักษ ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๘ มีการแกไข  มาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๔ 
ไมมีการแกไข  หมวด ๕ การจัดตั้งปาชุมชนในเขตอนุรักษ ไมมีการแกไข  มาตรา ๒๕ 
มีการแกไข มีกรรมาธิการสงวนความเห็นและมีผูสงวนคําแปรญัตติ”  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญกรรมาธิการกอนครับ  
  นายปติพงศ  พ่ึงบุญ ณ อยุธยา (กรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธานฯ 
ทานสมาชิกฯ ที่เคารพทุกทาน ผม ปติพงศ  พ่ึงบุญ ณ อยุธยา กรรมาธิการ เรื่องกฎหมาย 
ปาชุมชนนี้ กรรมาธิการทุกคนรวมทั้งผมเองดวยก็ไดรวมกันผลักดันมาเปนเวลานานแลว 
 แตก็ยังมีเรื่องที่จําเปนจะตองหยิบยกข้ึนมาใหที่ประชุมนี้ไดพิจารณาเพียงประเด็นเดียว 
ที่เกี่ยวพันกับมาตรา ๒๕ นี้ ซึ่งในมาตรา ๒๕ นี้เปนเรื่องของการที่จะขอใหมีปาชุมชน 
ในเขตอนุรักษ -----------------------------------------------------------------------------------------   
   
          - ๕๐/๑ 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ                                                                                       รุจิรา  ๕๐/๑ 
 
ทานสมาชิกฯ ที่เคารพ คงทราบวาในปานั้นก็แบงออกเปน ๒ ประเภทหลัก ๆ ประเภทที่ ๑ 
ก็เปนปาทั่วไปนะครับ ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายที่ใชบังคับก็มีเรื่องของกฎหมายปาไม 
และเขตปาสงวน ซึ่งปจจุบันก็เปนที่ทราบและประจักษอันดีวาก็มีผูเขาไปครอบครอง 
โดยทั้งชอบและไมชอบโดยกฎหมายเปนจํานวนมากอยูแลว สวนประเภทที่ ๒ นี้ที่ถอืวา 
เปนเขตปาอนุรักษนี้ก็พอจะประมวลไดวามีปา ๓ ประเภทหลัก ๆ ก็คืออุทยาน เขตรักษา 
พันธุสัตวปาและตนน้ํา อุทยานและเขตรักษาพันธุสัตวปานั้นเกิดขึ้นตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย แตวาตนน้ํานี้เปนมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งกําหนดใหพ้ืนที่ตาง ๆ เปนพื้นที่สงวน 
หวงหามเด็ดขาดเพื่อกันไวเปนเขตตนน้ํา และโดยเหตุที่ภูมินิเวศนของประเทศไทยนี้ 
เปนภูมินิเวศนที่อาศัยปาดิบเปนหลัก เราไมมีพ้ืนที่ที่เปนหิมะครอบคลุม ไมมีพ้ืนที่ที่เปน 
พ้ืนที่ที่มีอันตรายอยางมาก ดังนั้นภูมินิเวศนของเรานี้จึงเปนภูมินิเวศนที่เปนเปราะบาง 
เพราะวามนุษยนี้ก็อยากจะเขาไปอยูในพื้นที่ที่เปราะบางเหลานั้น เพราะวาไมตองผจญกับ 
ปญหาของธรรมชาติมากนักเหมือนกับในพื้นที่อ่ืน ๆ ซึ่งอยูในบริเวณซึ่งเหนือกวา 
เสนศูนยสูตรขึ้นไปเปนจํานวนมาก เพราะฉะนั้นพื้นที่เหลานี้ไมวาจะเปนเขตอุทยาน 
เขตรักษาพันธุสัตวปาหรือตนน้ํา จึงกลายเปนประการอันสุดทายในการที่จะรักษาตนน้ํา 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งยังชีวิตใหกับเราและลูกหลานที่อยูตอไป 
ในอนาคต เรื่องของการมีปาชุมชนในพื้นที่ที่ไมใชเปนเขตอนุรักษ ซึ่งไดแกปาสงวน 
และปาประเภทอื่น ผมคิดวาเราไดตกลงใจกันไปนานแลววาควรจะใหการสนับสนุน 
อยางยิ่ง แตประเด็นที่ยังมีปญหาอยูในขณะนี้ครับ ทานประธานฯ ครับ ซึ่งเราคงจะตอง 
ตัดสินกันในวันนี้ ก็คือในพื้นที่เขตอนุรักษ เดิมนั้นนักอนุรักษทั้งหลายก็คิดวาปาอนุรักษนั้น 
ไมควรจะมีมนุษยเขาไปอยูเลย ซึ่งอันนั้นก็เปนหลักเกณฑซึ่งหลายคนบอกวาไมทันสมัย 
อีกตอไปแลว เพราะวาแนวคิดที่วาคนอยูกับปานี้เริ่มที่จะเกิดความแข็งแกรง แลวก็มี 
หลายแหง ซึ่งเราเปนที่ยอมรับวามีคนเขาไปอยูในปาแลวก็สามารถจัดการไดดีกวารัฐ 
ดวยซ้ํา แตวาคําถามก็มีอยูวาการที่จะใหคนเขาไปอยูในปาอนุรักษโดยยึดหลักการที่วา 
คนอยูกับปาไดนั้นจะมีกฎเกณฑกติกาอยางไร กระผมก็เรียนวาในชวงที่มีการเสนอ 
กฎหมายนี้ โดยเปนทั้งกฎหมายของรัฐบาลและก็กฎหมายที่ทาง สนช. เองนี้เปนผูเสนอ 
เขาไป หลักเกณฑเบื้องตนก็คือวาเรายอมรับวาในที่ที่เปนปาอนุรักษนี้มีคนเขาไปอยูแลว 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ                                                                                       รุจิรา  ๕๐/๒ 
 
หลายแหงนะครับ เราคงเลิกพูดกันวาใครบุกใครนะครับ เพราะเปนเรื่องที่บางครั้งก็พิสูจน 
กันไมได แลวก็แมจะพิสูจนแลวก็ไมมีใครยอมครับ แตเราบอกวาเมื่อชุมชนที่เขาไปอยู 
กอนที่จะมีการประกาศเขตนั้นไดแสดงใหเห็นในพฤติการณและเปนที่ประจักษคอนขาง 
จะชัดเจนวาไดทะนุบํารุงปาไม ไดทะนุบํารุงทรัพยากรธรรมชาติจนเปนที่ประจักษ 
ยอมรับกันทัว่ไปไดวาคนเหลานั้นเปนคนที่รักธรรมชาติจริง เราถึงยินยอมใหคนเหลานั้น 
อยูในพื้นที่อนุรักษตอไป ซึ่งอันนี้ก็เปนหลักการใหญ ซึ่งพวกเราก็ไดตัดสินใจไปแลว------ 
 
                                                                                                                               - ๕๑/๑ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ        ธนาวดี ๕๑/๑ 
 
แตวาในขณะนี้ก็มีรายการเสนอขึ้นมาวา จะมีการแกไขมาตรา ๒๕ ซึ่งเปลี่ยนแปลงหลักการ
ไปจากเดิมบาง โดยขยายในลักษณะที่วาชุมชนที่อยูนอกเขตปาอนุรักษ แตไดมีสวนในการ
ทํานุบํารุงปาอนุรักษเปนระยะเวลาหนึ่งนี้ก็อาจจะมีสิทธิในการที่จะยื่นขอที่จะเขาไป
ดําเนินการในปาชุมชนได ซึ่งอันนี้เปนหลักที่คอนขางจะแตกตางจากหลักที่ใหไวเดิม  
ก็คือวา ชุมชนนั้นตองอยูในเขตปาอนุรักษ แตที่เขียนขยายออกมานี้เปนลักษณะวาชุมชน 
ซึ่งอยูนอกเขตปาอนุรักษ แตไดทําการอนุรักษปานี้สามารถที่จะยื่นขอปาชุมชนเพื่อเขาไป
บริหารในปาชุมชนได คําถามที่ผมไดตั้งไวในฐานะที่เปนกรรมาธิการเสียงสวนนอยนี่  
ก็คือวา ในแงของความเปนธรรมนี้ขอเท็จจริงมีอยูวา ปาอนุรักษนี้มักจะมีการประกาศทับ 
บนปาสงวนหรือปาเดิมอยูแลว ซึ่งก็หมายความวา ชุมชนซึ่งไมไดถูกกันเขาไปอยูในเขต
อนุรักษหรือถูกกันออกนัน้ก็ไดสิทธิอ่ืน ๆ แลว เชน สิทธิในการอยูในเขตปาไม ไมวาจะมี
สิทธิในลักษณะใดก็ตาม เพราะวาสิทธิตามกฎหมายที่ดินก็ยังไมมีจนกวารัฐบาลจะ
ดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย มีสิทธิตามพระราชบัญญัตปิฏิรูปที่ดินซึ่งก็ออกมาชวยกัน
รับรองสิทธิของคนเหลานี้ ถามวาจะเปนธรรมหรอืไมที่คนเหลานี้จะมีสิทธิตอไปที่จะจัดการ
ทรัพยากรปาไมในเขตอนุรักษหรือไม แลวคนที่เขาไปดําเนินการซึ่งจะมีปญหาในการ
ตีความในอนาคตมาก เชน กรณีคนที่เขาไปทํายางในปกษใต ขณะนี้ก็มีการรองเรียนวา 
จะเขาไปกรีดยางไดหรือไม อยางนี้เปนตน ก็จะเปนปญหาในเรื่องของการจัดการการตีความ 
ซึ่งเปนเรื่องแรกซึ่งผมคิดวาคงจะตองพิจารณากันใหดี  
  ในประเด็นตอไปก็คือวา มีลูทางอื่นที่จะดําเนินการใหคนที่อยูนอกเขตปา
อนุรักษ แตวารักษาปาอนุรักษนี้ไดมีสิทธิในการจัดการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งใหไว เชน กรณีรวมโครงการตาง ๆ ของรัฐ หรอืถารัฐเห็นดวยตัวเองเปนที่ประจักษ
ชัดเจนวาที่เหลานั้นไมควรจะสงวนหวงหามอีกตอไป ซึ่งผมเองก็รับขอเท็จจริงวา 
มีที่หลายแหงซึ่งไมควรจะสงวนหวงหามอีกตอไป ก็กันพื้นที่เหลานั้นออกไปเปนปา
ธรรมดาเสีย และบุคคลเหลานั้นก็สามารถที่จะรวมตัวกันเปนชุมชนแลวก็ไปขอพื้นที่ 
เพื่อจะจัดการเปนเขตปาชุมชนได ทานประธานฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผมคิดวาเรื่องนี้ 
เราคงจะตองตัดสินใจดวยเหตุผล ๒ – ๓ ประการดวยกันก็คือวา  
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ        ธนาวดี ๕๑/๒ 
 
  อันที่ ๑ การขยายสิทธิเหลานี้จะสิ้นสุดหรือไม ทํานองเดียวกับเรื่องสิทธิ
ครอบครอง ซึ่งเมื่อเชานี้ทานสมาชิกฯ ก็ไดพิจารณาผานการแกไขประมวลกฎหมายที่ดิน 
ไปแลว เพื่อใหการครอบครองที่ดินนี้จบสิ้นกันเสียที สิทธิประเภทนี้อาจจะขยายไปอยางไร
นี่ เรายังไมคอยจะทราบแนนอนวาจะเปนอยางไร แมวาสิทธิอันนี้จะเปนสิทธิเพียงเพ่ือขอ
คณะกรรมการในระดับตาง ๆ ซึ่งมี ๒ ระดับ ก็มรีะดับชาติกับระดับพื้นที่ ---------------------- 
 
           - ๕๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ                                                                                     ดวงทิพย  ๕๒/๑ 
 
แตในประสบการณในการทํางานของผมตั้งแตทํางานมานี้ไมเคยเห็นวาคณะกรรมการตาง ๆ  
นี้จะทนความกดดันในเรือ่งการขอสิทธิของประชาชนไดเลย ซึ่งสวนหนึ่งก็เปนเรื่องที่ถูก  
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราคงจะตองตัดสินใจวา พ้ืนที่เหลานี้เราจะสงวนหวงหามเด็ดขาด 
ตอไป หรือใหเฉพาะสิทธิกับคนที่อยูตรงนั้นจริง ๆ หรือจะขยายสิทธิไปใหกับที่เขาเคย 
กํากับดูแล แลวก็ชวยกันฟนฟูปา เปนธรรมหรือไมอยางไรนี่ ผมอยากจะขอใหทานสมาชิกฯ 
ไดพิจารณา  
  ในประเด็นสุดทายกอนที่จะผานประเด็นเรื่องนี้ไป ผมคิดวาในแงกฎหมายนี้ 
สิทธิอันนี้เปนสิทธิที่เกิดจากหลักการใหม ทานประธานฯ ที่เคารพ เมื่อกอนนั้นเจาหนาที่ 
ของรัฐไดรับมอบอํานาจจากประชาชนผานรัฐบาลเพื่อทําหนาที่ปกปองดูแลรักษาปา 
ตอมาก็มีการเปลี่ยนนโยบายไปตาง ๆ นานา จนกระทั่งมีอยูชวงหนึ่งซึ่งปาไมนี้ถูกทําลาย 
อยางมากมาย แตในระยะหลัง ๆ นี้เนือ่งจากการประกาศพื้นที่หวงหามนี้ก็ทําใหการบุกรุก 
ลดนอยถอยลงบาง แตก็ยังไมอยูในระดับที่เปนที่นาพอใจ ขณะนี้เรากําลังจะเปลี่ยนหลัก 
โดยใหประชาชนนี้เขามามีอํานาจในการดูแลจัดการ ซึ่งเปนเรื่องที่ถูกตอง เพราะบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญก็วางมาตรฐานไวอยางนั้นในหมวดเกี่ยวกับสิทธิชุมชน แตประเด็นที่ผม 
อยากจะหารือแลวก็ใหเปนขอสังเกตไว ผานทานประธานฯ ไปยังทานสมาชิกฯ ก็คือวา 
เรื่องทํานองนี้คลาย ๆ กบัเรื่องประชาธิปไตย เพื่อนสมาชิกฯ คงจําไดวาสมัยตอนที่เรา 
เขามารับหนาที่ สนช. ในครั้งแรก ๆ กฎหมายอันแรก ๆ ที่รัฐบาลเสนอนี้ก็คือกฎหมาย 
ที่แกไขจํานวนรอยละของงบประมาณที่ตองโอนไปใหองคกรปกครองทองถิ่น  
และที่แกไขไดผมเชื่อวาเปนเหตุการณพิเศษจริง ๆ เพราะวาเปนรัฐบาลชดุนี้ มี คมช.  
มี สนช. เราจะทําอยางนั้นไดไหมถาเกิดความผิดพลาดตอไปในกฎหมายที่เรากําลังจะ 
ออกใหม ๆ ทานประธานฯ ที่เคารพ ผมคิดวาหลักคอยเปนคอยไปนี้เปนหลักที่ควรจะตอง 
ดําเนินการ ตองเรียนย้ําอีกครั้งหนึ่งวาเรากอต้ังสิทธิใหม เรากําลังเคลื่อนยายวิธีการดูแล 
ทรัพยากรธรรมชาติมาใหประชาชนดแูลซึ่งผมคิดวาเปนหลักการที่ถูก แตวาเราควรจะ 
เปดกวางไหม เร็วไหม อันนี้เปนเรื่องที่ผมอยากจะฝากมวลสมาชิกฯ ใหชวยพิจารณา 
ถาการเปนไปวาเราควรจะเปดอยางรวดเร็ว ทานสมาชิกฯ ก็คงจะตองรับบทบัญญัติของ 
กฎหมายที่กรรมาธิการเสียงสวนมากไดเขียนไวให แตถาเผื่อเห็นวายังคงจะตองดูไปกอน 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ                                                                                     ดวงทิพย  ๕๒/๒ 
 
โดยใหสิทธใินระดับหนึ่งกับคนกลุมหนึ่ง ก็คงจะตองดูวา จะมีการดําเนินการใหเปนไปตาม 
ที่กรรมาธิการเสียงสวนนอยไดเสนอหรือไมประการใด กระผมขอขอบคุณ 
ทานประธานฯ ครับ  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มีทานกรรมาธิการ 
ที่สงวนความเห็นไวจะแถลงอะไรเชิญครับ 
 
                                                                                                                            - ๕๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ                                                                                            วรนุช  ๕๓/๑ 
 
  นายมนู  ทองศรี (กรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติที่เคารพ ทานสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติที่เคารพทุกทาน กระผม มนู  ทองศรี 
กรรมาธิการเสียงขางนอย ผมขอเรียนเสริมทานปติพงศ ผมขออนุญาตที่เอยนาม ผมขอให
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่อนุรักษ จะสับสนอยูนิดหนึ่งตรงที่วากรมอุทยานแหงชาติฯ  
เราดูแลพื้นที่เขาเรียกวาปาอนุรักษ ปาอนุรักษในที่นี้เราแยกออกเปน ๒ สวน ก็คือปาอนุรักษ
ตามกฎหมายก็คือที่ไดประกาศเปนเขตอุทยานตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๐๔ ไปเรียบรอยแลว แลวก็เขตรักษาพันธุสัตวปากับเขตหามลาสัตวปาที่ได
ประกาศตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเรียบรอยแลว 
เรียกวาปาอนุรักษตามกฎหมาย นอกนั้นยังเปนปาอนุรักษที่ยังไมไดมีประกาศตามกฎหมาย 
ก็คือพ้ืนที่เตรียมการที่จะประกาศ ไดแก พ้ืนที่ตนน้ําลําธารอีกสวนหนึ่ง และนอกนั้นก็ยังมี
สวนพฤกษศาสตร สวนรุกขชาติ วนอุทยานที่เราใชบังคับโดยกฎหมายปาสงวนแหงชาติ 
เพราะพื้นที่ดังกลาวยังอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ มิไดเปนปาอนุรักษ กับคําวา  
“เขตอนุรักษของปา” รางปาชุมชนฉบับนี้จะมีความหมายแตกตางกันนิดหนึ่ง คําวา  
“เขตอนุรักษ” ในรางกฎหมายปาชุมชนนี้ไดมีนิยามไวแลวในรางมาตรา ๓ ผมขออนุญาต
อาน “เขตอนุรักษ หมายความวาเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตว
ปาตามกฎหมายวาดวยการนั้น หรือเขตอื่นที่เปนพื้นที่ตนนําลําธาร หรือพ้ืนที่ที่มีคุณคา 
ของสิ่งแวดลอมอันควรแกการอนุรักษตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” เพราะฉะนั้น 
เขตอนุรักษตามรางกฎหมายฉบับนี้จะหมายถึงเฉพาะเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษา 
พันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปาที่ประกาศถูกตองตามกฎหมายแลวเทานั้น เพราะฉะนั้น 
สรุปไดวา เขตพื้นที่เตรียมการที่ยังไมไดประกาศเปนอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา
หรือเขตหามลาสัตวปาก็ดี หรือเขตตนน้ําลําธารตามมติ ครม. กด็ี หรือพ้ืนที่อ่ืนที่สมควร 
แกการอนุรักษยังไมเปนเขตอนุรักษตามกฎหมายนี้ตราบใดที่ยังไมกําหนดในกฎกระทรวง  
ทีนี้เมื่อจัดตั้งปาชุมชนแลวยังมีคําอีกคําหนึ่งเรียกวา บริเวณเพื่อการอนุรักษกับบริเวณ 
เพื่อการใชสอย ตอนนี้มี ๓ อนุรักษ ปาอนุรักษตามกฎหมายอุทยานแหงชาติ กฎหมาย 
สัตวปา เขตอนุรักษตามรางพระราชบัญญัติปาชมุชน แลวกบ็ริเวณเพื่อการอนุรักษ 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ                                                                                           วรนชุ  ๕๓/๒ 
 
ในเขตปาชุมชน ผมขอเรียนขอมูลอยางนี้ กรมอุทยานแหงชาติฯ เปนกรมทีต่ั้งขึ้นมาใหม 
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ป พ.ศ. ๒๕๔๕ รับภาระหนาที่ในการ
อนุรักษ คุมครอง ดูแล รกัษาทรัพยากรปาไม สัตวปา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
ระบบนิเวศปาไม ควบคุม ปองกันการบุกรุกทําลายปา ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิธีการ 
อนุรักษฟนฟูปาไม สัตวปา พันธุพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ กรมนี้เปนกรม 
ตั้งขึ้นมาใหมมีอายุ ๕ ป แตเราไดรับภารกิจคือภารกิจดานการจัดการอุทยานแหงชาติ 
กับเขตรักษาพันธุสัตวปาซึ่งแยกรับมาจากกรมปาไม กรมปาไมตั้งมา ๑๑๑ ปแลว ก็แสดงวา
เปนภารกิจใหมในภารกิจเกาในกรมใหม จึงขอเรียนขอมูลวา ขณะนี้กรมอุทยานแหงชาติฯ  
มีพ้ืนที่ที่รับผิดชอบชัดเจน รวมพื้นทีป่ระมาณ ๑๐๕ ลานไร ผมขอแยกเปนดังนี้  
พ้ืนที่อนุรักษตามกฎหมายที่ไดประกาศไปแลว ก็คืออุทยานแหงชาติ ๑๐๗ แหง พ้ืนที่  
๓๔ ลานไร เขตรักษาพันธุสัตวปา ๕๗ แหง ๒๒ ลานไร เขตหามลาสัตวปา ๓๘ แหง  
๑.๒ ลานไร รวมพื้นที่อนุรักษตามกฎหมายประมาณ ๕๘ ลานไร นอกนั้นก็เปนพื้นที่ 
ที่เตรียมการประกาศก็คือพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกรมปาไม 
กําลังเตรียมประกาศที่จะประกาศเปนอุทยานแหงชาติใหถูกตองตามกฎหมายอยูอีก ๔๑ แหง 
๑๒ ลานไร เตรียมประกาศเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา ๓ แหง อีก ๐.๕ ลานไร เตรียมประกาศ
เปนเขตหามลาสัตวปาอีก ๑๕ แหง ๑.๒ ลานไร รวมพ้ืนที่ที่จะเตรียมประกาศอีกประมาณ 
๑๔ ลานไร------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
           - ๕๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ        มยุรี  ๕๔/๑ 
 
นอกนั้นยังมีพ้ืนที่ตนน้ําลําธารตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ 
กรมอุทยานแหงชาติฯ ก็คือลุมน้ําชั้นที่ ๑ ชั้นที ่๒ พ้ืนที่ลุมน้ําอันนี้จะทับซอนอยู 
ในปาอนุรักษตามกฎหมายก็คืออุทยาแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา 
ประมาณ ๕๐ ลานไร อยูนอกพื้นที่อนุรักษก็คือยังมีสภาพเปนปาสงวนแหงชาติอยูประมาณ 
๓๒ ลานไร แลวก็มีพ้ืนที่อ่ืน ๆ คือวนอุทยาน ๑๑๒ แหง ๐.๗ ลานไร สวนพฤกษศาสตร 
๑๖ แหง ๐.๐๔ ลานไร สวนรุกขชาติอีก ๕๕ แหง ๐.๐๓ ลานไร รวมประมาณ ๑๐๕ ลานไร 
ที่อยูในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กรมอุทยานแหงชาติฯ 
มีกฎหมายที่รับผิดชอบโดยตรงที่กลาวไวแลวก็คือพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ ในกฎหมาย 
ทั้ง ๒ ฉบับ จัดวาเปนกลุมกฎหมายอนุรักษในกลุมกฎหมายเกี่ยวกับการปาไม  
ซึ่งมีเจตนารมณชัดเจนทานครับ ในพระราชบัญญตัิอุทยานแหงชาติ การประกาศ 
อุทยานแหงชาติก็เพ่ือคุมครอง รักษาทรัพยากรธรรมชาติเดิมที่มีอยู เชน พันธุไมและของปา 
สัตวปา ตลอดจนทิวทัศน ปาไม ภูเขา ใหคงอยูในสภาพธรรมชาติเดิมมิใหถูกทําลาย 
หรือเปลี่ยนแปลงไป สวนพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปาก็มีเจตนารมณ 
เพื่อการสงวนและคุมครองสัตวปา และกําหนดบริเวณที่ดินใหเปนที่อยูของสัตวปา 
อยางปลอดภัย ปราศจากการรบกวน คือมีเจตนารมณเพื่อที่จะรักษาพื้นที่อนุรักษเอาไว 
เปนกฎหมายที่เขมขน แลวก็ตามนโยบายการปาไมแหงชาติกําหนดไววา ประเทศไทย 
ควรจะมีปาไมอยางนอย ๔๐ เปอรเซน็ตของพ้ืนที่ประเทศ แยกออกเปนปาเศรษฐกิจ 
๑๕ เปอรเซ็นต ปาอนุรักษ ๒๕ เปอรเซ็นต ปาอนุรักษที่ผมกลาวนี่แหละครับคือเปนภาระ 
หนาที่ของกรมอุทยานแหงชาติฯ ที่จะตองประกาศใหไดตามเปา ๒๕ เปอรเซ็นต แตจนถึง 
ขณะนี้เรายังไมสามารถประกาศปาอนุรักษตามกฎหมายไดตามที่กําหนด เพราะฉะนั้น 
อยางที่ทานปติพงศไดใหขอมูลไวแลววาในปาอนุรักษซึ่งเปนปาผืนใหญมีถึง ๑๐๕ ลานไรนี้ 
ก็ยอมไมแคลวที่จะมีประชาชนเขาไปยึดถือครอบครองในพื้นที่ สรุปคราว ๆ ตัวเลขกลม ๆ 
ขณะนี้มีราษฎรเขาไปถือครองในพื้นที่อนุรักษประมาณไมนอยกวา ๑๔๐,๐๐๐ ราย  
ไมต่ํากวา ๒,๐๐๐ ชุมชน เนื้อที่ประมาณ ๑.๙ ลานไร ซึ่งเปนปญหามวลชนยากที่จะผลักดัน 
ออกจากพื้นที่ได รัฐบาลจึงไดมีมติผอนผันใหอยูทํากินตามมติ ครม. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑ 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ        มยุรี  ๕๔/๒ 
 
และใหมีการตรวจพิสูจนการครอบครองที่ดินดังกลาว ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ 
และตอมาตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทยไมวาฉบับป พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
หรือ พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีบทบัญญตัิใหชุมชนทองถิ่นเขาไปมีสวนรวมในการจัดการ  
บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมทัง้ 
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน ซึ่งในการนี้ก็จะเขามามีสวนรวม 
ในการดูแลรกัษาและฟนฟูปาอนุรักษ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาติ  
สัตวปาและพันธุพืชดวย เพราะฉะนั้นการมีสวนรวมในการจัดการ บํารุง รักษา 
และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยัง่ยืนในเขตอนุรักษ  
ควรที่จะกําหนดใหมีระดับการมีสวนรวมในระดบัที่พอดี จึงจําเปนตองกําหนดหลักเกณฑ 
ในการขอจัดตั้งปาชุมชนในเขตอนุรักษวา จะตองเปนชุมชนทีต่ั้งถิ่นฐานมากอนการประกาศ 
เขตอนุรักษนั้น หมายความวาไดไปดูแลปาหรือต้ังถิ่นฐานกอนที่จะประกาศเขตอนุรักษ 
แตละแหงที่ขอจัดตั้งปาชุมชน และจะตองเปนชุมชนที่ดูแลรกัษาปาไมนอยกวา ๑๐ ป 
กอนที่กฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับ และตองมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรม 
ของการดํารงชีพที่เกื้อกูลตอการดูแลรกัษาปาอีกดวย ------------------------------------------ 
 
          - ๕๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        พนิดา ๕๕/๑ 
 
ซึ่งอันนี้กรรมาธิการเสียงขางนอยก็ไดขอสงวนเอาไวตามรางมาตรา ๒๕ ที่ขอสงวนเอาไว 
ผมขอสรุปขอแตกตางระหวางที่กรรมาธิการเสียงขางนอยกับกรรมาธิการเสียงขางมาก 
มีอยู ๒ ประเด็น คือรางมาตรา ๒๕ ที่กรรมาธิการเสียงขางมากเสนอมานี้กําหนดใหชุมชน 
ที่ตั้งถิ่นฐานมากอนประกาศเขตอนุรักษ ไมวาจะอยูในเขตหรือนอกเขตอนุรักษมีสิทธิขอ 
จัดตั้งปาชุมชนได สวนรางกรรมาธิการเสียงขางนอยที่ขอสงวนเอาไวเห็นควรกําหนดให 
เฉพาะชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานมากอนการประกาศเขตอนุรักษและอยูในเขตอนุรักษเทานั้น 
ที่จะไดสิทธิขอจัดตั้งปาชุมชนในเขตอนุรักษ  
  สวนประเด็นที่ ๒ ก็คือการกําหนดระยะเวลาในการดูแลรักษาปาเพื่อใหไดมา 
ซึ่งสิทธิในการขอจัดตั้งปาชุมชน กรรมาธิการเสียงขางมากกําหนดอายุระยะเวลาในการดูแล
รักษาปาไมนอยกวา ๑๐ ปกอนวันที่ขอจัดตั้งปาชุมชน ซึ่งมีสาระสําคัญแตกตางจาก 
รางกรรมาธิการเสียงขางนอยที่ขอสงวนเอาไว กําหนดระยะเวลาไวไมนอยกวา ๑๐ ป  
กอนวันที่กฎหมายนี้ใชบังคับ เพราะฉะนั้นชุมชนที่จะมีสิทธิเขาไปขอทําปาชุมชนในเขต 
อนุรักษจะตองดูแลรักษาปาอยางตอเนื่องมาจนกระทั่งถึงวันที่ขอไมนอยกวา ๑๐ ป สมมุติวา 
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับในป ๒๕๕๐ ชุมชนดังกลาวจะตองดูแลรักษาปา 
มากอนอยางนอยป ๒๕๔๐ ถึงจะมีสิทธิขอทําปาชุมชนในเขตอนุรักษนั้นได สวนรางของ 
กรรมาธิการเสียงขางมากใหเวลาดูแลรักษาปา ๑๐ ปจนถึงวันขอจัดตั้งปาชุมชน อันนั้น 
หมายความวา ถาหากทานดูแลรักษาปาเริ่มตั้งแตป ๒๕๔๕ มาถึงป ๒๕๕๐ ซึ่งเปนวันที่ 
รางกฎหมายนี้มีผลบังคับใชเปนเวลา ๕ ป แตทานสามารถยืดเวลาไดไปอีก ๕ ป  
เพราะบทรางมาตรา ๒๕ วรรคแรก ตอนทายเขียนไววา ใหยื่นคําขอภายใน ๕ ปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ก็แสดงวาชุมชนที่ดูแลรักษาปามาเพียง ๕ ป แลวก็ชะลอดูแล
ตอไปอีกสัก ๕ ป ก็สามารถที่จะขอจัดตั้งปาชุมชนในเขตอนุรักษนี้ได กราบเรียน 
ทานประธานฯ ที่เคารพ ปาอนุรักษนอกจากที่ผมไดชี้แจงวามีเจตนารมณตามกฎหมาย 
ทั้ง ๒ ฉบับ เพื่อสงวนและคุมครองรักษาไว นอกจากนั้นเรายังมีอนุสัญญาที่เกี่ยวของกับ 
การจัดการพื้นที่อนุรักษอยางนอย ๗ อนุสัญญา ผมขอเรียนดังนี้ ก็คือ อนุสัญญา 
วาดวยพ้ืนที่ชุมน้ํา อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนุสัญญาวาดวยการคาระหวาง 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        พนิดา ๕๕/๒ 
 
ประเทศซึ่งชนิดพันธุสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพนัธุ อนุสัญญาวาดวยการคุมครอง 
มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก อนุสญัญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน 
การแปรสภาพเปนทะเลทราย โครงการมนุษยและชีวมณฑล ภายในเขตปาอนุรักษที่ 
กรมอุทยานดูแลยังมีพ้ืนที่ที่มีทิวทัศนสวยงามหรือมีความงามหลากหลายทางชีวภาพสูง 
และมีพ้ืนที่ที่สําคัญซึ่งควรจะสงวนเอาไวมิใหกิจกรรมของมนุษยเขาไปรบกวน เชน พ้ืนที่ 
ลุมน้ําชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา พ้ืนที่ที่มี่พืช 
หรือสัตวปาหายากหรือใกลสูญพันธุอยูอาศัย พ้ืนที่ที่มีทิวทัศนธรรมชาตสิวยงาม 
มีปรากฏการณทางธรรมชาติที่นาสนใจหรือมีจุดเดนที่เปนเอกลักษณหายาก มีประวัติความ
เปนมาที่มีคุณคาในดานประวัติศาสตรหรือมนุษยศาสตรอันควรรักษาไว ---------------------- 
 
          - ๕๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ       นนทพร  ๕๖/๑ 
 
พ้ืนที่ที่มีการคุมครองสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติไวแลว พ้ืนที่ที่ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกตามอนุสัญญาวาดวย 
การคุมครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ พ้ืนที่ชุมน้ําที่ไดขึ้นทะเบียนเปน 
พ้ืนที่ชุมน้ําระหวางประเทศ พ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง พ้ืนที่ที่มีคุณคา 
ทางดานธรณีหรือโบราณคดี พ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศซึ่งอาจถูกทําลายหรือไดรับผลกระทบจาก
กิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยไดโดยงาย พ้ืนที่เพื่อการศึกษา การวิจัยทางวิชาการ 
หรือพ้ืนที่ทางราชการไดอนุญาตใหบุคคลใดเขาใชประโยชน พ้ืนที่ที่จําแนกไวเปน 
เขตอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรีในการจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดิน พ้ืนที่ปาชายเลน 
พ้ืนที่ที่ลอแหลมตอความมั่นคงของประเทศ เปนตน พ้ืนที่เหลานี้ไมควรที่จะใหเขาไป 
ดําเนินการจัดตั้งปาชุมชน เพราะฉะนั้นกรรมาธกิารเสียงขางนอยจึงขอยืนตามราง 
มาตรา ๒๕ ที่ขอสงวนฯ ไว ขอบคุณครับ 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   กรรมาธิการที่ขอสงวนฯ 
ไว ใครจะอภิปรายอีกไหมครับ คุณวัลลภ 
  นายวัลลภ  ตงัคณานุรักษ (รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง)   :   
 ขออนุญาตใชสิทธิอภิปรายตอนสุดทายไดไหมครับทานประธานฯ ขอบคุณครับ 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   มีเพื่อนสมาชิกฯ 
ที่ขอสงวนคําแปรญัตติไว เชิญพลเอก สนั่น ครับ 
  พลเอก สนั่น  มะเริงสิทธิ์   :   กราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ที่เคารพ กระผม พลเอก สนั่น  มะเริงสิทธิ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ กระผม 
ขอแปรญัตติรางพระราชบัญญัติปาชมุชน พ.ศ. .... รางของรัฐบาลไว กระผมไดชี้แจง 
เหตุผลการขอแปรญัตติตอกรรมาธิการวิสามัญแลว แตคณะกรรมาธิการวิสามัญไมเห็นดวย 
ผมจึงจําเปนตองขอสงวนคําแปรญัตติ และตองมาขอรบกวนเวลาของสภาอันทรงเกียรติ 
ในวันนี้ สิ่งที่กระผมขอแปรญัตติคือ ผมไมเห็นดวยในการจัดตั้งปาชุมชนในเขตอนุรักษ 
ผมจึงแปรญัตติขอใหตัดความในมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ ในหมวด ๕ ออกทั้งหมด 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ       นนทพร  ๕๖/๒ 
 
สรุปสั้น ๆ กค็ือผมขอคัดคานการจัดตั้งปาชุมชนในเขตอนุรักษทุกกรณี ทานประธานฯ ครับ 
ปาชุมชนควรจะเปนปาที่คนหรือชุมชนรวมกันสราง ประชาชนมีสวนรวมในการเปนเจาของ 
ปกครองและนําไมมาใชประโยชนได ปาอนุรักษควรจะเปนสมบัติของชาติ ของแผนดิน 
ซึ่งหมายถึงอุทยานแหงชาติเขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา เขตตนน้ําลําธาร 
ถาเราจัดตั้งปาชุมชนในเขตอนุรักษไดจะกอใหเกิดการสูญเสียปาไมของชาติครั้งยิ่งใหญ 
ที่สุดอีกครั้งหนึ่ง กระผมจึงขออนุญาตชี้แจงเหตุผลความจําเปนตอที่ประชุมสภา 
อันทรงเกียรติในวันนี้ ดังตอไปนี้  
  ทานประธานฯ ครับ การมีรางพระราชบัญญัติปาชุมชนโดยหลักการแลว 
เปนสิ่งที่ดีมาก เพราะจะเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเปนเจาของ ปกครอง 
ดูแลและไดใชประโยชน จะเห็นวา เมื่อไดมีการเสนอรางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... 
ฉบับนี้เขาสูสภานิติบัญญัติฯ แหงนี้ รัฐบาลรับไปพิจารณา นําเขาไปพิจารณา คณะรัฐมนตรี 
ไดมีอนุมัติเมื่อตนเดือนเมษายน นํากลับเขามาสูสภาแหงนี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ ๑๙ 
เมษายนที่ผานมา ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติไดพิจารณาใหความเห็นชอบผาน 
รางพระราชบัญญัติปาชมุชนฉบับนี้ดวยคะแนนเปนเอกฉันท เห็นดวยทุกเสียงที่เขาประชุม 
ไมมีเสียงคัดคานแมแตคะแนนเดียว แสดงใหเห็นวา โดยหลักการของรางพระราชบัญญัติ 
ปาชุมชนนั้นเปนสิ่งที่ทุกคนประสงคและอยากใหมีรางพระราชบัญญัติปาชุมชนในลักษณะ
นี้ โดยหลกัการเปนสิ่งที่ดีที่ทุกคนปรารถนาไดเกิดขึ้นมานานพอสมควรแลว ---------------- 
 
          - ๕๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ              อัญชลีพร ๕๗/๑ 
 
ผมไดศึกษาคนควาทราบวาริเริ่มครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ คอื ๑๖ ปที่ผานมา ดวยความ
ปรารถนาดีของผูมีจิตใจในการอนุรักษทุกคน แตเมื่อรางพระราชบัญญัติเสร็จแลว ถูกมองวา 
มีการหมกเม็ด มีการแอบแฝงซอนเรน เพื่อชวยสิทธิของชุมชนที่บุกรุกอยูในเขตตนน้ําลําธาร 
อันเปนเขตอนุรักษ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ตองการใหชาวเขาที่อยูตนน้ําได
อยูอาศัยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนั้น กฎหมายที่ดีที่ทุกคนอยากไดฉบับนี้จึงไมสามารถ 
ออกมาได ทําใหชุมชนทีต่องการสรางปาชุมชนนอกเขตอนุรักษในภูมิภาคอ่ืน ๆ  
ของประเทศจํานวนมากไดรับผลกระทบ ไมมีกฎหมายรองรับ ปาชุมชนทีถู่กตองตาม
กฎหมายจึงเกิดขึ้นไมได จึงเปนที่นาเสียดายอยางยิ่ง ปญหาและอุปสรรคดังกลาว นักอนุรักษ
ไดชี้แจงเหตุผลใหเห็นวา เปนการใหสิทธิชุมชนมากกวาความเหมาะสมของการใชพ้ืนที่ปา 
นักอนุรักษบางคนยังชี้เพิ่มเติมใหเห็นวา พระราชบัญญัติฉบับนี้เปนกฎหมายนิรโทษกรรม
คนที่บุกรุกปา เปนกฎหมายฟอกการกระทําผิดใหเปนคนที่ถูกกฎหมาย พรอมกับให
ขอเสนอแนะดวยวา หลักการที่ดีของปาชุมชนที่จะใหประชาชนมีสวนรวมในการเปน
เจาของ มีสวนรวมในการปกครองดูแลและใหชุมชนไดใชประโยชนดวยนั้น ชุมชนควรจะมี
สวนรวมในการฟนฟูดูแลรักษาปาในผืนดินอันเปนสาธารณประโยชน ชุมชนไมควรจะเขา
ไปยุงเกี่ยวหรือจัดการในปาอนุรักษซึ่งถือเสมือนเปนสมบัติของคนทั้งประเทศ ดังนั้น 
ปาชุมชนจึงควรอยูนอกเขตอนุรักษเทานั้น เหตุผลเพราะหลักการการมีพระราชบัญญัต ิ
ปาชุมชนเปนสิ่งที่ดีรางกฎหมายในลักษณะนี้เคยผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร
มาแลวครั้งหนึ่ง แตมาติดขัดในการประชุมสมาชิกวุฒิสภาครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม 
พุทธศักราช ๒๕๔๕ สมาชิกวุฒิสภาสวนใหญไมเห็นดวยกับการจัดตั้งปาชุมชนในเขต
อนุรักษ การพิจารณาในครั้งนั้นไดมีการเคลื่อนไหวของสมาพันธ สมาคม ชมรม องคกร 
เครือขาย ซึ่งประกอบดวยกลุมอนุรักษทั่วประเทศ นักวิชาการดานนิเวศวิทยา สังคมวิทยา 
นักเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมไดยื่นจดหมายเปดผนึกของ ๓๑ องคกรเครือขาย พรอมกับ 
ยื่นรายชื่อประชาชนกวา ๗๕,๐๐๐ ชื่อ สนับสนุนมติที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่  
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๕ คัดคานการทําปาชุมชนในเขตอนุรักษ ทานประธานฯ ครับ  
เสียงสะทอนหลังคณะรัฐมนตรีผานพระราชบัญญตัิปาชุมชนฉบับนี้เปนเสียงของประชาชน 
เมื่อตนเดือนเมษายนที่ผานมาจากขาวสังคมหนังสือพิมพเดลินิวสวันที่ ๑๓ เมษายน หนา ๕  



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ              อัญชลีพร ๕๗/๒ 
 
สรุปไดดังนี้ รัฐบาล.....เห็นดีเห็นงามกับการผลักดนักฎหมายปาชุมชนโดยไมรูตัววา 
กําลังทําบาปกับชาติบานเมือง  ๒. มีหลักการอยูที่การประกาศเขตปาชุมชนไดในเขต 
ปาอนุรักษที่มีความอุดมสมบูรณ พรอมกับอนุญาตใหตัดไมใชสอยกันไดโดยถูกตองตาม 
กฎหมาย  ๓. นายทุนก็จะจับมือกับชาวบานหาทําเลพื้นที่ไมมีคาทางเศรษฐกิจ ประกาศเปน 
ปาชุมชน แลวคอย ๆ ตัดไมแลวแปรรปูออกมาขาย กฎหมายผลาญปาฉบับนี้เคยเถียงกันมา 
กวา ๑๐ ป ทกุครั้งตอบไมไดวาทําไมเอาเขตอนุรักษมาเปนปาไมใชสอย ทําไมไมเอาพ้ืนที่ 
เสื่อมโทรมปลูกตนไมไวใชสอยเอง อยามาอางชุมชนรักษาปา------------------------------------ 
 
          - ๕๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        เกศราภรณ ๕๘/๑ 
 
ขอใหเอาภาพถายทางอากาศมาเปรียบเทียบ มีชุมชนผุดขึ้นที่ไหนปาไมเสียหายที่นั่น 
ภาวะโลกรอน ภูเขาถลม น้ําปาทะลัก น้ําทวมบานเรือน ผูคนลมตาย ทรัพยสินเสียหาย 
ลวนแตเกิดจากการตัดไมทําลายปาทั้งสิ้น ป ๒๕๓๑ เกิดน้ําปาและทอนซุงถลม จนรัฐบาล 
ตองประกาศปดปา แตรัฐบาลวันนี้กําลังจะเปดปาตัดตนไมโดยไมสนใจคนไทยที่ไดรับ
ผลกระทบจากธรรมชาติวิปริต ทานประธานฯ ครับ หลังเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคมที่ผานมา 
ไดมีพระราชเสาวนียสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถฝากฝงคนในชาติใหชวยกัน 
รักษาปาไม สวนราชการตาง ๆ ไดประกาศเรื่องของปาไมเปนวาระแหงชาติ ตัวเลขของทาง
ราชการลาสดุผมไดจดบันทึกไว กรมปาไมไดชี้แจงหลังวันที่ ๑๑ สิงหาคมที่ผานมาวา 
ปาไมของชาติปจจุบันมีเนื้อที่ที่บันทึกไว ๑๔๓.๙๘ ลานไร มอบใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรมจัดสรรใหราษฎรทํากิน ๓๔.๒๖ ลานไร คงเหลือพ้ืนที่ปาอยูเพียง  
๑๐๙.๗๒ ลานไรเทานั้น ในพื้นที่ปาที่เหลือนี้ไดประกาศเปนปาอนุรักษ คืออุทยานแหงชาติ 
เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา รวมทั้งสิ้น ๕๙.๒ ลานไร ประกาศเปนเขตตนน้ํา 
ลําธารอีก ๑๐.๕ ลานไร รวมเขตอนุรักษที่ประกาศรวมกันเหลือเพียง ๖๙.๗ ลานไร 
หรือประมาณ ๗๐ ลานไรเทานั้น ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยมีความตองการปาอนุรักษเปน  
๒๕ เปอรเซ็นต หรือ ๑ ใน ๔ ของพื้นที่ทั้งประเทศ ก็คือ ๘๐ ลานไร ขณะนี้เหลอืปาอนุรักษ
ไมถึง ๒๐ เปอรเซ็นต เหลือเพียง ๑๗ เปอรเซ็นตเทานั้น จึงเปนความวิตกกังวลของเจาหนาที่
และนักอนุรักษทุกคน ทานประธานที่เคารพ ผลของการทําลายปาแบบไมหยุดยั้งในหวงที่
ผานมาไดสงผลรายใหเห็นชัดเจน ซึ่งทุก ๆ ทานทราบดี เกิดภาวะโลกรอน เกิดปญหา 
ดินถลม บานเรือนเสียหาย ทรัพยสินถูกทําลาย ประชาชนเสียชีวิตมากมายทุก ๆ ป จะเห็น 
ไดชัดเจนตั้งแตป ๒๕๓๑ เปนตนมา เกิดปญหาดินถลม ทับบานเรือนที่บานกระทูน  
จังหวัดนครศรีธรรมราช รัฐบาลตองประกาศปดปา หามนําไมซุงออกจากเขตอนุรักษ 
บทเรียนครั้งนั้นเปนภาพชี้ชัด แตวาการตัดไมทําลายปาก็มิไดหยุดยั้งมาจนถึงปจจุบัน  
เปนเหตุใหไดเกิดภัยพิบัติเพิ่มขึ้น ธรรมชาติผันแปร ฝนตกไมถูกตองตามฤดูกาล  
เกิดการเปลี่ยนแปลงภาวะแวดลอมมากมายจะยกตัวอยางยอนไปจากนี้แค ๑๐ ป เชน  
ป ๒๕๔๒ ดินถลมที่อําเภอเขาคิชกูฏ จันทบุรี ๒๕๔๓ บานธารทิพย บานโพธิ์เงิน 
จังหวัดเพชรบูรณ ป ๒๕๔๔ บานวังชิ้น จังหวัดเพชรบูรณ ประชาชนเสียชีวิต  



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        เกศราภรณ ๕๘/๒ 
 
ทรัพยสินเสียหายจํานวนมาก ๒๕๑๕ บานน้ําแรก อําเภอแมแจม เชียงใหม ๒๕๔๗  
บานกองบอด อําเภอแมแจม อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก ป ๒๕๔๙ อําเภอทาปลา  
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ บานเรือนเสียหายเกือบ ๔,๐๐๐ หลัง ประชาชนเสียชีวิต 
เกือบ ๔๐๐ คน เปนปญหาที่ฟนฟูตราบจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังไมเสร็จ----------------- 
 
 
 
          - ๕๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ       อารีวรรณ ๕๙/๑ 
 
ป ๒๕๕๐ หลังพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถเพียงวันเดียว 
เกิดดินถลมที่บานอีตอง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี วันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม ดินโคลนถลม 
ที่ภาคเหนือ ๑๐ กันยายนดินถลมอีกทีอํ่าเภอหลมสัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย วันที่  
๒๙ – ๓๐ กนัยายนน้ําทวมดินถลมทีแ่มฮองสอน เชียงใหม วันที่ ๕ – ๖ ตุลาคมน้ําทวม 
ดินถลม พิษณุโลก เพชรบูรณ แมฮองสอน เชียงราย แลวก็กําลงัจะเกิดขึ้นตอ ๆ ไป 
อยางไมมีที่สิ้นสุด ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเหลานี้ลวนมีสาเหตุมาจากการตัดไมทําลายปาทั้งสิ้น 
ทานประธานฯ ครับ ทานทราบไหมวา ปาไมเมืองไทยที่สูญเสียตอเนื่องมาโดยตลอด 
ไมสามารถที่จะหยุดยั้งไดเลย ถาหากจะมองยอนตนเหตุจากนโยบายของรัฐบาลแลว  
สรุปตามหวงเวลาไดสําคัญ ๆ ๒ ครั้ง คือ ครั้งแรกในชวงตนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ระหวางฉบับที่ ๒ ถึงฉบับที่ ๔ รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมพืชเกษตรเปนสินคา
สงออก มีการบุกรุกปาอยางขนานใหญหลังป ๒๕๐๐ เปนตนมา เพื่อปลูกพืชสงขาย  
เชน ฝาย ขาวโพด มันสําปะหลัง ออย ชวงนี้ประเทศไทยตองสูญเสียพ้ืนที่ปาไม 
ทั่วประเทศอยางมหาศาล ครั้งตอมาผมขอเรียกวาเปนรัฐบาลหาเสียง คือรัฐบาลเมื่อป  
พุทธศักราช ๒๕๑๘ ระยะนั้นเปนระยะเริ่มตน เหตุการณตอสูที่มีความรุนแรงในพื้นที่ปา 
ทุกภูมิภาคของประเทศ ปาถูกบุกรุก คนอยูในปาเปนผลเสียดานความมั่นคงอยางยิ่ง  
ฝายความมั่นคงตองการอพยพคนออกจากปา แตรัฐบาลขณะนั้นซึ่งผมเรียกวารัฐบาลหาเสียง
ไดหามไว ไดมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อป ๒๕๑๘ ไมใหอพยพคนออกจากปา คนทํากินอยู
ตรงไหนก็ใหอยูที่นั่น ประวัติศาสตรหนานี้นักอนุรักษทุกคนไดบันทึกไวในใจวา รัฐบาลนั้น
เปนรัฐบาลที่เปนตนเหตุของการสูญเสียปาไมครั้งยิ่งใหญที่สุด แมจะเปนรัฐบาลระยะสั้น ๆ 
แตวารัฐบาลตอมาไดชวยเหลือความตองการของฝายความมั่นคงไดแตเพียงประกาศปดปา 
คือหามมิใหบุคคลเขาไปและอาศัยอยูเพื่อผลในการปราบปรามผูกอการรายไดเพียงชั่วคราว
เทานั้น ภายหลังจากที่เหตุการณความมั่นคงไดยุติลงอยางสิ้นเชิงในป ๒๕๒๖ ชุมชนทีอ่ยูใน
ปาเหลานี้ไดทําลายปาไมจนแทบไมมีอะไรจะเหลือ ตัวเลขพื้นที่ปาไมของประเทศไทย 
จึงเหลือในปจจุบันไมถึง ๒๐ เปอรเซ็นต ทานประธานฯ ครับ หากพระราชบัญญัติปาชมุชน 
พ.ศ. .... ผานสภาในวันนี้จะถือวาเปนกฎหมายที่กอใหเกิดการทําลายปาอยางขนานใหญ 
เปนครั้งที่ ๓ หากทานใชพ้ืนที่ปาอนุรักษเปนปาชุมชนได สามารถตัดไมจากปาอนุรักษ 



๖๕ เปนพิเศษ                   อารีวรรณ ๕๙/๒ 
 
นําออกมาใชประโยชนได ทั้ง ๆ ที่เดิมเขตอนุรักษไมอนุญาตใหตัดไมหรือนําไมออกมาใช
ประโยชนได แตทานจะอาศัยชองวางในพระราชบัญญัตินี้ตัดไมหรือนําไมออกไปใชได  
ก็เทากับวาเปนการเปดปาอนุรักษใหใชสอยได ขั้นตอไปก็เปดปาสัมปทานใหนายทุนตัดไม
เอามาใชประโยชนได เปนวงจรเลวรายที่เกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําอีก และตนไมในเมืองไทยจะมี 
อะไรเหลือ คนที่รับเคราะหกรรมก็คือประชาชนทั้งนั้น ดังนั้น หากทานผูทรงเกียรติไดผาน
รางพระราชบัญญัติปาชมุชน พ.ศ. .... ในวันนี้จะเปนประวัติศาสตรที่ถูกบันทึกไว 
อีกครั้งหนึ่งวาทานเปนผูหนึ่งที่ทําใหภัยพิบัติเกิดขึ้นอยางไมรูจบ ------------------------------- 
 
                - ๖๐/๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ       วิมล ๖๐/๑ 
 
ทานทั้งหลายจะไมสงสารพี่นองประชาชนที่เขารับเคราะหกรรมเชนนั้นหรือ ทานจะ
สนับสนุนคนทําผิดกฎหมาย เอารัดเอาเปรียบคนดีที่ไมบุกรุกทาํลายปา เอาเปรียบคนที่เคารพ
กฎหมาย ทั้ง ๆ ที่คนที่เคารพกฎหมายเหลานั้นลวนก็มีความยากจน ไมมีที่ทํากิน 
เชนเดียวกัน ทานประธานฯ ครับ ผมขอเวลาอยากจะยกตัวอยางใหเห็นเปนรูปธรรม 
จากการที่ผมไดปฏิบัติงานดวยตนเองในชีวิตจริงเพื่อใหเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น โดยอาชีพผม
เปนทหารไมมีความรูเรื่องปาไมมากนัก แตวาการปฏิบัติงานของทหารนั้นเดินวนเวียน
ทํางานในปา ลาดตระเวนทางอากาศดวยสายตาอยูเสมอจึงมองเห็นภาพปาไมในทางกวาง ๆ 
อยูเสมอ ในอาชีพทหารที่เริ่มตนของผมเปนยุคสงครามเย็น ป ๒๕๑๑  
ผมก็เริ่มทํางานบนเทือกเขาภูพานไดเห็นความสมบูรณของปาบนเทือกเขาภูพาน  
ป ๒๕๑๒  ป ๒๕๑๓ ป ๒๕๑๔ ไดมีโอกาสทํางานเดินเลียบเลาะตะเข็บชายแดนทาง 
ดานเชียงคํา นาน อุตรดิตถ พิษณุโลก เลย ไดเห็นความสมบูรณของปาไม สัตวปาและพันธุ
พืชในหวงนั้น เมื่อเติบโตเปนผูใหญขึ้นผมบินไปราชการภาคเหนือผานพื้นที่เหลานี้ไมพบวา
มีตนไมอะไรเหลือใหเห็นอีก เวนในเขตอนุรักษบนยอดเขาเพียงเล็กนอยเทานั้น 
สาเหตุเพราะปลอยใหคนหรือชุมชนอยูในปา รัฐบาลไมสามารถดูแลได และเอาคืนมาไมได 
สภาพของปาในพื้นที่เหลานั้นไมมีอะไรเหลือ ไมวาจะเปนหินรองกลา  ปาหญา 
ที่เคยเปนสถานที่โดงดังของผูกลาทั้งหลาย ผมขอยกตัวอยางใหเปนรูปธรรมในชวงที่ผานมา 
ป ๒๕๑๗ – ๒๕๒๐ ผมทํางานดานความมั่นคงในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ทํางานในเขต
หนองคาย อุดรธานี สกลนคร กาฬสินธุ นครพนม ๔ ปเต็ม ๆ ผมควบคุมการปฏิบัติงานของ
หนวยทางภาคพื้นดิน ผมใชอากาศยานลาดตระเวนทางอากาศดวยสายตามากกวาคนอื่น ๆ 
ไดเห็นสภาพของพื้นที่ปาไมดวยตาตนเอง จําไดและจดจําชื่อ 
ปาดงตาง ๆ ที่เปนปาดงทึบ มีตนไมอุดมสมบูรณไดตราบเทาทุกวันนี้ เชน ภูสิงห ภูวัว  
ภูลังกา ดงสีชมพูในเขตหนองคาย ดงบานมวง ดงผาลาด ผิวเรือน ดงสุมพุม ดงพระเจา  
ดงพรรณนา ภูผาเหล็ก ภูผาหัก ในเขตสกลนคร ดงฟนเฟอง หุบหวาย  ภูซากราก  
ดงรําพันชาติ  ดงใหญในเขตอําเภอวังสามหมอ อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ดงมูล 
ทาคันโท สหัสขันธ บานมวง จนถึงอําเภอสมเด็จของจังหวัดกาฬสินธุ------------------ 
          - ๖๑/๑ 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ       สรยุทธ  ๖๑/๑ 
 
พ้ืนที่เหลานี้เปนปาไมใหญหนาทึบ ความสมบูรณรวมกันหลายลานไร เมื่อปญหาความ
มั่นคงจบไปในป ๒๕๒๖ ปาไมเหลานี้หายวับไปในเวลาไมถึง ๑๐ ป ปจจุบันนี้ชื่อดงตาง ๆ 
ที่ผมระบุมาขางตนในเขต ๕ – ๖ จังหวัดไมมีอะไรใหเหลือใหเห็น เหลือแตดิน แตเรียกวา
เปนปา มีบางพื้นที่ที่ผมสามารถยกเปนตัวอยางและพิสูจนไดในปจจุบันที่ผมทํางานอีกพื้นที่
หนึ่งก็คือพ้ืนที่อีสานใต บริเวณพื้นราบเชิงเขาตามแนวชายแดนตลอดเทือกเขาพนมดงรัก 
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร บรุีรมัย นครราชสีมา ตามแนวเทือกเขา
บรรทัดจนถงึสระบุรี ผมอยูพ้ืนที่นี้ตั้งแตตนป ๒๕๑๑ ทํางานอยูในพื้นที่จริง ๆ ๒๐ ป ผมได 
รวมมือกับสวนราชการอื่น ๆ ของฝายพลเรือน ทําการจัดระเบียบชายแดนเพื่อเหตุผลดาน 
ความมั่นคงแลวก็เพื่อเหตุผลในการอนุรักษปาไมควบคูในเวลาเดียวกันดวย ไดอันเชิญ 
แนวทางยุทธศาสตรพัฒนาตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนเครื่อง 
นําทางในการปฏิบัติ ดูแลชุมชนชายแดนกวา ๒๕๐ ชุมชน หรอื ๒๕๐ หมูบานชายแดน 
ที่อยูในแนวหนา ชวยประชาชนใหมีที่อยูอาศัย มีที่ดินทํากิน มีน้ําในการประกอบอาชีพ 
มีสาธารณูปโภคใชสอย สิ่งเหลานี้เราทําเพื่อเหตุผลดานความมั่นคงแลวก็ตองการใหมีผลใน 
การอนุรักษทรัพยากรปาไมดวย ผลสรุปก็คือไดผลดีเกินคาด เวลาผานมาถึงปจจุบัน ๓๐ ป 
เต็ม ๆ แนวเขตปาไมที่ผมเคยจัดระเบียบรวมกับกรมปาไมไว ผมจําชื่อปาไมไดหมด เขาใหญ 
ทับลาน ปางสีดา ตาพระยา ดงใหญ ปาบานกรวด หวยสําราญ หวยศาลา พระวิหาร ยอดโดม 
ภูจองนางลอย ปาบุญฑรกิ หวยยอดมน แกงจะนะ ดงนาทาม ปาเหลานี้เปนปาอนุรักษที่ถูก 
จัดการใหเปนโดยใชหลกัการคนอยูรวมกับปา ไมใชคนอยูในปา สภาพปาปจจุบันที่ผมกลาว
มานี้มีสภาพสมบูรณอยูในปจจุบันกวา ๙๐ เปอรเซ็นต สามารถพิสูจนไดถาทานผูมีเกียรติ
สนใจ สามารถที่จะรองขอความกรุณาใชเฮลิคอปเตอรของแมทัพภาคที่ ๒ บินดูแนวปา
อนุรักษ ใชเวลาบินในอากาศ ๓ ชั่วโมงเศษ ๆ ผืนปาแหงนี้ปจจุบันไดกลายเปนมรดกโลก 
แหงที่ ๕ ของไทย มรดกทางธรรมชาติลําดับ ๒ เปนผืนปาตะวันออกที่มีเนื้อที่  
๓,๘๐๐,๐๐๐ กวาไร ประกอบดวยพ้ืนที่บางสวนของ ๖ จังหวัด นครราชสีมา สระบุรี 
นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว บุรีรัมย ทานประธานฯ ที่เคารพครบั กอนที่จะพิจารณาผาน 
พระราชบัญญัติปาชุมชนฉบับนี้ ผมมีคําถามมากมายที่จะถามทางกรรมาธิการ  
   



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ       สรยุทธ  ๖๑/๒ 
 
  ประการแรก จุดยืนในเรื่องของปาตนน้ําและปาอนุรักษอยูที่ไหน จะเปด 
ปาอนุรักษเพื่อประโยชนของคนกลุมนอยหรือจะรักษาผลประโยชนของชาติ 
  ประการที่ ๒ ทานจะออกกฎหมายฟอกปา จะแจกปาอนุรักษผืนสุดทายโดย 
ไมคํานึงถึงประโยชนของคนในชาติในระยะยาวเชียวหรือ การใหสิทธิพิเศษกับคนบางกลุม 
ที่เห็นแกตัว ละเมิดกฎหมาย บุกรุกปา หรือบางครั้งอาจจะแอบอางกฎหมายวาเปนคนไทย 
มีพฤติกรรมทําลายปาอยางเสรี ---------------------------------------------------------------------- 
 
         - ๖๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ               ขวัญเมือง  ๖๒/๑ 
 
ทานกําลังจะฝากปลายางไวกับแมว โดยการมอบปาอนุรักษไวกับคนกลุมเดียวใหเขามา 
บริหารจัดการจนสามารถเปลี่ยนสภาพจากปาอนุรักษมาเปนปาใชสอยได มีกฎหมายอนุรักษ
ปาไวดีอยูแลว เชน กฎหมายอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา 
ทําไมทานจะตองมีกฎหมายนี้มาทับซอนเพื่อเอาปาอนุรักษไปใชสอยอีก 
  ประการกอนสุดทาย การชวยเหลือมนุษยตามสิทธิที่ควรจะไดรับ 
คณะรัฐมนตรีทุกรัฐบาลไดพยายามแกไข ไดมีการอนุมัติหลักการผอนผันไวแลว ใหคนที่อยู
ในปาสามารถอยูไดโดยไมเดือดรอนถาคนเหลานั้นไมละโมบโลภมากเพิ่มเติมอีก 

ประการสุดทาย ไดมีพระราชดําริของลนเกลาลนกระหมอมทั้ง ๒ พระองค 
พระราชทานแนวทางไวมากมายหลายหนทางในรูปโครงการพัฒนาตาง ๆ เชน หมูบาน 
ปาไมแผนใหม การพัฒนาบนที่สูงเพื่อชวยใหคนที่ทําผิดกฎหมายมากอนมีทางออก สามารถ 
ดํารงชีพ มีความสุขไดอยางพอเพียง ทานจะสนับสนุนใหบุคคลเหลานี้ทําผิด  
เพราะความโลภมากขึ้นอีกหรือ ทานประธานฯ ครับ ผมซาบซึ้งในพระราชเสาวนียของ 
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถซึ่งพระราชทานฝากฝงคนในชาติไวเมื่อเย็น 
วันที่ ๑๑  สิงหาคม ที่ผานมา 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :  คุณสนั่นอยาอางสถาบัน 
บอยนัก 
  พลเอก สนั่น  มะเริงสิทธิ์   :   ใหชวยกนัรักษาปาไมเพื่อรักษาตนน้ําลําธาร 
ทรงรับสั่งซ้ําแลวซ้ําอีก แมกระทั่งเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผานมา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
ก็ออกมาแถลงวาไดรับการฝากฝงใหชวยดูแลรักษาปาไมของชาติ การตัดสินใจผาน 
พระราชบัญญัติปาชมุชน พ.ศ. .... ในวันนี้จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญตอสิ่งแวดลอมเปน
อยางยิ่ง  สิ่งแวดลอมที่จะมีผลกระทบตอผูยากไรและประชาชนทั่วไปของประเทศ 
ในระยะยาว แตวาการตัดสินใจนั้นเปนสิทธิของทานผูมีเกียรติที่เกี่ยวของทุกทาน 
พระราชบัญญัติปาชุมชนฉบับนี้จะมีประโยชนมากที่สุด คือ ตองตัดหมวด ๕ 
มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ ออกทั้งหมด ถาไมตัดทอนเลยคือทําใหสามารถ 
ประกาศปาชุมชนในเขตอนุรักษไดก็จะเกิดความเสียหายตอทรัพยากรของชาติเปนอยางยิ่ง 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ               ขวัญเมือง  ๖๒/๒ 
 
ผมจึงขอรองทานประธานฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติผูทรงเกียรติ 
ขอใหทานไดใชวิจารณญาณ แลวกส็ุดทายผมขอกราบเรียนทานประธานฯ ไปยัง 
คณะกรรมาธิการดวยความเคารพ ขอใหทบทวนและตัดมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖  
ออกทั้งหมด ถาคณะกรรมาธิการยังยืนยันในรางที่พิจารณาแลวผมก็ขอความเมตตา 
จากทานประธานฯ เปดโอกาสใหสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติไดพิจารณาลงคะแนน 
เปนการตัดสินใจรวมกันเปนครั้งสุดทาย ขอขอบพระคุณครับ 
 
 
         - ๖๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ                            จิตติมา ๖๓/๑ 
 
 ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย  รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   กรรมาธกิารเสียงขางมาก 
จะชี้แจงอะไรไหม เชิญคณุวัลลภครับ นี่เสียงขางมากหรือขางนอย  
 นายวัลลภ  ตงัคณานุรักษ (กรรมาธิการ)   :   ขางนอยครับ ทานประธานฯ  
ที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานุรักษ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในฐานะกรรมาธิการ 
เสียงขางนอย เปนเอ็นจีโอหนึ่งเดียวที่เห็นดวยกับภาครัฐในกฎหมายฉบับนี้ ขออนุญาต 
ทานประธานฯ ที่ตองเอยเชนนี้ ก็เพราะวาแตเดิมมีกฎหมายอยู ๒ ฉบับที่กระผมไมปรารถนา 
จะลุกขึ้นอภิปรายในสภา กฎหมายฉบับที่ ๑ ก็คือพระราชบัญญตัิวาดวยความมั่นคงแหงชาติ  
ซึ่งสุดทายก็ตองลุกขึ้นมาอภิปราย เหตุเพราะวาจะไดชวยทําใหสภาเห็นความกระจางขึ้น  
แมวาการอภิปรายคราวนั้นเสียงจะเปนเสียงขางนอยก็ภูมิใจที่ไดทําหนาที่อยางเต็มที่ 
กฎหมายฉบับที่ ๒ ที่คิดวาจะพยายามไมอภิปรายก็คือพระราชบัญญัติตํารวจ ซึ่งเขาใจวาอีก
ไมนานก็คงจะเขาสูสภา ก็ตองดูสถานการณกอนวาจะอภิปรายเชนไร กฎหมายเรื่อง 
ปาชุมชนก็เปนฉบับหนึ่งถึงแมจะเปนเสียงขางนอยก็ตั้งอกตั้งใจแตเบื้องตนวาคงจะไมตอง
อภิปราย เหตุเพราะวาเขาใจวาทานปติพงศก็ดี ทานมนูก็ดี ทานชลธิศก็ด ีทานอธิบดี  
ทานปลัดก็ดี คงมีความรูมากมายที่จะอภิปรายโนมนาวสมาชิกฯ ไดอยูแลว แตเหตุที่ตอง
ขึ้นมาเพราะวาไปเจอสมาชิกฯ จํานวนไมนอยอยูนอกหองประชุม ทานก็ถามผมวาอานแลว
เขาใจยากชะมัดเลยวา ๒ อันนี้ตางกันอยางไร ระหวางเสียงขางนอยกับเสียงขางมาก รายชื่อ
คณะกรรมาธิการก็ใกลเคียงกันมาก ที่ชนะก็ชนะกันเฉียดฉิวเพียงไมกี่คน ผมก็ไดอธิบายเปน
การสวนตัว ทานก็บอกขอใหมาชวยพูดในที่ประชุมไดเขาใจรวมกันวาเปนอยางไร  
การลงมติก็จะไดชัดเจนขึ้น เหตุนี้เองตองอภัยพ่ีแดง เตือนใจตองลุกขึ้นมาอภิปรายสนับสนุน
เสียงขางนอยในโอกาสนี้ดวย ขณะเดียวกันทานประธานฯ ที่เคารพ เมื่อฟงทานพลเอก สนั่น  
มะเริงสิทธิ์ พูดนี้ยอมรับวาเปนครั้งหนึ่งในชีวิตที่ไมรูจะตอบทานอยางไร ยอมรับครับ 
เหตุผลที่ทาน พลเอก สนั่น  มะเริงสิทธิ์ ยกขึ้นมาพรอมกับตัวอยางมากมายนี้ทําใหผม
คอนขางจะคลอยไปเห็นดวยกับทาน จะตัดมาตรา ๒๕  มาตรา ๒๖ ทิ้ง กระนั้นก็ตาม 
ทานประธานฯ ครับ ผมคิดวาเสียงขางนอยเปนขอความที่เสนอทางออกตรงกลางระหวาง
สุดโตงไปดานหนึ่งก็คือแบบ 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ                            จิตติมา ๖๓/๒ 
 
ทาน พลเอก สนั่น คือหามเขาไปยุงในเขตอนุรักษเลยแมแตนอย กับเสียงอีกฝายหนึ่งเสียง
ขางมากก็คือใหเขาไปยุงไดพอสมควร แตของเราใหไปยุงไดบางเทาที่สิทธิเขาพึงจะมีพึงได  
ผมใชเวลาสั้น ๆ นิดเดียวยกตัวอยางใหทานเห็น ถาทานสมาชิกฯ นั่งในหองนี้ หองนี้เปรียบ 
เสมือนปาชุมชน เปรียบเสมือนเขตอนุรักษ นี่คือเขตอนุรักษทั้งหมดในหองนี้ กอนที่จะ 
มีเขตอนุรักษก็มีชาวบานเขามาอยูกอนเปนชุมชน ยกตัวอยาง ๒ ชุมชน ชุมชนหนึ่งกอ็ยูตรง
มุมโนน ชุมชนหนึ่งก็อยูมุมนี้ เรายอมใหชุมชนทีอ่ยูมากอนที่จะมีการประกาศวามีเขต
อนุรักษใหคุณอยูในนั้นและทําปาชุมชนได อันนีค้ือรางของเสียงขางนอย เพราะอะไร  
เพราะคุณอยูมากอน เปนสิทธิของคุณเพราะคุณอยูมากอน คุณดูแลรักษาปามากอน ๑๐ ป  
เรายอมคุณ เพราะเราไปขีดเสนวาเปนเขตหามเขาในภายหลังหลังจากคุณมาอยูแลว เราจึง
ยอม นี่คือเสียงขางนอยยอม นี่เสียงขางมากทานบอกวาที่แตะ ๆ ขอดวยไดไหม ที่อยูริม ๆ  
ก็คืออยูโรงอาหารขางนอก เปนชุมชนที่อยูโรงอาหารขางนอก อันนี้เปนเขตอนุรักษ ถาอยู
ขางนอก ทานบอกผมขอมีสวนรวมจะเขามาทําปาชุมชนในเขตอนุรักษดวย ตรงนี้ผมบอก 
ผมไมยอม เพราะแตะ ๆ นี้อันตราย หลักแคนี้แหละ ผมพูดของผมนี้ ภาษาของผมคืออยางนี้ 
อันนี้ประเด็นที่ ๑  ประเด็นที่ ๒ สิ่งที่พลเอก สนั่น พูดนี้โยงถงึมาตรา ๓๔ ก็คือเรื่องไม  
ตัดไมได ตัดไมไมไดอะไร จริง ๆ ของพวกผมที่เปนเสียงขางนอยนี้ไมใหทําไมเลย เพราะเรา
กลัวแบบทานวานี้ แตเราก็เห็นวาเขาอยูมากอนจะถูกขีด ๒ กลุมที่วานั้น อยูมากอนถูกขีดนี้ 
แลวจะเอาอะไรมาพอทํามาหากินไดบาง เราก็เลยขยายความคําวา “ฟน” ใหกวางขึ้นกวาเดิม 
เชน ตนไมที่ลมแลว ตายแลวเอามาเปนบานบาง เอามาเปนแฝกมุงหลังคาบาง กิ่งไมที่เนา
แหงก็เอามาเปนฟนบาง เรายอมขยายความใหเขาหาอยูหากินไดกับสิ่งที่ลมหายและจะตาย
จากไป เราจึงเพิ่มคําวา “ฟน” แตไปโยงถึงมาตรา ๓๔ นี้กรรมาธิการเสียงขางมากจะไปใช 
คําวา “ประโยชนจากไม” อันนี้นากลัว ประโยชนจากไมคืออะไร จินตนาการไดเยอะมากเลย 
ประโยชนจากไมสวนตัว ประโยชนจากไมสวนรวม ประโยชนจากไมเอาไปขาย ไดมากมาย
มหาศาลในมาตรา ๓๔ ซึ่งโยงกัน--------------------------------------------------------------------- 
 
          - ๖๔/๑ 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ                กาหลง ๖๔/๑ 
 
ฉะนั้นในเสียงขางนอยที่ผมเองเปนหนึ่งในเสียงขางนอยนี้ยอมไดเฉพาะเขาอยูมากอน  
ซึ่งถือเปนสิทธิ ของทานสนั่นหามเลย ก็มีคําถามวาหามเลยจะเอาเขาออกไปไหน จะไล 
เขาไปไหน เราหาคําตอบไมไดเหมือนกัน เราจึงยอมเฉพาะที่อยูมากอนถูกขีดเปนวงทับ
เอาไว แตที่แตะ ๆ เราไมยอมเด็ดขาด ผมมีแคนั้นแหละครับ ใชภาษางาย ๆ แบบนี้ ทานก็ใช 
ดุลพินิจดูวาทานจะเอาแบบเหมือนทานสนั่นเลย หามอยูในเขตอนุรักษเลย ทานก็โหวต 
ใหทานสนั่นไป ถาทานยอมใหเสียงขางนอยก็คือวา ยอมวาเขาอยูมากอนไปถูกขีดเปนวง 
ทานก็โหวตใหผมและเสียงขางนอย แตถายอมใหพวกที่ ๓ พวกแตะ ๆ เขามาดวย ทานก็
โหวตใหทาน พลเอก สุรนิทร พ่ีแดงเตือนใจของผม มีแคนั้นแหละครับ ไมไดมีอะไรยากเลย 
แตวาคําวาไมไดมีอะไรยากนี่ตองชั่งใจใหดี เพราะวาเราแบกไมไวเต็มบา ขอบคุณครับ 
ทานประธานฯ 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่ หนึ่ง)   :   กรรมาธิการเสียงขางมาก
เชิญครับ 
  นายอําพล  จินดาวัฒนะ (กรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 
ผม อําพล  จินดาวัฒนะ กรรมาธิการเสียงขางมาก กระผมขออนุญาตใชเวลาทานประธานฯ 
และสภาคงจะไมมากนัก เพื่ออยากจะกราบเรียนวา นับเปนโชคดีของผมอยางยิ่งที่ไดมี
โอกาสเขามาเปนกรรมาธิการพิจารณาราง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ผมเองนั้นสนใจเรื่องของปา  
เพราะผมคิดวาปานั้นเปนเรื่องของชีวิตของทุกคน มีความสนใจเรื่องตนไม แลวก็มี 
ความรักชาติไมยิ่งหยอนกวาทานผูมีเกียรติทุกทานแลวก็คนไทยทั้งหลาย กระผมสนใจ 
เรื่องนี้มานานแลว แลวกไ็ดสดับตรับฟงเรื่องราวของราง พ.ร.บ. ปาชุมชนมาโดยตลอด  
ผมเองนั้นทราบดีวามีความคิด ๒ แนวทางที่ดูเหมือนวาจะสุดโตงไปทาง ๒ ดาน 
  ดานที่ ๑ ก็คือ มองวาการมีปาชุมชนนัน้เปนที่มาของการทําลายปาอยางยิ่ง 
และปาหมดทุกวันนี้เพราะปาชุมชน ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทานไดอภิปรายไปแลว 
ยกตัวอยางความลมสลายของปา ปญหาเกิดจากที่ตาง ๆ เรื่องการที่เราขาดปาไปอยาง 
มากมาย กระผมคิดวานั่นก็จะตั้งคําถามกลับไปวา กรณีเชนนั้นเกิดเพราะวาเรามีกฎหมาย 
ที่ใหฝายบานเมืองไปรักษาปาแลวเกิดภาวะอยางนั้น หรือเปนเพราะวาประชาชนที่เขาอยู 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ                กาหลง ๖๔/๒ 
 
กับปาแลวทําลายอยางนั้น กระผมคิดวาตองมองดวยสายตาที่รอบคอบ ตัวอยางทั้งหลาย 
ที่ทานยกมานั้นอีกมุมหนึ่งอาจจะมองไดวา การที่ยังมีปาที่ดี ๆ อยูได มีการอนุรักษ มีการ 
พัฒนาปลูกทดแทนสรางขึ้นมา เปนเพราะชุมชนจํานวนไมนอยที่มีอยูแลวทั้งในเขตอนุรักษ 
และนอกเขตอนุรักษเขาไดมีจิตใจรักปาแลวดูแลพัฒนาชวยรัฐในการบํารุงรักษาปาอยู 
ตลอดเวลา ปาถึงยังคงอยูและเพิ่มขึ้นไดในสวนที่เพิ่มขึ้น แตโดยสวนใหญไมทันกัน 
สวนที่ถูกทําลายโดยนายทุนนั้นมีมากมายยิ่งกวา กระผมคิดวานั่นคือประเด็นที่ผมเองก็ได 
เขามาเปนกรรมาธิการแลวก็ไดมีโอกาสมาตอนนี้ก็อยูในฐานะที่เปนเสียงขางมาก กระผม 
กราบเรียนวา ขณะนี้เรากําลังอภิปรายกันอยูในมาตรา ๒๕ อยากจะขออนุญาตชี้ประเด็นวา 
มาตรา ๒๕ มีอยู  ๑. ก็คือมีเสียงขางมาก  ๒. คือเสียงขางนอย และมีของทานสมาชิกฯ 
ผูทรงเกียรติคือของทานสนั่น ทานมีความเห็นทั้งมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ คือใหตัด 
ทั้งคู กระผมคิดวาขั้นตอนตอไปเดี๋ยวทานประธานฯ คงไดกรุณาเรา ผมคิดวาคงจะตองเปน 
๒ ขั้นตอน  
  ขั้นตอนที่ ๑ วากันดวยมาตรา ๒๕ ของเสียงขางมากและเสียงขางนอย 
วาอยางไร และในขณะเดียวกันก็มีอีกประเด็นหนึ่งคือมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ จะอยู 
หรือจะไป 
  ประเด็นที่ ๒ ที่ผมขออนุญาตกราบเรียนคือวา เวลาเราคิดถึงปา นักวิชาการ 
ไดใหความรูกับผมวา ถาเรานึกถึงปาเมืองหนาวนี้จะแตกตางกับปาเมืองรอนอยางยิ่ง ทฤษฎี 
แลวก็ฝายวิชาการเขาเห็นชัดเจน ปาเมืองหนาวนี้เราจะเห็นเปนลักษณะปาสน ปาอะไร 
อยางนี้ คนกับปานี่เขาแยกกันอยู แตปาเมืองรอนนี้เรื่องคนกับปานี้สัมพันธกัน คนเกื้อกูล 
ปา ปาเกื้อกูลคน ความสัมพันธอันนี้เปนลักษณะเอกลักษณของปาเมืองรอน กฎหมายของ 
บานเราที่ผานมาในอดีตนั้นเราพยายามจะขีดวงวา ถาเปนปาเราขีดวาคนอยาเขามายุง 
คนตองออกไปอยูขางนอก อันนี้ทางฝายวิชาการก็มองเห็นวาขัดแยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ความเปนจริงของวิถีชีวิตในเมืองรอน และการที่คนอยูในปาไมไดหมายความวาคนจะ 
ทําลายปาเสมอไป คนที่ทําลายปาสวนใหญจะเปนคนจากในเมือง ไปดวยทุน ไปดวยอํานาจ 
ไปดวยอะไรตาง ๆ แลวเปนผูไปทําใหเกิดการทําลายปา ------------------------------------------ 
          - ๖๕/๑ 
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แตคนที่อยูกับปานี้ปาเปนสิ่งแวดลอมของเขา เปนวิถีชีวิตของเขา ถาเขาทําลายปาก็คือทําลาย
ตัวเอง เพราะฉะนั้นจะมีชุมชนจํานวนไมนอยหลายสิบปที่ผานมาเขาอยูกับปาแลวเขาก็
อนุรักษปา พัฒนาปา เพราะปาคือซูเปอรมารเก็ต (Supermarket) ของเขา ปาคือทุกสิ่ง 
ทุกอยางของเขา ผมย้ํานะครับ ถาเขาทําลายปาก็คือทําลายตัวเขา เพราะฉะนั้นชุมชนเหลานี้ 
มีจริง พิสูจนได แตชุมชนที่อยูแบบไมเอาใจใสทําลายปาก็มีจริง ซึ่งชุมชนประเภทหลังนี้
กฎหมายฉบับนี้ไมไดเอื้อประโยชนใหเขาเลย แตจะเอื้อประโยชนใหกับคนที่เขาอยูมา 
ชานานแลวแลวมีพฤติกรรมอยางชัดเจนวา เขาไดดูแลเอาใจใสในการบํารุงรักษาและ
อนุรักษและพัฒนาฟนฟูปา กฎหมายนี้จะมีประโยชนกับคนกลุมนี้ ผมย้ํา ถาอานใหละเอียด
จะพบวา จะไมเอื้อประโยชนกับคนกลุมทําลายปาเลย ดังนั้นเวลาเรามองเรื่องนี้สายตาอยาง
กวาง ๆ เราก็จะไปมองกลุมที่ทําลายปา แลวบอกวาถามีกฎหมายฉบับนี้ก็เหมือนจะเปด  
ผมฟงแลวผมตกใจวา ถาทําอยางนั้นจริง เราออกกฎหมายฉบับนี้แลวไปเปดปาใหคนไป
ทําลายปาจริง ผมเองก็เปนคนหนึ่งที่รับไมได แตบังเอิญในฐานะที่เขาไปนั่งดูในกรรมาธกิาร
เราดูกันอยางละเอียด รอบคอบ เราไมไดอยูในฐานะออกกฎหมายมาเพื่อใหเปดปาใหใคร 
ไปทําลาย ผมย้ํา สักครูหนึ่งตอนตนไดมีการชี้แจงจากกรรมาธิการชัดเจนวา เปนการใหสิทธิ
ของคนที่อยูในปาและทําการพัฒนาปาชุมชนอยางเปนที่ประจักษ ระยะเวลาเดี๋ยวจะลงไป 
ในรายละเอียดอีกทีซึ่งบางทานพูดไปแลว แตเปนการพิสูจนใหไดกอนวา เขาอยูแลวเขามี
พฤติกรรมที่เขาปฏิบัติในชีวิตของเขาคือทําใหปาเพิ่มขึ้น รักษาปาใหเปนปาชุมชน คนเหลานี้
ถึงจะไดสิทธิ แลวไมใชคนที่เพิ่งจะมาจากไหนก็ไมรูเขาไปใชสิทธิอันนี้ เขาตองทําอยูแลว 
เมื่อสักครูผมฟงกับทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทานบอกวา อยูโรงอาหารก็ขอเขามาทํา  
ไมใชครับ เขาทําอยูแลว เขาอนุรักษอยูแลวในหองตรงนี้ แตบังเอิญตอนขีดเสนนี้ไปขีดเขา 
กันเขาใหไปอยูขางนอกทั้ง ๆ ที่เขาดูแลอยู และวนันี้เขาก็ดูแลปานี้อยู อันนั้นเดี๋ยวเปน
ประเด็นถัดไปที่ผมอยากจะกราบเรียน  
  ประเด็นที่ ๓ กระผมอยากจะกราบเรียน ย้ํานะครับ พ.ร.บ. นี้จะมีอานิสงส
สําหรับชุมชนที่มีพฤติกรรมมาพิสูจนเปนที่ประจักษโดยกรรมการ ๒ ระดบันี้วาเขามี
พฤติกรรมดแูลรักษาปา ไมใชพฤติกรรมทําลายปา ถาไมมีพฤติกรรมอยางนี้ก็ไมมีสิทธิ 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ        ศศิมา  ๖๕/๒ 
 
  ประเด็นที่ ๒ ผมอยากกราบเรียนในประเด็นที่ ๓ ของผมนี้ คือวา  
รางของรัฐบาลโดยการนาํของ ฯพณฯ พลเอก สุรยทุธ  จุลานนท นี้ ซึ่งทานเปนผูที่รักปา 
อยางยิ่ง ทุกคนจะรูจักดี รางของรัฐบาลมีมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ อยูแลวต้ังแตวาระที่ ๑  
ไมไดมีการเติมเขามา มี ๒ มาตรานี้ มีการใหสิทธิในเรื่องของปาชุมชนในเขตอนุรักษ   
นอกเขตอนุรักษนี้เราพูดไปแลว เราผานกฎหมายไปเรียบรอย มาตราอื่น ๆ ตอนนี้เราอยู 
เรื่องในเขตอนุรักษ ไมไดมีการแตงเสริมเติมเขามาใหม ขณะนี้ประเด็นอยูเพียงแตวามี
ความเห็นบางอยางที่ในรายละเอียดอาจจะแตกตาง แตผมยืนยันวารางของรัฐบาลมีอันนี้ 
ก็หมายความวารัฐบาลชุดปจจุบันทานไดเล็งเห็น มีเจตนารมณแนวแนเรื่องของปาชุมชน 
ในเขตอนุรักษ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ ไมไดเติมเขามาใหมผมย้ําตรงนี้ และสอดคลองกับ
รางที่ฉบับของภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนกันมาชานานสอดคลองกันอยางยิ่งเลยครับ 
เพราะฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนย้ําวาไมใชเรื่องเติมเขามาใหม เปนเจตนารมณของรัฐบาล
นี้และของภาคประชาชนที่เขาขับเคลื่อนเรื่องนี้และนักวิชาการที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้มีเจตนา
ตรงกัน มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ ดวยเหตุผลอันนี้กระผมกราบเรียนทานประธานฯ  
ผานไปยังทานสมาชิกฯ การตัดมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ ดูเหมือนวา ถาเราตัดตรงนี้ 
ก็เหมือนกับตองยอนไปดูวาเรารับหลักการไปแลว ตรงนี้ไมไดเติมเขามาใหม อันนี้ 
ประเด็นนี้ผมขออนุญาตเพียงเทานี้ 
 
          - ๖๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ                 ศุภลักษณ ๖๖/๑ 
 
  ประเด็นที่ ๔  การออกกฎหมาย อันนี้ก็เปนการย้ําอีกครั้งหนึ่ง ทานประธานฯ 
ขอประทานโทษ คือผมยังย้ําวาการออกกฎหมายนี้ บังเอิญมีบางทานผูมีเกียรติ ขออนุญาต
ทานบอกวาใหอํานาจประชาชนเขามา กระผมกราบเรียนวา กฎหมายนี้ไมไดใหอํานาจ
ประชาชน อํานาจยังอยูที่ฝายรัฐทุกประการ เพียงแตอนุญาตอยางเดียววา ใหประชาชนนั้น 
ที่เขาดูแลปามาอยูแลวพิสูจนเปนที่ประจักษตามระยะเวลาที่กําหนด มีสิทธทิี่จะอยูที่นั่น 
และดูแลปาไดอยางถูกตองตามกฎหมาย คือมีกฎหมายมารองรับความถูกตองใหเขา  
และที่สําคัญกฎหมายนี้จะขีดคนดีและคนไมดีออกจากกัน คนดีที่เขาไดรับการพิสูจนจาก
คณะกรรมการที่อนุญาตเขานี้แลวก็มีการควบคุมกํากับนี้จะสามารถดูแลปาชุมชนไดอยาง 
มีประสิทธิภาพและอยางมีความสบายใจที่ไมถูกเจาหนาที่หรือใครไปทําใหเขาเดือดรอน 
บอกวาไมมีกฎหมาย อันนี้จะมีกฎหมายทําใหเขาอยูไดและจะชวยเปนหูเปนตาใหกับรัฐ  
ชวยทําใหปาเพิ่มพูน ชวยสอดสองดูแลชุมชนอื่นวาทําดีหรือไมดี จะเปนการถวงดุลของเขา 
สําหรับคนไมดี ทุกวันนี้เขาก็แอบอางแอบแฝงอยูในปา ทั้งในเขตอนุรักษและนอกเขต
อนุรักษ คนไมดีจะถูกขีดออกจากดวยกฎหมายอันนี้ แลวถารัฐจะคอยกํากับตรวจสอบ
ควบคุมคนไมดีอยางเต็มที่สามารถทําไดเลย อันนี้เปนประเด็นที่ ๔ 
  ประเด็นที่ ๕ ผมขออนุญาตกลับมาที่มาตรา ๒๕  เมื่อสักครูนี้ไปแลว 
ประเด็นที่ ๒๕ ประเด็นที่ ๒๖ ผมไดพูดแลววาในของรัฐบาลมี ของภาคประชาชนม ี
การตัดออกนั้นดูเหมือนวาผมยังไมเห็นเหตุผลวาควรจะตัด  มาตรา ๒๕ ประเด็นนี้ 
ผมอยากกราบเรียนอยางนี้วา ขออนุญาตเอยนามทานกรรมาธิการมนูทานไดอธิบายไปแลว 
ทานกรรมาธิการคุณครูวัลลภไดอภิปรายไปแลว ผมอยากจะกลับมาย้ํากับทานอีกครั้งหนึ่ง 
เทานั้นกอนที่จะมีการลงมติกันตอไปนี้ เพื่อใหทานทั้งหลายไดชัดเจนในประเด็น 
ผมคิดวาอานยากจริง ๆ ในหนา ๖ วงเล็บนี้ ซึ่งเปนของเสียงขางนอย แลวก็ในหนา ๑๒ 
ซึ่งเปนของกรรมาธิการเสียงขางมาก ทั้งหมดยืนยันวามาตรา ๒๕ ยังมีเจตนารมณ 
ตรงกันทุกประการสําหรับกรรมาธิการทั้งเสียงขางมากและเสียงขางนอย คือ ใหมีการ 
จัดตั้งปาชุมชนในเขตอนุรักษได ย้ํานะครับ ตรงกันตรงนี้ ขอประทานโทษ คือแตกตาง 
จากทานสนั่น ตรงกันนะครับ กรรมาธิการทั้งมากและนอย ประเด็นที่เราเห็นตางกัน 
มีอยูเพียง ๒ ประเด็นเทานั้น  



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ                 ศุภลักษณ ๖๖/๒ 
 
  ประเด็นที่ ๑ กรรมาธิการเสียงขางมาก ในบรรทัดที ่๒ บอกวา เฉพาะกรณี
ชุมชนนั้นตั้งถิ่นฐานมากอนประกาศเขตอนุรักษ มีกรณีตัวอยาง ถาดูในจอภาพจะเห็นวา 
ชุมชนที่อยูสเีขียวเปนเขตอนุรักษ สมมุติวาเปนอุทยานดอยภูคา ชุมชนที่ ๑ ชุมชนที ่๒  
ดูแลมาเปนเวลาตามที่กฎหมายกําหนดชานานพิสูจนชัดเจนวา เขาดูแลปาชุมชนอยูใน 
เขตปาอนุรักษ ซึ่งกฎหมายออกมา ซึ่งขณะนั้นเขาอยูแลว กฎหมายออกมา เขาทําอยูแลว  
๑ และ ๒ ไดรับอานิสงสไมวาเปนตามเสียงขางมากและเสียงขางนอย ถาทานโหวตเสียง 
ขางมากและเสียงขางนอย ชุมชนที่ ๑ และ ๒ ไดรบัอานิสงส มีตางกันอยูนิดเดียวคือชุมชน
แบบที่ ๓ คือเขาอยูมาแลวทั้ง ๑ และ ๒ และ ๓  พัฒนาดูแลปาชุมชนมาอยางดีเปนสิบ ๆ ป 
วันที่มีการออกพระราชบัญญัติประกาศดอยภูคาเปนเขตอุทยาน บังเอิญมีการขีดเสนทําให
ชุมชนที ่๓ อยูนอกเขตอุทยาน ๒๐๐ – ๓๐๐ เมตรเอง มีการขีดเสน มีตัวอยางชัดเจน คือ บาน
ศิลาเพชร อําเภอปว จังหวัดนาน อันนี้เปนตัวอยางเดียวเทานั้นนะครับ เขาอยูติดเลย แตไมได
อยูในเขต แลวบังเอิญวาเขาไดดูแลพื้นที่ตนน้ําลําธารที่นั่นมาตั้งแตปู ยา ตา ยายเขา ทําปาทํา
อะไรเพิ่มพูนขึ้นอยางมากมาย บังเอิญปาชุมชนทีเ่ขาดูแลนั้นอยูในเขตพื้นที่สีเขียว คืออยูใน 
เขตอุทยาน แตตัวชุมชนเขาหลุดออกมาหนอยหนึ่ง ขีดเสนแลวหลุดออกมาหนอยหนึ่ง 
ประเด็นอยูตรงนี้วา ถาเปนตามเสียงขางมากเราเขียนไวเพื่อที่เขาจะไดสิทธิดูแลปาชุมชน 
ที่เขาดูแลมาชานานตรงนั้น แลวหมูบานเหลานี้ไดรางวัลระดับชาติวา เปนหมูบานที่ดูแลปา 
ไดอยางวิเศษเลย  แตถาเราออกกฎหมายมาแลว เนื่องจากพอเราขีดแลวปรากฏวา ชุมชน 
ของเขาไปอยูโรงอาหาร แทที่จริงตอนที่กอนขีดนี้เขาอยูโรงอาหาร แตเขาดูแลปาชุมชน 
ตรงนี้ทํามาอยางดี แตพอขีดเสนแบงเขาออกไปอยูนอกหอง แลวถาเปนแบบเสียงขางนอย  
เราบอกวาคุณไมไดสิทธินะ ที่คุณไดสิทธิเฉพาะคนที่มีบานอยูใน ๑ และ ๒ เทานั้น นี่คือ
ประเด็นที่ ๑ ที่แตกตางกัน 
 
 
          - ๖๗/๑ 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ        เยาวเรศ ๖๗/๑ 
 

ประเด็นที่ ๒ แตกตางกัน จริง ๆ แลวไมมากเลยเรื่องเวลา กฎหมายฉบับนี้  
ถาออกวันนี้ มีผลบังคับใชวันนี้ใหอนุญาตใหกับชมุชนที่มีความพรอมทุกอยางนี้ 
มาขออนุญาตภายใน ๕ ปจากวันนี้ไป ก็คือจากวันนี้ไปถึงป ๒๕๕๔  ๕ ปยังยื่นขอได 
ความเห็น ๒ กรรมาธิการนี้ตางกันอยูนิดเดียว กรรมาธิการเสียงขางนอยนี้ทานบอกวาใหนับ 
ณ วันนี้เลย ยอนหลังไป ๑๐ ป ถาคุณดูแลมาแลวเกิน ๑๐ ป คุณมีสิทธิขออนุญาต  
ไดหรือไมไดอีกเรื่องหนึ่ง คุณมีสิทธิขออนุญาต ตองไปพิสูจนวาคุณดูแลมาจริงหรือเปลา 
เกิน ๑๐ ป กรรมาธิการเสียงขางมากมีความเห็นตางเพียงเทานี้วา มีหมูบานสวนหนึ่ง 
ดูแลปาชุมชนมาแลว ๕ ปขึ้นไป ๕ ป ๖ ป ๗ ป ไมถึง ๑๐ ป ณ วันนี้ แตเขาไดดูแลมาแลว  
๕ ปขึ้นไป ดังนั้นกรรมาธิการเสียงขางมากก็บอกวา ถาอยางนั้นบอกวา นับ ๑๐ ปจนถึง 
วันขออนุญาต เพราะวันขออนุญาตไปลวงหนาไดอีก ๑๐ ป ถูกไหมครับ ดังนั้นถาเขา 
ทํามา ๕ ปกวา เขายังขออนุญาตวันนี้ไมได เขาก็จะตองรอจนกวาถึงวันที่เขาดูแลมาครบ  
๑๐ ป กอนทีก่ฎหมายนี้ใชบังคับเกิน ๕ ป ตางกันอยูแคนี้เปนการอนุญาตใหหรือสรุปงาย ๆ 
คือชุมชนที่ดแูลปาชุมชนมาแลว ๕ ปขึ้นไปมีสิทธิ แตถาเสียงขางนอยบอกวา ๑๐ ปมีสิทธิ
ตางกันอยูแคนี้เปน ๒ ประเด็นเทานั้น ดังนั้น ประเด็นที่ผมอยากกราบเรียนตรงนี้ก็เพื่อ 
ใหเห็นวา ย้ํามาตรา ๒๕ กรรมาธิการเราเห็นตรงกันทั้งเสียงขางมากและเสียงขางนอย 
วาควรจะมีอยูเรื่องของปาชุมชนในเขตอนุรักษ ตางกันเฉพาะขออนุญาตยอนกลับมา 
เปนภาพดอยภูคาตรงนั้นอีกที เสียงขางมากคือยอมใหหมูบานที่ ๓ ชมุชนที ่๓ ซึ่งดูแล 
ปาชุมชนอยูในพื้นที่เขตอนุรักษสีเขียวใกล ๆ บานเขา ซึ่งเขาดูแลมากอนหนานั้น ถาเรา
ประกาศแบบเสียงขางนอย คือใหเฉพาะ ๑ และ ๒ เมื่อมีกฎหมายออกไป ชุมชนหมูบานที่ ๓ 
ไมมีสิทธิไปดูแลปาที่เขาดูแลมาชานานที่อยูในเขตสีเขียว ซึ่งถูกขีดเขตทีหลังเขาดูแลมากอน
หนานั้นแลว ประเด็นมีอยูแคนี้เองทานประธานฯ ที่เคารพครับ 

สุดทายกระผมคิดวาไมวาผลจะออกมาอยางไรนี่ ผมมั่นใจวาทางสมาชิกฯ  
ผูทรงเกียรติทุกทานเราไดมีความเจตนาดีและมีความหวังดีตอประเทศชาติบานเมือง 
ดวยกันทั้งสิ้น แลวก็ไมมใีครมีเจตนาที่จะทําใหปาถูกทําลายไปเลย การมี พ.ร.บ. ฉบับนี้  
การที่ทุกฝายเห็นตางเห็นเสียงขางมาก ขางนอยก็ดี เรามีเจตนาตรงกัน แลวก็เชนเดียวกับ 
ทานสมาชิกฯ ที่ขอสงวนคําแปรญัตติทานก็มีเจตนาดีตอบานเมือง แตที่กระผมกราบเรียน 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ        เยาวเรศ ๖๗/๒ 
 
มาทั้งหมดนั้นเพื่อจะแยกแยะลงไปในรายละเอียด มีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะกราบเรียน 
เพื่อทานสมาชิกฯ อาจจะไดมีความชัดเจนวา แลวเมื่อใหเขาทําปาชุมชนแลวเขามีสิทธิ 
ใชสอยอะไรบาง อยางไร เดี๋ยวเราจะไปถึงมาตรา ๓๔ การใชสอยนี้เขาไมมีสิทธิที่จะ 
ไปตัดไมออกไปขายใหนายทุนในเมือง เพียงแตมีสิทธิที่เขาจะใชไมที่ลม หมอนอะไรตาง ๆ 
ที่อยูในชุมชน เพื่อใชสําหรับปลูกบานเล็ก ๆ นอย ๆ หรือใชในประโยชนสาธารณะ 
ในชุมชนเทานั้น กฎหมายล็อก (Lock) แนนอน ไมใชใหสิทธิเขาไปเพื่อจะใหนายทุน 
ไปขีดวงแลวเอาชาวบานไปอยู แลวกไ็ปทําไม แลวก็ชักลากออกมาขางนอก คนละเรื่อง 
กันเลย บางครั้งบางคราวถาเราเห็นประเด็นไมชัดเราก็จะเห็นภาพที่นากลัวมาก แลวทุกคน 
กลัวอยูแลวในการที่ปาถูกทําลายอยางทุกวันนี้ เราก็เปนหวงเปนใย แตผมอยากจะกราบเรียน
วา ประเด็นการใชสอยเดี๋ยวเราจะไดไปดูกันอีกทีหนึ่งมาตรา ๓๔ ซึ่งก็มีเสียงขางมาก 
และเสียงขางนอยที่อาจจะเห็นมีความแตกตางกันอยูในประเด็นปลีกยอยเล็กนอย 
กระผมขอกราบเรียนทานประธานฯ เพียงเทานี้ ขอกราบขอบพระคุณครับ  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญคุณอดิศักดิ์ครับ 
 
           - ๖๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ        อัจฉรียา  ๖๘/๑ 
 
  นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ   :   เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม  
อดิศักดิ์  ศรสีรรพกิจ ผมมีขอเท็จจริงที่ผมคิดวาจะตางกับทานกรรมาธิการที่เพิ่งอภิปรายไป
เมื่อสักครูนี้ ตองขออภัย กอนที่จะไปถึงตรงนั้น ผมคิดวาสิ่งที่เราจะตองพิจารณาก็คือสิ่งที่เรา
กําลังจะดําเนินการเพื่อใหประชาชนที่เคยอยูในเขตอนุรักษจะสามารถอยูไดโดยชอบดวย
กฎหมายหรือไมนั้น ผมคิดวามีอยูดวยกัน ๒ มุมมอง มุมมองที่ ๑ ก็คือ ในเรือ่งของ
มนุษยธรรม เขาเคยอยูในที่นั้นมากอนนานมาก ตองใชคําวา นานมาก ๆ ถาเผื่อมีการประกาศ
ใหเขาสามารถอยูไดแลวกส็ามารถทํากิจกรรมอะไรตอเนื่องได ผมคิดวาอันนั้นเปนเรื่องของ
ทางดานมนุษยธรรม  อีกดานหนึ่งก็คือเรื่องของการรักษาหรือในเรื่องการทําลายปา ชุมชน 
มีทั้งรักษาปาไดดีแลวก็มีทั้งทําลายปาก็มี เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เปนอีกประเด็นหนึ่ง  
ผมคงเรียนประเด็นสําหรับที่ประชุมไดกรุณาใชเทานั้นเอง เพราะคิดวาทุกทานก็คงจะเขาใจ
หรือตีความ หรือรับทราบตรงนี้ได ประเด็นที่ผมเรียนวา ผมมีความเห็นที่แตกตางเล็กนอย 
แตเปนประเด็นที่สําคัญ ทานกรรมาธิการเมื่อสักครูไดพูดถูกตอง ประเด็นที่แตกตางระหวาง
กรรมาธิการเสียงขางนอยกับเสียงขางมากนี้ ผมคิดวามีอยูดวยกัน ๒ ประเด็น ถาจะพูดงาย ๆ 
ก็คือวา ถาอยูนอกเขตอนุรักษ กรรมาธิการเสียงขางนอยบอกวาไมควร แตกรรมาธิการ 
เสียงขางมากเมื่อสักครูนี้ที่บอกวาภาพที่บอกวา กลุมที่ ๓ บอกวาอันนี้ก็ควรหนอย ควรให
เขาดวย ประเด็นก็คือวา ถาจะควรใหเขา กรรมาธิการเสียงขางมากก็จะตองกําหนดกฎเกณฑ
ใหชดัวาที่วาอยูขาง ๆ เขตอนุรักษนี้ ขาง ๑๐๐ เมตร หรือ ๕๐๐ เมตร หรือ ๑ กิโลเมตร  
หรือ ๒ กิโลเมตร หรือ ๓ กิโลเมตร จะไปอยูตรงนั้น แตที่เขียนนี้ยังไมพูดถึงตรงนี้  
เขียนเพียงแตบอกวา คือถาของเสียงขางมากหรือตามรางเดิมนี้ ก็คือถาไมอยูในเขตนี้ 
ไมไดเลย แตที่แกไขนี้คือเขยีนวาเหมือนกับวาไมอยูในเขตก็ได แตถาอยูใกล อยูไกลนี ้
เปนเรื่องของคําชี้แจงเทานั้น เพราะฉะนั้นถาสมมุติวาจะเอาตามเสียงขางมาก เสียงขางมาก
ตองบอกดวยวาไกลแคไหน ใกลแคไหน ในเรื่องเวลาวาอยูมานานเทาไร ถาตามเสียง 
ขางมาก ซึ่งเสียงขางมากก็แกจากรางเดิม รางเดิมบอกวาตองอยูและทํากิจกรรมที่ถูกตอง
เหมาะสมมาไมนอยกวา ๕ ป คือคําวา ๕ ปนี้ คือ เอาเมื่อพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช  
แตอยางไรก็ตาม ไดแกจาก ๕ ป เปน ๑๐ ป ทีนี ้๑๐ ปนี้ ถาตามเสียงขางมากบอกวา ณ วันที่
พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช มีกรอบเวลาชัดเจน ถาหากพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ                อัจฉรียา  ๖๘/๒ 
 
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ก็นับไป ๑๐ ป ถาใครอยูกอนก็มีสิทธิ อยูไมถึง ๑๐ ปกไ็มมีสิทธิ  
แตถาตามเสียง ขออภัยครับ เมื่อสักครูนี้เสียงขางนอยที่วากําหนดกรอบเวลา ๑๐ ป  
ตามพระราชบัญญัติ แตถาตามที่เสียงขางมากวา ๑๐ ป ณ วันทีย่ื่น ทีนี้พอทานยกตัวอยางวา
เขาเคยอยูมา ๕ ปแลว ก็ทาํไปอีก ๕ ป แลวมาขอยื่นก็จะมีสิทธิ ตรงนี้ก็ตองกําหนดเวลา 
อีกเหมือนกันวา อยางนอยตองอยูมาเทาไร เพราะไมอยางนั้นถาสมมุติเขาตั้งชุมชนหรอืกอ
ชุมชน ผมเอาในแงของเอียงมาก ๆ เลย สมมุติวาเขาตั้งชุมชนมาแคครึ่งป เขารออีก ๙ ปครึ่ง
มายื่น แลวเขาทําการดูแลรักษาปาก็จะไดดวยถาเผื่อตามที่เขียน อันนี้ผมตีความของผมจาก 
ผมอานแลวผมก็ตีความอยางนั้น เพราะฉะนั้นถาเผื่ออยางไรอยากจะขอใหมีความชัดเจน 
ในประเด็นนี้ดวยเพื่อประกอบในการตัดสินใจ เพราะวาประเด็นผมเขาใจวาก็นาจะเปน 
อยางนั้น ขอบพระคุณครับ  
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   คําถาม ๒ ประการ 
ไกลหรือใกล แลวก็เวลา เชิญคุณเตือนใจ 
  นางเตือนใจ  ดีเทศน (กรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 
ดิฉัน เตือนใจ  ดีเทศน กรรมาธิการ ดฉิันขอแสดงความชื่นชมทานสนั่นที่ทานมีความหวงใย 
ตอความอุดมสมบูรณของทรัพยากรปาของประเทศ แลวก็กรรมาธิการเองก็มีความหวงใย
เชนเดียวกัน ในประเด็นที่ทานอดิศักดิ์ไดถามเรื่องของชุมชนนอกนี้ ที่จริงแลวเราใชคําวา 
“นอก” นี้ไมถูก เพราะวาเขาอยูกับปานั้นมากอน ประเด็นที่ ๑ คือเขาอยูมากอนแลว และได
ดําเนินการดูแลรักษาปามา ถาตามเสียงสวนนอยก็คือ ๑๐ ป ณ วัน ที่ พ.ร.บ. ประกาศใช  
แตที่กรรมาธิการเสียงสวนมากเห็นก็คือวาเขาอยูมากอนแลว แลวก็ดูแลรกัษาปาใหครบ  
๑๐ ป ภายใน ๕ ปหลังจากวันที่ พ.ร.บ. ประกาศใช ซึ่งก็คือมีกรอบเวลาที่ชัดเจน อันนี้ 
เปนเรื่องของเวลา แตในเรื่องของนอกหรือติดนี่ ดิฉันขอใชคําวา ชุมชนที่อยูติดปามากกวา 
เพราะวาชุมชนเหลานี้ ดฉิันเองเปนกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียวมา ๙ ป ไดเดินทางไปดู
ชุมชนที่รกัษาปาทุกภาคของประเทศ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
             -  ๖๙/๑ 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ               ภิญญดา  ๖๙/๑ 
 
แลวก็ไดเห็นวาถา พ.ร.บ. นี้ ปาชุมชนที่อยูติดปาซึ่งเขาเปนตนแบบของการรักษาปาชุมชนมา
นาน แลวเขาก็ไดรับรางวัลทุกประเภทมาเยอะ อยางตัวอยางศิลาแรง อําเภอปว  
จังหวัดนาน ก็อยูติดกับอุทยานดอยภูคา แตวาถูกเสนนั้นกันออกไปอยูนอกเขต แตจริง ๆ 
แลวคือติดเขต ชุมชนขุนแตะ อําเภอจอมทอง อยูติดอุทยานออบหลวง ชุมชนแมคลองซาย 
แมปาเสา ติดเขตรักษาพันธุสัตวปาดอยเชียงดาว หรือที่พะเยา ที่จังหวัดตรัง ที่อ่ืน ๆ อีก  
จริง ๆ แลวชมุชนเหลานี้มีไมมาก ถานับแลวก็มีเปนจํานวนรอยเทานั้นเอง ไมใชนาตกใจ
อะไรเลย แลวเขาเปนตนแบบของการรักษาปาและเปนแรงบันดาลใจใหเกิดการรวมตัว 
ของเครือขายปาชุมชนทกุภาคทั่วประเทศ เฉพาะแคภาคเหนือก็มีปาชุมชนเปน  
๑,๐๐๐ กวาปาชุมชนแลว ดังนั้น ถากรรมาธิการโดยความสนับสนุนของ สนช. นี ้
ซึ่ง สนช. ก็ไดเสนอ พ.ร.บ. ที่ใหความสําคัญกับชุมชนหลาย พ.ร.บ. เชน ขณะนี้ 
ที่พิจารณาเสร็จแลวและกําลังจะเขาสูสภาก็คือ พ.ร.บ. สภาองคกรชุมชน ซึ่งก็รับรองสิทธิ
ของชุมชนเหมือนกัน แลวยังมี พ.ร.บ. สภาพัฒนาการเมืองอีก ทั้งหมดนี้จะไปสอดคลองกัน 
ดิฉันจึงเห็นวากรรมาธิการเสียงขางมาก ๑๔ เสียง กับเสียงขางนอย ๑๑ เสียงนี้ไมไดเห็น
ตางกันมากเลย เพียงแควาติดปาแลวเราไปเรียกเขาวานอกปานี้ก็เลยเห็นวานาจะกัน 
เขาออกไป ทั้ง ๆ ที่เราไมควรจะทํารายเขา เพราะเขาเปนตนแบบของการทํางานปาชุมชน
ระดับประเทศและระดับโลกดวยซ้ําไป แลวก็มีไมกีชุ่มชนซึ่งนับจํานวนได แลวก็ในสวน
ของเวลา ซึ่งดิฉันไดเรียนแลววามีกรอบเวลาวา ตองไมเกิน ๕ ปหลังจาก พ.ร.บ. นี้
ประกาศใช ซึ่งก็คือมีการอยูมากอนเกิน ๑๐ ปแนนอน แตรักษาปาตองครบ ๑๐ ป 
ทั้ง ๒ ประเภท ขอขอบพระคุณคะ 

ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย  รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญกรรมาธิการ  
  นายสมศักดิ์  สุขวงศ (กรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธานฯ ครับ  
ผม สมศักดิ์  สุขวงศ กรรมาธิการเสียงขางมาก อยากจะขอถือโอกาสนี้พูดถึงคําที่เปนกุญแจ
ในเรื่องมาตรา ๒๕ การดูแลรักษาพื้นที่ปาชุมชนทํามาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป คําวา มีหมูบาน 
แลวก็มีคนทําลายไปใชประโยชนในปา แลวก็ปาถูกทําลาย ไมไดหมายความวาที่นั่น 
มีปาชุมชน คาํวา “มีปาชุมชน” นี้จากการศึกษาสถาบันทั่วโลกพบวา ปาที่ชุมชน 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ               ภิญญดา  ๖๙/๒ 
 
สามารถดูแลรักษาเปนปาชุมชนอยูได ก็เพราะวาชุมชนมีกฎระเบียบของหมูบานในการดูแล
และรักษาใชประโยชนจากปา อันนี้เหมือนกันทั่วโลกทุกประเทศ ซึ่งทางวิชาการเรียกวา
สถาบันของชุมชน ที่เรียกวาคอมมูนิตีอินสติติวชัน (Community institution) อันนี้ 
เปนกุญแจ แลวก็กฎระเบียบของหมูบานในการที่จะใชประโยชนจากปา เมื่อจะทําปาชุมชน
พวกนี้จะตองไดรับการพิจารณาอีกทีหนึ่งโดยคณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัด 
ที่ดูแลวก็พรอมกับเจาหนาที่ เพราะฉะนั้นในการทํางานนี้ก็เปนการจัดการรวมกันเทานั้นเอง 
ก็คือการจัดการที่เรียกวาจอยทเมเนจเมนต (Joint management) ในการจัดการทรัพยากร 
ปาไม 
  ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งทานประธานฯ ครับ ก็คอืวาความใกล  
ไกล ที่คนทีอ่ยูในลําดับที่ ๓ กญุแจก็คือวา เขาดูแลรักษาปามา ๑๐ ป การเดินใกล  
ไกล ดูแลรักษาปาไดนี้ ก็หมายความวาเขามีหูมีตาสามารถจะเขาไปดูได เพราะฉะนั้น
ระยะทางยังเปนรองในสิ่งที่จะพูดถึง ก็แลวแตทองที่ อันนี้ก็เปนอันหนึ่งที่ถาเมื่อเขาสามารถ
ดูแลติดตอกันมาถึง ๑๐ ป ก็แสดงวาเขามีความสามารถในการที่จะเขาไปสอดสองดูแลปา  
ใหกฎระเบียบสถาบันของชุมชนนั้นทาํงานได  
  อันหนึ่งที่เราไมพูดถึงในเรื่องผลดีของการทําปาชุมชนในเขตอนุรักษ  
จากการศึกษาในปจจุบันพบวาลดคาใชจายในการดูแลรักษาพื้นที่อนุรักษ จากการศึกษา 
ในโลกพบวาลดลงถึง ๑ เทา ถึง ๖ เทา แลวแตกรณขีองคาใชจายในการดูแลรักษาปา  
อันนี้ผมคิดวาพื้นที่อนุรักษในอนาคตจะเปนภาระอยางยิ่งกับภาครัฐบาล เพราะฉะนั้น 
การสรางพันธมิตรกับชุมชนโดยสามารถแยกแยะชมุชนที่ดีได ที่จะไปชวยเปนหูเปนตาได  
จะลดภาระในการจัดการปาของภาครัฐลงอยางมาก ขอขอบพระคุณครับ  
 
 

- ๗๐/๑ 
 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ        อรนิตย ๗๐/๑ 
 
  ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญคุณยทุธนาครับ 
  นายยุทธนา  วานิชอังกูร (กรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธาน 
สภานิติบัญญัติแหงชาติที่เคารพ กระผม ยุทธนา  วานิชอังกูร กรรมาธิการเสียงขางมาก  
ผมมีความเปนหวงอยางยิ่งถาหากวาไมไดทําความเขาใจกันถึงเรื่องรางพระราชบัญญัต ิ
ฉบับนี้ใหชัดเจนยิ่งขึ้น ผมกราบเรียนทานประธานฯ วา ความเปนหวงของทานสมาชิกฯ  
ผูทรงเกียรติเมื่อสักครูนี้ที่ไดกรุณาเสนอและอภิปรายไปแลวนั้น ฟงดูแลวนาตกใจก็คือวา 
ปาไดรับการทําลายกันอยูอยางมากและทุกวัน เปนความจริงนะครับ จนถึงวันนี้ก็มีการ
ทําลายปาอยู แตตองเขาใจวาถึงวันนี้มีการทําลายปาอยูนี้ยังไมมีพระราชบัญญัติอันนี้ 
เขาไปใช อยาไปโทษวาเพราะพระราชบัญญัติฉบบันี้ ผมขอความกรุณาแยกแยะตรงนี้ 
นิดหนึ่งทานประธานฯ ที่เคารพ ปาถูกทําลายมาเปนระยะเวลานาน แลวเวลานี้ปานี้ถือวา 
เปนชีวิต ไมใชของประเทศไทยแตเพียงอยางเดียว ประชากรโลก เขากําลังดิ้นรนกันขนาด
หนักใหอนุรักษ แนะแนวและวิถีในการอนุรักษนี้ทัง้โลกเหมือนกันหมดเลย เพิ่มพลังในการ
อนุรักษ ลําพังเจาหนาที่ของรัฐนี้เรารูอยูวาทําไมไดผลแนนอน เพราะวาขอที่ ๑ จํานวนคน
นอย ขอที่ ๒ งบประมาณก็จํากัด ขอที่ ๓ สูกับภัยธรรมชาติที่ตัวเองสรางดวยความผิดพลาด
ไวแลวไมไหว กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพวาที่สําคัญก็คือวา 
โปรดอยาเขาใจวารางพระราชบัญญัติปาชุมชนฉบับนี้เปดโอกาสใหคนเขาไปอยูในปาเพิ่ม
มากขึ้น ผิดถนัดเลย ผมกราบเรียนวาสาระสําคัญของพระราชบัญญัติปาชมุชนฉบับนี้ที่กําลัง
พิจารณาอยูนี้ปดกั้นหามเด็ดแลวก็ขาดเลย ไมใหคนเขาไปอยูในปาอีกตอไป ที่เราจะเห็นวา 
มี ๕ ป ๑๐ ป ที่กําลังถกกนัอยูนี้ ปดเด็ดขาดไมใหคนเขาไป กราบเรียนทานประธานฯ  
ที่เคารพวา ขณะนี้ วันนี้มีคนอยูในปา ชุมชนที่อยูในปาสวนใหญเขตชวยอนุรักษนี้ประมาณ
เกือบ ๒๐,๐๐๐ หมูบาน ๒๐,๐๐๐ หมูบานนี้จ๊ิบจอยมาก เพราะวาเรามีปาอนุรักษตั้ง  
๓๐ ลานไรโดยประมาณ ๓๐ ลานไรนีไ้มมีทางที่จะดูแลไดจากคนที่มีอยูในปจจุบัน  
แตเราก็ปดแลว เราไมใหคนเขา แลวการที่จะใชพระราชบัญญัตอัินนี้ออกไปนี้ตองยอมรับวา 
มีทั้งระเบียบ ระบอบและระบบถึง ๓ พลัง คือ อันที่ ๑ พลังจากพระราชบัญญัติเดิม  
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ        อรนิตย ๗๐/๒ 
 
อันที่ ๒ พลังจากพระราชบัญญัติใหม อันที่ ๓ พลังจากกฎของชุมชนที่กระทรวงเขาจะตอง
ดูแล เพราะฉะนั้นการที่เราคิดวาการมีพระราชบัญญัตินี้เปดโอกาสใหคนตัดไมแมแตตน
เดียวนี้ก็ไมถูกแลว แมกระทั่งตนเดียวก็ไมถูกทานผูมีเกียรติที่เคารพ เพราะเทาที่มีอยูนี้ยังไมมี
พระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ตัดกันอยู ผมขอกระซิบดัง ๆ ใหพิจารณาวาจริงหรือเท็จ บัดนี้ 
เดี๋ยวนี้มีการตัดไมทําลายปากันอยูแทบทุกวี่ทุกวัน ที่ไหนครับ ตามหลักฐานแลวสกายไลน 
(Skyline) ของทีวีเขาไปถายมานี้ ในปาอนุรักษทั้งสิ้น ปาที่ไมอนุรักษนี้ไมคอยจะมีใครสนใจ
เขาไปตัดไมทําลายปา นายทุนไมคอยจะสนใจเทาไร เพราะไมไมคอยจะดีเทาไร ประการ
ตอไปที่อยากจะเรียนเพื่อใหไดลองรําลึกถึงวา เปาประสงคของรางพระราชบัญญัตินี ้
ก็เพื่อที่จะสงเสริมใหเกิดการอนุรักษปาใชไหมครับ เมื่อเราไมสงเสริมใหตัด เราไมสงเสริม
ใหคนเขาไป ก็เพื่ออนุรักษปลูกใหเขียวชะอุมขึ้น แตเดชะบุญวามีพระราชบัญญัติเกาวาดวย 
ปาอนุรักษ พระราชบัญญตัินี้ก็เทากับไปอนุรักษบนอนุรักษอีก ไมดี นาจะดีถาเขาใจ 
ตามความเปนจริงของมัน------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
           - ๗๑/๑ 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ       ธีรวรรณ ๗๑/๑ 
 
ทานประธานฯ ที่เคารพ ปญหาที่เกดิขึ้นนี้ก็คือวานิดเดียวเทานั้นเอง ก็ตรงเขตชายปาทีเ่รา
กําลังจะพดูถึงวาควรจะใชระยะทางเทาไรถึงจะเรียกวาคนที่อยูชายปา อันนั้นเปนปญหา 
ที่คอนขางจะจิบ๊จอย เพราะคนที่อยูนัน่ ขอประทานโทษครับ เปนปญหาทีเ่ล็ก คนที่อยูนั่น 
เขาก็อยูกันมานานแลว บางรายสบืประวัติไดเกือบ ๑๐๐ ป แลวก็มีประวตัิในการที ่ปู ทวด  
เขาเคยทําลายปามาแลว แลวกเ็ดี๋ยวนีเ้ขาไมยอมแลวเพราะเขารูวา ถาปฏบิัติตามวันที ่
เขาทําลายปานี้จะทาํใหเขาไมมีอะไรเหลือเลย เขาจึงสรางระเบยีบ ระบบเลก็ๆ ของเขาเอง 
เพื่อทีจ่ะอนรุกัษปา  

ทายที่สดุผมกราบเรียนทานประธานฯ ดวยความภาคภูมิใจวา เม่ือ ๒ เดือน 
ทีแ่ลวเจาหนาที่ซีเอ็นเอ็น (CNN) ของขาวอินเตอรแนชชันเนิล (International) ขาวนานาชาต ิ
นี้ไดถือโอกาสมาทําขาวสาํคัญก็คือวาชุมชนอนุรักษในปานี้ของประเทศไทยที่อยูชายแดน 
เพื่อเอาไปเผยแพรทัว่โลกเรียบรอยแลว เพราะวาเขาชอบมากเลยวา ปาชุมชนในประเทศไทย
นี้หลีกเลี่ยงการใชฟนเสียดวยซ้ําไป ใหใชแนวพระราชดาํรทิีเ่อาพวกแกลบมาอัดทาํฟน 
แลวไฟก็ไมตองใชฟน เปนคํารภที ่๒ ก็คือวาใชกาซชวีภาพ ใครอยากไดสําเนาอันนี้ก็มาเอา 
ที่ผมได ผมเผยแพรไปแลว เขาเผยแพรใหประเทศตาง ๆ ไดเห็นแลวกช็ื่นชมกันอยางมาก  
จึงกราบเรียนทานประธานฯ วา รางพระราชบัญญัตฉิบบันี้หามคนมิใหเขาไปในปาอีกตอไป 
ที่มีอยูแลวตองทาํใหถูกดวย 
  อันที่ ๒ รางพระราชบญัญัตฉิบบันี้เพ่ืออนุรักษปา เพราะฉะนั้นเราอยาไป
ตกใจวาจะเขาไปอยูในทีอ่นุรักษไดอยางไร เพราะเขาอนุรักษบนอนุรักษอีกที ขอบพระคุณ
ทานประธานฯ ครบั 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   คุณอดิศักดิ์อีกครัง้หนึ่ง 
  นายอดศิักดิ์  ศรีสรรพกิจ   :   ทานประธานฯ ครบั ผม อดิศักดิ ์อีกครั้ง 
หนึ่งครับ ขออภัยทานประธานฯ เมื่อสักครูที่ผมหยิบ ๒ ประเดน็ ประเด็นในเรื่องกรอบเวลา
ก็นาจะมีความชดัเจนตรงทีว่า อยางนอยเขาจะตองดําเนินจดัตัง้มากอนไมนอยกวา ๕ ป 
เพราะวาในนี้บอกวา จะขอไดก็ภายใน ๕ ปหลังจากพระราชบญัญตัิมีผลบงัคับใช 
เพราะฉะนั้นอยางนอยกจ็ะตองอยูกันมากอนคือเปนชุมชนตามกติกาไมนอยกวา ๕ ป  



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ                         ธีรวรรณ ๗๑/๒ 
 
ซึ่งจรงิ ๆ ก็เปนไปตามรางเดิม แตเรือ่งของการทีก่ําหนดโดยเฉพาะในวรรคแรก 
ของมาตรา ๒๕ ทีบ่อกวา “ชุมชนในเขตอนุรักษในทองทีใ่ดใหกระทาํไดเฉพาะกรณทีี ่
ชุมชนนั้นตั้งถ่ินฐานมากอนประกาศ” ซึ่งไดอภิปรายไปแลววาเวลาเราชี้แจงเราบอกวา 
อยูขอบ อยูใกล แลวก็โดยธรรมชาติจะเปนอยางนัน้ แตโดยตวัหนังสือจะไมบอกอยางนั้น  
ในตวัหนังสอืไมไดบอกดวย ไมชดัเจน ผมจึงหารอืทางกรรมาธิการโดยเฉพาะทีป่รบัปรุงตัว
นี้วา ถาเผื่อจะใหเห็นตามนี้นาจะไดกําหนดตรงนี้ใหมีความชดัเจนเพื่อไมใหมีการตีความ
เปนอยางอื่น สวนเรื่องขอบ ถาใชภาษาพูดวาขอบปานี้ก็เปนเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่ง 
ขอบพระคุณครับ 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญครบั 
   
             - ๗๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ          สุพิชญลักษณ ๗๒/๑ 
 
  นายชลธิศ  สุรัสวด ี(กรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทีเ่คารพ 
กระผม นายชลธิศ  สุรัสวดี กรรมาธกิาร ขออนุญาตกราบเรยีนอธิบายเพิ่มเติมถึงในประเด็น
ที่พดูถึงเรื่องปาชุมชนอยูใกล จรงิ ๆ แลวในมาตรา ๒๕ อาจจะไมไดพูดถึงเรื่องชุมชน 
ที่อยูใกล แตจริง ๆ แลวการขยายความตองไปขยายความที่มาตรา ๑๘ ซึง่ในนั้นระบวุา 
“ชุมชนในทองทีใ่ดที่มีพื้นทีป่าซึ่งไมใชเขตอนุรักษอยูใกล” นั่นหมายถึงวาขบวนการ
ข้ันตอนการดาํเนินการตามมาตรา ๒๕ จะตองดาํเนินการตามมาตรา ๑๘ โดยอนุโลม 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญครบั 
  นายบัณฑรู  เศรษฐศโิรตม (กรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธานสภาฯ 
และสมาชิกฯ ที่เคารพ ผม บัณฑรู  เศรษฐศิโรตม กรรมาธิการ ขออนุญาตสัน้ ๆ  
ใน ๒ ประเดน็  
  ในประเด็นแรก ตามมาตรา ๒๕ ซ่ึงเปนประเด็นอภิปรายตอเนื่อง เรื่องของ
ชุมชนนั้นถูกกําหนดเงื่อนไขโดยคุณสมบตัวิา ตัง้ถ่ินฐานมากอนการประกาศเขตอนุรักษ 
ยกตวัอยางทีเ่มื่อสักครูพูดถึงวาอทุยานแหงชาติออบหลวงซึ่งประกาศในป ๒๕๓๔  
เวลาที่ชุมชนจะไดเงื่อนไขถาอยูในเขตพื้นที่นั้นคือตองอยูมากอนป ๒๕๓๔ สวนประเด็น
เรื่องวาระยะทางใกล ไกล จากเขตพืน้ที่อนุรักษอยางไร ผมขอเรียนเสริมอธิบายในแงทีว่า  
๑. ดูจากเงื่อนไขขอที่ ๒ อยางเชน ทีท่านอาจารยสมศักดิ์ไดอภิปรายเสริมวา ความสามารถ 
ในการดแูลปาชุมชน ถามีความสามารถในการดแูลมาอยางนอย ๑๐ ป ตรงนัน้ตรงระยะทาง
ไมไดเปนประเด็นใหญ การที่จะกาํหนดเรื่องระยะทางอยางชดัเจนนั้นเปนเรือ่งที่ยาก 
ในทางปฏบิตัิ ดวยเหตทุีว่าแตละพื้นที่โดยสภาพภูมิประเทศ ระบบนเิวศปามีความแตกตาง
กันไปในแตละภูมิภาค แตละทองถ่ิน การกาํหนดตวัเลขตายตวันั้นในทางปฏบิัตทิาํไดยาก 
เพราะฉะนั้นถึงเลยใชเกณฑวา ความสามารถในการดแูลจดัการปาเปนหลัก 

ในประเด็นตอเนื่อง ซึง่เปนประเด็นที่เปนขอแตกตางระหวางกรรมาธกิาร
เสียงขางนอยกับเสียงขางมาก็คือ ชุมชนในประเภททีเ่ราเรียกวาชุมชนประเภทที่ ๓ นี้ 
ขออนุญาตเรยีนชีแ้จงใน ๓ ประเด็น  
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ         สุพิชญลักษณ ๗๒/๒ 
 
  ในประเด็นแรก ชุมชนอยางตวัอยางบานศิลาเพชรนี้ ตอนทีจ่ะมีการขดีแนว
อุทยานนั้น ตวัชุมชนไดมีการรองเรียนคัดคานทางภาครัฐวา พืน้ที่ปาชุมชนทีเ่ขาเคยดแูล 
จดัการมากอนจะถูกรวมอยูในเขตอุทยานแหงชาต ิแตวาทายทีสุ่ดทางภาครฐัก็ไดดําเนินการ
ขีดโดยแยกชมุชนออกมาจากปาที่เขาอยู เพราะฉะนั้นเขาพยายามที่จะเรียกรองสทิธทิี่เขามีอยู
แตเดิม แตวาโดยสภาพปจจบุันเขาถูกกันออกมา 
  ในประเด็นที ่๒ เราอภปิรายเฉพาะในมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง ถาดูใน 
มาตรา ๒๕ วรรคสอง ซึง่ผมนําเสนอในสไลดไวดวยนี้จะเห็นไดวา มาตรา ๒๕ วรรคสอง
นั้นไดกาํหนดซอนทบัไปอีกทีหนึ่งวา แมวาจะเปนชุมชนประเภทที่ ๓ แตถาพื้นทีด่งักลาว
นั้นเปนเขตระบบนิเวศทีม่ีความซบัซอน มีความเปราะบาง เปนเขตตนน้ําที่ควรคาแก 
การอนุรกัษ มาตรา ๒๕ วรรคสองนัน้ยังคงใหอํานาจแกทางภาครัฐที่จะไปกําหนดเขต 
แยกออกมาอีกครั้งหนึ่งวาไมใหชุมชน แมวาจะเปนชุมชนประเภทที่ ๓ แตถาไปขอและ 
ไปซอนอยูในพื้นทีท่ีท่างราชการจะขีดไวก็ไมไดสิทธินั้น ประกอบกบัตามมาตรา ๑๗ 
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปาชมุชนประจาํจังหวดัมีอยูแลวที่ผูวาราชการจงัหวัด 
เปนประธาน แมวาจะเปนชุมชนประเภทที่ ๓ ถาเสนอพื้นทีท่ีจ่ะขอจดัตั้งเปนปาชุมชนเขามา 
แลวกรรมการปาชุมชนประจําจังหวดัเห็นวาพื้นทีด่งักลาวไมสมควรจะใหจดัตั้ง ตรงนั้น 
ยังเปนอาํนาจของกรรมการปาชุมชนประจําจังหวดั 
  ทายที่สดุในประเด็นนี้ ในกรรมาธิการเสียงขางมากมีขอเปนหวงในประเดน็
ตรงนี้เสริมดวยวา ในเมื่อชุมชนประเภทที่ ๓ นั้นไดดแูลจดัการปามาเปนอยางดี ซึ่งตองผาน
การพิสูจนเปนทีป่ระจักษ ถาเราไปตดัสิทธชิุมชนประเภทที ่๓ นี้อาจจะกอใหเกิดปญหา 
อยางนอย ๒ ประการตามมา ๑. นั่นคือปญหาในแงของความเสมอภาคของชุมชนประเภทที่ 
๓ กับชุมชนประเภทที ่๑ ซึ่งตรงนั้นเปนสิทธทิี่มีอยูในรัฐธรรมนูญในมาตรา ๓๐  
ของรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ กับอีกประการหนึง่ คือสิทธิของชุมชนตามมาตรา ๖๖  
ในรัฐธรรมนูญ ถาชุมชนประเภทที่ ๓ ไดดแูลจดัการใชประโยชนอยางสมดุลและยั่งยืน  
ซึ่งเปนไปตามเกณฑทีก่ําหนดไวในรฐัธรรมนญู มาตรา ๖๖ การไปตดัสทิธิโดยกฎหมาย 
รางพระราชบัญญตัปิาชมุชนที่กําลังจะออกไปตรงนั้นอาจจะเปนปญหาของการ 
ออกกฎหมายที่ไปขดักบัสิทธทิี่มีอยู นั่นตามรัฐธรรมนูญ เปนประเด็นแรก 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ          สุพิชญลักษณ ๗๒/๓ 
 
  ประเด็นที่ ๒ อยางสั้นทีส่ดุก็คือ ขอเปนหวงที่มีการหยิบยกขึ้นมา 
เรื่องกฎกตกิาระหวางประเทศ ขออนุญาตเรียนสัน้ ๆ ในแงนี ้อนุสัญญาวาดวย 
ความหลากหลายทางชีวภาพก็ด ีอนสุัญญาแรมซาร  (RAMSAR) ก็ดี อนสุัญญาไซเตส  
(CITES) กด็ี อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพเปนอนุสัญญาทีน่ํามาอภปิราย 
ในที่ประชุมของรัฐสภาแหงนี้ ผมนําขอมูลมาชี้แจงนะครับ --------------------------------------- 
   

- ๗๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ        ภัชนี ๗๓/๑ 
 
อนุสัญญาฉบบันี้สงเสริมรับรองสทิธิของชุมชนที่มีพฤติกรรมทีด่ีในการดแูลจดัการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพตามมาตรา ๘ (เจ) เพราะฉะนั้นไมมีขอเปนหวง คือกติกา 
ระหวางประเทศเหลานี้ไมไดหามการรับรองสทิธชิุมชนที่ดีในการดแูละจัดการปา 
เชนเดียวกัน ในอนุสัญญาแรมซาร ไมไดพดูถึงการหามใชประโยชน แตในอนุสัญญา 
ใชคําวาไวสยูส (Wise use) ใชอยางชาญฉลาด เชนเดียวกัน ขอหามตามอนุสัญญา 
ไซเตส ถาทานสมาชิกฯ กรุณาดูในมาตรา ๓ การใชเรื่องของของปาที่อยูใน (๔) สัตวปา 
สงวน สตัวปาคุมครองตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาเปนของปา 
ที่ไมอนุญาตใหใชประโยชนไดตามกฎหมายฉบบันี้ เพราะฉะนั้นขอเรียนใหทราบวา 
ไมมีปญหาในเรื่องของกฎกติการะหวางประเทศทีเ่ก่ียวโยงกบักฎหมายปาชุมชน 
ขอบพระคุณครับ 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญทานประธาน 
  พลเอก สุรินทร  พิกุลทอง (ประธานคณะกรรมาธกิาร)   :   กราบเรียน 
ทานประธานฯ ที่เคารพ ผม พลเอก สุรินทร  พิกุลทอง ขออนุญาตกราบเรยีนทานประธานฯ 
อยางนีว้า รางพระราชบัญญัติฉบบันี ้ในหลักการและเหตุผลทีร่ัฐบาลเสนอมา  
ในบรรทดัแรกของเหตุผลคือ “โดยที่เปนการสมควรสงเสริมใหราษฎรไดมีสวนรวมกบัรัฐ 
ในการอนรุักษฟนฟูและพัฒนาสภาพแวดลอม” เอาสั้น ๆ แคนี้ คําถามวา ชุมชน ๓ ประเภท 
เม่ือสักครูนี้จะเห็นตามรปูโชวที่เห็นนี ้ทัง้หมดนี้เปนชุมชนมาพรอมกัน และอนุรักษปา 
มาดวยกัน แตอยู ๆ มาราชการมาประกาศสีเขียวทัง้หมดเปนเขตอนุรักษ ถามวาชุมชน 
ที่ถูกกระเด็นออกไปนี้ ไมใชอยูที่โรงอาหารอยางทีบ่างทานวานี ้ถามวาเปนธรรมกบัเขา 
ไหมครับ เปนธรรมไหมครับ และที่เขาใชอยูกอนวันนั้น วันนีเ้ขายังใชอยู ปาสีเขียว
เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นวรรคแรกอยางเดียวเทานัน้ ของเหตุผลที่รัฐบาลเสนอมา ไมใช 
สนช. เสนอฝายเดียว รัฐบาลเสนอมาอยางนีแ้ลวรฐับาลเองจะกลับบอกวาไมไดแลว 
ไมให ถึงวันนี้ไมให ถามวาเปนธรรมไหมครับ อาํนวยความเปนธรรมไหม กฎหมาย 
ฉบับนี้ อํานวยความเสมอภาคไหม กฎหมายฉบับนี้ และเปนที่ปรากฏวาในเงื่อนไข 
ทีจ่ะขอจดัตัง้ปาชุมชนนั้นไมใชเงื่อนไขวาอยู ๆ ไปชี้เอา ปาชมุชนไมใชปาชีเ้อา 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ                 ภัชน ี๗๓/๒ 
 
เห็นปาเขียว ๆ แลวไปชี้เอา อันนี้ผมขอเปนปาชุมชน ไมใชครับ ปาชุมชน 
ไมใชปากะหล่ํา ไมใชปาที่จะเปนปาพืชพันธุเดี่ยว ไมใช ปาชมุชนไมใชทีท่าํกิน 
ปาชุมชนไมใชที่อยูอาศัย อันนี้ชดัเจนอยูในกฎหมายฉบบันี ้ตามทีท่านสมาชิกฯ  
ไดกลาวถึงความเสียหายของปามากมาย ผมเองกเ็กิดไลเล่ียกบัทาน ณ วันนีอ้ายุ 
ก็พอ ๆ กัน เมื่อป ๒๕๐๔ ประเทศไทยมปีา แถลงโดยกรมปาไม ๑๗๒ ลานไร 
ปาทุกชนดิอยูในกํามือของราชการเปนผูดแูลแตผูเดียว ปาเปนของกรมปาไม 
ป ๒๕๓๘ เหลือกี่ลานไรที่เปนปา  ๗๐ กวาลานไร อาจจะรวมทัง้ปาสวนครัว 
ของชาวบานดวยก็ได อันนี้ผมไมทราบ แตเหลือแคนั้นจริง ๆ ถามวาอยูในมือของใคร 
ราชการดูแลฝายเดียว ปาที่อยูไดทั้งหลายนี้ ถาประชาชนไมมีสวนรวมอยางแทจริงแลว 
ถามวาอยูไดไหม ก็เปนทีป่ระจักษ ทีท่านวา เอยชื่อปามามากมาย ทานจําชื่อปาได 
ทัง้หลายนั้น ที่ถูกทําลายไปทัง้สิ้น มปีาชุมชนอยูสักปาไหม ไมมี ภาคอีสานทัง้ภาค 
คนอีสานบอกวาถูกทําลายโดยตนน้าํจริง ๆ ๓ ตระกูล ผมจะไมเอยวาตระกลูอะไรบาง 
แลวขยายลงไปในชุมชนใน ๓ ตระกูลนั้น ผมคิดวาทานคงทราบดีวาตระกลูไหน 
ซึ่งอาจจะเคยเอื้ออํานวยในการดาํเนินการปฏบิัติงานของทานดวยก็ไดในพืน้ที่ภาคอีสาน 
รับรองวาไมมีปาชุมชนเลย ผมเอง บานพอผมเองไมเคยซื้อไม แบกไมมาจากปา 
ตดัไมจากปามาปลูกบาน ผนังบานผมเปนฟาก ไมไผสับนี่ละครบั แบกมาจากปา 
บานผมตองหาหนอไมทกุป รูดวยวาหนอกอนี้เหลืออีกกี่หนอตองรกัษาเอาไว 
ฉะนั้นชวีิตผมแท ๆ นีเ้ขาใจปาอยางแทจริง พอผมอยูปาบก แมผมอยูปาชายเลน 
ปาแสม ปาโกงกาง ทาํอยางไรใหอยูได ปาจากจะทาํอยางไรใหอยูได เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู 
เพราะคนดแูลอยู เอาใหใกลเขามาอีก สึนามทิี่เกิดขึ้น บานตาเสะ มีผูใหญบานมาแลว 
๑๑ คน ขณะนี้มีชุมชนอยู ๑๕๐ กวาหลังคาเรือน ปาชายเลนยังอยูเต็มเลยครบั--------------- 
 
          - ๗๔/๑ 
 
 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ             ทิพรัตน  ๗๔/๑ 
 
แตพนปาไปอีกนิดหนึ่ง พนหมูบานตาเสะไปนดิเดียวโลง เปนนากุงหมดเรยีบรอยแลว 
เพราะบานตาเสะดแูลรักษาปาไว ขยับเขามาอีกนดิหนึ่ง เม่ือ ๓ วันทีแ่ลว บานโหนทรายทอง 
ทีจ่ังหวดัภูเกต็ รองเรียนมาที่ผมในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการแกไขปญหา 
ความยากจนดานทีด่ิน บอกชวยหนอย ปาชายเลนทีเ่ขาดแูลอยู มีป ูมีปลาเขามานี่ มีนายทุน 
ไปถมแลวสรางหอพัก ไมมีกฎหมายอันไหนไปหามเขาไดเลย อันนี้ไมใชปาชุมชน  
เพราะเขาไมมีกฎหมายดูแล ทานทัง้หลายเปนหวงปา เราเองทกุคนก็เปนหวงปา ถาเรา 
เปนหวงปาแลวนี่ ถามวากฎหมายนี้ออกมาแลวเปดปาหรือเปลา บางทานใชคําวา เขาไป  
ในเขตอนุรกัษไมมีการเขาไป อยูกอนการอนุรกัษทัง้สิ้น ไมวาจะอนุญาตใหชุมชนเขาไปขอ
ไมได ตองอยูกอนอนุรักษ อยูกอนเปนเขตอนุรักษทั้งส้ิน แลวถามวาทีเ่ขาไปคือใคร  
คนนอกปาทัง้สิ้น เพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนีแ้คบรรทดัแรกของหลักการและเหตุผล 
ของเหตุผลทีร่ัฐบาลเสนอมานี้สงเสริมใหมีสวนรวมในการดแูละรักษานี้ ทานเอาไปไว 
ที่ไหน ถาชุมชนที่ ๓ นั้นไมไดแลว บานหนองขาว ตาํบลหวยปูลิง อําเภอเมือง  
จังหวดัแมฮองสอน ไลเลียงอายุโคตรเหงาของบคุคล กลุมคน ปู ยา ตา ยายเขาแลวนี ่
ไมนอยกวา ๑๖๐ ป ปายังอยู เขาดแูลวา ตรงไหนเขาเปนปาใชสอย ตรงไหนเปน 
ปาชุมชน อนุรักษ เขาไปไมได ตรงไหนเปนทีท่าํกิน ซึง่เขาหมุนเวยีนไป ๑๐ จดุดวยกนั 
๑๐ จดุในปาชุมชนนั้นประมาณไมเกิน ๓ - ๕ เปอรเซ็นตของพืน้ที่ขอบเขตทีเ่ขาดูแล 
ทัง้หมดนี้มีชมุชนดูแล ถามมีเจาหนาทีอ่นุรักษเขาไปดูไหม เจาหนาที่อนุรักษตอง 
รวมมือกัน ฉะนั้นในการออกกฎหมายปาชุมชนกเ็พ่ือสงเสริมใหรัฐกับราษฎรไดรวมมือกัน 
ที่ผมกลาวตอนตนวา เปนทีป่ระจักษแลว ชดัเจนวา ถาใหลําพงัรฐัอยางเดียวนี่ไมมีทาง  
แลวปาก็หมดไปอยางที่เห็น วันนี้ก็มกีารตดัไมทําลายปาอยู แตไมใชปาชมุชน ไมใชเขต 
ปาชุมชน ปาชุมชนเขาไปไมได ชาวบานลาดตระเวน ชาวบานดแูล เปนปาที่อยูในกาํมือ 
ของราชการเต็ม ๆ เปนไปในกาํมือกฎหมายอุทยานชัด ๆ ทัง้นัน้ ถามวาเมื่อออกฎหมาย 
อันนี้มีกฎกตกิาที่ชวยดวยนี้ไมดีกวาหรือ แลวถาไมชวยจะทําอยางไร นบัถอยหลังไดเลย 
ปาประเทศไทย นบัถอยหลังไดเลย ที่มีอางเกบ็น้าํตัง้หลายที่ อางวาอนุรักษ ๆ ไว ชุมชน
อนุรักษไว ถาไมมีปาชุมชนไปดูไดเลย ไมสักทองยังเหลือสักกีต่นไปดูไดเลย เพราะฉะนัน้
เอาแคการสงเสริมใหราษฎรมีสวนรวมกับรัฐในการอนุรักษนี ่มาตรา ๒๕ นี่ชดัเจนวา 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ             ทิพรัตน  ๗๔/๒ 
 
เปนการสงเสริม ไมใชเปนการอนุญาตใหเขาไปใหมหรือไปชีเ้อา ปาอนุรักษวาตรงนี้เปน 
ปาชุมชน ถาจะมีการลงมตวิันนี้วา ชุมชนที่อยูดแูลรักษาปามาแลว แลวตอมาถูกประกาศ 
เปนเขตอนุรกัษไมสามารถยื่นขอจัดตัง้ปาชุมชนได แคย่ืนนะครับ ผมก็ไมรูจะตอบบรรพ
บุรุษทีเ่ขานอนอยูในหลุมฝงศพก็ด ีอะไรก็ด ีไดอยางไร บนเทือกเขาฮาราบารา 
ภาคใตบางครับ --------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
          - ๗๕/๑  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        อัจฉรา ๗๕/๑ 
 
มีชุมชนหลายชุมชน ณ วนันี้บนเทือกเขานี่ ๘ อําเภอ ๒๓ ตาํบลเปนเขตอนุรกัษ เฉพาะที่
เทือกเขาฮาราบารานั้นชุมชนอพยพลงมาที่ไอเยอเวงเมื่อป ๒๔๙๘ เพราะโจรจีนคอมมิวนสิต
บุกรุกหนัก ราชการสั่งใหเผาบานทิง้ปลอยแพะเขาปาอพยพลงมา ณ วันนีป้ระกาศเปน 
เขตอนุรักษ ตรงที่ไอเยอเวงถูกประกาศเปนปาสงวน เขาดแูลตรงไอเยอเวงนีม้าเปนปาเขยีว 
อยูขณะนี้ ถาเขาจะตั้งปาชุมชนไมได ถามวาความเปนธรรมอยูตรงไหน แลวการจดัตัง้ปา
ชุมชนเปนการทําลายปาจริงหรือ ถาทานเห็นวาปาชุมชนไหนที่มีอยูแลว ฉะนั้นการสงเสริม
ชวยกันทางประชาชนมอียูแลวกท็าํมานี้ ถูกทําลาย ปาลดนอยลง มีไหมครับ ถามีชวยบอก
หนอยวาตรงไหน ไมมี ไมเคยมี และพระราชบญัญัตินี้ก็ยงัไมเคยออก แตปาชุมชนนั้นทีด่แูล
มาแลว ชุมชนทีจ่ะขอปาอนุรักษเปนปาชุมชนไดไมมีชุมชนใหมเลยรับรองได เพราะวา 
ตองเปนประกาศอนุรักษเกิดกอนการอนุรักษเทานั้น ชุมชนดูแลปาชุมชนมานอยกวา ๕ ป 
ไมมีสิทธิเสนอขอ อันนี้ยังเกดิความไมเปนธรรมกับคนที่ชุมชนทีเ่ริ่มอนุรักษมาอยู  
๒๐ – ๓๐ ปกอนทีเ่คยทาํลายและเริ่มอนุรักษกันมาได ๓ - ๔ ปไมมีสิทธิ อนันี้ก็ปลอย 
เปนเรื่องขางหนาในอนาคตทีจ่ะตองดแูลกันตอไป ถาไมอยางนั้นแลวชุมชนทีเ่ขาดแูลมา  
๙ ป ๘ เดือน ๙ ปครึ่ง ๖ ป  ๗ ป ไมมีสิทธิขอ ไมมสีิทธิใชเปนปาชุมชน ถามวา 
ความเปนธรรมอยูตรงไหน สทิธิเขาอยูตรงไหน แลวเขาขอปาชุมชนนั้นไมใชทําลาย 
สงเสริม อนรุักษ ฟนฟู การพดูเพื่อจะใหเห็นวาปาชุมชนมีตรงไหนแลว ปาถูกทําลายนั้น
เหมือนไมไดอานกฎหมายเลย เหมือนไมรูความจริงในกฎหมายวามีอะไรบางเลย  
ผมอยากจะเรียกรอง กราบเรียนทานประธานฯ ไปยังเพื่อนสมาชิกฯ ทุกทาน ถึงเวลาหรือยัง
ทีเ่ราจะเดินเหมือนกับสากลเขาเดินกนั คือใหประชาชนมีสวนรวมในการดแูลอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดลอมอยางมนีัยสําคัญอยางหลายหมูบานที่ถูกกันออกจากเปนปา
สงวนกด็ี เขาไมขอสิทธิเปนรายบุคคลเลยเพราะอะไร เพราะเขาเกรงวาลูกหลานเขานี ่
ตองอนุรักษปาเหมือนเขา สมัยใหมโลกาภิวตันเขามาไมแนใจลูกหลานเขาจะอนุรกัษ 
เหมือนเขาไหม เขาเปนชมุชน เปนสทิธิของชมุชนอยางนั้น หามซื้อ หามขายเดด็ขาด  
กฎกติกาของชุมชนที่รกัษาปานั้นเขมขนรุนแรง อยากจะพดูแลวอาจจะแทงใจราชการ 
บางหนวยไดก็ไมอยากจะพูดวา กฎขอแรกเขาคืออะไร เพราะฉะนั้นอยากจะกราบเรียนวา 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        อัจฉรา ๗๕/๒ 
 
ในมาตรา ๒๕ นีเ้ปนมาตราที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ สอดคลองกับสากล สอดคลองกับ
หลักการ เหตุผลทีท่างรฐับาลเสนอมา ถาทานตัดมาตรา ๒๕ ใหเหลือวาเฉพาะชุมชนทีอ่ยู
ภายในเทานัน้ ก็ตองตอบคําถามชุมชนไมนอยกวาเปนรอยทีด่แูลปามา และถูกตดัออกไป 
อยูขางนอก ไมไดเขานะครับ ถูกตดัออกไปอยูขางนอกเขาจะวาอยางไร และกฎหมายฉบับนี้
เม่ือไมไดยกเลิกกฎหมายอุทยาน ไมไดยกเลิกเขตรกัษาพันธุสัตวปา ไมไดยกเลิก 
ปาสงวนแหงชาต ิโดยการสงเสริมมีรม ๒ ใบกาง ๒ ชั้น คําถามวา ไมดีกวาหรือ ผมขอ 
เรียนวาถาหากจะตายไปแลว แตตอบคาํถามยมบาลวาตอนเธอมีชีวติอยูนั้นไดทาํอะไรใหกับ
ประเทศไทยบาง ถาทานทัง้หลายเห็นวาชุมชนที่ ๓ ดูแลปานัน้ไมเอา ชวยตอบเขาดวยวา
เพราะเหตุใด ขอบคุณครับ  
 
          - ๗๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ                                                                                        สุชาดา ๗๖/๑ 
 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานสมาชิกฯ ครับ 
เราไดอภปิรายกันมาเฉพาะประเด็นนีย้าวนานแลว จะปดอภิปรายหรือยังครบั ทานผูใด 
จะขดัของไหม ถาจะปดอภิปราย  
  (ไมมีสมาชิกฯ ขัดของ) 

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีผูใดขัดของ 
นะครับ  ตอไปผมก็จะถามมติมติที่ถามจะถามเปน ๓ ข้ันตอน ดวยเหตทุี่มีผูแปรญัตติขอให
ตดัหมวดนี้ออกทัง้หมวด ซึ่งรวมทั้งมาตรา ๒๕  มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๖/๑  ผมจะถาม
ครั้งแรกก็คือจะเห็นดวยกบัผูขอแปรญตัตเิพื่อขอใหตดัหมวด ๕ นี้ออกทั้งหมวดหรือไม  
หรือจะใหคงไว ถาหากวามติออกมาเปนวาใหตดัออกทัง้หมด เรากจ็ะไมพิจารณาตอไป 
ในครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓  แตถาเผื่อวาใหคงไวก็จะถามเปนรายมาตรา มาตรา ๒๕ จะเอากนั
อยางไรอีกครั้งหนึ่ง แลวมาตรา ๒๖ จะเอากันอยางไรอีกครัง้หนึ่ง พอเขาใจนะครบั   
ผมจะถามมตวิาทีป่ระชมุนี้จะเห็นชอบดวยกบัขอเสนอของผูแปรญัตติที่ขอใหตดั 
หมวด ๕ ออกทัง้หมวดหรือไม ทานผูใดเห็นดวยใหกดปุมวา เห็นดวย ทานผูใดเห็นวา 
ไมสมควรตดัออก ใหคงไวในหมวด ๕ สวนจะเปนอยางไรเดี๋ยวคอยวากัน ใหคงไว 
หมวด ๕ ทัง้หมวด ใหลงมติวาไมเห็นดวย เขาใจนะครบั เชญิลงคะแนนได เสรจ็แลวนะครับ 
เชญิรวมคะแนนได 
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย ๓๗ คะแนน  ไมเห็นดวย ๔๙ คะแนน) 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เห็นดวย ๓๗ ไมเห็นดวย 
๔๙ งดออกเสียง ๓  ดงันั้นก็คือใหคงหมวด ๕ ไว  ตอไปผมจะถามในเรื่องของมาตรา ๒๕ 
ทานผูใดเห็นสมควรใหคงไวตามมาตรา ๒๕ ที่กรรมาธิการแกไขใหกดปุม เห็นดวย   
ทานผูใดใหใชขอความมาตรา ๒๕ ตามที่กรรมาธิการขอสงวนคําแปรญตัตติามเสียงขางนอย
ใหกดปุมวา ไมเห็นดวยเขาใจนะครับ เชิญคุณวัลลภมีอะไร เดี๋ยวกอนนะครบัอยาเพิ่ง
ลงคะแนน 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ                                                                                    สชุาดา ๗๖/๒ 
 
   นายวัลลภ  ตงัคณานุรักษ (กรรมาธิการ)    :  ทานประธานฯ ครบั  
ขออนุญาต เนนย้ําวามเีสยีงขางมาก ขางนอย ถาขางมากกเ็ห็นดวย ขางนอยแบบผม 
ก็ไมเห็นดวย ขอบคุณทานประธานฯ ครับ 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เปนคําอธบิาย 
ขางมากคือคงไวตามทีก่รรมาธิการแกไข ถาเสียงขางมากใหกดวา เห็นดวย ถาเผื่อเห็นดวย 
กับขางนอยคือขอความที่กรรมาธิการเสียงขางนอยแกใน (๖) เอกสารหนา (๖) ก็กดปุมวา  
ไมเห็นดวยเขาใจนะครบั เชิญลงคะแนน เสร็จแลวนะครบั เชญิรวมคะแนน 
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย  ๓๓  คะแนน  ไมเห็นดวย ๕๘ คะแนน) 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เห็นดวย ๓๓ คือขอ 
แกไขที่กรรมาธิการเสียงขางมาก สวนไมเห็นดวย ๕๘ ก็เปนไปตามที่คณะกรรมาธิการ 
เสียงขางนอยแกไขในหนา (๖) เชิญนะครบั 
 
                                                                                                                      - ๗๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช.  ๖๕  เปนพิเศษ                 ศรีอนงค ๗๗/๑ 
 
  นายวัลลภ  ตงัคณานุรักษ (กรรมาธิการ)   :   ขออนุญาตทานประธานฯ  
พักการประชุม ๒๐ นาท ีเพื่อแกไขมาตราอื่นตามเสียงขางนอย ๒๐ นาทเีทานั้นครับ  
ทานประธานฯ จะไดพักเขาหองน้าํดวยครบั  

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เราจะเอามาตรา ๒๖  
เสียใหเสร็จไหม  
  นายวัลลภ  ตงัคณานุรักษ (กรรมาธิการ)   :   ก็ยินดีครับ ขอบคุณ 
ทานประธานฯ ครบั  
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญเลขาธิการ มาตรา ๒๖  
  นายมนตรี  รปูสุวรรณ (ทีป่รึกษาดานการเมือง การปกครองและการบริหาร
จดัการ ปฏิบตัิหนาทีแ่ทนเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาทีเ่ลขาธิการสภานิตบิัญญตั ิ
แหงชาติ)  :   “มาตรา ๒๖ มีการแกไข  มาตรา ๒๖/๑ คณะกรรมาธิการเพิ่มขึน้ใหม”  

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   คุณวัลลภเสนอขอพักตรงนี้ 
ทีป่ระชุมจะขัดของอยางไรไหมครับ  
  (ไมมีสมาชิกฯ ขัดของ) 

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :  ขอพักไปหารือกัน ๑๕ นาท ี
เขามา ๑๗.๔๐ นาฬิกา ครบั  
 

พักการประชุมเวลา  ๑๗.๓๐  นาฬิกา 
   
           - ๗๘/๑ 
 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        สํารวม ๗๘/๑ 
 

เร่ิมประชุมตอเวลา  ๑๗.๕๐  นาฬิกา 
 

  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ผมขอดําเนินการตอ 
เม่ือสักครูนี้เราไปถึงมาตรา ๒๖/๑ แลว เชญิเลขาธิการดาํเนินการตอ 
  นายมนตรี  รปูสุวรรณ (ทีป่รึกษาดานการเมือง การปกครองและการบริหาร 
จดัการ ปฏิบตัิหนาทีแ่ทนเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาทีเ่ลขาธิการสภานิตบิัญญตัแิหงชาติ)   
:   “หมวด ๖ การจดัการปาชุมชน ไมมีการแกไข  มาตรา ๒๗ มีการแกไข  มาตรา ๒๘  
ถึงมาตรา ๓๓ ไมมีการแกไข  มาตรา ๓๔ มีการแกไข มีกรรมาธิการสงวนความเห็น”  
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญกรรมาธิการที่ขอสงวน
ความเห็นครบั  
  นายชลธิศ  สุรัสวด ี(กรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิญัญตัิ
แหงชาตทิีเ่คารพ กระผม นายชลธิศ  สุรัสวด ีกรรมาธิการผูสงวนความเห็นในรางมาตรา ๓๔ 
ขอแสดงความเห็นดังนี ้ในรางพระราชบัญญตัินี้การทําไมเปนการกระทาํตองหามตามราง 
มาตรา ๔๔ เวนแตในกรณีที่มีพระราชบัญญตัินีบ้ญัญตัิใหกระทาํได รวมทั้งมีบทกําหนด
โทษในกรณทีี่ฝาฝนมาตราดังกลาวไวเปนการเฉพาะในมาตรา ๕๘/๑ ประกอบกบัในราง
มาตรา ๓ “การทําไมหมายความถึง ตดั ฟน กาน โคน รดิเลื่อย ผา ถาก ทอน ขุด หรือชักลาก
ไมที่มีอยูในปา หรือนาํไมที่มีอยูในปาออกจากปาดวยประการใด ๆ” ในรางพระราชบญัญตัิ
ที่สภานติบิญัญตัิแหงชาติไดรบัหลักการไวแลวในคราวประชุมวันที่ ๒๐/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ 
๑๙ เมษายน ๒๕๕๐ ทั้งในฉบับที่เสนอโดยคณะรฐัมนตรีและฉบบัที่เสนอโดยสมาชิก 
สภานิตบิญัญัตแิหงชาต ิในรางมาตรา ๓๔ ไดบัญญัติใหทําไมไดตามความจําเปน เปนเพียง
เฉพาะเพื่อใชสอยในครวัเรือนของสมาชิก ชุมชน หรือในกจิการสาธารณะภายในชุมชนนั้น  
รางมาตรา ๓๔ ที่มีการแกไขคําวา “ทําไม” เปน “ใชประโยชนจากไม” อันอาจทําใหเกิด
ความสับสนในความหมายของการใชประโยชนจากไม รวมหมายถึงการทําไมหรือไม  
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        สํารวม ๗๘/๒ 
 
เพราะมิไดมบีทบัญญตัิใหคําจํากดัความของเรื่องการใชประโยชนจากไมไว ดงันั้น ผมและ
กรรมาธิการเสียงขางนอยเห็นวา ประชาชนสวนใหญของประเทศที่ตั้งถ่ินฐานอยูนอกเขต 
อนุรักษซึ่งไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ ชุมชน หากประสงคจะมีสวนรวมกบัรัฐในการอนุรกัษฟนฟู 
และพฒันาสภาวะแวดลอมโดยรวมตัวกันเพื่อจดัการดูแลรักษาและใชประโยชน โดยการขอ
จดัตัง้ปาชุมชนนอกเขตอนุรักษ จงึเห็นควรบัญญัติใหทาํไมในบริเวณเพื่อการใชสอย 
ในปาชุมชนที่ตั้งอยูนอกเขตปาอนุรักษไดตามความจําเปนเพียงเฉพาะเพื่อใชสอย 
ในครัวเรือนของสมาชิกหรือในกิจการสาธารณะในชุมชนตามระเบียบของ
คณะกรรมการนโยบายปาชุมชน นอกจากนั้นกรรมาธิการไดมกีารพิจารณาถึงของปา  
ซึ่งมีการเพิ่มในเรื่องของไมไผและฟนไวอยูแลว จึงจะเห็นไดวา ชุมชนซึ่งตั้งอยูในเขต
อนุรักษสามารถใชประโยชนจากของปาเพื่อการดาํรงชีพอยูไดเพียงพอ จึงกราบเรียนมา 
เพื่อขอไดโปรดพจิารณา 
 
          - ๗๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        ม่ิงขวัญ ๗๙/๑ 
 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญกรรมาธิการ 
เสียงขางมากครับ  
  นายบัณฑรู  เศรษฐศโิรตม (กรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธาน 
สภานิตบิญัญัตแิหงชาตแิละสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ในความเห็นของคณะกรรมาธิการ 
เสียงขางมากนั้น ผมไดทําความชดัเจนระหวางประเด็นความแตกตางที่นาํเสนอไวในตวั 
สไลดใหเห็นวา ความแตกตางกันกค็ืออยูตรงทีว่า กรรมาธิการเสียงขางมากเห็นวา ถามกีาร 
อนุญาตใหมีการจดัตัง้ปาชุมชน ซึ่งผานการพิสูจน ตรวจสอบคณุสมบัติกฎเกณฑตาง ๆ แลว 
เม่ือไดรับการอนุญาตแลว บริเวณปาชุมชนทีเ่รียกวา ปาชุมชนบรเิวณเพื่อการใชสอย 
ควรจะอนุญาตใหใชประโยชนจากไมได ความแตกตางที่สาํคัญที่ไดมกีารอภิปรายกันก็คือ 
วาเมื่อมีการใชคําวา “ทําไม” นั้นมักจะนําไปสูความเขาใจที่ตดิกับภาพเดิมในสมัยที่มี 
การอนุญาตใหมีการทําสมัปทานทําไมวา การทาํไมนั้นคือการใชไมเพื่อประโยชนทางธรุกิจ 
การคา แตเนื่องดวยเหตวุาปาชุมชนนัน้มีวตัถุประสงคจดัตั้งเพ่ือการอนุรักษและใชประโยชน
อยางย่ังยืน การใชประโยชนจากไมนัน้ถูกบังคบัไวอยางชดัเจนตามตวับทกฎหมายวา  
เปนการใชเพื่อประโยชนใชสอยในครัวเรือนและกิจการสาธารณะเทานั้น เพราะฉะนัน้ 
จึงตองการที่อยากจะใหแยกความชดัเจนระหวางการทําไมกบัการใชประโยชน 
จากไมทีเ่ปนการใชอยางยั่งยืน ไมไดใชเพื่อธุรกิจการสัมปทานเหมือนอยางที่เคยเปนมา 
ในอดตี ตรงนั้นเปนประเด็นที่ขอเรยีนชี้แจงความตางระหวางเรื่องการทําไมกับการใช 
ประโยชนจากไมโดยเจตนาที่ตองการใชโดยความหมายนี้   
  สวนประเดน็สําคัญของความแตกตางนั้นจะอยูทีว่า ในรางของรฐับาลนั้น 
ถึงแมจะมีการอนุญาตใหจดัตัง้ปาชุมชนในพื้นที่เขตอนุรักษทั้งบรเิวณเพื่อการอนุรกัษ 
และบรเิวณเพื่อการใชสอย หามทําไม หามใชประโยชนจากไมโดยเดด็ขาด สิ่งที่ยกเวน 
ไวใหกบัชุมชนก็คือการใชประโยชนจากของปา ทีนีป้ระเด็นก็คือวา ของปาที่ถูกกําหนดไว
ตามนิยามจะเปนสวนทีเ่ก่ียวของกบัไผ ไมไผ ไมฟนเทานั้น แตโดยขอเท็จจริงของวิถีชีวิต 
ชุมชนนั้นตองการที่ใชไมนอกเหนือจากไมไผและไมฟนที่เอาไปทาํเพื่อเชื้อเพลิงอยางเดยีว 
นั่นเปนเหตผุลประการที ่๑  



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        ม่ิงขวัญ ๗๙/๒ 
 
  สวนเหตุผลประการที ่๒ ก็คือ ในบางพื้นทีต่ามระบบนิเวศปานั้นไมไดม ี
ไมไผใหใช ภาพรูปธรรมที่เห็นชดัเจนก็คือบรเิวณปาชายเลนทีเ่ปนปาที่อยูตามแนวริมชายฝง 
ทะเล ในปาบรเิวณดังกลาวไมมีไมไผเกดิขึ้น ซึง่เปนสภาพตามธรรมชาติ เพราะฉะนั้นถาเปน
ปาชุมชนในบรเิวณแถบจังหวดัภาคใตหรือปาชุมชนในบางพื้นทีท่ี่ไมมีระบบนเิวศที่มไีผขึ้น 
ขอยกเวนใหชุมชนใชประโยชนจากของปาโดยการใชไมไผก็ไมไดเปนสิ่งทีจ่ะสอดคลอง 
และเอื้ออํานวยใหชุมชนดาํรงชวีติอยูในบริเวณนัน้ตอไปได เพราะฉะนั้นนั่นคือ 
ความแตกตางทีท่างกรรมาธิการเสียงขางมากไดมีขอเสนอวา ควรจะใหมีการใชประโยชน 
จากไม โดยมีกฎเกณฑ กติกากํากบัเฉพาะในบรเิวณปาชุมชนที่ถูกกําหนดไววา เปนปาชุมชน
บรเิวณเพื่อการใชสอย ทัง้นี้ การกําหนดกฎเกณฑการใชประโยชนจากไมในบรเิวณดังกลาว 
จะมีการออกเปนระเบียบของคณะกรรมการนโยบายปาชุมชน ซึ่งเปนคณะกรรมการใน
ระดบัชาติ ทีม่ีรัฐมนตรีกระทรวงทรพัยากรฯ เปนประธานในโอกาสตอไปหลังจากที่
กฎหมายไดมีการประกาศใชบังคับ ขอบคุณครับ  
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   หมอครับ  
 
                    - ๘๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช.  ๖๕ เปนพิเศษ                     ละไม  ๘๐/๑ 
 
  นายอําพล  จนิดาวฒันะ (กรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธานฯ ทีเ่คารพ
กระผม นายแพทยอําพล  จินดาวฒันะ กรรมาธิการเสียงขางมาก กอนที่จะลงมติ กระผม
กราบเรียนเพื่อชี้ประเดน็เพิ่มเติมจากทานกรรมาธิการไดกลาวไปแลว เพราะตรงนีเ้วลาอาน
แลวถาอานอยางผวิเผินจะอานเขาใจยาก ผมกราบเรียนวาขณะนี้เม่ือเราผานมาตรา ๒๕  
ไปแลวกจ็ะเหลือปาชุมชนอยูใน ๒ พื้นที ่คือนอกเขตอนุรักษกับในเขตอนุรกัษ ในเขต
อนุรักษเมื่อสักครูถาเอาภาพนั้นกลับมาดูอีกทีคือ ๑ กับ ๒ ในมาตรา ๒๕ นี้จะมปีาชุมชนอยู
ในเขตอนุรกัษได สวน ๓ นี้เขาตดัออกไปแลว ก็คอืที่เราลงมตไิปสักครูนี้ พวกทีต่ัวชุมชนอยู
ขางนอกก็ไมมีสิทธิเขาไป คราวนี้มาตรา ๓๔ นี้สาระสาํคัญจริง ๆ ก็คือเรื่องของการใช
ประโยชน ในสวนของรางของกรรมาธิการเสียงขางมากที่อยูในหนา ๑๕ นีเ้ดิมในรางของ
รัฐบาลนี้หามทาํไมในปาชุมชน ก็คือใน ๑ กบั ๒ นี้หามทาํไมเลย สวนที่กรรมาธิการ 
เสียงขางมากปรบัไวก็คือ หามทาํไมในบรเิวณเพื่อการอนุรกัษเขตปาชุมชน ผมกราบเรียนวา 
ในปาชุมชนเองมี ๒ พื้นที ่พื้นที่หนึง่คือพ้ืนที่อนุรักษ คําวา อนุรกัษซอนอนุรักษอีกทีหนึ่ง 
อีกพื้นที่หนึ่งในปาชุมชนนั้นคือพื้นที่ใชสอย ในมาตรา ๓๔ ที่กรรมาธกิารเสยีงขางมากเสนอ
ไวคือหามทาํไมในบรเิวณเพื่อการอนุรักษของปาชมุชน ก็หมายความวาในบริเวณเพ่ือการ 
ใชสอยนี้ยังทาํได นอกเขตอนุรักษไมพูดถึงในประเด็นนี้ แลวในขณะเดียวกันก็ไดมีใน 
วรรคสองนี้ไดเสนอไววา “การใชประโยชนจากไมในบริเวณเพื่อการใชสอยในปาชุมชน”  
หรือ นี่เพิ่มเติมนะครบั “การใชประโยชนจากไมที่สมาชิกปลกูขึ้นเองในบริเวณเพื่อการ 
ใชสอย” อันนี้ก็คืออยูในพื้นที่สีเขียวในเขตอนุรักษอีก อันนี้ใหทําได ทําไดแคไหน  
เพื่อเฉพาะใชในครวัเรือนของสมาชกิในชุมชน อนันี้คุมได เพราะวาชุมชนเขาคุมกันเอง  
แลวรัฐก็ไปกํากบัอีกที หรือถาจะใชประโยชนก็เปนประโยชนสาธารณะในชุมชนนั้น  
จะเห็นชดัเจนอันนี้ตองภายใตระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย ดงันั้น เขียนอยางนี้ก็ 
ไมมีทางที่ชมุชนนี้จะเอาไมไปขายใหเถาแกขางนอกเลย เม่ือไรที่คุณละเมดิผดิกติกาคณุโดน
เพิกถอนแนนอน เพราะฉะนั้นถาทานเปนหวงเปนใยวาจะมีการเอาไมไปขายใหกับคน 
ขางนอก เปนการทาํไมเพื่อไปขายนีถู้กล็อกอยูแลว คราวนี้ในสวนของกรรมาธกิาร 
เสียงขางนอย ในหนา ๘ วงเล็บ ก็คือ “หามทําไมในปาชุมชนทีต่ั้งเขตอนุรกัษ” หมายความวา
ปาชุมชนที่อยูในพื้นทีเ่ขตอนุรักษหามแตะตองเลย พัฒนาแลวสงเสริมฟนฟู อยางเดียว  



สนช.  ๖๕ เปนพิเศษ                     ละไม  ๘๐/๒ 
 
หามไปแตะตองเลยในเรือ่งของการทาํไม ในวรรคสองก็คือ “การทําไมหรอืการทําไมของ 
สมาชิกปาชมุชนทีป่ลูกข้ึนเอง” อันนี้เปนเรื่องนอกเขตอนุรักษแลว ประเด็นในวรรคสองนี้
ไมเกี่ยวกบัในพื้นที่เขตอนุรักษแลว อนันี้เขามาพดูถึงในประเดน็ปาชุมชนทีอ่ยูนอกเขต
อนุรักษ ใหทาํไมไดเฉพาะทีป่ลูกข้ึนเองในบรเิวณพื้นที่ใชสอย ประเด็นสาระตางกันอยูแคนี้ 
ซึ่งก็กราบเรียนวาสกัครูนี้ทานกรรมาธิการไดใหเหตุผลไปแลววา ทําไมกรรมาธิการ 
เสียงสวนใหญนั้นคิดวาควรจะตองเปดโอกาสใหเจาของชุมชนทีเ่ขาดูแลปานั้นก็จะไดใช
ประโยชนจากไมที่มีอยูแลวในปาชุมชนนั้น ในบริเวณใชสอย ไมใชในบริเวณอนุรักษ  
ในบริเวณอนุรักษนี้แตะไมไดอยูแลว กราบขอบพระคุณทานประธานฯ ครบั  
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ประธานคณะกรรมาธิการ 
  พลเอก สุรินทร  พิกุลทอง (ประธานคณะกรรมาธกิาร)   :   กราบเรียน 
ทานประธานฯ ที่เคารพ ผมขออีกครั้งนดิเดียวครบั ถาดูในภาพที่มปีาหมายเลข ๑  
หมายเลข ๒ บรเิวณชุมชนหมายเลข ๑ หมายเลข ๒ ตอนนี้เราผานมาตรา ๒๕ ไปแลว  
ถาในเขตอนรุักษทัง้หลายจะมชีุมชนอยู ๒ ชุมชนนี้เทานั้นที่อนุญาตใหยื่นขอจัดตั้งปาชุมชน
ได คือหมายเลข ๑ กบัหมายเลข ๒ เทานั้น  หมายเลข ๑ หมายเลข ๒ นี้เปนชุมชนที่อยูในเขต
อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา หรือเขตคุมครองสัตวปาที่เปนเขตอนุรักษทัง้สิน้ 
ชุมชนเหลานี้ตั้งมากอนการอนุรกัษ ตั้งมากอนการเปนทีด่ินของรัฐ ตั้งมากอนการสงวน
อะไรทั้งสิ้น ปลูกบานปลกูชอง ถาตอไปนี้จะเปลี่ยนเสาไมไดแลว เสาบานเปลี่ยนไมไดแลว 
จะบอกวาใชไมฟนไดไหม “ไมฟน” ทานไปดูคาํจํากดัความคอืไมที่ไมเหมาะกบัทาํอะไร
ทัง้สิ้น เหมาะทําเชื้อเพลิงอยางเดียว ------------------------------------------------------------------- 
 
          - ๘๑/๑  
 
 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ        วนดิา ๘๑/๑ 
 
คําถามวา พวกเขาจะตองทาํอยางไร ตองไปซ้ือเสาคอนกรีตข้ึนไปใชไหม เอาข้ึนจากขางลาง
ไปบนดอยใชไหม ถาเปนอยางนีแ้ลวใชไมไดแลว ณ บดันี้ ถามวาไมมีปาชุมชนเขาใช
อยางไร เขาใชดวย เขาดูแลของเขาดวย ปาถึงไดเขียวขนาดนี ้ที่ผมยกตวัอยางวากอนหนานี้ 
ในบานหนองขาว ตําบลหวยปูลิง อาํเภอเมือง จังหวดัพะเยานัน้ปายังสมบรูณ ขนาดที่เขาอยู
มา ๑๖๐ ป เพราะเขาใชดวย เขาอนุรกัษดวย ตรงไหนเขาอนุรักษเขาเดด็ขาด ปาสะดือ  
ปาอนุรักษ ปาตนน้าํนี่เขาจะไมแตะเลย ตรงไหนเปนเขตใชสอยเขา ณ วันนี้ก็ไมรูวานัน่คือ 
เขตใชสอย ก็คือเปนเขตปานั่นเอง เขาตองรักษาของเขาไว เขาใชสอยไดแคนี้ ที่ใชสอยนั้น 
ใชสอยไมวาจะเอามาซอมบาน ปลูกบานใหมตามกติกาของเขาเทานั้น ถาเปนอยางนี ้
เปนตามที่ฝายเสียงขางนอยเสนอแลวนี้ไมไดแลว ที่เขาเคยทาํได ไมไดแลว คําถามวา 
เขาจะอยูอยางไร ก็ไปตายเอาดาบหนา หรือจะออกกฎหมายอยางอื่นผมก็ไมทราบ  
แตอยากจะชีแ้จงใหเห็นวา ตอนนี้เหลือหมูบานอยู ๒ หมูบานภายในเทานั้น ซ่ึงหมูบาน  
๒ หมูบานนีภ้ายในนั้นอยูมากอนการอนุรักษทั้งสิน้ และที่ใชอยูทุกวันนีป้ายังเขียวอยู  
ตอไปใชไมไดแลว ทานกจ็ะตองเลือกเอาเองวาจะใหเขาใชตอไปหรือไม ใหเขาอนุรักษ
ตอไปไหม ก็เปนคําถามซึง่นาสนใจ ความนากลัวของการทาํลายปานั้น แนนอน นากลัว 
ทัว่โลก แตปาที่ถูกทาํลายทัง้สิ้นขอเรียนอีกคร้ังวาไมมีปาชุมชนใดที่ถูกทาํลายเลยแมแต 
ปาเดียวไมวาที่ไหนในโลก ตรงไหนทีเ่วนไว ไมมีปาชุมชนนั่นแหละคือพื้นที่ทีจ่ะเตรียม 
เปนพื้นที่ทีจ่ะถูกทาํลายตอไป ขอบคุณครับ 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญคุณวลัลภครับ 
  นายวัลลภ  ตงัคณานุรักษ (กรรมาธิการ)   :   ทานประธานฯ ที่เคารพ 
ผม วัลลภ  ตงัคณานุรักษ ในฐานะกรรมาธิการเสียงขางนอย สาระสาํคัญในมาตรานี ้
มีความตางกนัในเชิงถอยคํา ถอยคําเปนตวับอกวามาตรานีจ้ะมทีิศทางเดินไปทางไหน 
ถอยคําในกฎหมายมาตรา ๓๔ เหมือนเข็มทิศวาทานจะเอาอยางไร ถาทานสมาชิกฯ ดูคําวา 
“ทาํไม” ในหนาที ่๒ ทีเ่ปนคํานิยามที่ผานการพิจารณาของสภาไปแลว ใชวา “ทําไม
หมายความวา ตดั ฟน กาน โคน ลิด เล่ือย ผา ถาก ทอน ขดุหรอืชักรากไมที่มีอยูในปา 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ        วนดิา ๘๑/๒ 
 
หรือนําไมทีม่ีอยูปาออกจากปาดวยประการใด ๆ” เขามีคํานิยามชดัเจน เพื่อใหรูวาอะไร 
ทีเ่ปนการทําไม ทาํไดอยางไร ทําไดแคไหน หรือหามทาํไม เขาจงึมีคํานิยามคําวา “ทําไม”
ระบุใหเราเห็นชดัเจนวาจะไดปกปองดแูลปาไดชัดเจนอยางไร แตคําทีป่รากฏขึ้นใน
กรรมาธิการเสียงขางมากทานประธานฯ ที่เคารพ ในมาตรา ๓๔ ในวรรคสอง มีคําวา  
“การใชประโยชนจากไม” คํา ๆ นี้กเ็กดิคําถามขึ้นกลางสมองวาหมายถึงอะไร แคไหน 
อยางไร ขนาดไหน ยาวแคไหน จํานวนเทาไร เปนเรื่องใหญ ฉะนั้นถาทานประธานฯ 
พิจารณาดูใหดีนี่ คํา ๆ เดียวเทานั้นที่สะทานไปทัง้ปา แตถาใชคําวา “การทาํไม” เหมือนที่
เสียงขางนอยใชมาจะชัดเจนวาทําไดแคไหน อยางไร ผมคดิวามดีุลพินิจอยูตรงนี้เทานัน้
แหละวาการทาํไมมีคํานิยามที่ชัดจน มกีฎหมายปกปองดแูลใหเรา และเชื่อมโยงกบั 
มาตรา ๒๕ ซึ่งเสียงขางนอยชนะไปแลว สัมพันธกัน มาตรา ๓๔ วาไปแลวก็เปนลูกตอ 
ไลมาจากมาตรา ๒๕  และหลักการพิจารณาในมาตรา ๒๕ เสยีงขางนอยเปนฝายชนะ  
มาตรา ๒๔ ก็จะตองคืนตามเสียงขางนอยเพื่อตอบรบักันเปนลูก ๆ ไป แตไมเปนไร  
ดวยเหตดุวยผลก็อภิปรายกันได แตผมขอเพียงแตชีป้ระเด็นชดั ๆ คําเดียววา การใช
ประโยชนจากไมไมมีคํานิยามวาหมายถึงอะไร มากนอยเพียงใด ซ่ึงเปนคําทีเ่ราหวงมาก 
แลวกจ็ะเปนประเด็นทีท่ําใหตีความไมรูสิ้นสุด จงึเรียนทานประธานฯ มาวา เสียงขางนอย
ยืนยันตามทีไ่ดแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหรดักุมสอดรบักับมาตรา ๒๕ ขอบคุณทานประธานฯ 
ครับ  
 
          - ๘๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ              ลัดดาวัลย ๘๒/๑ 
 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญทานกรรมาธกิารครับ 
เม่ือสักครูเสยีงขางนอย ตอนนี้เอาเสยีงขางมาก  
  นายบัณฑรู  เศรษฐศโิรตม (กรรมาธิการ)   :   ขอบคุณทานประธานฯ ครบั 
ขออนุญาตกราบเรียนเพื่อช้ีประเด็นใหชัดเจนระหวางความแตกตางในมาตรา ๓๔  
ของกรรมาธกิารเสียงขางมากและเสยีงขางนอย ในรูปที่นาํเสนอเปนเพาเวอรพอยท 
(Power point) ตอนนี้จะมีอยู ๒ ประเด็น ขออนุญาตชี้แจงก็คือวา ถาเปนรางของ 
กรรมาธิการเสียงขางมากนั้นในบริเวณปาชุมชนทีอ่นุญาตใหมกีารจดัตัง้ในเขตอนุรักษ 
ไมวาจะเปนชุมชนประเภท ๑ หรือ ๒ ตามสไลดกอนหนานีท้ี่มีการลงมติไปนี้ ถาเปน 
รางของกรรมาธิการเสียงขางมากอนญุาตใหใชประโยชนจากไมไดในบรเิวณปาชุมชน 
ในเขตอนุรกัษที่มีการแบงเปน ๒ สวน บรเิวณดานขวาที่เปนสวนเล็กทีเ่ปนสีเขียวออนนี้ 
คือปาชุมชนบรเิวณเพื่อการใชสอย ซ่ึงตามรางกรรมาธิการเสียงขางมากอนญุาตใหมีการ 
ใชประโยชนจากไมหรือจะเรียกวาทาํไมก็ได อันนั้นเปนประเดน็ที ่๒ หลักความตางคือ  
ใหใชไมได แตถาเปนรางของกรรมาธิการเสียงขางนอยที่สงวนความเห็นไวบรเิวณดงักลาว
ทาํไมไมได หรือจะเรียกวาใชประโยชนจากไมก็ไมไดเลย ถาสภามีความเหน็ตาม
กรรมาธิการเสียงขางนอยไมมีประเด็นเลยวาจะทําไมหรือใชประโยชนจากไม เพราะวา 
พื้นที่นั้นหามแตะโดยเดด็ขาด ใหใชแตของปาอยางเดียว ไมมีประเด็นที่ตองเถียง 
เลยวาจะตองทาํไมหรือใชประโยชนจากไม เพราะวาใชไมไดไมวากรณีใด ๆ นั่นเปน 
ประเด็นที่ ๑ ทีต่องพิจารณาวาทานเห็นดวยกบักรรมาธิการเสียงขางมากหรอืเสียงขางนอย  

สวนประเดน็ที ่๒ วาถาจะใหมีการใชประโยชนจากไมในบรเิวณพื้นที ่
ปาชุมชนบรเิวณเพื่อการใชสอยจะใชถอยคําวา เปนการทาํไมหรอืใชประโยชนจากไม 
คําวา ใชประโยชนจากไม ดังที่ผมเรียนใหทราบในตอนตนวากรรมาธิการมีเจตนา 
ทีจ่ะใหเกดิความแตกตางจากภาพของการทาํไมในอดตี การใชประโยชนจากไมถูกกํากบั 
อยางชดัเจนวา วัตถุประสงคนั้นตองเปนไปเพื่อความจําเปนเพียงเฉพาะเพื่อใชสอยใน 
ครัวเรือนของสมาชิกปาชมุชนหรือกิจการสาธารณะภายในชุมชนนั้น ประเดน็ทีว่าจําเปน 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ              ลัดดาวัลย ๘๒/๒ 
 
ตองมีคํานิยามหรือไมนั้น ในประเด็นนี้มีคําตอบอยูในทายวรรคของมาตรา ๓๔ ไมวา 
จะเปนวรรคสอง ไมวาจะเปนรางของกรรมาธิการเสียงขางนอยหรือเสียงขางมาก 
ในทายวรรคสองนั้นไดเขียนวา “ทัง้นีใ้หเปนไปตามระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย 
ปาชุมชน” นั่นหมายความวา คณะกรรมการนโยบายปาชุมชนจะเปนผูออกระเบียบวา 
จะใชประโยชนจากไมหรือจะทาํไมอยางไร แตหลักการคือในขอแรกที่มีความตางกัน 
อยางชดัเจนในเรื่องที่วาจะใหแตะตองไมไดหรือไม สวนวาจะแตะตองไมโดยใชคําวา  
ทาํไมหรือใชประโยชนจากไม ผมคิดวาตรงนั้นเปนประเด็นรองในเรื่องนี้ ขอบคุณครับ  

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญครบั  
  นายสมศักดิ์  สุขวงศ (กรรมาธิการ)   :   ขอบคุณครับประธานฯ ครับ 
ผม สมศักดิ์  สุขวงศ กรรมาธิการเสียงขางมาก คําวา การใชประโยชน มปีรากฏอยูใน 
มาตรา ๑๑ คือใหคณะกรรมการนโยบายปาชุมชนกําหนดระเบียบวาดวยการอนุรักษ 
การฟนฟู การพัฒนา การควบคุมดแูล และการใชประโยชนทรพัยากรธรรมชาติในปาชมุชน 
อันนี้ก็เปนอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะกําหนดการใชประโยชน การใชประโยชนที่สําคัญก็คือ 
การใชประโยชนในพื้นที่ปาอนุรักษ ความหมายของคําวา ทาํไม ถาไปเปดดพูจนานุกรม 
ศัพทปาไมที่รับรองโดยราชบัณฑิตเขาแปลมาจากภาษาอังกฤษวาล็อกกงิ (Logging)  
ก็คือการทําไมซุงนั่นเอง ซึ่งก็ขัดอยูกับความรูสึกของคนไทย เพราะฉะนั้นตองการ 
ทีจ่ะใหคํานีม้าดูกันอีกที โดยเฉพาะอยางยิง่ในปาชุมชนที่คนทีต่ดิอยูในพืน้ที่อนุรักษ  
ทานประธานฯ ที่เคารพ ชีวติคนที่อยูในที่หางไกลกันดาร หนาหนาวอยางนี้บางครั้ง 
ก็ตองการฟนเพื่อความอบอุนในสงัคมไทย เทาทีส่ดบัตรบัฟงทีชุ่มชนมาใหขอมูล การใช
ประโยชนใชสอยในพื้นทีอ่นุรักษเขาตองการเพียงบางทตีองการไมที่ลมขอนนอนไพร 
แลวก็มีจํานวนตายจรงิ ๆ อันนี้ก็ตรงตามหลักชีววทิยาในปา การศึกษาพบวา ตนไมในปา 
จะมีการตาย ๑ เปอรเซ็นตทุกปจํานวนตน ขอมูลในระดับโลกจริง ๆ ปาในเขตเมืองรอนมี
การตายถงึ ๑.๕ เปอรเซ็นต เพราะฉะนั้นตนไมที่เริ่มจากการฟนฟูโดยธรรมชาติหรือวา 
โดยปลูกก็แลวแตเริ่มตน ๑,๐๐๐ – ๒,๐๐๐ ตนตอเฮกแตรบั้นปลายจรงิ ๆ พอสูจุดไมใหญ 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ              ลัดดาวัลย ๘๒/๓ 
 
ก็เหลือแค ๑๕ ตน ๒๐ ตนเทานั้นเองใน ๑ ไร หรอืวาเอา ๖ คณูเขาไปก็ราว ๆ ๗๐ ตน 
ใน ๑ เฮกแตรเทานั้นเอง ระหวางทางตนไมก็มีการตายตามธรรมชาต ิมีการเบียดเสียดกัน ---- 
 
                                                                                                                         - ๘๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        วินัย ๘๓/๑ 
 
เพราะฉะนั้นการทีจ่ะใหใชประโยชนในพื้นทีป่าอนุรักษก็เปดเอื้ออํานวยใหชาวบานหรือวา 
ชุมชนที่ตดิอยูอยางนี้ไดใชประโยชนจากไมทีจ่ะตายเองตามธรรมชาติไปตามกฎของ
ธรรมชาติ ๒ ใน ๓ ของจาํนวนตนที่เร่ิมตน อันนีเ้ปนประโยชน เพราะฉะนั้นขั้นตอนอยางนี้
จะมีกลไกทีจ่ะควบคุมดแูลอยูอีกอันหนึ่งก็คือในมาตรา ๑๑ ประเด็นที่สําคญัผมก็คิดวา  
การทีเ่ราเปดโอกาสใหกับชีวติคนที่ตดิอยูในพื้นทีอ่นุรักษหรือพื้นทีป่าทีต่องการไมใชสอยนี้
ไดมทีางออกบางแลวก็ใชประโยชน คณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาตนิี้สามารถที่จะ
ออกกฎระเบยีบนี้อีกครัง้หนึ่งแลวก็นีค่ือวิถีชีวติของคน ไมมีมนุษยคนไหนทีจ่ะอยูได 
โดยปราศจากไม แมกระทัง่พวกเราที่นั่งกันอยูในเมืองเรากต็องใช ถาเราไมยอมรับความจริง
พวกนี้ผมก็คิดวายากทีจ่ะจดัการทรัพยากรธรรมชาตินั้นได ธรรมชาติยังเอื้ออํานวยอีกมาก 
เราอาจจะหวงวา การจดัการพื้นทีป่าตนน้ํานี้จะนั่นอยางไร ผมคิดวาสิง่พวกนี้ตราบใด 
ทีเ่รือนยอดของตนไมปกคลุมไมต่ํากวา ๗๐ เปอรเซ็นต ตราบนั้นหนาทีใ่นการอนุรกัษตนน้ํา
ลําธารยงัคงมีอยู อันนี้ก็เปนหลักสากลที่ใชกันทัว่โลก เพราะฉะนั้นการเปดโอกาสใหใชสอย
อยางย่ังยืนในพื้นที่อยางนี้ก็มีความจําเปนใชประโยชน ขอบคุณครับทานประธานฯ ครบั 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   อันนี้เสียงขางนอยใชไหม
เชญิครบั 
  นายชลธิศ  สุรัสวด ี(กรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธานฯ ผม ชลธศิ 
สุรัสวด ีกรรมาธิการ อยากจะกราบเรียนใหเห็นถึงความแตกตางของการพูดถึงการใช 
ประโยชนจากไมในมาตรา ๑๑ เนื่องจากในมาตรา ๑๑ มบีทลงโทษในมาตรา ๕๖ ซึง่ม ี
ความแตกตางกบัเรื่องทาํไม ซึ่งเปนมาตรา ๕๘/๑ จึงเห็นไดชดัเลยวา การทาํไมเปน 
เรื่องที่สาํคัญและมบีทลงโทษคอนขางจะรุนแรงจงึเห็นไดชดัวา มีความแตกตางแลว 
จึงคงยืนวาควรจะเปนเรื่องของการทําไม ไมควรจะใชคาํวา ใชประโยชนจากไม ประกอบ
กับคณะกรรมาธิการไดพิจารณาแลวใหความสําคญัของชุมชนซึ่งอยูในปาอยางแนนอน 
จึงมีการบทบัญญตัิในมาตรา ๓ ของคําวา “ของปา” ในเรื่องของฟนและไมไผไวจะเห็นไดวา
ชุมชนซึง่อยูใกลชิดกบัปายอมใชประโยชนจากปาในลักษณะของฟนและไมไผได 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        วินัย ๘๓/๒ 
 
ในลักษณะของของปา ซึง่ในกฎหมายฉบบัอื่นไมสามารถจะใชได และที่สาํคัญที่สดุ 
ทุกชุมชนยอมมีที่ทาํกินซึง่อยูนอกเขตปาชุมชนเปนสําคัญ การทีจ่ะมีการใชประโยชน 
จากไมในบรเิวณอนุรกัษไมวาจะเปนบรเิวณใดกต็าม เขาสามารถที่จะใชประโยชน 
ในพื้นที่ทีเ่ขาสามารถตัง้ถ่ินฐานไดเองอยูแลว ซึง่คิดวาเพียงพอตอการยังชพีเปนสาํคัญ 
ขอบคุณครับ 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญคุณเฉลิมศักดิ ์
  นายเฉลิมศักดิ ์ วานชิสมบตัิ (กรรมาธกิาร)   :   กราบเรียนทานประธานฯ 
ทีเ่คารพ กระผม นายเฉลมิศักดิ ์ วานชิสมบัติ กรรมาธิการเสียงขางนอย ก็อยากจะเรียนให
สมาชิกฯ ไดเขาใจวา ความจริง พ.ร.บ. ฉบบันี้คอนขางจะเขาใจยาก เพราะคาํศัพทแตละคํา 
ทีจ่ะตองทาํความเขาใจ อยางไรก็ตาม ผมคิดวาในประเด็นมาตรา ๓๔ นี้มีอยูประเด็นเดยีว 
เทานั้นเอง คือวาขณะนี้ในมาตรา ๒๕ นีเ้ราไดอนุโลมใหมีการตั้งปาชุมชนขึ้นได 
ในเขตอนุรกัษ ซึ่งหมายถงึเขตอทุยานแหงชาต ิเขตรักษาพันธุสัตวปา แลวก็ในความหมาย
ของไมฟน ขณะนี้ก็ไดเพิม่ รวมไปถึงเรื่องของไมลมหมอนนอนไพรซึ่งทางสมาชิกปาชมุชน
สามารถนํามาใชประโยชนได และการกําหนดใหมีปาชุมชนขึ้นไดในเขตอนุรักษซึ่งหมายถึง
เขตอทุยานและเขตรักษาพันธุสัตวปานั้นก็ทาํใหสมาชิกของปาชุมชนไดรบัผลประโยชนจาก
การเกบ็หาของปา แลวกใ็ชไมฟนได เก็บไมไผได ส่ิงทีท่างกรรมาธิการเสียงขางนอย 
มีความหวงใยก็คือเรื่องของการทาํไมซึ่งการทําไมนั้นขณะนี้การควบคุมดูแลอาจจะทาํได
ยาก เนื่องจากวาใน พ.ร.บ. ฉบบันี้ไดกําหนดปาชมุชนนี้ไมใหเปนที่อยูอาศยั ------------------ 
 

- ๘๔/๑ 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ             เปลงฉวี  ๘๔/๑ 
 
เพราะฉะนั้นในความหมายนี้ก็คือตัวปาชุมชนเองกบัพื้นที่อาศัยนี่อาจจะอยูคนละที ่ 
ถาหากวามีการอนุญาตใหมีการทําไมนั้นในแงของการขนยายไมนี่เราก็เปนหวงวา 
ไมเหลานั้นจะมาจากพื้นทีท่ี่อยูนอกเขตปาชุมชนหรือไม แลวในความเห็นของกรรมาธกิาร
เสียงขางนอยก็มีความเหน็วา ความจริงปาชุมชนที่ตั้งอยูในเขตอนุรักษ คือหมายถึงเขต
อุทยานและเขตรักษาพันธุสัตวปานั้นควรจะมบีรเิวณที่กําหนดใหปาชุมชนนี้มีเพียงโซน 
(Zone) เดยีวดวยซ้ําไป คือโซนของการอนุรักษ ไมควรจะมีโซนของการใชสอยอยูในเขต
อนุรักษ เพราะฉะนั้นตรงนี้เองนี่ผมคิดวา ก็มปีระเดน็เดียวที่ทางสมาชิกฯ จะเห็นดวยหรือไม 
ในแงของการทาํปาชุมชนในเขตอทุยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปาที่ทางกรรมาธิการ 
เสียงขางนอยเห็นวาไมควรจะมกีารทาํไม ก็ขอกราบเรียนขอมูลเพียงเทานีค้รับ  
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญคุณอดิศักดิ์ครบั  
  นายอดศิักดิ์  ศรีสรรพกิจ   :   ทานประธานฯ ครบั ผม อดิศักดิ ์ ศรีสรรพกจิ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิผมคิดวาประเด็นทีต่างชดัเจนมากก็คือวา ในความเห็น 
ของกรรมาธกิารเสียงขางนอยนั้น ปาชุมชนในเขตอนุรักษนี้หามทําโดยเดด็ขาด ประเดน็ 
ก็เหมือนทีท่านประธานคณะกรรมาธิการไดตั้งเปนขอสังเกตวา ถาหามโดยเดด็ขาดเลยนี่ 
ก็จะมปีญหาในเรื่องความจําเปนในการใชไมอยูเหมือนกัน ตรงนี้กเ็ปนประเด็นที่นาคดิวา 
ความจาํเปนของประชาชนที่อยูในเขตหรือที่ไปอยูในเขตปาชุมชนไมวาจะอยูทัง้ในเขต
อนุรักษ และนอกเขตอนรุักษนี่มีความจําเปนตองใช อันนีเ้ปนความเห็นวา ประเด็นอยูทีว่า
เราจะมีการอนุญาตและกาํกบัในระดับไหนที่จะไมใหมีการใช ผมใชคําวา “ใช” ไปกอน  
คือไมใหมีการไปเอาไมและใชเกินกวาความจาํเปน คือทีเ่ขียนก็เขียนอยูเหมือนกันวา  
ความจาํเปนในการใช เพราะฉะนั้นผมคิดวาคงจะตองมาพิจารณาในเรื่องของวาจะอนุญาต
แคไหนและจะกาํกบัแคไหน แตถาไมอนุญาตเลย โดยเฉพาะในเขตปาอนุรกัษ ขออภัยครับ 
ในเขตปาชุมชนที่อยูในเขตอนุรักษนี้กจ็ะมปีระเด็นที่ทานประธานคณะกรรมาธิการไดพูดถึง
อยูเหมือนกัน เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจึงคิดวานาจะพิจารณาตวันี้ เพียงแตวาที่ผมดวูา 
เวลาบอกวาอนุญาตนี่ เราใชคําวา “บริเวณที่จะอนุญาต” ผมยังสงสัยทําไมเราจงึไมกลับมาใช 
วา ประเภทของไมหรือขนาดของไม หรือวาปริมาณของไมที่จะอนุญาต เพราะถาเราใช 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ             เปลงฉวี  ๘๔/๒ 
 
บรเิวณก็หมายความวา ในปาชุมชนเราจะแบงออกเปน ๒ ลักษณะ ซึ่งไมทราบวาจะถูก 
หรือเปลา แตดแูลวเหมือนกับวาไมนาจะใช ผมจงึอยากหยบิประเด็นนี้ข้ึนมา ๒ ประเดน็
ครับ  ๑. ตามที่ทานประธานคณะกรรมาธิการวา ถาเราไมอนุญาตเสียเลยในเขตปาชุมชน  
ในเขตอนุรกัษนี่พวกนั้นจะอยูกันอยางไรในเรื่องของการไมไดใชไม  ขอ ๒ วิธีการกําหนด
วาจะอนญุาตนี่ จะเปนบริเวณใชสอยอยางนั้นจะตรงหรือเปลา สวนไมที่เขาปลูกอันนั้น 
นาจะชดัเจน ขอบพระคุณครับ 
  
          - ๘๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ       นิจกานต ๘๕/๑ 
 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญกรรมาธิการ  
เชญิคุณหมอครับ 
  นายอําพล  จนิดาวฒันะ (กรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธานฯ ครับ 
ผม อําพล  จนิดาวฒันะ กรรมาธิการเสยีงขางมาก ผมขออนุญาตทานประธานฯ ตอประเด็น 
ทีท่านสมาชกิฯ ผูทรงเกียรติไดอภิปรายสุดทายนี้ ผมกราบเรียนวาม ี๒ ประเด็นที่ทานวา คือ 
  ประเด็นที่ ๑ เปนขอเท็จจริงเปนอยางนั้นจริง ๆ ในเมื่อเราใหมีการตั้ง 
ปาชุมชนในเขตอนุรักษไดนี ้แลวถาเราหามเขาใชไม ยกเวนไดแตใชไมฟน หามใชไมไดเลย 
นี่ไมสอดคลองกบัความเปนจริง เหมือนทีท่านประธานคณะกรรมาธิการไดพูดไปแลว  
คราวนีเ้รากเ็ปดใหเขาใชประโยชนได ทานกบ็อกวากําหนดเฉพาะบรเิวณจะกําหนดดวย
เงื่อนไขอื่นดวยหรือไม ถาดูในวรรคสองนี้ ชดัเจนวา อันนี้เปนขั้นหนึ่งของการกําหนด
บรเิวณ ถาเปนบริเวณเขตอนุรักษ ไมไดเลย แตถาเปนบรเิวณใชสอย ซ่ึงพ้ืนที่ก็จะกําหนด  
ซึ่งไมมากมายอะไรนัก อนันี้ใชประโยชนได แลวใชประโยชนอยางไร ใชประโยชนกบั
เฉพาะความจําเปนของครัวเรือนสมาชิกและกิจกรรมสาธารณะ แลวอยางไร ตองเปนไปตาม
ระเบียบของคณะกรรมการนโยบายกาํหนด เพราะฉะนั้นกรรมการนโยบายก็ตองไปล็อกอีก
วาจะใชไมประเภทไหนได เชน ประเภท ก ประเภท ข อยางไร หรือประเภทที่ลมเอง 
โดยธรรมชาติหรืออะไรตาง ๆ ซึง่อยูในบริเวณพืน้ที่ใชสอยอยูแลว ไมใชอยูในเขตอนรุักษ 
ที่อยูในปาชมุชน เพราะฉะนั้นจะถูกล็อกโดยระเบียบของกรรมการนโยบายปาชุมชน 
อีกขั้นหนึ่งอยูแลว ขอบพระคุณครับ  
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เสียงขางนอยใชไหมครับ 
เชญิครบั  
  นายมนู  ทองศรี (กรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ 
ทานสมาชิกฯ ที่เคารพทกุทาน กระผม มนู  ทองศรี กรรมาธกิารเสียงขางนอย พอด ี
มาตรา ๓๔ กระผมมีสวนรวมเปนผูยกรางของฝายรัฐบาล วัตถุประสงคหรือเจตนารมณ  
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ       นิจกานต ๘๕/๒ 
 
หลักก็เนื่องจากในอทุยานแหงชาตเิขตรักษาพันธุสตัวปามีกฎหมายเฉพาะอยูแลว  
แลวผมกราบเรียนตั้งแตเบื้องตนแลววา กฎหมายดงักลาวมีเจตนารมณที่จะไมใหไปทาํลาย  
มีบทหาม หามยึดถือ ครอบครอง ตดัไมทาํลายปา นี้หามหมด มีบทลงโทษ เพราะฉะนัน้ 
ถาเรายอนไปดูในมาตรา ๑๘ ถาจําไมผิด ในวรรครองสดุทาย เมื่อจัดตัง้ปาชุมชนแลว 
กฎหมายนี้มิไดบังคบัวาจะตองใหแบงเขตบริหารปาชุมชนออกเปน ๒ สวน ก็คือบรเิวณ 
เพื่อการอนรุกัษและบรเิวณเพื่อการใชสอย เขายงัเขียนเพิ่มตอไปอีกวา หรือบรเิวณเพื่อ 
การอนุรกัษเพียงอยางเดียว เพราะฉะนัน้การจดัทําปาชุมชน ไมจําเปนจะตองกําหนดบริเวณ
ใชสอย ถาหากทําปาชุมชนในอุทยานแหงชาติในเขตรักษาพันธุสัตวปาก็นาจะกําหนด 
เปนปาชุมชนประเภทอนุรักษ คือมีบรเิวณเพื่อการอนุรักษเพียงอยางเดียว แลวถามวาชุมชน
ทีจ่ะทาํปาชุมชนนี้จะไดอานิสงสหรอืไดประโยชนจากการทาํปาชุมชนไดจากอะไรบาง  
ผมกราบเรียนดงันี้  
  ประการแรก ก็คือเรื่องไมฟนนี้ไดอยูแลว ไมไผก็ไดอยูแลวในการเกบ็หา 
ของปา บรรดาของปาทีน่ิยามไวในมาตรา ๓ ทัง้หมดมีอยู ๕ อนุมาตรานี ้สามารถทีจ่ะ 
เก็บใชประโยชนได การใชประโยชนเกบ็หาของปานี้ ไมมีบรเิวณ ในปาชุมชนไมวาอยูใน
อุทยานหรืออยูนอกอุทยานเก็บหาของปาได ยกเวนการทาํไมเทานั้นทีท่างรัฐบาลขอเอาไว 
เพราะการตดัไมในอุทยาน กฎหมายอทุยานหามตดั อันนี้ทานไปตดั มันขัดกันอยู  
แลวไมอุทยานตัดแลวขนออกนอกปาชุมชน ซึ่งมีชุมชนอยูนอกพื้นทีป่าชุมชน ที่อยูอาศยั  
ทีท่าํกิน ปาชมุชน ๓ สวนนี้แยกออกจากกัน เวลาขนยายไมมาใชสอยในชุมชนยากทีจ่ะ
พิสูจนไดวาไมตนไหนมาจากตอตนไหน ที่ผมกลาพูดอยางนีเ้พราะผมเปนผูเชี่ยวชาญของ  
ศาลทางพิสูจนไม ตั้งแตป ๒๕๒๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘ และมีผลงานการพิสูจนไมโครงการปา
แมปาย ๑๔ ปาไม เมื่อป ๒๕๓๐ การทีจ่ะเก็บไม ตดัไม แลวอางวาเปนไมทีท่าํออกจาก 
ปาชุมชน สมมุติผมมีรปูภาพอยางนี ้ไมอีเหละเขะขะใหใครดกู็บอกวาไมฟน แตเมื่อเรา 
ผาลงไป มีสแีดงลวดลายชดัเจน มีขาวอึกทึกครึกโครมอยูปจจบุันนีทุ้กวันก็คือไมพยุง 
ทานครบั ดหูนาคือไมหลัว ภาษาเหนือเรียกวาหลัว แตจรงิ ๆ แลวเปนไมพยุง ไมพยุง 
ไมสูงคาเหมอืนกับไมสักหรอกครับ ประเทศจีน ประเทศญี่ปุนนิยมไปทาํเฟอรนิเจอร 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ       นิจกานต ๘๕/๓ 
 
ฝงมุกแลวสงกลับมาขายประเทศไทย เพราะตรงนีฝ้ายรัฐบาลเปนกงัวลนิดหนึ่งเรื่องของ 
การทาํไม เพราะพิสูจนยากครับ ------------------------------------------------------------------   
   
         - ๘๖/๑ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ             รจุิรา ๘๖/๑ 
 
นอกจากทีจ่ะไดประโยชนจากการเกบ็หาของปาแลว มีอะไรบางทีจ่ะไดประโยชน 
จากปาชุมชน ผมวาอยาไปมองประโยชนทางตรง ประโยชนทางออมมีอกีมากมายมหาศาล 
ทีชุ่มชนจะไดรบั  ๑. เปนแหลงเกบ็หาของปา  ๒. เปนแหลงเกบ็หาไมฟน ไมไผ   
๓. ชมุชนสามารถเพิ่มพ้ืนทีป่าไมใหกับประเทศไทย  ๔. ฝนตกตามฤดูกาล เนื่องจากมีปา
เพิ่มขึ้น  ๕. ไดประโยชนจากน้าํที่สมบูรณ เมื่อมปีาก็มีน้ํา ถาจะเปนขอ ๖. ก็เปนแนวกนัลม 
ปองกันภัย เปนแนวกันไฟก็ได เปนแนวปองกันดนิถลมที่เราปลูกไว ลดอุณหภูมิโลกรอน 
ก็ได และอีกทัง้ยังเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา อันนั้นแหละทีเ่ราจะไดประโยชนจาก
สัตวปา เรียกวาของปาตามมาตรา ๓ ตามนิยามของคําวา “ของปา” ยังรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพดวย ยงัใชเปนแหลงทองเทีย่วเชงินิเวศไดอีก แลวกท็าํใหสภาพแวดลอมดีขึ้น  
ยังมีประโยชนอีกมากมายทีชุ่มชนจะไดรบั ทีนีเ้มื่อมามองถึงคําวา ทําไมกับใชประโยชน 
จากไม การทาํไมมีนิยามชัดเจนวาทานตดั ลิด ขุด ผา ถาก ทอน แตใชประโยชนไมมี 
การใชประโยชนจากไมนี้เปนกิจกรรมตอเนื่องจากการทาํไม ก็คือทําไมออกมาใช 
ประโยชน ใชประโยชนอะไร ก็ในนี้เขียนเอาไววา ใชประโยชนเพื่อใชสอยในครัวเรือน 
เพราะฉะนั้นการใชประโยชนโดยไมผานการทาํไมก็คือไมตัดไมออกมา แตใชประโยชน  
ใชประโยชนก็อยางที่ผมเรียนมาแลวนี้ เชน เปนฉากถายภาพยนตรจะใชเปนแหลงกาํบังแดด 
กําบังฝน กําบังลมอะไรไดทัง้นั้น คือใชประโยชนโดยไมตัดไม เพราะฉะนั้นนิยามคําวา  
“ใชประโยชน” กวางนะครับ ไมหมายความรวมถงึ “ทาํไม” ดวยเพราะ “ทาํไม” มีนิยาม
โดยเฉพาะอยูแลว แมแตจะใหอํานาจของคณะกรรมการนโยบายปาชุมชนไปออกระเบยีบ
เรื่องของการใชประโยชนไมก็ไมอาจทีจ่ะออกระเบยีบไปทบัซอนหรือกาวลวงนิยามคําวา 
“ทาํไม” ตามกฎหมายนี้ได และอีกประเด็นหนึง่ทีว่า ปาชุมชนชายเลนไมมีไมไผ อันนี้ผม
ยอมรับ เพราะในน้ําเค็มคงจะไมมีไมไผ แตปาชายเลนสวนใหญจะเปนไมโกงกาง ไมแสม 
ไมประสัก ไมที่ใชเหมาะสําหรบัทําถานและสิง่ปลูกสรางก็มี ปาชายเลนสวนใหญแลวนีอ้ยู
ในปาสงวนแหงชาต ิกบัอยูในปา อยูในอุทยานเปนสวนนอย เม่ือทานทาํปาชุมชนในเขตปา
สงวนแหงชาตินีท้านก็สามารถทีจ่ะแบงปาชุมชนออกเปน ๒ สวน คือสวนใชสอยดวยแลว
ทานก็อยาวาแตไมไผเลย ไมโกงกาง ไมประสัก ไมแสม ทานกต็ดัได  
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ             รจุิรา ๘๖/๒ 
 
ผมไมหวงไมไผละครับ เพราะการทีจ่ะใหไมไผข้ึนทัว่ทุกตารางนิว้ในประเทศไทยคงเปน
ไมได เพราะเปนระบบนิเวศนะ ไมสักทองถ่ิน พื้นที่สวนใหญระบบนิเวศเขาอยูทาง
ภาคเหนือครับ ภาคใตบานผมก็จะมเีฉพาะไมหลุมพอ ไมทุงฟา ไมอะไรตออะไรอยางนี้
ข้ึนอยูตามระบบนเิวศของปา เพราะฉะนั้นอยาไปกังวลประโยชนที่ไดจากปาชุมชน 
มีมากมาย ขอกราบขอบพระคุณครับ 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :  เม่ือไมมีทานผูใด 
ขออภิปรายก็เปนอันวาปดอภปิราย ผมจะขอมต ิเวลานี้มมีาตรา ๓๔ ที่คณะกรรมาธิการ 
แกไขปรากฏอยูในเอกสารหนา ๑๕  กับในหนา (๘) เปนขอความทีก่รรมาธิการ 
เสียงขางนอยขอแกไขไว ผมจะขอมต ิทานผูใดเห็นชอบกบัมาตรา ๓๔ ที่คณะกรรมาธกิาร 
ขอแกไขไวใหกดปุมวา เห็นดวย ทานผูใดเห็นชอบกบัมาตรา ๓๔ ที่คณะกรรมาธิการ 
เสียงขางนอยแกไขไว ปรากฏอยูในหนา (๘) ใหกดปุมวา ไมเห็นดวย เขาใจนะครบั 
เชญิลงคะแนนได เสรจ็แลวนะครบั รวมคะแนนได 
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย ๒๓ คะแนน  ไมเห็นดวย ๓๗ คะแนน) 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ)   :   เห็นดวยกับคณะกรรมาธิการ 
เสียงขางมาก ๒๓ คณะกรรมาธกิารเสยีงขางนอย ๓๗  ตกลงเห็นดวยกบั 
คณะกรรมาธิการเสียงขางนอย กับขอความในหนา (๘)  เชิญเลขาธิการดาํเนนิการ 
 
 
                          - ๘๗/๑ 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ                     ธนาวด ี๘๗/๑  
 
  นายมนตรี  รปูสุวรรณ (ทีป่รึกษาดานการเมือง การปกครองและการบริหาร
จดัการ ปฏิบตัิหนาทีแ่ทนเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาทีเ่ลขาธิการสภานิตบิัญญตัแิหงชาติ)   
:   “มาตรา ๓๕ ถึงมาตรา ๔๑ ไมมีการแกไข  หมวด ๗ การควบคุมดแูลปาชุมชน ไมมีการ
แกไข  มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ไมมีการแกไข  มาตรา ๔๔ มีการแกไข  มาตรา ๔๕  
ไมมีการแกไข  มาตรา ๔๖ มีการแกไข  มาตรา ๔๗ มีการแกไข  มาตรา ๔๘ ถึงมาตรา ๕๒ 
ไมมีการแกไข  หมวด ๘ การเพิกถอนปาชุมชน ไมมีการแกไข  มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ 
ไมมีการแกไข  มาตรา ๕๕ มีการแกไข  หมวด ๙ บทกาํหนดโทษ ไมมีการแกไข  มาตรา ๕๖ 
ถึงมาตรา ๕๘ ไมมีการแกไข  มาตรา ๕๘/๑ คณะกรรมาธิการเพิ่มข้ึนใหม  มาตรา ๕๙  
ไมมีการแกไข  มาตรา ๖๐ คณะกรรมาธิการตดัออก  มาตรา ๖๑ คณะกรรมาธิการตดัออก  
มาตรา ๖๒ คณะกรรมาธิการตัดออก  มาตรา ๖๓ ไมมีการแกไข  บทเฉพาะกาล ไมมีการ
แกไข  มาตรา ๖๔ มีแกไข  มาตรา ๖๕ ถึงมาตรา ๖๗ ไมมีการแกไข” 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานสมาชิกฯ ครับ 
เราไดพจิารณาเรียงตามลําดับมาตราจนจบแลว ทานผูใดจะแกไขเพิ่มเติมถอยคํา 
  (ไมมีสมาชิกฯ ขอแกไข) 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมี ดังนัน้ก็เปนอันจบ 
การพิจารณาในวาระที่ ๒ ตอไปผมจะขอมติในวาระที่ ๓ วาจะเห็นสมควรประกาศใชราง
พระราชบัญญัตฉิบบันี้เปนกฎหมายหรือไม ทานผูใดเห็นสมควรใหประกาศใชเปนกฎหมาย
ใหกดปุม เห็นดวย ทานผูใดไมเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมายใหกดปุม ไมเห็นดวย 
เชญิลงคะแนนครับ เสร็จแลวนะครบั เชญิรวมคะแนน  
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย ๕๗ คะแนน  ไมเห็นดวย ๒ คะแนน) 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เสียงสวนใหญเห็นดวย 
ใหประกาศใชเปนกฎหมายได โดยทีค่ณะกรรมาธิการมีขอเสนอสังเกตบางประการ 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ                  ธนาวด ี๘๗/๒ 
 
ปรากฏอยูในเอกสารในหนา (๑๑) ทีป่ระชุมนี้จะเหน็ชอบดวยกับขอสังเกตของ
คณะกรรมาธิการหรือไม เชิญคุณเตือนใจครบั  
 
           - ๘๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช.  ๖๕ เปนพิเศษ                                                                                      ดวงทิพย  ๘๘/๑ 
 
  นางเตือนใจ  ดีเทศน (กรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 
ดฉิันขอเสนอเพิ่มขอสังเกตอีกขอหนึ่งคะ สาํหรบัชุมชนที่อยูมากอนการประกาศเขตอนรุักษ 
แตถูกเสนรอบวงเขตอนรุกัษขีดใหอยูนอกเขตอนรุักษและยังอยูตดิเขตปาอนุรักษ  
ชุมชนเหลานี้ไดรักษาปาในลักษณะปาชุมชนอยางตอเนื่องไมนอยกวา ๑๐ ป เปนตนแบบ
ของการจดัการปาชุมชน จนไดรบัพระราชทานธงพิทักษปาจากสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชนิีนาถ หรือรางวัลอนุรักษระดบัชาติ ชมุชนเหลานี้ควรไดรับการสํารวจ 
โดยกรมอทุยานแหงชาตภิายใน ๒ ป หากยังมรีะบบการรักษาปาอยางตอเนือ่ง
คณะกรรมการนโยบายปาชุมชน ควรหาแนวทางใหชุมชนเหลานี้มีสทิธิยื่นขอจัดตั้ง 
ปาชุมชนได  
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ   :   (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญคุณกติติครบั 
  นายกิตต ิ ล้ิมชัยกิจ   :   กราบเรียนทานประธานฯ กระผม กติต ิ ล้ิมชยักิจ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิขออนุญาตหารือกรรมาธิการ ในขอสังเกตขอที่ ๑ 
เนื่องจากวาเราไดมีการแกไขในมาตรา ๒๕ ไปแลว เพราะขอสงัเกตขอ ๑ นัน้อาจจะขดัแยง
กับสิง่ที่เราไดแกไขไป อยากจะใหทานกรรมาธิการไดกรุณาพจิาณาดูขอสังเกต ขอ ๑ ดวย 
เพราะวามาตรา ๒๕ เราเดินตามกรรมาธิการเสียงขางนอย เราเอา ๑๐ ปใชไหม แตทีนีเ้ราไป
พูดถึงวาระยะ ๕ ป ขอใหกรรมาธิการไดชวยพิจารณาดวยครบั 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ   :   (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :    เชิญคุณวลัลภครับ 
  นายวัลลภ  ตงัคณานุรักษ (กรรมาธิการ)   :   ทานประธานฯ มี ๒ ประเด็น
ครับ ประเดน็ที ่๑ เรื่องทีท่านกติติถามนี้ขอสังเกตขอที่ ๑ ไมไดขดัแยง เพราะวาก็ตองเปนไป
ตามมาตรา ๒๕ เพียงแตวาใหเวลาวาถา ๕ ปแลว ยังไมถึง ๑๐ ปตองดแูลตอไป ครบ ๑๐ ป 
ก็เขาเงื่อนไขปกติ คืออยาไดลืมเขา สวนขอสังเกตของทานเตือนใจ  ดีเทศน ผมเห็นพอง 
ดวย เพราะวาเปนขอสังเกตที่ใหไปพจิารณาดําเนนิการ มี ๓ เงือ่นไข ทานประธานฯ  ๑. คือ 
๑๐ ป  ๒. ขดีออกนอกวงอยูตดิเขตปา และ ๓. ไดรับพระราชทานวาไดมีการดแูลเปนอยางดี
แลว เง่ือนไขนี้ชดัเจน นาจะไมมีปญหาทานประธานฯ ขอบคุณครับ 
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  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ   :   (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทีป่ระชุมพอใจไหมครับ 
คําชีแ้จงนี้ ผมหารือนดิหนึ่ง ขอเสนอของคุณเตือนใจที่มีขอความเรื่องธงสีเขียวของ 
สมเด็จพระนางเจาฯ นี ้ถาเผื่อเอาที่ไมเกี่ยวกับราชวงศเขาไว จะขาดความไปไหมครับ 
คืออยาไปเกีย่วกบัสถาบนัเลย ตกลงตามนั้น ทางทีป่ระชุมเหน็ดวยแลววาไมเอาไปเกีย่วกบั 
สถาบัน ใหตดัขอความตรงที่เกี่ยวกบัสถาบันออกเสยีตามขอบังคับฯ ของเรา ถาเชนนั้น 
ก็เปนขอความ ขอ ๑ ขอ ๒ ขอ ๓  ขอ ๑ ตามที่คุณวัลลภชี้แจง ที่ประชุมจะขัดของไหม 
ทีจ่ะสงขอสังเกตนี้ไปยงัรัฐบาล 
  (ไมมีสมาชิกฯ ขัดของ) 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ   :   (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมเห็นเปนอยางอื่นนะครบั 
ผมขอถือเปนมตวิาจะใหสงไปทางรัฐบาล ก็เปนอนัวาจบการพจิารณาเรื่องดวนทั้งหมด 
ขอบคุณทานกรรมาธิการ ผมขอตอไปอีกสักนิดหนึ่งเถอะนะครับ ทีป่ระชุมครับ 
ขอไปในเรื่องการพิจารณารางพระราชบัญญตัิการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ....  
คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ กบัจะขอนํารางพระราชบัญญัติการทาํงานของคนตางดาว พ.ศ. .... 
ซึ่งทาน พลเรือเอก นพพร  อาชวาคม กับคณะ เปนผูเสนอ มาพจิารณาพรอมกัน  
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  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวนิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทีป่ระชุมไมขัดของนะครับ 
  (ไมมีสมาชิกฯ ขัดของ) 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ   :   (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญทานรฐัมนตรีครบั 
  นายอภัย  จันทนจุลกะ (รฐัมนตรวีาการกระทรวงแรงงาน)   :   กราบเรียน 
ทานประธานสภานิตบิัญญัติแหงชาตทิี่เคารพ และทานสมาชิกสภานติบิญัญตัิแหงชาต ิ
ผูทรงเกยีรตทิุกทาน กระผม นายอภัย  จันทนจุลกะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
ไดรบัมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีใหนํารางพระราชบัญญัติการทาํงานของคนตางดาว 
พ.ศ. ....  เสนอตอสภานิตบิัญญตัิแหงชาตแิหงนี ้ตามเหตุผลดงันี้  
  ๑. ความเปนมาของรางพระราชบญัญตัิ   
  โดยที่ปจจบุนัการตดิตอคาขายการลงทุนระหวางประเทศ และการพัฒนา 
ทางเทคโนโลยีการผลิตไดสงผลกระทบตอการบริหารแรงงาน และแรงงานในประเทศ 
ยังนิยมการไปทาํงานภาคการผลิตสมยัใหม สําหรบัแรงงานระดบัลางนิยมเดินทางไปทาํงาน
ตางประเทศ ทาํใหแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบานลักลอบเขาเมืองมาเพื่อทํางาน 
ในประเทศเปนจํานวนมาก เนื่องจากบทบัญญตัทิีเ่กี่ยวกับการทาํงานของคนตางดาว 
ตามพระราชบัญญตัิการทาํงานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑ ไมสอดคลองกับลักษณะ 
การเคลื่อนยายแรงงานในระบบเศรษฐกิจโลกในปจจบุัน และโดยที่แรงงานตางดาว 
เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งทีช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ กรณีนี้จงึมีความ
จําเปนอยางยิง่ที่จะตองปรบัปรงุระบบการทาํงานของคนตางดาวใหเหมาะสมกับสถานการณ
ทีเ่ปล่ียนแปลงไป 
 
                                                                                                                         - ๘๙/๑  
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๒. หลักการและเหตุผล  
 

หลักการ 
 

มีการปรบัปรุงพระราชบญัญตัิการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑  
 

เหตุผล 
 

โดยที่บทบัญญัตเิกี่ยวกบัการทาํงานของคนตางดาวตามพระราชบัญญตั ิ
การทาํงานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑ ไมสอดคลองกับลักษณะการเคลื่อนยายแรงงาน 
ในระบบเศรษฐกิจโลกในปจจบุัน และโดยทีแ่รงงานตางดาวเปนปจจัยสาํคัญประการหนึ่ง 
ทีช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ กรณจีึงมีความจําเปนทีจ่ะตองปรบัปรุง 
ระบบการทาํงานของคนตางดาวใหเหมาะสมกบัสถานการณทีเ่ปล่ียนแปลงไป จึงมี 
ความจาํเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้ 

สรุปสาระสาํคัญ ประการแรก คือการยกเลิกพระราชบัญญตัิการทาํงาน 
ของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑ และพระราชบัญญตักิารทาํงานของคนตางดาว (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๔   

ประการที่ ๒ การกําหนดงานที่คนตางดาวอาจทําได เหตุผล เพือ่ให 
การทาํงานของคนตางดาวทุกระดบัสอดคลองกับสภาพขอเทจ็จริงและความจําเปน  
โดยกําหนดใหคณะกรรมการพิจารณาการทาํงานของคนตางดาวโดยความเห็นชอบ 
ของรัฐมนตรีออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพือ่กําหนดงานที่คนตางดาวอาจจะทําได 
ในทองที่ใด เมื่อใด ทัง้นี้ เนื่องจากการทํางานของคนตางดาวตองคํานึงถึงมิตดิานเศรษฐกจิ 
ตลาดแรงงานและมติดิานความมั่นคงของชาตเิปนประการสาํคัญ   

ประการที่ ๓ กําหนดมาตรการเกี่ยวกบัการชําระเงนิคาธรรมเนียมการจาง  
เหตุผล เพื่อจาํกดัจาํนวนคนตางดาวซึง่มิใชชางฝมือหรือผูชํานาญการที่จะเขามาทํางาน 
ในราชอาณาจักร โดยกาํหนดใหรฐัมนตรโีดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ 
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กําหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษาใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจางคนตางดาวซึง่มิใช
ชางฝมือหรือผูชํานาญการที่จะเขามาทาํงานตามประเภทหรือลักษณะทีก่ําหนด 
ในราชอาณาจักรได   

ประการที่ ๔ เพิ่มเติมใหผูทีเ่กดิในราชอาณาจักร แตไมไดรบัสญัชาติไทย 
ตามกฎหมายวาดวยสญัชาติ สามารถขอรับใบอนุญาตทํางานได เหตุผล เพื่อใหสอดคลอง
ตามหลักมนษุยธรรมและกฎหมายดังกลาว   

ประการที่ ๕ เพิ่มมาตรการในการรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิพื้นทีช่ายแดน  
เหตุผล เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิชายแดนอันจะเปนการปองกันมิใหแรงงาน
ตางดาวเขามาทํางานในพืน้ทีช่ั้นในมากเกินไป ซึง่จะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและ
การรักษาความมั่นคงของชาติ โดยการกําหนดใหคนตางดาวซ่ึงมีภูมิลําเนาและเปนคน
สัญชาติของประเทศที่มีเขตชายแดนตดิกับประเทศไทย และเขามาทาํงานในราชอาณาจักร
โดยมีเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง สามารถขออนุญาต
ทาํงานบางประเภทหรือบางลักษณะในราชอาณาจกัรเปนการชัว่คราวในชวงระยะเวลา 
หรือตามฤดกูาล และเฉพาะทองที่ซึง่อยูตดิกบัชายแดนหรือทองทีท่ี่เกี่ยวเนื่องกบัทองที่
ดงักลาว   

ประการที่ ๖ การจัดตัง้กองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไป 
นอกราชอาณาจักร เหตผุล เพื่อเปนการลดภาระการใชจายงบประมาณของแผนดิน 
และเปนคาใชจายในการสงตวัลูกจางซ่ึงเปนคนตางดาว รวมทั้งคนตางดาวและผูถูก 
สั่งเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองและกฎหมายวา
ดวยการเนรเทศ   

ประการที่ ๗ เพิ่มเติมบทบัญญตัิเกีย่วกับการเพิกถอนใบอนุญาตทํางาน  
เหตุผล เพื่อใหอํานาจแกนายทะเบียนในการเพิกถอนใบอนุญาตกรณทีี่ผูรบัใบอนุญาตฝาฝน
หรือไมปฏบิตัิตามเงื่อนไขการอนุญาต   

ประการที่ ๘ กําหนดใหมคีณะกรรมการพิจารณาอทุธรณการทาํงาน 
ของคนตางดาว เหตุผล เพื่อทําหนาที่พิจารณาอุทธรณคําสั่งตาง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย 
วาดวยการทาํงานของคนตางดาวไวเปนการเฉพาะ 

- ๙๐/๑ 
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  ประการที่ ๙ กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจบัและชวยเหลือพนักงาน 
สอบสวน เหตุผล เพื่อใหการบงัคับตามพระราชบญัญตัินี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ซึง่พบคนตางดาวทาํงานโดยไมไดรบัอนญุาตมีอาํนาจ 
จบัคนตางดาวนั้นโดยไมตองมีหมายจบั และนําตวัผูถูกจับไปยงัพนักงานสอบสวนโดยทันท ี
และใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ซึง่มีความรูความชํานาญในการสอบสวน 
เปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความอาญาได  
  ประการที่ ๑๐ มีการปรบัปรงุบทกาํหนดโทษใหเหมาะสม  และ 
  ประการที่ ๑๑ ปรบัปรงุอัตราคาธรรมเนียม เหตุผล เพื่อใหการกาํหนด 
อัตราคาธรรมเนียมใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปจจบุนั รวมทั้งการกําหนดอตัรา 
คาธรรมเนียมคาจางแรงงานตางดาวทีม่ิใชชางฝมือหรือผูชํานาญการที่เรียกเกบ็จากนายจาง 
  ๔. ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั เมื่อรางพระราชบญัญตัิการทํางานของ 
คนตางดาว พ.ศ. .... มีผลใชบังคบัจะเปนกฎหมายแลวจะทาํใหกฎหมายดังกลาวมบีทบญัญตั ิ
เก่ียวกับการควบคุมการทํางานของคนตางดาวที่มคีวามชดัเจนและสมบูรณตามสภาพ 
ขอเท็จจรงิของสังคม รวมตลอดทัง้จะมีความยดืหยุนทีจ่ะเอื้อประโยชนตอการสงเสรมิ 
การมงีานทาํของประชาชน มีการควบคุมใหมีการจางคนตางดาวอยางเหมาะสม 
มีความชอบธรรม ตลอดทั้งเปนที่ยอมรับไดอันจะนํามาซึ่งการสงเสริม การพัฒนา 
การที่มงีานทาํ พรอมกบัการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงขออนุญาตเรยีนเสนอตอ 
สภานิตบิญัญัตแิหงชาตมิาเพื่อโปรดพิจารณารบัหลักการครบั 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ขอเชิญทานสมาชิกฯ 
ผูเสนอรางพระราชบญัญตัิกับคณะครบั  
  พลเรือเอก นพพร  อาชวาคม   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัต ิ
แหงชาตทิีเ่คารพ ตามทีก่ระผม พลเรอืเอก นพพร  อาชวาคม และคณะ ไดเสนอ 
รางพระราชบัญญตัิการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. .... นั้น กระผมขอนําเรียนใหทีป่ระชมุ 
เพื่อกรุณาทราบและพิจารณาเพื่อรบัหลักการดังนี ้คือเมื่อพูดถึงการทาํงานของ 
คนตางดาวแลวปญหาที่มผีลกระทบตอประชาชนในวงกวางก็คือปญหาของคนตางดาว 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ        มยุรี  ๙๐/๒ 
 
ที่หลบหนเีขาเมืองแลวก็เขามาทํางานในระดบัลาง ซึ่งจากการที่ไดทําการศกึษา 
ปญหาแรงงานตางดาวและแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองพบวา เปนเรื่องธรรมชาต ิ
ของแรงงานทีจ่ะไหลเวียนไปยังแหลงที่มีเศรษฐกิจทีด่ีกวา มทีัง้หนีจากปญหาภายในของ
ประเทศเพื่อนบานและจากสภาพเศรษฐกิจทีด่อยกวาประเทศไทยเอง จึงเปนเหตใุห 
ในปจจบุันนีมี้แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองมาทาํงานในประเทศไทยเปนจํานวนมาก 
โดยเขามาทํางานในหลาย ๆ อาชีพ ทั้งอาชีพที่คนไทยไมนิยมทาํ รวมทัง้การแยงอาชีพ 
ของคนไทยเอง แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองเหลานี้มีแนวโนมทีจ่ะตัง้รกรากถาวร 
เปนชุมชนขนาดใหญ มีการใหกาํเนดิบตุรในประเทศไทยแลวเปนจํานวนมาก ทั้งที ่
ไมสามารถทราบจาํนวนทีแ่ทจริงและไมสามารถตรวจสอบควบคุมแรงงานตางดาวหลบหน ี
เขาเมืองได ทาํใหเกดิปญหาดานอื่น ๆ ตามมา ไดแก ดานความมั่นคง สงัคมจิตวทิยา รวมทัง้ 
เปนภาระดานงบประมาณในการทีจ่ะตองดแูลโดยใชงบประมาณเปนจํานวนมาก ถึงแมวา 
การทาํงานของแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองเหลานี้จะมีผลดทีางดานเศรษฐกิจกบั 
ประเทศกต็าม เมื่อมาดูพระราชบญัญตัิการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑ พบวา  
สวนใหญแลวจะมีผลบังคับใชกบัคนตางดาวทีเ่ขาเมืองโดยถูกกฎหมาย แตสําหรบัแรงงาน 
ตางดาวหลบหนีเขาเมืองยังขาดความชดัเจนในการควบคุมและบังคับใช และไมเหมาะสม 
กับสถานการณทีเ่ปลี่ยนแปลงจากเดมิมาก โดยสถานการณในปจจบุันมีงานบางอยาง 
ที่คนไทยไมนิยมทาํมีความจําเปนทีต่องใชแรงงานตางดาวจึงกอใหเกดิปญหาดังกลาวมาแลว 
ขางตน ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
          - ๙๑/๑ 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ                   พนดิา ๙๑/๑ 
 
และจากการศึกษาเกี่ยวกับแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองมคีวามจาํเปนอยางยิง่ที่จะตอง
ดาํเนินการโดยเรงดวน คือ  
  ๑. การที่จะตองทาํใหแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองเปนแรงงานที่ถูกตอง 
ถูกกฎหมาย อยูภายใตการควบคุม มจีาํนวนที่จําเปนตอเศรษฐกจิอยางแทจรงิและเปน
แรงงานที่มีคณุภาพ 
  ๒. ใหมิตดิานความมั่นคงและดานสงัคมมีน้ําหนักมากขึ้น โดยไมคํานึงถึง 
ดานเศรษฐกจิแตเพียงอยางเดียวเชนทีผ่านมา 
  ๓. ผลักดันใหมีกฎหมายเปนหลักปฏบิัติ เปนแนวทางทีช่ดัเจน ครอบคลุมทัง้ 
คนตางดาวทีเ่ขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายและแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมือง รวมทัง้ 
ใหมีการบงัคับใชกฎหมายอยางมปีระสิทธิภาพ   
  ๔. ทาํใหนายจางมีสวนรวมรบัผิดชอบในระบบการใชแรงงานตางดาว 
มากยิ่งขึ้นและใหมาตรฐานการแจงแรงงานเพื่อใหแรงงานมีคุณภาพชีวติทีด่ ีไดรบัสทิธิ
ประโยชนตาง ๆ ตามมาตรฐานของการใชแรงงาน  
  จากความตองการขางตน กระผมและคณะจึงมีความพยายามทีจ่ะปรบัปรงุ
พระราชบัญญัติใหทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนไป ใหครอบคลุมและบงัคับใช
กับแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองได และมแีนวทางที่ชดัเจนมากยิ่งข้ึน ทัง้นี้ เพื่อให
สามารถควบคุมแรงงานเหลานี้ไดอยางมีประสทิธภิาพ โดยมเีหตุผลและหลักการดังตอไปนี ้
 

หลักการ 
 

  ปรบัปรุงกฎหมายวาดวยการทาํงานของคนตางดาว  
 

เหตุผล 
 

  เนื่องจากพระราชบัญญตักิารทาํงานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑ ไดใช
บงัคับมาเปนเวลานานมบีทบัญญตับิางประการที่ไมเหมาะสมกบัสภาพการณปจจบุัน 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ                   พนดิา ๙๑/๒ 
 
ทัง้ดานความมั่นคง เศรษฐกิจและสงัคมทีเ่ปลี่ยนแปลงไป สมควรปรบัปรงุบทบัญญตัิ
ดงักลาวเพื่อใหกระบวนการควบคุมการทาํงานของคนตางดาวมีความเหมาะสมกบั
สภาพการณปจจุบัน ตลอดจนกําหนดอตัราโทษใหเหมาะสมและสอดคลองกบัการปรบัปรงุ
บทบัญญตัิดงักลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้ 
  สําหรับสาระสําคัญในการปรบัปรุงกฎหมายพอสรุปไดดงันี้ คอื 
  ๑. กาํหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาคณะทาํงานของคนตางดาวมีหนาที่
เสนอแนะกาํหนดงาน สถานที่ จํานวนและเงื่อนไขในการทํางานของคนตางดาว  
โดยคํานึงถึงความมั่นคง การแยกอาชพีของคนไทย ผลกระทบตอสังคมและหลัก
มนุษยธรรม ซึ่งแยกพิจารณาเปน ๒ ประเภทคือ คนตางดาวที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย 
และคนตางดาวที่ไมชอบดวยกฎหมาย โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา ซ่ึงจะทําใหการควบคุม
แรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมืองสามารถดาํเนินการไดภายใตกฎหมายและมแีนวทางปฏบิัติ
ทีช่ัดเจนยิ่งขึน้  
  ๒. กําหนดใหมีกระบวนการขออนุญาตจางคนตางดาวและใหเรียกเกบ็
คาธรรมเนียมการจางคนตางดาวจากนายจางคนตางดาวเขาทาํงาน และกําหนดคาธรรมเนียม
การอนุญาตใหคนตางดาวในอัตราที่ไมเปนภาระกบันายจางมากจนเกินสมควรตามที่กําหนด 
โดยกฎกระทรวง ซึง่จะเปนการสนบัสนุนใหนายจางใหความรวมมือในการปฏิบตัิมากยิ่งข้ึน 
  ๓. กาํหนดใหมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการอนญุาตใหทํางานในอัตราที่
เหมาะสม และกําหนดใหนายจางมีหนาที่หัก ณ ทีจ่ายสาํหรบัคาประกันสุขภาพจากลูกจาง 
คนตางดาวทีเ่ขาเมืองโดยผิดกฎหมายเชนเดียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามอัตรา 
ที่กาํหนดโดยกฎกระทรวง ซ่ึงจะสงเสริมใหแรงงานมีคุณภาพชีวติทีด่ีข้ึนและชวยลดภาระ 
ดานงบประมาณในการดแูลแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองของรัฐบาลดวย 
  ๔. กําหนดใหอธิบดีหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมาย นายทะเบียน 
หรือพนักงานเจาหนาทีเ่ปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและเปนพนักงานฝาย
ปกครองหรอืตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา เพ่ือใหมอีํานาจจบักุม 
ปราบปรามผูกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาวได รวมทัง้การ 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ                   พนดิา ๙๑/๓ 
 
ปรบัปรุงฐานความผดิและกําหนดใหความผดิตามกฎหมายวาดวยการทาํงานของคนตางดาว
บางฐานความผิดที่มิใชความผดิกรณีรุนแรง สามารถเปรยีบเทยีบปรบัไดโดยอธบิดีหรอื 
เจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมาย ซ่ึงจะทําใหการบงัคับใชกฎหมายมีความรวดเรว็และมี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น -------------------------------------------------------------------------- 
 
 
          - ๙๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ                      นนทพร  ๙๒/๑ 
 
การปรบัปรุงกฎหมายตามที่ไดเสนอจะเปนแนวทางทีช่วยใหการควบคุมแรงงานตางดาว 
หลบหนีเขาเมืองอยูภายใตกฎหมาย และคํานึงถึงปญหาดานความมั่นคงและดานสงัคม 
รวมทัง้ทําใหนายจางมีสวนรวมรับผิดชอบระบบการใชแรงงานตางดาว และทาํใหแรงงาน 
ตางดาวมีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น ไดรบัสทิธปิระโยชนตาง ๆ ตามมาตรฐานการใชแรงงาน 
ซึ่งจะเปนสวนชวยใหการแกปญหาแรงงานตางดาวและแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมือง 
ตามแนวทางที่คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคมไดทําการศึกษาและเสนอ 
สภานิตบิญัญัตแิหงชาตไิปกอนหนานี้แลวใหเปนรูปธรรมยิง่ขึ้น กระผมและคณะจึงขอ 
เสนอปรบัปรุงกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาวเสนอตอทีป่ระชมุสภาแหงนี ้
เพื่อพิจารณารับหลักการครับ 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีทานผูใดขออภิปราย 
ขอโทษครบั ทานทูตวทิยเชิญครบั 
  นายวทิย  รายนานนท   :   ขอบพระคณุทานประธานฯ ผมขออภิปรายสั้น ๆ 
วา ผมเห็นดวยกับการทีค่ณะรัฐบาลและเพื่อนสมาชิกสภานติบิัญญัตแิหงชาตทิีเ่สนอ 
รางพระราชบัญญตัินี้เขามาเพื่อรองรบัสภาพของการใชแรงงานคนตางดาวในปจจบุัน 
ในประเทศและในอนาคต อยางไรก็ดผีมมีขอสังเกตวา ถามีการปรบัปรุงกฎหมายนี้แลว 
เจาหนาที่หนวยงานตาง ๆ ของรัฐทีเ่ก่ียวของกบัการบังคับใชกฎหมายนี้ยังละเลยหรือ 
บกพรองที่จะบังคับใชกฎหมายนี้ใหมีประสทิธิภาพอยางจริงจังแลว การแกไขกฎหมายนี้ 
ก็แทบจะไมมีประโยชนเทาใดนัก ผมฝากขอคิดเหน็นี้ใหกับกระทรวงแรงงานแลวก็
กระทรวงอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของรบัไวพิจารณาดวย นั่นเปนประการแรก 
  ประการที่ ๒ อาจจะไมเกีย่วกับแรงงานตางดาวโดยตรง แตเมื่อสักครูพอด ี
ผมเห็นทานรัฐมนตรีกระทรวงศกึษาธิการเขามานั่งอยูก็เลยอยากจะฝากรฐัมนตร ี
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอาจจะตองทาํงานเกีย่วของกบัรัฐมนตรีแรงงาน แลวก็อาจจะม ี
รัฐมนตรีกระทรวงอ่ืนดวยเกี่ยวกบัแรงงานของประเทศไทย ซ่ึงจะเกี่ยวของกบัแรงงาน 
ตางดาวเชนเดียวกัน ผมจาํไดวา ตอนที่ผมรบัราชการอยูในตางประเทศที่ลอนดอนนั้น 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ                      นนทพร  ๙๒/๒ 
 
๑๐ กวาปมาแลว ผมไดยกเรื่องความจําเปนของการที่กระทรวงศึกษาธิการจะตองประสาน
กับหนวยงานที่เก่ียวของในการที่จะศกึษาถึงประเทศของเราวา ในอีก ๒๐ – ๓๐ – ๕๐ ป
ขางหนานีป้ระเทศของเราจะตองใชแรงงานชนิดใดบาง ประเภทใดบาง ทั้งในประเทศ 
และการสงออกแรงงานในตางประเทศ ผมไดเฝาเพียรพูดกับอดตีรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการมาเปนระยะเวลา ๑๐ กวาปแลว ตั้งแตที่ผมรับราชการอยูที่ลอนดอน 
ขอใหทําเปนแมบท แลวกใ็หขอมูลนี้แกมหาวทิยาลยัของรัฐ หรือวทิยาลัยของรฐั 
และภาคเอกชน ในการที่จะจัดหลักสูตรตาง ๆ ใหเหมาะสมกบัสภาพของความตองการ
แรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศของไทย ซึง่ผมขอฝากขอสังเกตนี้ใหกับรัฐบาลชดุนี้
ซึ่งถึงแมจะเหลือเวลาอีกไมมากนัก แตถาหากไดมีการคิกออฟ (Kick off) เรือ่งนี้แลว 
ผมก็คิดวานาจะเปนประโยชนกับประเทศชาติ แตถาหากวารฐับาลชดุนี้ไดเริม่ทาํไปแลว  
ผมก็ขออภัยทีเ่อาเรื่องเกานี้มาขายใหทานอีก ขอบพระคุณครับ 
 
          - ๙๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ              อญัชลีพร ๙๓/๑ 
 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   คุณจักรมณฑ เชญิครบั  
  นายจักรมณฑ  ผาสุกวนชิ   :   เรยีนทานประธานสภานิตบิญัญัตแิหงชาติ 
ผม จักรมณฑ  ผาสุกวนชิ สมาชิกสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิในหลักการนี้กเ็ห็นดวยวาควรจะม ี 
แตมีขอสังเกต ๒ ประการ  
   ประการที่ ๑ คือการใหการคุมครองแรงงานตางดาวที่มาอยูในเมืองไทยนี ้
ซึ่งผมเขาใจดวีาคงจะใชกฎหมายเรื่องแรงงานของไทยเปนตัวหลัก แตบังเอิญไมไดระบุในนี ้
และในความจริงขณะนี้มปีญหามาก เพียงแตวาไมไดมีการไปคนพบหรือสังเกตสังกา 
เพราะฉะนั้นเรื่องของการใหความเปนธรรมและใหการคุมครองกับแรงงานตางดาวทีจ่ะทาํนี ้
ควรจะระบหุรือไมอยางไร หรือวาถาถือวาใชกฎหมายคุมครองแรงงานของไทยอยูแลวก็ 
คงไมมีปญหาอะไร  
  ประการที่ ๒ ในกฎหมายฉบบันี้ ใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงแรงงาน 
เปนผูกําหนดประเภทของงานที่จะอนญุาตใหคนตางดาวมาทาํ ซึ่งอันนี้การจะไดมาซ่ึง
รายการนี้คงจะเปนเรื่องทีจ่ะตองมีการวเิคราะหและดูมาอยางดวีามีความตองการอะไร
อยางไร ซึ่งผมคิดวาก็คงจะมีการดูแลอยางด ีเพราะรายการนีจ้ะเปนรายการทีมี่ความสาํคัญ
และเปนส่ิงทีท่างภาคอตุสาหกรรม แรงงานทีเ่ขาขาดแคลนนี้มีความตองการอยางยิ่ง  
ซึ่งในนี้ผมกน็ึกวา การทีม่ีสิ่งที่เราเรียกวา ขออนุญาตใชคําภาษาอังกฤษ เปนโพซิทีฟลิสต 
(Positive list) คือรายการที่ประกาศเลยวาตางดาวมีสิทธิมาทํางาน ซึ่งดีซึง่สมัยกอน 
เราใชเปนเนกะทีฟลิสต (Negative list) คือวาอะไรที่ประกาศหามวาตางชาติเขามาทาํงาน
ไมได ซึ่งอันนั้นกวาง ซึ่งในทางกลับกันนี้มีเนกะทีฟลิสตนี้จะทําใหเกดิความคลองตวัขึ้น 
แตวาถาเรามโีพซิทีฟลิสตอยางเดียว สมมุติเราเขียนรายการ ๑๐๐ รายการ สวนทีเ่หลือนี้ 
จะไมไดเลย ซึ่งก็หมายความวาจะตองประกาศเพิม่เติมอยูดวย เพราะฉะนั้นก็อาจจะม ี 
นาจะพิจารณาดวูา ในเรือ่งของรายการนี้จะออกมาเปนลักษณะโพซทิีฟลิสต  
เนกะทีฟลิสตดี อันนี้กแ็ลวแต แตผมคิดวาในหลกัการของรางกฎหมายฉบบันี้ผมเห็นดวย
ครับ ขอบคุณครับ 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ              อญัชลีพร ๙๓/๒ 
 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีผูขออภิปราย 
ก็เปนอันวาปดอภปิราย ผมจะขอมตจิากทีป่ระชมุวา จะรบัหลักการแหงรางพระราชบญัญตั ิ
การทาํงานของคนตางดาว พ.ศ. .... ซึง่คณะรฐัมนตรเีปนผูเสนอหรือไม ทานผูใดเห็น 
สมควรรบัหลักการกดปุม เห็นดวย ทานผูไมเห็นสมควรรบัหลักการกดปุม ไมเห็นดวย 
เชญิลงคะแนนได เสรจ็แลวนะครบั รวมคะแนนได  
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย ๕๔ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมม)ี 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   รบัหลักการเปนเอกฉันท 
ตอไปผมจะขอมติจากทีป่ระชุมนี้เหมือนกันวา จะรบัหลักการแหงรางพระราชบัญญตั ิ
การทาํงานของคนตางดาว พ.ศ. .... ซึง่ พลเรือเอก นพพร  อาชวาคม กบัคณะ เปนผูเสนอ
หรือไม ผูใดเห็นสมควรรบัหลักการกดปุม เห็นดวย ทานผูใด ไมเห็นสมควรรับ 
หลักการกดปุม ไมเห็นดวย เชญิลงคะแนนครบั เสร็จแลวนะครับ รวมคะแนนได  
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย ๕๔ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมม)ี 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   รบัหลักการเปนเอกฉันท 
เชนเดียวกัน กรรมาธิการครับ เชิญทานรัฐมนตร ี
  นายอภัย  จันทนจุลกะ (รฐัมนตรวีาการกระทรวงแรงงาน)   :   ขอบพระคุณ
ครับ กราบเรยีนทานประธานสภานติิบัญญตัแิหงชาติที่เคารพ กระผม นายอภัย  จันทนจุลกะ 
ขอเสนอเปนคณะกรรมาธิการวิสามญั จาํนวน ๒๑ คน 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   คณะรัฐมนตรเีสนอ
กรรมาธิการวิสามญัจาํนวน ๒๑ คน เห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  
   (ไมมีสมาชิกฯ มีความเหน็เปนอยางอื่น) 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ              อญัชลีพร ๙๓/๓ 
 
   ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เปนไปตามนั้นนะครบั  
เชญิทานรฐัมนตรีครบั 
  นายอภัย  จันทนจุลกะ (รฐัมนตรวีาการกระทรวงแรงงาน)   :   ในสัดสวน
ของรัฐบาลนั้น จาํนวน ๔ คน  
  ๑. นายพรชัย  อยูประยงค 
  ๒. นายมนูญ  ปุญญกรยิากร 
  ๓. นายไพรชั  ลํายอง และ 
  ๔. นายปกรณ  นิลประพนัธ  
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญทานสมาชิกฯ ครบั  
เชญิคุณประยงคครับ 
 
          - ๙๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        เกศราภรณ ๙๔/๑ 
 
   นายประยงค  รณรงค   :   กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ  
ผม นายประยงค  รณรงค สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิขอกราบเรียนเสนอรายชื่อ
คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารางพระราชบญัญตัิการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ....  
ในสัดสวนของสมาชกิสภานิตบิญัญตัฯิ จํานวน ๑๗ ทาน  

  ๑. นายสมพล  พันธุมณี   
 ๒. พลเรือเอก นพพร อาชวาคม   
 ๓. พลตาํรวจโท มาโนช  ศัตรูล้ี    
 ๔. พลตร ีอดุล  อุบล    
 ๕. นายมนสั  โกศล      
  ๖. นายบวรศักดิ ์ อวุรรณโณ   
  ๗. นายประกิจ  ประจนปจจนึก   
  ๘. นายบดนิทร  อัศวาณิชย      
  ๙. นางเตือนใจ  ดีเทศน     

              ๑๐. นายชาญชัย  สุนทรมัฏฐ    
           ๑๑. นางสาวอรจิต  สงิคาลวณิช 

๑๒. นายกาํธร  อุดมฤทธิรุจ   
๑๓. นายพูลศักดิ ์ อยูประเสริฐ   
๑๔. นายกษิเดช  คําอาย 
๑๕. นายวาทิน  หนเูกื้อ 
๑๖. นายศุภพสิษฐ  นวลปานนรชาต ิ
๑๗. นายสุรพงษ  กองจนัทึก  
ในลําดับที ่๑๔ – ๑๗ เปนผูทรงคุณวฒุิจากภายนอก ขอบคุณครับ 

   ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ขอผูรับรองครับ  
  (มีสมาชิกฯ ยกมือข้ึนรับรอง) 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        เกศราภรณ ๙๔/๒ 
 

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ผูรบัรองถูกตองนะครบั  
จะมทีานผูใดเสนอชื่ออืน่อีกไหมครับ  
  (ไมมีสมาชิกฯ เสนอ) 
   ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีนะครับ  
เชญิเลขาธิการฯ 
   นางสวุิมล  ภูมิสิงหราช (เลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาทีเ่ลขาธิการ 
สภานิตบิญัญัตแิหงชาติ)  :   รายชื่อคณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณารางพระราชบญัญัต ิ
การทาํงานของคนตางดาว พ.ศ. .... จํานวน ๒๑ ทาน   

๑. นายพรชัย  อยูประยงค   
๒. นายมนูญ  ปุญญกรยิากร   
๓. นายไพรชั  ลํายอง  
๔. นายปกรณ  นิลประพนัธ  
๕. นายสมพล  พันธุมณี 
๖. พลเรือเอก นพพร  อาชวาคม 
๗. พลตาํรวจโท มาโนช  ศัตรูล้ี 
๘. พลตรี อดลุ  อุบล 
๙. นายมนัส  โกศล   
๑๐. นายบวรศักดิ ์ อวุรรณโณ   
๑๑. นายประกิจ  ประจนปจจนึก 
๑๒. นายบดนิทร  อัศวาณิชย  
๑๓. นางเตือนใจ  ดีเทศน 
๑๔. นายชาญชัย  สุนทรมัฏฐ  
๑๕. นางสาวอรจิต  สงิคาลวณิช 
 ๑๖. นายกาํธร  อุดมฤทธิรุจ 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        เกศราภรณ ๙๔/๓ 
 
๑๗. นายพูลศักดิ ์ อยูประเสริฐ  
๑๘. นายกษิเดช  คําอาย     
๑๙. นายวาทนิ  หนเูกื้อ 
๒๐. นายศุภพสิษฐ  นวลปานนรชาติ และ 
๒๑. นายสุรพงษ  กองจนัทึก  

   ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   กําหนดการแปรญตัติครับ 
   นายอภัย  จันทนจุลกะ (รฐัมนตรวีาการกระทรวงแรงงาน)   :   กราบเรียน
ครับ กระผมขออนุญาต ๗ วันตามขอบังคบัฯ  
   ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   รัฐบาลเสนอ ๗ วัน 
ตามขอบังคับฯ ทีป่ระชุมเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  
  (ไมมีสมาชิกฯ มีความเหน็เปนอยางอื่น) 

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ตกลงเปนมติ ๗ วัน 
ตามขอบังคับฯ จะใชรางฉบบัใดเปนหลักในการพิจารณา เชญิครับ 
   นายอภัย  จันทนจุลกะ (รฐัมนตรวีาการกระทรวงแรงงาน)   :    
ทานประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอใชรางของรัฐบาลครับ  
   ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)    :   รัฐบาลเสนอใชรางของ
รัฐบาลเปนหลักในการพิจารณา ที่ประชุมเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  
  (ไมมีสมาชิกฯ มีความเหน็เปนอยางอื่น) 

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ตกลงตามนั้น 
ใชรางของรฐับาลครบั ก็เปนอันจบการพิจารณารางพระราชบญัญตัิการทํางานของ 
คนตางดาว พ.ศ. .... ครบั  



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        เกศราภรณ ๙๔/๔ 
 

ตอไปเปนเรือ่งที ่๓ รางพระราชบญัญตัิภาพยนตรและวดีทิัศน พ.ศ. ....  
ซึ่งคุณสมบตั ิ เมทะน ีกับคณะ เปนผูเสนอ ทีป่ระชุมครับ มีรางของรัฐบาลอีกฉบบัหนึ่ง 
ในวาระที่ ๔ ซึ่งเปนรางพระราชบญัญตัิภาพยนตรและวดีทิัศน พ.ศ. .... เหมอืนกัน  
ที่คณะรฐัมนตรเีปนผูเสนอ จะขออนญุาตตอทีป่ระชุมพิจารณารวมกันไป แตเวลาจะลงมติ
จะลงมตทิีละฉบบั  
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สนช. ๖๕ เปนพิเศษ        เกศราภรณ ๙๔/๕ 
 

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทีป่ระชุมขัดของไหมครับ  
  (ไมมีสมาชิกฯ ขัดของ) 

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทีป่ระชุมไมขัดของนะครับ 
สําหรับรางของคุณสมบตัิ  เมทะน ีนั้น โดยเหตทุี่คุณสมบตัิ  เมทะนี ผูเสนอรางนี ้
ไดลาออกจากการเปนสมาชิกฯ ไปแลวตั้งแตวันที่ ๖ พฤศจิกายน จงึขอใหผูรวมเสนอ 
รางพระราชบัญญตัิไดเสนอรางพระราชบัญญตัิฉบบันีแ้ทน เชญิครูชบ  ยอดแกว ครบั  
 
           - ๙๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ       อารวีรรณ ๙๕/๑ 
 
  นายชบ  ยอดแกว   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัติแหงชาต ิ
ทีเ่คารพ และทานผูทรงเกยีรตทิุกทาน กระผม ครชูบ  ยอดแกว สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาต ิขออนุญาตทานประธานฯ เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ 
รางพระราชบัญญตัิภาพยนตรและวดีทิัศน พ.ศ. ....  
 

“หลักการ 
 

ปรบัปรุงกฎหมายวาดวยภาพยนตรและกฎหมายวาดวยการควบคุมกิจการ 
เทปและวัสดโุทรทัศน  
 

เหตุผล 
 

โดยที่พระราชบัญญตัิภาพยนตร พุทธศักราช ๒๔๗๓ ไดใชบงัคับมาเปน 
เวลานาน บทบัญญตัิบางประการจึงไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจบุันซึ่งเทคโนโลยี 
ไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเรว็ ประกอบกบัการตรวจพิจารณาภาพยนตรในปจจบุัน 
มีความซ้าํซอนกับพระราชบัญญตัิควบคุมกิจการเทปและวัสดโุทรทัศน พ.ศ. ๒๕๓๐ ดงันั้น
เพื่อปรบัปรุงบทบัญญตัิตามกฎหมายวาดวยภาพยนตรและกฎหมายวาดวยการควบคุมกจิการ
เทปและวัสดโุทรทัศนใหสอดคลองกับสถานการณในปจจบุัน รวมทั้งปรบัปรงุระบบ 
การตรวจพิจารณาภาพยนตรเพื่อลดความซ้าํซอนของการตรวจพจิารณาประกอบกบักิจการ
ภาพยนตรในปจจบุันมบีทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
จึงจําเปนตองไดรบัการสงเสริมการประกอบกจิการภาพยนตรไทยอยางเปนรูปธรรม 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญตัินี”้ ขอขอบคุณครับ 
   
 

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญทานรฐัมนตรีครบั 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ       อารวีรรณ ๙๕/๒ 
 

คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ (รัฐมนตรวีาการกระทรวงวฒันธรรม)   :   กราบเรียน 
ทานประธานสภานิตบิัญญัติแหงชาตทิี่เคารพ ดฉิัน คุณหญิงไขศรี  ศรีอรณุ รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงวฒันธรรม ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีใหเสนอรางพระราชบัญญตัิ
ภาพยนตรและวดีทิัศน พ.ศ. .... เพื่อใหทีป่ระชุมสภานิติบญัญัตแิหงชาตพิิจารณา โดยมี
หลักการและเหตดุงันี้  
 

“หลักการ 
 

 ปรบัปรงุกฎหมายวาดวยภาพยนตรและกฎหมายวาดวย 
การควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน  
 

เหตุผล 
 

โดยที่พระราชบัญญตัิภาพยนตร พุทธศักราช ๒๔๗๓ ไดใชบงัคับมาเปน 
เวลานาน บทบัญญตัิบางประการจึงไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจบุันซ่ึงเทคโนโลยี 
ไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเรว็ ประกอบกบัการตรวจพิจารณาภาพยนตรในปจจบุันอยูใน
ความรับผิดชอบของหลายองคกรและมีความซ้ําซอนกับพระราชบัญญตัิควบคุมกิจการเทป
และวัสดุโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๓๐ ดงันัน้ เพื่อปรบัปรุงบทบัญญตัิตามกฎหมายวาดวย
ภาพยนตรและกฎหมายวาดวยการควบคุมกิจการเทปและวัสดโุทรทัศนใหสอดคลองกับ
สถานการณในปจจบุัน รวมทั้งปรบัปรุงระบบการตรวจพจิารณาภาพยนตรใหอยูใน 
ความรับผิดชอบขององคกรเดียวเพ่ือลดความซํ้าซอนของการตรวจพิจารณาประกอบกับ
กิจการภาพยนตรในปจจบุันมีบทบาทสาํคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
จําเปนตองไดรบัการสงเสริมอยางเปนรูปธรรม จงึจาํเปนตองตราพระราชบัญญตัินี”้  
 
 

จึงกราบเรียนเสนอสภานิตบิัญญัตแิหงชาติมาเพือ่โปรดพิจารณาคะ 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ         อารีวรรณ ๙๕/๓ 
 

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญทานสมาชิกฯ ครบั  
ไมมีทานผูใดขออภิปรายก็จะเปนอันปดอภปิราย ตอไปผมจะขอมติจากทีป่ระชุมนี้ จะรับ
หลักการแหงรางพระราชบัญญตัิภาพยนตรและวดีทิัศน พ.ศ. .... ซึ่งคุณสมบตัิ  เมทะนี 
และคณะ เปนผูเสนอ หรอืไม ทานผูใดเห็นควรรบัหลักการกรุณากดปุม เหน็ดวย ทานผูใด
เห็นควรไมรบัหลักการกดปุม ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนไดครับ เสร็จแลวนะครบั  
เชญิรวมคะแนน 
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย ๔๑ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมม)ี 
 
          - ๙๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ        วิมล ๙๖/๑ 
 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ  (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เห็นดวยเปนเอกฉันท 
รับหลักการ ตอไปผมจะขอมติวา จะรับหลักการแหงรางพระราชบญัญตัิภาพยนตรและ 
วดีทิัศน พ.ศ. .... ซึ่งคณะรฐัมนตรีเปนผูเสนอหรือไม ทานผูใดเห็นควรรบัหลักการกดปุม 
เห็นดวย ทานผูใดไมเหน็ควรรบัหลกัการกดปุม ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ  เสรจ็แลว
นะครับ เชญิรวมคะแนน 
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย ๓๗ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมม)ี 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ  (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เปนอันวาเห็นชอบดวย 
เปนเอกฉันทเหมือนกัน รับหลักการทัง้ ๒ ฉบบั กรรมาธกิารครับ  
  คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ (รัฐมนตรวีาการกระทรวงวฒันธรรม)   :   กราบเรียน 
ทานประธานฯ ที่เคารพ ขอเรียนเสนอกรรมาธกิารวิสามัญ จาํนวน ๓๓ ทานคะ 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ  (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   คณะรัฐบาลเสนอขอ 
คณะกรรมาธิการวิสามญั ๓๓ ทาน ทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ   
  (ไมมีสมาชิกฯ มีความเหน็เปนอยางอื่น) 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ  (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมเห็นเปนอยางอื่น  
เปนมตินะครับ  เชญิในสวนของรฐัมนตรีครบั  
  คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ (รัฐมนตรวีาการกระทรวงวฒันธรรม)   :    
กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ ในสวนของคณะรัฐมนตรขีอเรียนเสนอ ๓ ทาน คือ 

๑. คุณหญิงไขศรี  ศรีอรณุ 
๒. นายสมชาย  เสียงหลาย  
๓. นางสาวธาํรงลักษณ  ลาพินี 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ        วิมล ๙๖/๒ 
 

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ  (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   คณะรัฐมนตรเีสนอเพยีง  
๓ ทาน เชิญคุณประกอบครับ  
  นายประกอบ  วิโรจนกฏู   :   กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทีเ่คารพ 
กระผม นายประกอบ  วิโรจนกูฏ ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาราง 
พระราชบัญญัติภาพยนตรและวดีิทัศน ในสวนของ สนช. จํานวน ๓๐ ทาน ดังนี ้

  ๑. นายสุธรรม  จติรานุเคราะห 
                          ๒. นายสมภพ  เจรญิกุล 

  ๓. นางสุรางค  เปรมปรดีิ ์ 
  ๔. นายสมเกียรต ิ ออนวิมล 
  ๕. นางประภา  เหตระกูล ศรีนวลนดั 
  ๖. นายประภัทร  ศรลัมพ 
  ๗. นายภัทระ  คําพทิักษ 
  ๘. พลตรี ประพาศ  ศกุนตนาค 
  ๙. นางชวนพิศ  ฉายเหมอืนวงศ 

                 ๑๐. พลอากาศโท เกรียงเดช  เจียจันทรพงษ 
             ๑๑. พลอากาศเอก วัลลภ  มีสมศัพย  
  ๑๒. นางบญัญัต ิ ทัศนียะเวช 
  ๑๓. พลตํารวจโท วิโรจน  จันทรังษ ี
  ๑๔. นายปรชีา  วัชราภัย 
  ๑๕. นายชนะศักดิ์  ยวุบูรณ 
  ๑๖. นายภิรมย  สิมะเสถยีร 
  ๑๗. นายชบ  ยอดแกว 
  ๑๘. นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ 
  ๑๙. นางมุกดา  อินตะสาร 
  ๒๐. นางอุมา  สุคนธมาน 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ        วิมล ๙๖/๓ 
 
  ๒๑. นางจุรี  วิจติรวาทการ 
  ๒๒. นายมณเฑียร  บุญตัน 
  ๒๓. นายเกื้อ  แกวเกต ุ
  ๒๔. นายเอก วงศอนันต 
  ๒๕. นายแบงก  งามอรุณโชต ิ
  ๒๖. นางสายสม  วงศาสลัุกษณ 
  ๒๗. นางสุธาทิพย  ธชัยพงศ 
  ๒๘. พลตาํรวจตร ีไพศาล  เชื้อรอต 
  ๒๙. พันตํารวจตร ียงยุทธ  สาระสมบตัิ และ 
  ๓๐. นายจาฤก  กัลยจาฤก 
  ลําดบัที ่๑๗ – ๓๐ เปนผูแทนองคกรเอกชน 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ  (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ผูรบัรองครับ 
  (มีสมาชิกฯ ยกมือข้ึนรับรอง) 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ  (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ผูรบัรองถูกตอง 
กําหนดแปรญัตติครับ 
  คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ (รัฐมนตรวีาการกระทรวงวฒันธรรม)   :    
กราบเรียนทานประธานฯ ขอเรียนเสนอตามขอบังคับฯ ๗ วันคะ 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ  (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   รัฐบาลเสนอแปรญัตต ิ
๗ วันตามขอบังคบัฯ ไมเห็นเปนอยางอื่นนะครบั 
  (ไมมีสมาชิกฯ มีความเหน็เปนอยางอื่น) 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ  (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เปนมติตามนั้นนะครบั 
ใชรางของใครเปนหลักในการพิจารณาครับ  
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  คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ (รัฐมนตรวีาการกระทรวงวฒันธรรม)   :    
กราบเรียนทานประธานฯ ขออนุญาตใชรางซึ่งคณะรัฐมนตรีเสนอเปนหลกัในการพิจารณา
คะ  
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ  (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   รัฐบาลเสนอขอใช 
รางของรัฐบาลเปนหลักในการพิจารณา ไมขัดของนะครบั 
  (ไมมีสมาชิกฯ ขัดของ) 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ  (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถือเปนมตคิรับ  
เปนอันจบการพิจารณารางพระราชบญัญตัิภาพยนตรและวดีทิศัน พ.ศ. .... ทั้ง ๒ ฉบบั 
ทานสมาชิกฯ ครับ กอนทีจ่ะเขาสูการพิจารณาในลําดับที ่๕ นีผ้มไดรบัหนงัสือจากระทรวง
วฒันธรรมไดขออนุญาตวา รฐัมนตรอียูตรงนี้แลว จะขออนุญาตเลื่อนวาระที ่๑๒  
คือรางพระราชบัญญตัิสงเสริมศิลปะรวมสมัย พ.ศ. ....  ซึง่คณะรัฐมนตรเีปนผูเสนอ ขึ้นมา
พิจารณากอน ที่ประชุมจะขัดของไหมครับ  
  (ไมมีสมาชิกฯ ขัดของ) 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ  (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมขดัของ 
ถือเปนมตินะครบั อนุญาตใหดําเนินการได  
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ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ  (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญทานรฐัมนตร ี
  คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ (รัฐมนตรวีาการกระทรวงวฒันธรรม)   :    
กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิีเ่คารพ ดฉินั คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงวัฒนธรรม ไดรบัมอบหมายจากคณะรฐัมนตรีใหเสนอราง
พระราชบัญญัติสงเสริมศิลปะรวมสมัย พ.ศ. .... เพื่อใหทีป่ระชุมสภานติบิญัญตัิแหงชาติ
พิจารณาโดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้  
   

“หลักการ 
 

  ใหมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมศิลปะรวมสมัย  
 

เหตุผล 
 
  โดยที่ศิลปะรวมสมัยมีสวนในการสรางสรรคและคงไวซึ่งวฒันธรรมของ
ชาติใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพราะผลงานทางศิลปะนอกจากจะทาํใหเยาวชนของชาติ
เกิดการเรียนรูและเขาถึงคุณคาความสุนทรยีภาพของศิลปะแลว ยังเปนการพัฒนาและ
สงเสริมคุณภาพชีวติของประชาชนใหมีคุณธรรม สรางความสมานฉันท และมีความสุข 
ทางจิตใจโดยทางตรงหรอืทางออม ประกอบกบัศลิปะรวมสมยัเปนทุนและพลังงานในการ
ชวยขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของสังคมของชาติใหดีขึ้น  ดังนั้น สมควรสงเสริมศลิปะรวมสมยั
โดยการจดัตัง้กองทุนขึ้นโดยความรวมมือของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุน 
ผูสรางสรรคงานศิลปะรวมสมัย จงึจาํเปนตองตราพระราชบญัญัตินี้” 
   
  จึงกราบเรียนเสนอมาเพื่อพิจารณาคะ  
           - ๙๗/๑ 
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  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญทานสมาชิกฯ ครบั 
ไมมีทานผูใดขออภิปราย ดังนั้นผมจะขอมตวิา จะรบัหลักการในรางพระราชบญัญตัิ 
สงเสริมศิลปะรวมสมัย พ.ศ. .... ซึง่คณะรฐัมนตรีเปนผูเสนอหรือไม ทานผูใดเห็นสมควร 
รับหลักการกรุณากดปุม เห็นดวย ทานผูใดไมเหน็สมควรรบัหลักการกรณุากดปุม  
ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ เสร็จแลวนะครบั เชญิรวมคะแนน 
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย ๔๒ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เสียงสวนใหญรับหลักการ 
ในวาระที่ ๑ กรรมาธิการครับ 
  คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ (รัฐมนตรวีาการกระทรวงวฒันธรรม)   :   กราบเรียน 
ทานประธานฯ ที่เคารพ ขอเรียนเสนอคณะกรรมาธิการวสิามญั จาํนวน ๑๖ คน 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   รัฐบาลเสนอกรรมาธกิาร 
วิสามญั ๑๖ คน ไมเห็นเปนอยางอื่นนะครับ เปนมตติามนั้น เชิญคณะรฐัมนตรเีสนอครบั 
  คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ (รัฐมนตรวีาการกระทรวงวฒันธรรม)   :   กราบเรียน 
ทานประธานฯ ที่เคารพ ในสวนที ่ครม. เสนอ ๓ คน คือ  
  ๑. นายอภินนัท  โปษยานนท 
  ๒. นายสามารถ  จันทรสรูย   
  ๓. นายดิสทตั  โหตระกติย  
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญ พลตรี ประพาศ  
  พลตรี ประพาศ  ศกุนตนาค   :   ทานประธานฯ ทีเ่คารพ ผม พลตร ีประพาศ  
ศกุนตนาค ขอเสนอรายชือ่คณะกรรมาธิการวิสามญัจากสมาชกิสภานิตบิญัญัตแิหงชาติ 
จํานวน ๑๓ ทานดวยกัน คือ 
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  ๑. นายสวุฒัน  อนใจกลา 
  ๒. นายสทุธธิรรม  จริาธวิฒัน 
  ๓. นายเสฐียรพงษ  วรรณปก 
  ๔. นายวรเดช  อมรวรพิพัฒน 
  ๕. นายภทัระ  คําพทิักษ 
  ๖. นายวริุณ  ตั้งเจริญ 
  ๗. นางบญัญัต ิ ทัศนียะเวช 
  ๘. พลตรี จําลอง  ศรเีมือง 
  ๙. นายสรุิชัย  หวันแกว 
           ๑๐. นายภราเดช  พยัฆวิเชียร 
  และผูทรงคุณวุฒจิากภายนอก ๓ ทานดวยกัน คือ นายธนภน  วฒันกุล   
นายเนาวรัตน  พงษไพบลูย  นางภัทราวด ี มชีูธน รวมทัง้สิ้น ๑๓ ทานดวยกนัครับ 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ขอผูรับรองครับ 
  (มีสมาชิกฯ ยกมือข้ึนรับรอง) 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ผูรบัรองถูกตอง 
กําหนดแปรญัตติครับทานรัฐมนตร ี
  คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ (รัฐมนตรวีาการกระทรวงวฒันธรรม)   :   แปรญัตติ 
ตามขอบังคับฯ ๗ วันคะ 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   แปรญตัตติามขอบังคบัฯ 
๗ วัน ไมเหน็เปนอยางอื่นนะครบั เปนมตติามนั้น ก็เปนอันจบการพิจารณาในวาระนี ้
  ทานทีป่ระชมุครับ รฐัมนตรทีีจ่ะมาชีแ้จงในเรื่องของวาระที่ ๑๔  
รางพระราชบัญญตัิการมาตรฐานแหงชาติ พ.ศ. ....  ซึ่งคณะรฐัมนตรเีปนผูเสนอ ซึ่งไดรบั 
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มอบหมายจากรฐับาลนีน่ะครบั มาอยูตรงนี้ แลวขออนุญาตทีจ่ะเล่ือนวาระนี้ข้ึนมา ทีป่ระชุม
จะขดัของไหมครับ  
  (ไมมีสมาชิกฯ ขัดของ) 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   อนุญาตนะครบั  
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  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญรัฐมนตรเีสนอ 
รางพระราชบัญญตัิการมาตรฐานแหงชาติ พ.ศ. ....  
  นายปยะบตุร  ชลวจิารณ (รฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงอตุสาหกรรม)   : 
กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรตทิี่เคารพ กระผม 
นายปยะบตุร  ชลวจิารณ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ไดรบัมอบหมายจาก 
คณะรัฐมนตรีใหเสนอรางพระราชบญัญตัิการมาตรฐานแหงชาติ พ.ศ. .... โดยมีหลักการ 
และเหตุผลดงันี้ หลักการ ใหมีกฎหมายวาดวยการมาตรฐานแหงชาต ิเหตผุลที่ขอเสนอ 
รางพระราชบัญญตัิการมาตรฐานแหงชาติ ม ี๔ ประการดวยกัน ดังนี ้
  ประการแรก เกดิจากการเปลี่ยนรปูแบบการแขงขนัทางการคา เปนทีท่ราบ 
โดยทั่วไปแลววา ประเทศไทยตองพึง่พาอาศัยรายไดจากการสงออก และผูสงออกกําลัง
เผชิญกบัความทาทายดานขีดความสามารถในการแขงขันในเวทกีารคาโลก ปจจุบัน 
การแขงขันทางการคาไดเปลี่ยนรปูแบบจากการใชมาตรการดานภาษีเปนเคร่ืองมือมาเปน
การอางอิงมาตรฐานและกฎระเบียบทางเทคนิค ทาํใหการมาตรฐานมบีทบาทการคาเพิ่มขึ้น 
อยางตอเนื่อง การจดัตัง้องคการการคาโลกในป พ.ศ. ๒๕๓๘ ทาํใหเกดิมาตรฐานสากลและ
ทาํใหเกดิการยอมรบัผลการตรวจสอบและรบัรองซึ่งกันและกัน และมแีนวโนมทีช่ดัเจนวา 
สินคาสงออกไดถูกตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑจากประเทศผูนาํเขามากขึ้น ดงันั้นประเทศ 
ที่มีระบบการมาตรฐานทีเ่ขมแข็งซึง่มกัจะเปนประเทศที่พัฒนาแลวจึงมักไดเปรียบในการ 
แขงขัน สวนประเทศที่ระบบการมาตรฐานไมเขมแข็งจะเสียเปรยีบหรือพบอุปสรรคในการ 
แขงขันทางการคาระหวางประเทศอยูเสมอ 
 
          - ๙๘/๑ 
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  ประการที่ ๒ การยกระดบัมาตรฐานคือการยกระดบัคุณภาพ การมาตรฐาน 
ยังชวยยกระดบัคุณภาพการดําเนินงานของผูประกอบการไทยใหสูงข้ึน ผลปรากฎในเอกสาร
วิจัยพบวา ยงัสอดคลองกับการเพิ่มประสิทธิภาพ ชวยพัฒนาบคุลากรและกระตุนใหเกดิ
นวตักรรมใหม ๆ อันจะชวยผลักดันใหเศรษฐกิจไทยเจรญิกาวหนาดวยระบบเศรษฐกิจที่มี
ฐานนวตักรรมเปนตวันํา 
  ประการที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต ปจจบุันมีการแขงขัน
พัฒนาการคาเพื่อชวงชงิตลาด ทาํใหเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมทกุสาขามีความกาวหนา
อยางรวดเรว็ สินคาตาง ๆ ตกรุนรวดเรว็ขึ้น เชน เครื่องไฟฟาอิเล็กทรอนิกส สินคาเหลานี้ 
ถูกคนนํามาทิง้เปนขยะมากขึ้น กอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอม เปนอันตรายตอชีวติและ
สุขอนามัยของผูบรโิภค ยากตอการทาํลาย ในมุมกลับกัน ผูผลิตสินคาที่สงออกจําเปนตอง
ปรบัตวัเพ่ือใหผูผลิตเปนมิตรตอผูบรโิภคและสิ่งแวดลอมมากข้ึนเชนเดียวกัน ดวยเหตุนี้ 
การกระตุนใหผูผลิตผลิตสินคาที่มีมาตรฐานและคณุภาพ มีกระบวนการผลิตที่มี
ประสทิธิภาพ มีการบริหารจดัการที่มธีรรมาภิบาลตอผูบริโภคแรงงาน สิง่แวดลอม ชุมชน
และตอสังคม รวมถึงการนําไปสูความมีสมรรถนะในการแขงขันระหวางประเทศใหไดนั้น
เปนเรื่องจาํเปนและยิง่สาํคัญมาก รฐับาลจึงจําเปนตองมีเครื่องมือผลักดันในระบบการผลิต
ทัง้ระบบใหไดมาตรฐาน 
  ประการที่ ๔ การมาตรฐานของประเทศ ปจจบุันประเทศไทยมรีะบบ
มาตรฐานทีห่ลากหลาย มีการดาํเนินการโดยหนวยงานของรฐัและภาคเอกชนหลายแหง 
ทาํใหขาดความเปนเอกภาพ ไมเปนอนัหนึ่งอันเดยีวกัน ไมสามารถกํากบัดแูลเพื่อใหมีการ 
ดาํเนินงานมาตรฐานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันได ทาํใหประเทศไทยไมสามารถเตรยีม 
ความพรอมลวงหนาไดทันมาตรฐานสากล เชน ในกลุมประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 
หรืออียู (EU) ซึ่งไดมีการกําหนดมาตรฐานในเรื่องสินคานั้นออกมาหลายเรื่อง เชน เรื่องริช 
(Rich) เปนตน  

ดวยเหตุผลทัง้ ๔ ประการประเทศไทยจึงมีความจําเปนอยางเรงดวน  
ตองดาํเนินการกาํหนดมาตรฐานดงักลาวโดยรวดเรว็ เพื่อสงเสรมิสงออกใหมีความรู 
ความเขาใจและดาํเนินการกบัตามมาตรฐานใหม ๆ ที่ออกมาบังคับเปนจํานวนมาก และเพื่อ 
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ตอบโตสินคาที่จะนําเขาสูประเทศไทย แตไมอาจดาํเนินการได เนื่องจากขาดความเปน 
เอกภาพดังทีก่ลาวมา จึงจาํเปนตองตราพระราชบัญญัติฉบบันี ้เพื่อกําหนดใหมี
คณะกรรมการการมาตรฐานแหงชาต ิซ่ึงมีนายกรฐัมนตรีหรือรองนายกรฐัมนตรีที ่
นายกรฐัมนตรีมอบหมายเปนประธาน ทําหนาทีก่ําหนดนโยบายและยทุธศาสตรในการ
สงเสริม พฒันาการดําเนนิการดานมาตรฐาน และสงเสริมใหเกิดความรวมมือดาน 
การมาตรฐานทัง้ภายในและตางประเทศสอดคลองกับสถานการณการคาระหวางประเทศ 
ซึ่งอยูในหมวดที่ ๑ มาตรา ๖ กําหนดใหมีคณะกรรมการเฉพาะดานมาตรฐานทาํหนาที่
พิจารณากําหนด แกไข และยกเลิกมาตรฐานที่เกีย่วของกบัการตรวจสอบ รับรอง ซึ่งอยูใน
หมวดที่ ๑ และมาตรา ๑๓ นอกจากนั้นปจจบุันมผูีประกอบการตรวจสอบรับรอง 
เปนจาํนวนมาก แตยงัไมมีกฎหมายควบคุมและประกอบการตรวจสอบ รับรอง ดงันั้น  
เพื่อสรางความเชื่อถือในสินคาและบริการแกผูรบับรกิารและตรวจสอบ รับรองมาตรฐาน
และผูบรโิภคทั้งในประเทศและตางประเทศ จึงสมควรกาํหนดกฎหมายเพื่อควบคุม
ผูประกอบการเหลานีด้วย ซึ่งอยูในหมวดที่ ๒ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๗  
ทานประธานสภานิตบิัญญัติแหงชาตแิละทานสมาชิกผูทรงเกียรตทิีเ่คารพ ดวยเหตุผล
ดงักลาวทั้งหมดจึงจําเปนตองตราพระราชบญัญตัฉิบบันี ้ซึ่งมีทัง้หมด ๖๐ มาตรา 
จึงขอกราบเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาเห็นชอบในหลักการดวยครับ  
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญทานสมาชิกฯ ครบั 
ไมมีทานผูใดขออภิปราย ก็เปนอันวาปดอภิปราย ตอไปผมจะขอมติจากที่ประชุม 
แหงนีว้า จะรับหลักการแหงรางพระราชบญัญตัฉิบบันี้หรือไม ทานผูใดเห็นสมควรรบั 
หลักการกรณุากดปุม เหน็ดวย ทานผูใดไมเห็นสมควรรบัหลกัการกดปุม ไมเห็นดวย 
เชญิลงคะแนนครับ เสร็จแลวนะครบั เชญิรวมคะแนน 
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย ๔๓ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมม)ี 
 
      
          - ๙๙/๑ 
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 ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เห็นดวยเปนเอกฉันท  
รับหลักการ กรรมาธิการครับ  
 นายปยะบตุร  ชลวจิารณ (รฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงอตุสาหกรรม)   :   
รัฐบาลขอตั้งกรรมาธิการ ๒๓ ทานครบั  
 ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ตัง้กรรมการวิสามญั 
ก่ีคนดีครบั  
 นายปยะบตุร  ชลวจิารณ (รฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงอตุสาหกรรม)   :   
๒๓ ทาน ทัง้หมดครบั 
 ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :  กรรมาธิการวิสามัญ  
๒๓ ทาน ทีป่ระชุมไมขัดของ เปนมติครับ เชิญทานรฐัมนตรีเสนอ  
 นายปยะบตุร  ชลวจิารณ (รฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงอตุสาหกรรม)   :   
ของรัฐบาล ๔ ทาน   
 ๑. นายปยะบุตร  ชลวิจารณ    
 ๒. นายไพโรจน  สัญญะเดชากุล    
 ๓. นายโกมล  จิรชัยสทุธิกุล 
 ๔. นางชุตาภรณ  ลัมพสาระ  
 ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญพลเอก โชคชัย ครับ 
 พลเอก โชคชัย  หงสทอง   :   ขอกราบเรียนทานประธานฯ ทีเ่คารพ กระผม 
พลเอก โชคชัย  หงสทอง สมาชิกสภานิติบญัญตัแิหงชาติ ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการ
วิสามญัในสวนของสมาชิกสภานติบิญัญตัิแหงชาติ จํานวน ๑๙ คน ดงัตอไปนี้   
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   ๑. นายภราเดช  พยัฆวิเชยีร  
   ๒. นายสันติ  วิลาสศักดานนท  
   ๓. นายกงกฤช  หิรญักิจ  
   ๔. นายชนนิทธ  โทณวณิก  
   ๕. นายชลิต  แกวจินดา  
   ๖. พลอากาศเอก ระเดน  พึ่งพักตร  
   ๗. นายอดศิักดิ ์ ศรีสรรพกิจ  
   ๘. นางสาวเมทนี สุคนธรักษ  
   ๙. นายสมชาย   สกุลสุรรตัน  
 ๑๐. ทานผูหญิงปรียา  เกษมสันต ณ อยุธยา  
 ๑๑. นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช   
 ๑๒. นายธีรพจน  จรญูศรี   
 ๑๓. นายศกัดิช์ัย  ธนบุญชัย  
 ๑๔. พลอากาศเอก วรีวทิ   คงศักดิ์  
 ๑๕. นางจงด ี วองพินัยรตัน  
 ๑๖. นายสมมาตร  ขุนเศษฐ   
 ๑๗. นายธวชัชัย  ตั้งสงา  
 ๑๘. นางอัญชลี  ชวนติย  
 ๑๙. นายประสาน  ตันประเสริฐ  
 หมายเลข ๑๕ - ๑๙ เปนผูทรงคุณวฒุภิายนอก ขอบคุณครับ  
 ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ขอผูรับรองครับ  
 (มีสมาชิกฯ ยกมือข้ึนรับรอง)  
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 ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ผูรบัรองถูกตองครบั  
กําหนดการแปรญตัติครบั  
 นายปยะบตุร  ชลวจิารณ (รฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงอตุสาหกรรม)   :   
แปรญัตต ิ๗ วันตามขอบงัคับฯ   
 ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ตามขอบงัคับฯ ไมเห็น 
เปนอยางอื่น เปนมติครบั ก็เปนอันจบการพิจารณากฎหมายในวาระที่ ๑๔ ขอความกรณุา
จากเพื่อนสมาชิกฯ ทานรฐัมนตรวีาการกระทรวงยตุิธรรมมีหนงัสือมาถึงผม ขออนุญาต
เล่ือนวาระการประชุม วาระที ่๑๐ รางพระราชบญัญัตติํารวจแหงชาต ิ(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
ออกไปในสปัดาหหนา ทีป่ระชุมไมขัดของนะครับ  
 ขอพิจารณารางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ใหสันนิษฐานไวกอนวาเด็กเปนบตุรชอบดวยกฎหมายของชาย
ในคดทีี่ฟองขอใหรับเด็กเปนบุตร ซึง่คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ กบักฎหมายอีกฉบับหนึ่งใน
ฉบับที่ ๒๐ คือรางพระราชบัญญตัิการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบบัที ่..)  พ.ศ. ....  ทีป่ระชุม
กรุณาใหเล่ือนขึ้นมาไดนะครบั  
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สนช. ๖๕ เปนพิเศษ                            จติติมา ๙๙/๔ 
 
 ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญทานรฐัมนตรี  
 นายชาญชัย  ลิขิตจิตถะ (รัฐมนตรวีาการกระทรวงยุติธรรม)   :  กราบเรียน
ทานประธานสภานิตบิัญญัติแหงชาตทิี่เคารพ กระผม นายชาญชัย  ลิขิตจติถะ 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงยุติธรรม ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีใหเสนอราง
พระราชบัญญัตแิกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
เพื่อใหทีป่ระชุมสภานิตบิัญญตัิแหงชาติไดโปรดพจิารณา โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้  
 

“หลักการ  
 
 แกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 
 (๑) กําหนดใหกรณีที่สามภีริยาฝายใดไมสามารถทีจ่ะอยูกินรวมกันฉันสามี
ภริยาโดยปกติสุข เปนกรณีที่คูสมรสฝายนั้นอาจจะรองขอตอศาลขอใหสั่งอนุญาตใหตนอยู
ตางหากได (แกไขเพิ่มเตมิมาตรา ๑๔๖๒) 
 (๒)  กําหนดมิใหถือวาเดก็ทีเ่กดิจากหญิงที่มิไดมีการสมรสกบัชาย เปนบตุร
ชอบดวยกฎหมายของหญิงนั้น ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน (แกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๕๔๖)   
 (๓) กําหนดใหสันนิษฐานไวกอนวาเด็กเปนบตุรชอบดวยกฎหมายของชาย
ในคดทีี่ฟองขอใหรับเด็กเปนบุตร  (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕๕๗)  
 
        - ๑๐๐/๑ 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ                กาหลง ๑๐๐/๑ 
 
  (๔) กําหนดใหความเปนบตุรชอบดวยกฎหมายของบดิามีผลนับตั้งแตวันที่
เด็กเกดิ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๕๗) 
  (๕) กาํหนดใหบดิามารดาโดยกาํเนดิกลับมีอํานาจปกครองบตุรที่ยงัไมบรรลุ 
นิติภาวะ เมือ่ผูรับบตุรบญุธรรมตายลง และกําหนดใหพนักงานอัยการเปนผูมีอํานาจรองขอ
เพื่อใหศาลมีคําสั่งเปนประการอื่นใด (แกไขเพิ่มเตมิมาตรา ๑๕๙๘/๓๗)  
 

เหตุผล 
 

  โดยที่บทบัญญัตบิรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการ 
รองขอตอศาลขอใหสั่งอนุญาตใหสามีภริยาอยูตางหาก การเปนบตุรชอบดวยกฎหมาย 
ของหญิง การเปนบตุรชอบดวยกฎหมายของชาย การนับวันทีเ่ปนบตุรชอบดวยกฎหมาย 
ของบิดา และการกลับใหมีอํานาจปกครองบตุรทีย่ังไมบรรลุนติิภาวะเมื่อมกีารเลิกรบั 
บตุรบญุธรรม นั้น ยังไมสอดคลองและไมเอื้ออํานวยตอสภาพความเปนอยูในสังคมปจจุบัน  
สมควรแกไขปรบัปรงุใหเหมาะสมยิง่ขึ้น จงึจาํเปนตองตราพระราชบัญญตันิี้”  

ขอบคุณครับ 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญทานสมาชิกฯ ครบั 
ไมมีทานผูใดขออภิปราย ก็เปนอันวาปดอภิปราย ตอไปผมจะขอมติวา จะรับหลักการ 
แหงรางพระราชบญัญตัฉิบบันี้หรือไม ทานผูใดเห็นสมควรรบัหลักการกดปุม เห็นดวย  
ทานผูใดไมเห็นสมควรรบัหลักการกดปุม ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนน เสรจ็แลวนะครับ  
เชญิรวมคะแนนได 
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย ๔๓ คะแนน  ไมเห็นดวย ๑ คะแนน) 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เสียงสวนใหญเห็นดวย 
เปนอันวารับหลักการ กรรมาธิการครบั 
 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ                กาหลง ๑๐๐/๒ 
 
  นายชาญชัย  ลิขิตจิตถะ (รัฐมนตรวีาการกระทรวงยุติธรรม)   :   กราบเรียน 
ทานประธานสภานิตบิัญญัติแหงชาตทิี่เคารพครบั ขอเสนอกรรมาธกิารวสิามัญ จาํนวน 
๑๔ ทาน 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   รัฐบาลเสนอกรรมาธกิาร 
วิสามญั ๑๔ ทาน ไมมทีานผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนนะครบั 

 (ไมมีสมาชิกฯ มีความเหน็เปนอยางอื่น) 
ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 

กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :    เชิญทานรัฐมนตรเีสนอ 
ในสวนของคณะรัฐมนตรี 
  นายชาญชัย  ลิขิตจิตถะ (รัฐมนตรวีาการกระทรวงยุติธรรม)   :   
คณะรัฐมนตรีขอเสนอ ๓ ทาน 
  ๑. นายธงทอง  จันทรางศุ 
  ๒. นายถนัดกิจ  นิวาทวงษ 
  ๓. นางสาวรืน่วดี  สวุรรณมงคล 

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญคุณประภาครบั 
  นางประภา  เหตระกูล ศรนีวลนัด   :   กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 
ดฉิัน นางประภา  เหตระกูล ศรีนวลนดั ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธกิารวสิามัญพิจารณา 
รางพระราชบัญญตัปิระมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... จาํนวน ๑๑ ทาน 
  ๑. นายวัลลภ  ตังคณานรุกัษ 
  ๒. นางเตือนใจ  ดีเทศน 
  ๓. พลอากาศเอก วัลลภ  มีสมศัพย 
  ๔. นายวิริยะ  นามศิริพงศพันธุ 
  ๕. นางมุกดา  อินตะสาร 
  ๖. นางบัญญตัิ  ทัศนียะเวช 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ                กาหลง ๑๐๐/๓ 
 
  ๗. คุณหญิงนันทกา  สปุระภาตะนันทน 
  ๘. นางจุร ี วจิิตรวาทการ 
  ๙. นายชบ  ยอดแกว 
           ๑๐. นางสุนันทนา  สมบุญธรรม และ 
           ๑๑. นางอุมา  สุคนธมาน 
  ขอบคุณคะ 

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :    ขอผูรับรองครับ 
  (มีสมาชิกฯ ยกมือข้ึนรับรอง) 

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติบิญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :    ผูรบัรองถูกตอง 
แปรญัตติครบัทานรฐัมนตร ี
  นายชาญชัย  ลิขิตจิตถะ (รัฐมนตรวีาการกระทรวงยุติธรรม)   :   กราบเรียน 
ทานประธานสภานิตบิัญญัติแหงชาตทิี่เคารพ ขอแปรญัตต ิ๗ วันตามขอบังคับฯ ครบั 

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :    แปรญัตต ิ๗ วัน 
ตามขอบังคับฯ ไมขัดของนะครบั 
  (ไมมีสมาชิกฯ ขัดของ) 

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถือเปนมต ิก็เปนอันวาจบ
การพิจารณารางพระราชบัญญตัปิระมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
เชญิทานรฐัมนตรียุติธรรมอีกฉบบัหนึ่งครบั รางพระราชบญัญัติการสอบสวนคดีพเิศษ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ลําดบัที ่๒๐ ครบั 
  นายชาญชัย  ลิขิตจิตถะ (รัฐมนตรวีาการกระทรวงยุติธรรม)   :    
ขอกราบเรียนทานประธานสภานติบิญัญตัิแหงชาตทิี่เคารพ กระผม นายชาญชัย  ลิขิตจติถะ 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงยุติธรรม ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีใหเสนอ 



สนช. ๖๕ เปนพิเศษ                กาหลง ๑๐๐/๔ 
  
รางพระราชบัญญตัิการสอบสวนคดีพเิศษ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อใหทีป่ระชุม 
สภานิตบิญัญัตแิหงชาตไิดโปรดพิจารณา โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี ้
 

“หลักการ 
 

  แกไขเพิ่มเตมิพระราชบญัญตัิการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังตอไปนี้ 
  (๑) กําหนดใหกรรมการคดีพิเศษซึง่เปนผูทรงคุณวฒุแิละกรรมการพนักงาน 
สอบสวนคดพีิเศษดาํรงตาํแหนงรวมกันเกินสามวาระไมได 
  (๒) กําหนดใหคดีความผิดอาญาที่มพีนักงานฝายปกครองหรอืตํารวจ 
ชั้นผูใหญซึ่งไมใชพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจาหนาที่คดพีิเศษเปนผูตองสงสัย 
ผูถูกกลาวหา หรือ ผูตองหา เปนคดีพิเศษ และให กคพ. เปนผูชี้ขาดในกรณีที่มีขอโตแยง
หรือขอสงสัยวาการกระทาํความผิดใดเปนคดีพิเศษหรือไม  
 
          - ๑๐๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ        ศศิมา  ๑๐๑/๑ 
 
  (๓)  กําหนดการปฏบิัตเิก่ียวกับคดทีี่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ การสงสํานวนการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา การขอใหหนวยงานของรัฐหรอื
เจาหนาที่อื่นของรัฐชวยเหลือการปฏบิตัิหนาที ่และการสบืสวนคดีความผิดอาญาซึง่อาจะ
เปนคดีพเิศษ 
  (๔)  กําหนดใหนําเงินสินบน เงินรางวลั หรือเงินประเภทเดียวกันทีเ่รียกชื่อ
อยางอ่ืนที่พนักงานสอบสวนคดีพเิศษหรือเจาหนาที่คดีพเิศษมีสิทธิไดรบัสงเขากรม
สอบสวนคดพีิเศษ 
  (๕)  กําหนดใหผูเขารวมปฏบิัติหนาที่ตามมาตรา ๒๑/๑ และอัยการทหาร 
ทีเ่ขารวมสอบสวนหรือเขารวมปฏบิตัิหนาทีต่ามมาตรา ๓๒ ซึ่งไดกระทําการฝาฝน 
มาตรา ๒๖ ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษที่กําหนดไวในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง  
 

เหตุผล 
 

โดยที่พระราชบัญญตัิการสอบสวนคดพีิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีบทบัญญตั ิ
บางประการที่ไมสามารถนํามาบงัคับใชในการดําเนินคดีพิเศษไดอยางเหมาะสมและ 
มีประสทิธิภาพ ทําใหเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานตามภาระหนาที่ของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ สมควรปรบัปรงุเพือ่ใหการปฏบิตัิงานเปนไปดวยความรวดเรว็และมีประสทิธิภาพ  
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญตัินี”้ 
  ขอบคุณครับ  
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติบิญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญอาจารยโคทมครบั 
  นายโคทม  อารียา   :   ขอบพระคุณทานประธานฯ ครบั ผม นายโคทม  
อารียา กระผมตดิใจอยูประเด็นหนึ่งทานประธานฯ คือประเด็นที่อยูในหลักการขอที่วา  
ใหกรรมการคดีพิเศษซึ่งเปนผูทรงคุณวฒุดิํารงตําแหนงรวมกันเกิน ๓ วาระไมได ซึง่เปน 
การแกไขจากกฎหมายปจจบุันทีเ่ขียนวา ดํารงตาํแหนงตดิตอกันเกิน ๒ วาระมิได  



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ        ศศิมา  ๑๐๑/๒ 
 
ทานประธานฯ ครบั ผมคิดวาโดยทั่วไปเราก็มักจะบัญญตัิเหมอืนอยางที่มอียูในกฎหมาย
ปจจบุันก็คือ ตดิตอกันเกนิ ๒ วาระมไิด เพื่อเปดโอกาสใหมบีุคคลผูทรงคณุวุฒิคนอ่ืน ๆ  
เขามาดาํรงตาํแหนง ซึง่จําเปนจะตองเวนวรรคไปอยางนอย ๑ วาระ หลังจากดาํรงตาํแหนง
มาแลว ๒ วาระติดตอกัน กระผมดเูหตผุลของการขอแกไขรางพระราชบญัญตัิฉบบันี ้
นะครับ ทานก็เพียงแตบอกวา อยากจะใหคดีพิเศษดําเนินไปอยางเหมาะสมและมี
ประสทิธิภาพ และอยากใหการปฏบิตัิงานเปนไปอยางรวดเรว็ กระผมก็ไมคอยแนใจวา  
ในเรื่องของการใหผูทรงคุณวุฒดิาํรงตําแหนงแลวก็ไดรบัการแตงตั้งอีก แตทั้งหมดไมเกิน  
๓ วาระ จะสอดคลองกับเหตุผลประการใดในเรื่องของประสทิธิภาพของการทาํงานของ 
การดาํเนินคดีพิเศษ แตนอกจากประเด็นนีแ้ลว ประเด็นอื่น ๆ ผมก็เขาใจวาตรงกบัที่ใหไวใน
เหตุผล จงึขออนุญาตกราบเรียนทานประธานฯ ผานไปยงัทานรัฐมนตรีวา เหตุผลประการใด 
แทจริงจึงจําเปนจะตองมาเปลี่ยนกันกลางคัน คลาย ๆ กบัวาเขาก็อยูมา ๒ วาระแลว ทานจะ
เอื้ออํานวยใหอยูอีก ๑ วาระ หรือมีเหตุผลอื่นประการใด ขอบพระคุณครับ 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญทานรฐัมนตรีครบั 
  นายชาญชัย  ลิขิตจิตถะ (รัฐมนตรวีาการกระทรวงยุติธรรม)   :   กราบเรียน
ทานประธานสภานิตบิัญญัติแหงชาตทิี่เคารพ เหตุผลทีต่องมกีารแกไขก็เนื่องจากวา  
กรรมการผูทรงคุณวฒุิของคณะกรรมการคดีพิเศษเปนผูทรงคุณวุฒทิีเ่ราหามาเปนไมคอย 
จะได ก็เลยมคีวามคดิวา ถาหากวาใหกรรมการผูทรงคุณวฒุินี้ไดเปนกรรมการอยูวาระและ 
๒ ป แตถึงแมวาจะไมตดิตอกันก็ไดใหอยูไดไมเกนิ ๓ วาระ เพราะปกตจิะใหอยูติดตอกัน 
ไมเกิน ๒ วาระ แตเนื่องจากวาหาผูทรงคุณวุฒิลําบากก็เลยขอแกเปนวา ใหอยูไมเกิน  
๓ วาระ เหตผุลเปนอยางนี้ ขอบคุณครับ 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล   
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานอาจารยโคทมยังตดิใจ
ไหมครับ เชญิเลยครบั 
 
            - ๑๐๒/๑ 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ                                                                                  ศภุลักษณ ๑๐๒/๑ 
 
  นายโคทม  อารียา   :   ไมอยางนั้นจะกรอยมากสภาแหงนี้ แมวาคอนขางจะ 
๒ ทุมแลว ทานประธานฯ ที่วากรอยก็คือประเด็นนี้วา กรรมการผูทรงคุณวฒุิ นี ้ผมเขาใจวา
เปนบุคคลภายนอก ไมทราบเขาใจถูกหรือเปลา ไมมีเวลาด ูทีนี้ซ่ึงบุคคลภายนอกนี้เราก็
อยากจะใหมาจากหลากหลายมุมมองจะไดวินจิฉยัวา ควรจะรบัคดีใดอยูในเขตอํานาจของ
การสอบสวนคดีพิเศษ ดวยความเคารพตอทานรฐัมนตร ีผมขอกราบเรียนทานประธานฯ วา 
ผมก็ยังเชื่อวานาจะมบีุคคลผูทรงคุณวฒุิอาจจะไมใชผูเชี่ยวชาญการสอบสวนคดีพิเศษ
โดยตรง แตในฐานะผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกก็จะตองมีความรอบรูในเรื่องอ่ืน ๆ ที่กวาง 
ไมใชเฉพาะทางอยางเดียว กระผมก็ยงัเชื่อวาพอจะหาได จรงิอยูตามรางพระราชบญัญตั ิ
ฉบับนีแ้ละฉบบัเดิมกําหนดวาระไวคอนขางจะสัน้ ถาหากวาเปนเหตุผลทีว่าอยากจะให 
อยูนานขึ้นนี้ก็อาจจะมีเหตุผลกระทาํไดก็คือ ทานอาจจะขอขยายวาระจาก ๒ ป เปน ๓ ป  
๒ วาระตดิตอกันเทานั้น อันนี้ก็ยังพอเขาธรรมเนียมปฏิบัตโิดยทัว่ ๆ ไป แตถาเพียงเหตุผลวา
หาบุคคลทีเ่หมาะสมไมได อันนี้ผมก็ยังไมสูจะม่ันใจนัก แตดวยความเคารพ ขอบพระคุณ
ครับ 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :  เชิญ ทานจะชีแ้จง 
อะไรไหมครับ 
  นายชาญชัย  ลิขิตจิตถะ (รัฐมนตรวีาการกระทรวงยุติธรรม)   :   กราบเรียน 
ทานประธานสภาฯ คือ เดิมจะขอไปแกไขเปนวา ใหอยูวาระ ๒ ป โดยไมกําหนดวากีว่าระ 
ทีนีท้างคณะกรรมการกฤษฎีกาก็เห็นวา ถาหากวาไมกําหนดเลยก็จะเปนการไมเหมาะสม  
ก็เลยคิดกันวาถาอยางนั้นก็ใหอยูได ๓ วาระ โดยไมจําเปนจะตองตดิตอกันก็ใหนับดวย 
เหตุผลเปนอยางนี ้ขอบคณุครับ 
  ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :  จะมทีานผูใดอภปิราย 
อีกไหมครับ ถาไมมีก็ถือวาปดอภิปราย ตอไปผมจะขอมติวา ทานจะรบัหลักการ 
แหงรางพระราชบญัญตัิการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. .... ทีร่ฐับาลเสนอหรือไม  ทานผูใด 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ                                                                                  ศภุลักษณ ๑๐๒/๒ 
 
เห็นสมควรรบัหลักการกรุณากดปุม เห็นดวย ทานผูใดไมเห็นสมควรรบัหลักการกดปุม 
ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ เสร็จแลวนะครบั รวมคะแนนได  
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย ๔๐ คะแนน  ไมเห็นดวย ๒ คะแนน)  

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เสียงสวนใหญ 
รับหลักการ ก็เปนอันวารบัหลักการในวาระแรก กรรมาธิการครับ 
  นายชาญชัย  ลิขิตจิตถะ (รัฐมนตรวีาการกระทรวงยุติธรรม)   :   กราบเรียน 
ทานประธานสภาฯ รฐับาลขอเสนอคณะกรรมาธกิารวิสามัญ จํานวน ๑๒ ทานครบั 

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :    รัฐบาลเสนอวิสามญั 
๑๒ ทาน  
  (ไมมีสมาชิกฯ ขัดของ) 

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมขัดของ 
เชญิรัฐมนตรีครับ 
  นายชาญชัย  ลิขิตจิตถะ (รัฐมนตรวีาการกระทรวงยุติธรรม)   :   กราบเรียน 
ทานประธานฯ ทางรฐับาลขอเสนอ ๒ ทาน 
  ๑.  นายกิตตพิงษ  กติยารกัษ  
  ๒.  นายธาริต  เพง็ดิษฐ  

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญ พลตรี ประพาศ 
ครับ 
 
          - ๑๐๓/๑ 
 
 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ                                                                               เยาวเรศ  ๑๐๓/๑ 
 
  พลตรี ประพาศ  ศกุนตนาค   :   ทานประธานฯ ทีเ่คารพ ผม พลตร ีประพาศ  
ศกุนตนาค ขอเสนอรายชือ่คณะกรรมาธิการวิสามญั จาํนวน ๑๐ ทานดวยกัน 
   ๑. นายสังศิต  พิริยะรงัสรรค 
   ๒. นายสุชาติ  ไตรประสทิธิ ์
   ๓. นายกติต ิ ล้ิมชัยกิจ 
   ๔. พลตํารวจเอก อิสระพันธ  สนทิวงศ ณ อยุธยา 
   ๕. พลอากาศเอก อดเิรก  จาํรัสฤทธิรงค 
   ๖. พลตาํรวจเอก สุนทร  ซายขวัญ 
   ๗. พลเรือเอก สุชาต  ญาโณทัย 
   ๘. พลตํารวจโท วิโรจน  จันทรงัษ ี
    ๙. พลตํารวจเอก สุเทพ  ธรรมรักษ 
                      ๑๐. พลตาํรวจโท ชัยยันต  มะกล่ําทอง 
  จํานวน ๑๐ ทานดวยกันครับ 

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ผูรบัรองครับ 
  (มีสมาชิกฯ ยกมือข้ึนรับรอง) 

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ผูรบัรองถูกตอง 
เชญิทานเลขาธิการครับ 
  นางสวุิมล  ภูมิสิงหราช (เลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาทีเ่ลขาธิการ 
สภานิตบิญัญัตแิหงชาติ)   :   รายชื่อคณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณารางพระราชบญัญัต ิ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ....  จํานวน ๑๒ ทาน 
  ๑. นายกิตตพิงษ  กติยารกัษ 
  ๒. นายธารติ  เพ็งดิษฐ 
  ๓. นายสังศติ  พิริยะรังสรรค 

๔. นายสชุาติ  ไตรประสทิธิ ์ 



สนช. ๖๕  เปนพิเศษ                                                                               เยาวเรศ  ๑๐๓/๒ 
    
   ๕. นายกติต ิ ล้ิมชัยกจิ 
   ๖. พลตาํรวจเอก อิสระพันธ  สนิทวงศ ณ อยุธยา 
   ๗. พลอากาศเอก อดิเรก  จาํรัสฤทธิรงค 
   ๘. พลตํารวจเอก สุนทร  ซายขวัญ 
   ๙. พลเรือเอก สุชาต  ญาโณทัย 
            ๑๐. พลตํารวจโท วโิรจน  จันทรงัษี 
            ๑๑. พลตํารวจเอก สุเทพ  ธรรมรักษ 
                       ๑๒. พลตํารวจโท ชัยยนัต  มะกล่ําทอง 

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   แปรญตัตคิรับ 
  นายชาญชัย  ลิขิตจิตถะ (รัฐมนตรวีาการกระทรวงยุติธรรม)   :   กราบเรียน
ทานประธานสภาฯ ทีเ่คารพ ขอแปรญัตติ ๗ วันตามขอบงัคับฯ ครบั  

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   แปรญตัติ ๗ วัน 
ตามขอบังคับฯ  
  (ไมมีสมาชิกฯ ขัดของ)    

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีใครขัดของ 
เปนอันจบการพิจารณารางพระราชบญัญตัิการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. .... ทานสมาชิกฯ 
ครับ ขออีกอันหนึ่งคือ รางพระราชบญัญตัิวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบบัที ่..) 
พ.ศ. ....  ลําดบัที่ ๑๓ คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ  
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ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญรัฐมนตรีครับ 
  นายบัญญตั ิ จันทนเสนะ (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย)   :    
กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิีเ่คารพ กระผม นายบัญญัต ิ จันทนเสนะ 
รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงมหาดไทย ไดรบัมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีใหเสนอ 
รางพระราชบัญญตัิวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  ซึง่เปนการ 
แกไขเพิ่มเตมิพระราชบญัญตัิวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พุทธศกัราช ๒๕๔๔ 
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี ้ เนื่องจากพระราชบัญญัตปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม 
พุทธศักราช ๒๕๔๕ กําหนดใหกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร  
เปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาทีเ่ก่ียวกับการวางแผนสงเสริม พฒันา และดําเนินกิจการ
เก่ียวกับเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร และพระราชบัญญตัิวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส พุทธศกัราช ๒๕๔๔ กาํหนดใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร เปนประธานคณะกรรมการธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
ตามพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบญัญตัิใหสอดคลองกับการโอนกิจการบริหารและ 
อํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญตัปิรับปรุงกระทรวง ทบวง  
กรม พทุธศักราช ๒๕๔๕ จงึจาํเปนทีจ่ะตองมีหนวยงานธรุการ เพื่อทาํหนาที่กํากบัดแูล 
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และเปนฝายเลขานุการ 
ของคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส จงึสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญตัิ 
วาดวยธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส พทุธศักราช ๒๕๔๕ ดงัตอไปนี ้

๑. แกไขเพิ่มเตมิองคกรประกอบของคณะกรรมการธุรกรรมทาง 
อิเล็กทรอนิกส และเพิ่มบทบัญญตัิเกีย่วกับหลักเกณฑในการกาํหนดเบี้ยประชุมของ 
คณะกรรมการนั้น  

๒. แกไขเพิ่มเตมิโดยใหมีการจดัตั้งสาํนักงานคณะกรรมการธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกสขึ้นในสังกดัสํานกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและ 
การสื่อสาร เพื่อทําหนาทีเ่ปนหนวยธุรการของคณะกรรมการธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
 

จัดรูปแบบ: แบบอักษร: 19 พ., สี
แบบอักษร: อัตโนมัติ, แบบอักษร
ภาษาไทยและภาษาอื่นๆ: 19 พ.

จัดรูปแบบ: แบบอักษร: 19 พ., สี
แบบอักษร: อัตโนมัติ, แบบอักษร
ภาษาไทยและภาษาอื่นๆ: 19 พ.
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แทนศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต ิจึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้  

ผมจึงขอเสนอใหประธานสภานิติบญัญตัิแหงชาติ โปรดพิจารณา 
รับหลักการรางพระราชบัญญตัิวาดวยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตอไป 

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญทานสมาชิกฯ 
อภิปรายครบั 
  (ไมมีสมาชิกฯ อภิปราย) 

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีผูขออภิปราย 
ก็เปนอันปดอภิปราย ตอไปผมจะขอมตวิา จะรบัหลักการแหงพระราชบญัญตั ิ
ฉบับนี้หรือไม ทานผูใดเห็นควรรบัหลักการกรุณากดปุม เห็นดวย  ทานผูใดไมเห็นควร 
รับหลักการ กดปุม ไมเหน็ดวย เชิญลงคะแนนครบั เสร็จแลวนะครบั เชญิรวมคะแนนได 
  (มีสมาชิกฯ เห็นดวย ๔๔ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมม)ี 

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เห็นดวยเปน 
เอกฉันท กรรมธิการครบั 
  นายบัญญตั ิ จันทนเสนะ (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย)   :    
กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ  ผมขอเสนอกรรมาธกิารวสิามัญชดุเดียวกันกับ 
รางพระราชบัญญตัิวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
ซึ่งสมาชิกสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ ขออนุญาตเอยนาม นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
เปนผูเสนอ จํานวน ๑๘ คน 

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ใชกรรมาธิการ 
ชดุเดียว ๑๘ คน ที่เคยเสนอแลว เห็นเปนอยางอื่นไหมครับ 
  (ไมมีสมาชิกฯ มีความเหน็เปนอยางอื่น) 

จัดรูปแบบ: แบบอักษร: 19 พ., สี
แบบอักษร: อัตโนมัติ, แบบอักษร
ภาษาไทยและภาษาอื่นๆ: 19 พ.

จัดรูปแบบ: แบบอักษร: 19 พ., สี
แบบอักษร: อัตโนมัติ, แบบอักษร
ภาษาไทยและภาษาอื่นๆ: 19 พ.
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ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  

กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมเห็นเปนอยางอื่น 
ถือเปนมตินะครบั แปรญัตติครบั 
  นายบัญญตั ิ จันทนเสนะ (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย)   :    
กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ ขอเสนอแปรญัตติ ๗ วันตามขอบงัคับฯ ครบั 

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   แปรญตัติ ๗ วัน 
ตามขอบังคับฯ  
  (ไมมีสมาชิกฯ ขัดของ) 

ผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ (พลเอก จรัล  
กุลละวณิชย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมขัดของนะครับ 
ก็เปนอันพิจารณารางพระราชบัญญตัวิาดวยธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส (ฉบบัที ่..) 
พ.ศ. .... เสรจ็แลว ทานสมาชิกฯ ครบั เราพิจารณากันมายาวนานตั้งแต ๑๐.๐๐ นาฬิกา จนถึง 
๒๐.๐๐ นาฬิกาแลว ขออนุญาตปดประชุมครบั ในวันพรุงนี้เรามีประชุม  
๑๐.๐๐ นาฬกิา ขอบคุณครับ  
 

เลิกประชุมเวลา  ๒๐.๐๐  นาฬิกา 
 
 
 
 

จัดรูปแบบ: แบบอักษร: 19 พ., สี
แบบอักษร: อัตโนมัติ, แบบอักษร
ภาษาไทยและภาษาอื่นๆ: 19 พ.
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